



บทที่ ๔

รูปแบบและ เนื้อหาของ วรรณคดี

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มโนทัศน์ เรื่องรูปแบบและ เนื้อหาในวรรณคดีวิจารณ์

เพื่อสะดวกแก่การศึกษาในบทนี้ จำเป็นต้องพิจารณา มโนทัศน์ เรื่องรูปแบบและ เนื้อหาที่ใช้ในวรรณคดีวิจารณ์ และกำหนดขอบเขตความหมายของศัพท์ทั้งสองนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน

เป็นที่เข้าใจกันในปัจจุบันว่ารูปแบบและ เนื้อหา เป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะวรรณคดี ยิ่งกว่านั้นมักเห็นพ้องกันด้วยว่าในงานที่องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้ต้องสอดคล้องกัน ความเข้มข้นของความหมายของคำว่า "สอดคล้อง" นี้ อาจแตกต่างกัน นับตั้งแต่ไม่ขัดแย้งกัน กลมกลืนกันเป็นเอกภาพ จนถึง ไม่อาจแบ่งแยกจากกัน ก่อนที่จะพิจารณาประเด็นนี้ จะวิเคราะห์ว่ามีการใช้ศัพท์ทั้งสองนี้ในขอบเขตความหมายอย่างไร ทั้งสองคำนี้เป็นศัพท์บัญญัติ โดยปกติแล้วศัพท์บัญญัติในภาษาไทยมีกำเนิดขึ้นเพราะการขยายตัวทางวัฒนธรรมหลายสาขา ซึ่งเป็นผลจากการรับวิทยาการตะวันตก เช่น คำว่า เสรีภาพ สันดาบ ปริมาณ วารสาร ประชาธิปไตย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มัธยมศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คำนิยม ปรัชญา มโนทัศน์ วรรณคดี ฯลฯ ศัพท์เหล่านี้มิได้หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ไปเสียทั้งหมด ส่วนหนึ่งของศัพท์บัญญัติได้แสดงว่ามีความพยายามที่จะศึกษาสิ่งที่มียอยู่แล้วอย่าง เป็นวิชาการ นั้นก็มีรากฐานมาจากการคิดค้นทางตะวันตก ในส่วนของ คำว่ารูปแบบและ เนื้อหาก็คงเช่นเดียวกัน งานประพันธ์และศิลปกรรมไทยประเภทอื่นย่อมประกอบด้วยรูปแบบและ เนื้อหาอยู่แล้ว ในสมัยก่อนผู้สร้างงานศิลปะย่อมต้องศึกษาศิลปกรรมทั้งรูปแบบและ เนื้อหาไปพร้อมกันจากตัวบทประพันธ์หรือศิลปกรรมที่ดำรงอยู่ในกระบวนการสร้าง-เสพงานเพื่อผลในเชิงปฏิบัติคือการสร้างงานของตน ต่อมาเมื่อมีการศึกษาศิลปะในสถานศึกษา จำเป็นต้องมีศัพท์ทางวิชาการเพื่อวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบของศิลปกรรมเพื่อศึกษาอย่างเป็นระบบหรือเพื่อการอธิบายในเชิงวิชาการและการวิจารณ์ซึ่งแยกออกจากกิจกรรมของการสร้าง-เสพงาน ในบรรดาศัพท์เหล่านั้นก็มีคำว่า รูปแบบและ เนื้อหารวมอยู่ด้วย

ในระยะแรก ๆ ที่มีการสอนวิชาวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีคำอธิบายที่แสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบและเนื้อหาว่า "เมื่อกวีหรือศิลปิน... เกิดอารมณ์สะเทือนใจ อดอยู่ต่อไปไม่ได้ ต้องแสดงความรู้สึกนั้นออกให้เป็นรูปขึ้น เกิดเป็นวรรณกรรมหรือศิลปกรรม เป็นที่ประจักษ์แก่คนคนหนึ่ง" (เสฐียรโกเศศ ๒๕๑๕: ๙๗-๙๘) โดยนัยนี้อารมณ์สะเทือนใจคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจก่อนการแสดงออก หากไม่มีการแสดงออกก็ยังไม่มิติลปะ ศิลปะจะปรากฏให้ประจักษ์แก่ผู้อื่นได้ ผู้แสดงก็ต้องถอดอารมณ์สะเทือนใจนั้นออกมาเป็นรูป ดังคำนิยามว่า "ศิลปะคืออารมณ์สะเทือนใจ ผ่านสู่ความคิดและกำหนดขึ้นเป็นรูป (Art is Emotion, passed through Thought and fixed in Form-Delsorte)" (เรื่องเดียวกัน: ๑๙๘) เพราะฉะนั้น "ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูป มีลักษณะกระทำให้เกิดอารมณ์" (เรื่องเดียวกัน: ๑๙๖) หรือกล่าวให้ชัดขึ้นว่า ศิลปกรรมคือรูปที่อายตนะรับรู้ได้ มีมูลจากอารมณ์สะเทือนใจและมีจุดประสงค์จะสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อื่น ดังกล่าวได้ว่า

...สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นจะเป็นภาษา (ทางคำพูด ทางเสียง ทางสี เป็นต้น) ลักษณะใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีเจตนาแสดงออกเพื่อเร้าให้คนเกิดอารมณ์สะเทือนใจ สิ่งนั้นก็จะเป็นศิลปกรรม (เรื่องเดียวกัน: ๑๙๘)

ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาก็คืออารมณ์ความรู้สึกและความคิด และรูปก็คือรูปลักษณะของตัวสื่อที่ประสาทสัมผัสรับรู้ได้ รูปหมายถึงสิ่งเดียวกับที่เรียกว่ารูปแบบในระยะหลังนี้นั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า วรรณคดีกวี จิตรกรรมกวี หรือคีตศิลป์กวี ล้วนประกอบขึ้นด้วยรูปต่างกัน คือ วรรณคดีประกอบขึ้นด้วยภาษา จิตรกรรมด้วยสีและเส้น คีตศิลป์ด้วยเสียงสูงต่ำและท่วงทำนอง เป็นต้น

ดังนั้น รูปหรือรูปแบบที่เป็นศิลปกรรมนั้น จึงมิใช่รูปที่สร้างขึ้นมาอย่างไร้จุดหมาย แต่มีจุดหมายที่จะสื่อความหมาย ความหมายจากรูปของศิลปกรรมก็คืออารมณ์และความคิดของผู้สร้างศิลปกรรมนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า "เนื้อหา คือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form)" (ชลุด นิมเมสมอ ๒๕๑๑: ๒๒)

ในที่นี้รูปทรงก็คือศัพท์บัญญัติในความหมายเดียวกับรูปหรือรูปแบบหรือ form นั่นเอง ในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้รูปแบบตามที่นิยมกันในวิชาวรรณคดีวิจารณ์ ยกเว้นคำในอัญพนธ์ที่ยกมาอาจ

เป็นรูปทรง หรือรูป

แม้ว่ารูปของทัศนศิลป์และวรรณศิลป์มีลักษณะ เฉพาะแตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ คือ รูปของทัศนศิลป์กระหนาบารมณทางจักขุสัมผัส ส่วนวรรณศิลป์ด้วยภาษาที่สร้าง โสตสัมผัสและจินตนาการ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างรูป(หรือรูปแบบ)กับเนื้อหาของศิลปะทุกประเภทย่อมไม่แตกต่างกัน

เนื่องจากรูปแบบทางศิลปะ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างมีจุดหมายเพื่อสื่อความหมาย ส่วนประกอบของรูปแบบทุกส่วนหรือทุกหน่วยย่อมต้องประสานกันเป็นเอกภาพ เพราะมีพันธกิจร่วมกันในการสื่อความหมาย ชลูด นิ่มเสมอ ได้อธิบายว่ารูปแบบ(รูปทรง)ทางศิลปะนั้นต่างจากรูปแบบของสิ่งที่ไม่ใช่ศิลปกรรมดังต่อไปนี้

รูปทรงที่แสดง เนื้อหาหรือความหมายของงานศิลปะ ได้ จะต้อง เป็นรูปทรงที่เป็นศิลปะ เท่านั้น หมายถึงรูปทรงที่ศิลปินได้สร้างขึ้นจากทัศนธาตุ*ต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ รูปทรง... จะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียภาพและอารมณ์อื่น ๆ ตามเรื่องที่ศิลปิน "ได้รับความบันดาลใจมา" (๒๕๑๑: ๒๒)

เอกภาพในรูปแบบของศิลปะ เป็นสิ่งที่ทำลายความสามารถของผู้ประกอบศิลปะที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนให้ประสานกันกับวัสดุในการสร้างงานได้หรือไม่ ดังที่ ชลูด นิ่มเสมอ (เรื่องเดียวกัน: ๑๐๑) กล่าวว่า

การสร้างงานศิลปะ คือการสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ยุ่งเหยิง จัดระเบียบและดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ ศิลปินมีหน้าที่รวบรวมและจัดสรรองค์

* ทัศนธาตุ เป็นวัสดุของทัศนศิลป์ คือ เส้น หน้าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา ที่ว่าง สี และลักษณะผิว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์หรือความคิด (ชลูด นิ่มเสมอ เรื่องเดียวกัน: ๒๗)

ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรูปและเป็นนาม ซึ่งมีความขัดแย้งกันโดยธรรมชาติสร้างเป็นรูปทรงที่มีเอกภาพขึ้น

และ วิทยุ ศิวะศรียานนท์ (๒๔๓๑: ๓๔) กล่าวว่า

...ศิลปะเป็นศิลปะ ได้ก็เพราะมีรูป...เรื่องราวที่วรรณคดีนำมาบรรยายเป็นเรื่องราวที่มีมูลเหตุมาจากชีวิตจริง ๆ แต่ชีวิตจริง ๆ เป็นเหมือนกระแสที่หลังไหลต่อเนื่องกันไปไม่มีหยุดหย่อน ดูไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีต้นไม่มีปลาย วรรณคดีคือการนำเอาส่วนหนึ่งของกระแสนี้มาบรรจุในภาชนะรูปต่าง ๆ คือการประสาทรูปแก่สิ่งที่ไร้รูป การให้เหตุผลแก่สิ่งที่เต็มไปด้วยการบังเอิญ การจัดสิ่งที่ยุ่งเหยิงอลเวงให้ได้ส่วนสัดให้เป็นระเบียบกลมกลืนกัน รวมความว่ารูปในวรรณคดีก็คือเอกภาพ(unity)นั่นเอง ในบทประพันธ์ที่นับว่าเป็นวรรณคดีทุกส่วนจะต้องมีความเกี่ยวพันกันเป็น organic whole หมายความว่า ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญสำหรับส่วนรวม เราจะตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกเสียโดยมิให้กระทบกระเทือนส่วนรวมมิได้ ไม่เหมือนบทประพันธ์ที่ไม่ถึงขั้นวรรณคดี ซึ่งเราอาจตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกเสียบ้างก็ได้โดยไม่เสียความเลย

ดังนั้นความงามของรูปแบบย่อมขึ้นกับเอกภาพของรูปแบบนั่นเอง และเอกภาพของรูปแบบย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญที่สุด คือการสื่อความหมายแก่ผู้รับ การศึกษาความงามของรูปแบบย่อมหลีกเลี่ยงการศึกษาความหมาย หรือการตีความสารจากตัวงานไม่ได้เลย ดังนั้นความงามของรูปแบบที่ไม่เชื่อมโยงกับเนื้อหาเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังที่เรอเน่ เวลเลค และออสติน วอร์เรนกล่าวว่า ในวรรณคดีนั้นความงามของรูปแบบมักจะดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของการแสดงออก (Wellek and Warren 1970: 246)

รูปแบบจึงมีผลต่อสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารมาก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการสื่อสาร การให้ความสำคัญแก่รูปแบบในการศึกษาวรรณคดี จึงมิใช่สิ่งที่กระทำอย่างเลื่อนลอย แต่เป็นการให้ความสำคัญเพราะความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ หรือภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายเชิงสุนทรียะที่สัมพันธ์กับธรรมชาติของรูปแบบนั้น ด้วยความตระหนักว่ารูปแบบมิใช่สิ่งที่จับลึนในตัวเอง

นอกจากนี้เอกภาพของรูปแบบย่อมต้องสัมพันธ์กับเอกภาพของเนื้อหาซึ่งคุมด้วยเอกภาพของความคิด ดังที่ ชลูด นิ่มเสมอ (๒๕๓๑: ๑๐๓) อธิบายว่า

...การจะหารูปความคิดให้เป็นสิ่งเห็นจริงด้วยตาได้นั้น ศิลปินจะต้องสร้างรูปทรงที่มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งขึ้น เป็นรูปทรงที่มีรูปความคิดเป็นหน่วยนำ คลาใจ ควบคุมให้ศิลปินเลือกวัสดุ และวิธีการในการสร้างรูปทรง รูปความคิดจึงต้องเป็นหน่วยที่มีเอกภาพในตัวเอง มีรูปความคิดหลัก รูปความคิดรอง และมีการจัดสรรองค์ประกอบของรูปความคิดให้สัมพันธ์กับรูปทรงด้วย ตัดทอนสิ่งที่เกินความจำเป็นในรูปทรงออก พัฒนาส่วนที่สำคัญให้เจริญถึงที่สุด ถ้าขาดเอกภาพของรูปความคิดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของศิลปะ เสียแล้วรูปทรงก็ไม่อาจมีเอกภาพหรือสื่อความหมายอะไรได้...

ด้วยเหตุนี้เอกภาพของรูปแบบ (ตัวสื่อ) และเนื้อหา (ความหมาย) จึงเป็นที่มาของคุณภาพของการสื่อสารหรือที่เรียกว่าสุนทรียภาพ หรือกล่าวได้ว่า เอกภาพของรูปแบบและเนื้อหา เป็นสิ่งกำหนดความเป็นวัตถุสุนทรีย์ของงานศิลปะ ดังที่ ศิลป์ พีระศรี (ใน เสฐียรโกเศศ ๒๕๑๖: ๖๕-๖๖) ได้พิจารณาความงามของพระเศียรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยว่า ประกอบด้วยเส้นางรูปนอกที่ประสานกันอย่างอ่อนละมุนและประณีตตั้งแต่เส้นพระศอกและพระกรรณที่เชื่อมกับกลุ่มก้อนพระเศียร "ไปบรรจบสิ้นสุดลงตรงพระเศียรเกล้า ซึ่งดูประหนึ่งว่าเป็นเปลวเพลิงแห่งจิตใจเห็นแวบ ๆ ดังมีชีวิต" ส่วนดวงพระพักตร์ก็ประกอบด้วยเส้นโค้งของพระขนงที่ประสานกับเส้นพระโอษฐ์อันมีสายโค้งอ่อนช้อยลง ให้ความรู้สึกสงบอ่อนคลาย รับกับดวงพระเนตรที่หริ่งแสดง "การบรรลุพระธรรมอันประหลาดอัศจรรย์" ดังนั้นจึงลงความเห็นว่า "ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสายเส้นแม่เส้นเดียว หรือเปลี่ยนขนาดปริมาณของพระเศียร โดยไม่ให้เสียเอกภาพอันสมบูรณ์ของศิลปะนั้นไม่ได้เลย"

เมื่อกล่าวถึงความประสานระหว่างเนื้อหาและรูปแบบ หรือหลังทางสุนทรียภาพ ก็มีคำอธิบายว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมของผู้แต่ง ดังที่เสฐียรโกเศศกล่าวไว้ว่า "การแสดงออกให้เกิดเป็นรูปขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยความรู้ที่เรียกว่าเทคนิค ถ้ารูปแสดงออกมีความงามความไพเราะ รูปนั้นก็จะเป็นศิลปกรรมชิ้น" (๒๕๑๕: ๓๖) การกล่าวถึงเทคนิคหรือกลวิธีเป็นความรู้ น่าจะหมายความว่า เป็นความรู้ในการจัดประกอบรูปแบบนั่นเอง แต่กลวิธีเพียงอย่างเดียวมิใช่สิ่งประกันความสำเร็จของศิลปะ ดังที่เสฐียรโกเศศกล่าวไว้ว่า

ถ้าข้าพเจ้ามีความรู้ทางเทคนิคสูง แต่ขาดความสามารถทางศิลปะคือขาดความนึกเป็น อารมณ์สะเทือนใจ ... แม้แต่ง ได้ดีด้วยความรู้และมีมือความชำนาญ รู้จักหลักของการแต่ง รู้จักเลือกถ้อยคำ และ เรียบเรียง เป็นหนังสือ ได้อย่างดีถึงขนาด แต่หนังสือที่ข้าพเจ้าแต่งขึ้น อาจไม่เร้าใจคนอ่าน ไม่ทำให้คนอ่านเกิดความรู้สึกนึกเห็น หรือเป็นอารมณ์สะเทือนใจ นี้ เป็นเพราะขาดศิลปะที่แท้จริง เพราะมีแต่เทคนิคอย่างเดียว ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งมีความรู้ เทคนิคทางแต่งหนังสือน้อยกว่าข้าพเจ้า แต่หนังสือที่เขาแต่งทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเป็น อารมณ์สะเทือนใจ หนังสือนั้นก็เป็นการรณคดีมีศิลปะ แต่บกพร่องทางเทคนิค หรือยังอ่อนหัด อยู่ หาใช้ผู้นั้นบกพร่องทางศิลปะ ไม่ (๒๕๑๕ข: ๑๐๘)

เช่นเดียวกับที่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันเมื่อประเมิน คำพระนิพนธ์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เรื่อง "พระบรมราชาภิเษกสัมภมาจักรีวงศ์" ว่า

...งานชิ้นนี้เป็นงานอักษรศาสตร์มากกว่างานกวี คือเป็นงานแสดงความรู้ความสามารถของผู้ประพันธ์ในทางการใช้ถ้อยคำ การแผลงอักษร การเลือกพ้องคำที่แปลก ๆ มาใช้มากกว่าจะกลั่นกรองอารมณ์อันร้อนแรง หรือเรียบเรียงทวนเวียน หรือขมขื่นหวานชื่น ของกวี และงานนั้นก็กระทบความรู้สึกผู้อ่านไปในทางความนิยมทางภาษามากกว่าที่จะก่อ ความสะเทือนทางอารมณ์ (๒๕๑๗: ๑๓๖)

ดังนั้นกลวิธีจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อใช้เป็นอุปกรณ์จัดวัสดุของการสื่อสารให้ประกอบขึ้น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การสื่อสาร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ากลวิธีที่เหมาะสมคือความรู้และ วิธีการในการจัดการประกอบวัสดุให้มีสัมฤทธิ์ผลทางสุนทรียภาพ ด้วยเหตุนี้งานที่ให้ความมหรรศจรรย์ทางอารมณ์และความคิดย่อมแสดงว่าเป็นงานที่มีกลวิธีที่เหมาะสม แต่ความเหมาะสมนั้นอาจไม่ได้อันกับความถูกต้องตามแบบแผนในด้านอื่น เช่น ภาษา พิธีกรรม หรือความรู้แขนงต่าง ๆ ก็ได้ แต่เป็นความรู้และทักษะในทางศิลปะ

ม.ล.บุญเหลือ อธิบายความหมายของกลวิธีว่า "คือสิ่งที่กวีใช้เพื่อให้ผู้อ่านรับสาร คือเกิดความรู้สึกสะท้านใจไปด้วยกันกับกวี" (เรื่องเดียวกัน: ๑๓๕)

เนื่องจากความหมายในวรรณคดีเป็นสิ่งละเอียดซับซ้อน เพื่อให้เกิดผลทางศิลปะ ผู้แต่งไม่อาจสื่อความหมายออกมาตรง ๆ ได้เสมอไป เพราะไม่มีคำหรือข้อความที่จะใช้แทนความหมายได้โดยตรง อาจจะจำเป็นต้องดัดแปลงภาษา เช่น ใช้ความเปรียบ สำนวนโวหาร หรือสัญลักษณ์ ฯลฯ ในส่วนของผู้รับสาร ก็จำเป็นต้องตีความตัวบทจากวัสดุ และการประกอบวัสดุว่ามีผลต่อการรับรู้ของตนอย่างไร เช่นที่ ม.ล.บุญเหลือ อธิบายว่า

เราต้องพิจารณาว่าเราเกิดความนึกคิดตั้งว่ามาจากหนังสือ... โดยอาศัยสิ่งใด เราต้องระลึกไว้ว่าเราจะคิดมาถึงเพียงนี้ เราต้องได้อ่านหนังสือหลายจบ และเราไม่ได้รับความนึกคิดเหล่านี้จากถ้อยคำของตัวละครในเรื่อง หรือจากการวิสัยนาของผู้แต่ง แต่เราได้มาจากกลวิธีต่าง ๆ ตามวรรณศิลป์ ได้จากเหตุการณ์ในเรื่อง ได้จากอารมณ์ที่ถูกเร้า เราย่อมอ่านหนังสือเรื่องนี้หลาย ๆ ครั้ง เพราะมีเหตุเร้าอารมณ์ของเรา สิ่งเร้าเหล่านี้คืออารมณ์ความ กลอนที่ไพเราะ น้ำคำที่กระทบความรู้สึก ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ไม่ขัดกันกับท้องเรื่อง เหล่านี้คือกลวิธีตามเชิงของวรรณกรรมประเภทนิยาย หรือประเภทใดก็ตามที่มีตัวละคร (เรื่องเดียวกัน: ๑๓๖)

ข้อแนะนำข้างต้นนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีคิดว่ากวี (ไทย) แสดงฝีมือการประพันธ์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อความนึกคิด และคิดว่ากลวิธีทางวรรณศิลป์นั้นก็มุ่งหมายเพียงแต่จะสร้างความไพเราะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงนั้น เหตุผลของความไพเราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหมายอยู่มากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ม.ล.บุญเหลือเห็นว่าการศึกษาวิธีนั้นต้องพิจารณาตามรูปแบบ (เรื่องเดียวกัน: ๙๕) แต่ใช้คำว่ารูปแบบในความหมายว่าประเภทของงาน (เรื่องเดียวกัน: ๑๐๐) หากคำนึงว่าการจัดประเภทของงานในวรรณคดีไทยส่วนหนึ่งใช้เกณฑ์ของเนื้อหา เช่น นิราศ คาสอน สรรเสริญพระ เกียรติ แต่อีกส่วนหนึ่งใช้เกณฑ์ของการนำไปใช้ เช่น บทละคร (ใช้เล่นละคร) บทพากย์ (ใช้เล่นโขน) นิยาย (ใช้อ่านหรือเล่า) และอีกส่วนใช้เกณฑ์ของคำประพันธ์ เช่น ลิลิต เป็นต้น งานชิ้นหนึ่งก็อาจจัดอยู่ในหลายประเภท เช่น ลิลิตพระลอ อาจจัดเป็นลิลิตและนิยาย ลิลิตยวนพ่าย มีลักษณะเป็นวรรณคดีของพระเกียรติด้วย ขุนช้างขุนแผน เป็นนิยายและบทเสภาด้วย แต่พระอภัยมณีเป็นนิยายกลอน ราชาธิราช เป็นพงศาวดาร แต่ก็มีลักษณะเชิงนิยาย

หรือเรื่องแต่งด้วย การวิจารณ์ลัทธิโดยต้องพิจารณาประเภทของงานก่อน จึงอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังที่ ม.ล.บุญเหลือกล่าวเมื่อวิจารณ์ราชาธิราชว่า "...การวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องวิจารณ์ตามรูปแบบ... แต่ในเมื่อราชาธิราชมีรูปแบบไม่แน่นอน จะเป็นนิยายหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ก็ไม่แน่ เราจึงวิจารณ์ลัทธิไม่ได้" (เรื่องเดียวกัน: ๙๔)

ในวิทยานิพนธ์นี้ จะใช้รูปแบบ ในความหมายว่าวัสดุและการประกอบวัสดุเพื่อผลของการสื่อสาร การศึกษารูปแบบจึงรวมเอาการศึกษาทฤษฎีเข้าไว้ด้วย เพราะเราจะเห็นทฤษฎีได้ในการประกอบวัสดุนั้นเอง ทั้งนี้ในการพิจารณางานประพันธ์จะคำนึงถึงประเภทของงานด้วย แต่ไม่ถือว่ารูปแบบคือประเภทของงานเท่านั้น เพราะงานประพันธ์ประเภทเดียวกันอาจมีเนื้อหาและรูปแบบหลายอย่าง เช่นที่เห็นชัดคือ นิราศอาจแต่งเป็นโคลงหรือกลอน งานสรรเสริญพระเกียรติ เช่น ลิลิตยวนพ่าย และ ลิลิตเดลงพ่าย ก็มีเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นทั้งลักษณะร่วมและลักษณะต่างกัน ทั้ง ๆ ที่จัดอยู่ในงานประพันธ์ประเภทเดียวกัน เป็นต้น

ในงานประพันธ์ความหมายหลักที่ผู้อ่านสามารถค้นพบได้ ก็คือความรู้ความเข้าใจ และความรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับโลกและชีวิต และที่สำคัญอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่มีมนุษย์มีความรับรู้ นั้น ผู้แต่งจะต้องสามารถเลือกเห็นถ้อยคำและข้อความที่เหมาะสมเป็นวัสดุสำหรับประกอบเป็นรูปแบบที่สื่อความได้อย่างมีสุนทรียภาพ ไม่มีการสื่อความหมายใดที่ประสบความสำเร็จได้โดยผู้สื่อไม่สนใจการประกอบวัสดุของตน และความงดงามของรูปแบบจากการประกอบวัสดุจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้สร้างมิได้ถอดถ่ายความคิดและอารมณ์อันแรงกล้าจากประสบการณ์ของตนให้ปรากฏในวัสดุที่ใช้สื่อสาร สิ่งที่วัดความประสพของรูปแบบและเนื้อหาในงานประพันธ์ก็คือ หลังทางสุนทรียภาพนั่นเอง

ในส่วนของเนื้อหา ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ว่าสามารถแยกออกได้เป็นเนื้อหาทางอารมณ์และเนื้อหาทางความคิดแน่นอนที่เนื้อหาย่อมเป็นปัจจัยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความเป็นวัตถุสุนทรียของตัวงาน และเป็นเหตุผลของการเร้าประสบการณ์ทางสุนทรียะแก่ผู้เสพด้วย ดังเห็นได้จากความงามของพระเศียรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ได้ยกมากล่าวแล้ว เนื้อหากับรูปแบบจึงกำหนดซึ่งกันและกัน

ในการสื่อสารด้วยภาษาโดยปกติ การเปลี่ยนถ้อยคำอาจเป็นผลต่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ลุ่มลึกด้วย ตามหลักวิชาวรรณคดีซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์นั้น ไม่มีคำที่มีความหมายที่แท้จริง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ใช้ในภาษาถิ่นต่างกัน หรือใช้ในลีลาและท่าเนียบคำ (register) ที่ต่างกัน มีจุดมุ่งหมายในการประเมินค่าต่างกัน ทัศนคติใช้เฉพาะกับสิ่งที่ต่างกัน หรือคำหลายคำอาจมีความหมายท้องถิ่นอย่างหลวม ๆ (Palmer 1977: 59-65) การพิจารณาความหมายของคำ จึงจำเป็นต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการสื่อสารและความสัมพันธ์กับบริบท เช่น ในภาษาไทย บรรณานามมีความหมายในเชิงประเมินค่าสูงกว่าอยากและต้องการ ส่วนประสมคำนั้นใช้ในบริบทของภาษาแบบแผน บุตรีใช้กับคนเท่านั้นและมักใช้ในภาษาแบบแผน ผลใช้กับพืชและสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ผลส้ม (ในภาษาแบบแผน) ผลกรรม หรือใช้กับการผลิต เช่น ผลผลิต ศาตริยาบุต ใช้กับอาหารบางอย่างที่ปรุงแล้ว เช่น ข้าวที่หุงหรือหนึ่งแล้ว นมที่ชงแล้ว หรือบรรจุกล่องเพื่อบริโภค ส่วนอาหารสดมักใช้คำว่าเน่า เช่น ใช้น้ำ เนื้อเน่า เป็นต้น และอาจจะใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร เช่น น้ำเน่า ซากเน่า เมื่อใช้น้ำในการเปรียบเทียบก็มีความหมายว่าเสื่อมสยุดลักษณะ หรือไร้คุณค่า เช่น เรื่องน้ำเน่า ส่วนบุตนั้นอาจใช้แสดงสีหน้าบึ้งตึง อาจใช้ตามลำพัง เช่น หน้าบุต หรือใช้เป็นคำซ้อน เช่น บุตบึ้ง ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น คำที่มีความหมายเชิงนามธรรมอาจแฝงค่านิยมด้วย เช่น แพศยา ใช้กับผู้หญิงที่ผิดศีลธรรมทางเพศเท่านั้น ไม่รวมผู้ชายด้วย ข้าพระพุทธเจ้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑ ซึ่งสะท้อนการประสมประสานความเชื่อทางพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ เหล่านี้เป็นต้น

ในวรรณคดีผู้แต่งย่อมมีความเพ่งเล็งต่อน้ำหนักและรสคำมากกว่าในการสื่อสารทั่ว ๆ ไป การจัดองค์ประกอบของคำมักเป็นการจัดองค์ประกอบของเสียงและความหมาย ไปพร้อมกัน เพื่อผลของการสื่อสารที่ทางสุนทรีย์ ซึ่งประสานกับความคิดที่รัดกุมหนักแน่น

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๕๑๔: ๓๔) ทรงกล่าวว่า "คุณค่าของวรรณคดีอยู่ที่เนื้อความอันสุขุม" และทรงอธิบายว่า

... เนื้อความนั้น... มิได้หมายถึงแต่เพียงใจความหรือเค้าความเท่านั้น แต่หมายถึงข้อความเต็มตามถ้อยคำที่แสดง บางคนมักจะเข้าใจว่าเนื้อความ matter กับท่ามองประพันธ์ style เป็นคนละส่วนกัน และเข้าใจต่อไปว่าผู้ประพันธ์บางคนมีเนื้อความดี แต่ท่ามอง

ประพันธ์ไม่ดี และผู้ประพันธ์บางคนมีทำนองประพันธ์ดีแต่เนื้อความไม่ดี ความเข้าใจเช่นนี้
เกิดจากความเห็นว่า ความข้อหนึ่งจะพูดได้หลายอย่าง...

ความเข้าใจว่า เนื้อความ และทำนองประพันธ์ (หรือที่เรียกในสมัยต่อมาว่าลีลาการ
ประพันธ์) เป็นคนละส่วนกันนั้น จึงน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะลีลาการประพันธ์เป็น
ส่วนสำคัญที่ทำให้เนื้อความปรากฏแก่ผู้รับสาร ดังนั้น "นักวรรณคดีย่อมถือว่า เนื้อความอย่างหนึ่ง
ก็พูดได้อย่างเดียว ถ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เนื้อความอันละเอียดสุขุมนั้นต่าง ไปด้วย" (กรม
หมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, เรื่องเดียวกัน: ๓๖)

เนื่องจากเนื้อหาของวรรณคดีมีที่มาจากประสบการณ์มนุษย์ ดังนั้นความครุ่นคิดและการ
ให้คำตอบต่อปัญหาตลอดจนผลสะท้อนทางอารมณ์ในประสบการณ์ต่าง ๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
ของวิถีคิด ค่านิยมและ โลกทรรศน์ของบุคคลและสังคมอยู่ด้วย เนื้อหาของวรรณคดีจึง เกี่ยวพันกับ
ปัญหาทางจริยธรรมและศาสนาอยู่ไม่มากก็น้อย ดังเห็นได้จากการศึกษาในบทที่ ๓ การอ้างคำ
นิยมของสังคมในวรรณคดีอาจเป็นการอ้างค่านิยมนั้น หรือเป็นการแสดงเหตุผลพฤติกรรมของตัว
ละคร หรือแสดงขอบข่ายของปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญ เช่น ในกรณีของนางรจนาคักราบทูลว่า
"อันข้าตัวมิใช่จะไม่รู้ เหมือนน้ำท่วมปากอยู่จึงสู้นิ่ง" นั้นได้แสดงถึงความเข้าใจในการตัดสินใจ
เลือกกระทำของตัวเองซึ่งดูเหมือนสวนทางกับค่านิยมของสังคมและถูกจัดให้เป็นการกระทำชั่ว
ปัญหาในวรรณคดีจึง เป็นปัญหาที่อิงกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดอย่างแยกไม่ออก ในด้านความ
คิดนั้นอาจเป็นความคิดที่ชวนให้พิจารณาเกินเลย ไขว่คว้าขอบเขตของค่านิยมเฉพาะของสังคม
และยุคสมัยด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่าง โลกทรรศน์ของพระเวสสันดรที่ครอบคลุมความไพบลุย์
ของมนุษยชาติกับโลกทรรศน์ของชาวเมืองสีหทัยดิมันในนิตินิประเพณีนเป็นสิ่งที่เฉพาะ หรือภาพลักษณ์
ของวันทองในสายตาของพระวันวษา กับตัวตนที่แท้จริงของวันทองที่ผู้แต่งแสดงให้ผู้อ่านสัมผัสอย่าง
รอบด้าน ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการตายของวันทองเป็นความน่าสลด และคุณค่าของชีวิตวันทองเป็นสิ่งที่
อยู่นอกเกณฑ์การพิจารณาอันจำกัดเฉพาะนั้น

การพิจารณาวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในแง่มุมของความคิดควบคู่กับอารมณ์ น่า
จะทำให้เข้าใจคุณค่าของงานในช่วงเวลาดังกล่าว ม.ล.บุญเหลือ เทพสุธารณ แม้เห็นว่า
วรรณคดีไทยไม่สนใจแสดงความคิดเท่ากับอารมณ์ ก็ได้ปฏิเสธการใช้ความคิดในการอ่าน ดัง

ข้อความว่า

จริงอยู่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เองว่า วรณคดีไทยรุ่นก่อนคือปลายอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์เป็นวรรณคดีชนิดที่สนองอารมณ์ ไม่บำรุงความคิดนักเมื่อเทียบกับวรรณคดีตะวันตก แต่วรรณคดีเช่นอิเหนาหรือขุนช้างขุนแผนถ้าใช้ความคิดประกอบเข้าไปกับอารมณ์ก็จะแลเห็นว่ามีขัดกัน (๒๕๑๗: ๑๑๐)

ส่วนที่น่าพิจารณาก็คือข้อความที่ว่า "ใช้ความคิดประกอบเข้าไปกับอารมณ์ก็จะแลเห็นว่ามีขัดกัน" นั้นน่าจะหมายความว่า สัมผัสทางอารมณ์เป็นสัมผัสที่ผู้อ่านได้รับเป็นอย่างแรกเมื่อเสพงาน ในขณะที่เข้าถึงเนื้อหาทางอารมณ์นั้นผู้เสพอาจเกิดความคิดบางประการ ที่ว่าความคิดที่ผู้เสพลังเห็นเพิ่มขึ้นมา "ไม่ขัดกัน" กับอารมณ์นั้น แสดงว่าอารมณ์และความคิดเป็นเนื้อหาหรือสารที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นที่ว่าวรรณคดีไทย "ไม่บำรุงความคิด" ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับผู้แต่งและตัวงานเท่านั้น แต่ขึ้นกับผู้เสพด้วย เพราะเนื้อหาทางความคิดอาจอยู่ในระดับที่ลึกกว่าเนื้อหาทางอารมณ์ การแสดงความคิดของผู้แต่ง ไม่จำเป็นต้องแสดงอย่างตั้งใจหรือรู้ตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้แต่งไม่มีความคิดเห็นสิ่งใดเลย ฉะนั้นความซับซ้อนของสารในวรรณคดีและการที่วรรณคดีเป็นเครื่องสื่อสาร ทำให้การตีความวรรณคดีเกิดขึ้นได้ไม่สิ้นสุด เพราะ

ที่กล่าวว่าวรรณคดีไทยหนักไปทางอารมณ์มากกว่าปรัชญานั้น หาได้ลบล้างข้อที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันอีกข้อหนึ่ง คือวรรณคดีนั้นย่อมจะทำให้คนที่สามารถแลเห็นได้รับปรัชญาอันแท้จริงคือปรัชญาจากสติปัญญาของผู้อ่านเอง ผู้อ่านที่เข้าถึงวรรณคดีจะเกิดความนึกคิดหลายอย่างขึ้นมา จะเป็นโดยกวีอยากให้เกิดหรือไม่ก็ตาม... (ม.ล.บุญเหลือ เทพยสารณ ๒๕๒๙: ๙๓-๙๔)

สิ่งที่น่าสนใจก็คือความนึกคิดในการเสพวรรณคดีแม้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้เสพเองอยู่มาก แต่ก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อ "เข้าถึงวรรณคดี" ซึ่งก็เท่ากับว่าตัวบทที่ประกอบด้วยรูปแบบ (ซึ่งเกิดจากเอกภาพของวัสดุ) นั้นเป็นเครื่องกระตุ้นอารมณ์และความคิดของผู้เสพให้แตกฉานลุ่มลึกยิ่งขึ้น

เนื่องจากคุณค่าส่วนหนึ่งของวรรณคดีขึ้นอยู่กับเนื้อหาทางความคิด แต่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอย่างแฝงเร้นมากกว่าแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำลายพลังทางศิลปะ จึงมีข้อโต้แย้งเสมอในประเด็นความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับศีลธรรม หรือจริยธรรม วิทย์ ศิวะศรียานนท์ ได้กล่าวว่า "...วรรณคดีมิได้ไร้ศีลธรรม ตรงกันข้ามเปี่ยมไปด้วยศีลธรรม แต่ศีลธรรมนั้นกลมกลืนเข้าไปในเนื้อหาของเรื่องจนหารอยต่อรอยเชื่อมมิได้" (๒๕๓๑: ๑๑๕)

หากที่มาของเนื้อหาของวรรณคดีคือประสบการณ์ชีวิต ความครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตในประสบการณ์ของมนุษย์ย่อมเกี่ยวข้องกับปัญหาทางจริยธรรมไม่มากก็น้อย แล้วแต่ว่าเป็นจริยธรรมในขอบเขตอย่างไร การฝ่าเกณฑ์ของจริยธรรมด้วยความผลักดันของอารมณ์แม้เป็นปัญหาหนักหน่วงที่ชวนสลดแต่ก็ยังความชื่นชมในความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะปัญหาดังกล่าว ดังที่เห็นได้จากลิลิตพระลอ และ โศกนาฏกรรมของโลกเรื่องอื่น ๆ ความผิดพลาดของตัวเอกจึงอาจเป็นข้อคิดทางจริยธรรมได้หนักหน่วงยิ่งกว่าการสอนโดยตรงจากคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งไม่ได้ให้สัมผัสทางอารมณ์อย่างซับซ้อนต่อปัญหาและการต่อสู้ของมนุษย์อย่างในวรรณคดี

ความแตกต่างของศาสนาและศิลปะอาจไม่ใช่ความแตกต่างในเนื้อหาด้านความคิด เพราะศาสนาและศิลปะอาจสื่อความคิดตรงกัน แต่สื่อด้วยรูปแบบและวัสดุที่แตกต่างกัน ดังที่ซิลป์ พีระศรี (๒๕๓๑: ๒๘) กล่าวว่า "ความแตกต่างกันระหว่างศาสนาและศิลปะ...อยู่ที่ศาสนาก่อให้เกิดความสบายใจถ้าเราเชื่อถือ ศิลปะก่อให้เกิดความสบายใจเป็นผล ถ้าเรามีความรู้สึก" ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าศิลปะวรรณคดีจะสื่อเนื้อหาทางความคิดได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางอารมณ์เสียก่อนคุณค่าทางจริยธรรมของตัวงานจึงย่อมจะต้องมีสหสัมพันธ์กับคุณค่าทางสุนทรียภาพเป็นอย่างมาก ดังที่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวว่าเมื่อวิจารณ์ลิลิตพระลอว่า "ผู้ใดอ่านพระลอต้องอ่านเอาความไพเราะ ถ้าอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นไพเราะ จะหวังได้อย่างอื่นก็น่าจะผิดหวัง ผู้ใดจะอ่านพระลอจงอ่านถ้อยคำที่ร้อยกรองประคองพวงมาลาอันหาที่ติไม่ได้ เป็นเครื่องจูงใจ ชัดเกล้าอารมณ์ธรรมดาก็กลายเป็นอารมณ์รื่นเริงเห็นธรรมดานั้นเกิด" (๒๕๑๗: ๖๘) ข้อความนี้ไม่น่าจะหมายความว่าลิลิตพระลอไม่มีคุณค่าอื่นนอกจากคุณค่าทางสุนทรียะ แต่น่าจะหมายความว่า การเข้าถึงคุณค่าอื่นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากผู้อ่านเข้าไม่ถึงเนื้อหาทางอารมณ์อันประณีตลุ่มลึกของตัวงานผ่านรูปแบบอันกวีบรรจงสร้างขึ้นนั้น

ความแตกต่างของศาสนาและศิลปะ นอกจากชั้นกับธรรมชาติของทั้งสองสิ่งนี้แล้ว ยังขึ้นกับหน้าที่หรือพันธกิจของสองสิ่งนี้อีกด้วย วิทย์ ศิวะศรียานนท์ ได้อธิบายไว้อย่างรอบด้านว่า

ความจริงการกล่าวว่าวรรณคดีมีหรือไม่มีศีลธรรมเป็นการตั้งปัญหาผิด วรรณคดีกับศีลธรรมเป็นคนละเรื่อง นักศีลธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทะเลาะ เกณฑ์ให้วรรณคดีมีศีลธรรมมากไปกว่าที่จะมาทะเลาะ เกณฑ์ให้ศีลธรรมมีลักษณะ เป็นวรรณคดี... ความจริง เนื่องจากรรณคดีสร้างขึ้นจากชีวิต จากความคิดความรู้สึกของมนุษย์และ เหตุการณ์ซึ่ง ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ วรรณคดีจึงหลีกเลี่ยงหรือละเลยปัญหาศีลธรรมไปเสียไม่ได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจะต้อง เกี่ยวข้องกับปัญหาศีลธรรมเป็นเงาตามตัวไป แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าวรรณคดีมีหน้าที่สอนธรรมจรรยา... นักศีลธรรมจะกล่าวว่าชีวิตควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็จะพูดว่า ชีวิตเป็นเช่นนั้น คือพูดไปตามทัศนะของเขา กวีที่มีโลกทัศน์อย่างหนึ่งแล้วดัดแปลง โลกทัศน์ของเขาให้เป็นอีกหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการสอนประชาชน ต้องนับว่าไม่ทวนหน้าที่ของเขาอย่างแท้จริง... สรุปอย่างความว่า กวีอาจใช้ศิลปะของเขาสอนใจประชาชน แต่เขาจะต้องสังวรว่าลักษณะ และหน้าที่ของศิลปะนั้นไม่ใช่เพื่อสอนหากเพื่อแสดง (๒๕๑๑: ๑๑๕-๑๑๖)

ความแตกต่างที่ชัดเจนของนักศีลธรรมและกวีในข้อความนี้ ก็คือ นักศีลธรรมมีลักษณะ เป็นนักอุดมคติสูงกว่ากวี และกวีที่แท้จริงน่าจะผูกพันกับชีวิตจริงอันคนสัมผัสรับรู้มากกว่าที่จะมุ่งสอน แต่ทั้งนี้ไม่น่าจะหมายความว่ากวีไม่ควรมีความฝันใฝ่เชิงอุดมคติ หรือไม่ควรเสนอสิ่งที่ควรเป็นในทัศนะของตน

กวีและศิลปินอาจเป็นนักศีลธรรมด้วยก็ได้ แต่ในบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบศิลปะความสำเร็จของเขาย่อมต้องผ่านสัมฤทธิ์ผลทางสุนทรีย์ของตัวงาน นักทฤษฎีวรรณคดีตะวันตกนับตั้งแต่เพลโต และอริสโตเติล ยึดเกณฑ์หลักในการประเมินค่าศิลปะวรรณคดีว่าจะต้อง เป็นความงามที่ดำรงอยู่ในการแสดงความจริง สำหรับอริสโตเติลนั้นความจริงในกวีนิพนธ์คือความจริงอันเป็นสากลเน้นที่พฤติกรรมของมนุษย์ ดังที่เขากล่าวว่า "สิ่งจะอันเป็นสากลนั้น หมายถึงลักษณะที่บุคคลในแบบใดแบบหนึ่งมีความเป็นไปได้ หรือมีความจำเป็นที่จะพูดหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสถานการณ์หนึ่ง และนี่คือเป้าหมายของกวีนิพนธ์" (Aristotle in Harry and Parks, eds. 1951: 38) อริสโตเติล เชื่อมั่นว่าการเร้าอารมณ์ของโศกนาฏกรรมสามารถชำระล้างจิตใจของ

มนุษย์ให้พ้นจากอารมณ์ประหวั่นพรั่นพรึงและสลดสังเวชได้ (Ibid.: 34) ในสมัยปัจจุบันนักวิจารณ์ตะวันตกหลายคนยังเชื่อมั่นในคุณค่าเชิงจริยธรรมของวรรณคดี เช่น Wilhelm Emrich (วิลเฮล์ม เอมริค) เห็นว่าวรรณคดีที่มีคุณค่าสามารถ "กระตุ้นวิจารณ์ของผู้อ่านต่อเนื่องกันไป" และ "งานศิลปะที่สูงด้วยคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ย่อมจะต้องมีคุณค่าเชิงจริยธรรมด้วย" (อ้างถึงใน เจตนา นาคำชระ ๒๕๒๕: ๑๒) ดังนั้น "การประเมินคุณค่าเชิงจริยธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเน้น 'เนื้อหา' และละเลย 'รูปแบบ' เสมอไป" ยิ่งไปกว่านั้น "เกณฑ์ทางจริยธรรมอาจจะนำมาใช้ในการประเมินค่าไม่ได้ทุกกรณี" (เรื่องเดียวกัน: ๑๖๖-๑๖๗)

ปัญหาที่คือศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้นหมายความว่าครอบคลุมถึงอะไร เพียงไร บางความคิดเห็นว่านักเขียนแนวศีลธรรมอาจทำได้เพียงแค่วิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น "เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างสรรค์ศีลธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา อย่างมากเราก็เพียงขีดชูรักษาศีลธรรมที่เราเห็นว่าดีเท่าที่มีอยู่ในสังคมนั้น... เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักศีลธรรมแท้ ๆ แล้วก็จะเป็นการผูกมัดหรือพันธนาการตัวเองไว้กับหลักศีลธรรมที่ตัวเองเห็นว่าดีและควรจะต้องอยู่" (เสนีย์ เสาวพงศ์ ใน เสถียร จันทิมาธร บรรณาธิการ ๒๕๑๓: ๑๒๓) แต่บางความเห็นถือว่าหลักศีลธรรมเป็นหลักที่กว้างขวางกว่ากฎหมายและระเบียบแบบแผนทางสังคม ดังกล่าวว่า "...นอกเหนือไปจากกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่ใช้คุ้มครองตนเองแล้ว ยังมีหลักศีลธรรมซึ่งเป็นของครอบครัวมนุษย์โดยรวม เป็นกฎแห่งความประพฤติดี ความดีริชชอบ กฎแห่งความใฝ่ฝันอันบริสุทธิ์ กฎที่สอนกันได้ทั้งทางศาสนาและศิลปะ" (ศิลป์ พีระศรี ๒๕๑๑: ๒๘) นักวรรณคดีวิจารณ์ เช่น Graham Hough (เกรแฮม ฮา) เชื่อว่าวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงจะมีความลุ่มลึกทางจริยธรรม ส่วน Georges Bataille (จอร์จส์ บาตาย) เชื่อว่า "การสร้างความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับความเป็นจริงของโลกและชีวิต ซึ่งประกอบด้วยทั้งความดีและความชั่ว" (อ้างถึงใน เจตนา นาคำชระ ๒๕๒๕: ๑๖๖, ๑๖๗)

ในตะวันออก มโนทัศน์เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างวรรณคดีกับความจริงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะวรรณคดีไทยมักแต่งจากนิทาน นิยาย และตำนานเก่าแก่ ที่เล่าสืบทอดกันมานานจนถึงกับเชื่อว่าสถานที่ในท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นบ้านเมืองในอดีตของตัวละครที่เคยมีชีวิตอยู่จริง ๆ ประเพณีแต่งเรื่องชาดกทั้งอรุณกถาชาดก ปัญญาสาธก และเรื่องที่เลียนแบบชาดก ที่กล่าวประชุมชาดกว่าตัวละครในเรื่องตัวใดคือบุคคลใดในสมัยพุทธกาลนั้น เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่มุ่งสร้างความ

คึงดูดและความเชื่อถือต่อเรื่อง ในอรรถกถาชาดกและปัญญาสาตกช่วงเริ่มเรื่องซึ่งเรียกว่า บัจจุบันวัตกัเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของการเทศนาชาดกเรื่องนั้น ๆ เช่น สมุทโฆสชาดก เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเมื่อภิกษุสนทนากันถึงการที่พระพุทธองค์สละราชสมบัติและบ้านเมืองเพื่อพระนางพิมพาเมื่อเสด็จไปสู่พิธิสัมมุพร จึงทรงเล่าว่าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระสมุทโฆส ก็ได้ละทิ้งบ้านเมืองไปสุนครของพระนางวิณฑติเช่นเดียวกัน แล้วทรงเล่า สมุทโฆสชาดก ยิ่งกว่านี้การใช้วรรณคดีเป็นสื่อแสดงหลักธรรมย่อมแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างวรรณคดีกับ สังขจรกรรม ไม่ว่าจะ เชื่อว่าชาดกเป็น เรื่องจริง ในอดีตชาติของพระพุทธองค์หรือไม่

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดใจผู้เสพวรรณคดีน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สมเหตุสมผลของตัวละคร ดังที่ วิทย์ ศิวะศรียานนท์ (๒๕๓๑: ๑๓๓) กล่าวว่า "นิพนธ์ที่ดี...จะต้องสามารถสร้าง ภาพลวงซึ่งสมเหตุสมผล" การที่ผู้อ่านเห็นว่าวรรณคดีเป็นเรื่องจริง หรือรู้สึกเป็นจริงเป็นจังไปกับเรื่อง เป็นเพราะ

มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีเหตุผล และยอมเชื่อสิ่งที่สมเหตุสมผล จึงรับเอาวรรณคดีซึ่งแต่งมีเหตุมีผลถูกตามตรรกศาสตร์และจิตวิทยาซึ่งมีต้นมีปลายและมีต้นสายปลายเหตุว่าเป็นของจริงมากกว่าเหตุการณ์จริง หรือสิ่งที่มีอยู่จริง (fact) ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผล ไม่มีต้นมีปลาย บางทีก็ดูคล้าย ๆ เป็นการบังเอิญมากกว่า

ความสมเหตุสมผลของเรื่องย่อมเกิดจากโครงสร้างภายใน คือลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละคร ความซับซ้อนทางอารมณ์และความคิดของตัวละครจึงเป็นลักษณะสากลในวรรณคดีที่จะทำให้เหตุการณ์ของตัวละครนั้นสมเหตุสมผลและดูเป็นจริงในสายตาของผู้อ่าน และทำให้ตัวละครแต่ละตัวมีคุณค่ามากกว่าที่จะเป็นเพียงแบบหรือตัวแทนของความคิดบางอย่างของผู้แต่งเท่านั้น ดังได้วิเคราะห์ในบทที่ ๓ แล้วว่า พฤติกรรมของพระเวสสันดรและชูชกใน มหาชาติคัมภีร์ และ รายชยามหาเวสสันดรชาดก เป็นส่วนสำคัญที่สัมพันธ์ทางอารมณ์อย่างสมเหตุสมผล และทำให้ผู้อ่านเข้าถึงปรัชญาของเรื่อง ได้ตามเค้าโครงที่วางไว้ใน พระสุตตันตปิฎก

การใช้ชาดกเป็นสื่อสำหรับให้ความเข้าใจในหลักธรรม เป็นเครื่องแสดงว่า ความกลมกลืนระหว่างสุนทรียภาพและจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสาร ส่วน

วรรณคดีซึ่งไม่ได้มีที่มาจากชาดก เช่น ขุนช้างขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี ก็ไม่อาจกล่าวว่าเป็นปราศจากความกลมกลืนของสองสิ่งนี้ ทั้งนี้เพราะความบกพร่องทางจริยธรรมของตัวละคร แม้แต่ตัวเอก อาจบอกความสำคัญและอันตรายของความบกพร่องนั้น และหากเป็นความบกพร่องที่สมเหตุ ผลก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจในมนุษย์โดยทั่วไป ทำให้เกิดความเห็นใจและความชื่นชมที่ตัวละคร ต้องต่อสู้กับชะตากรรมอันเป็นผลจากความบกพร่องนั้น เช่นในกรณีของอิเหนา และขุนแผน เป็นต้น ดังกล่าวไว้ข้างแล้วในบทที่ ๓ ดังนั้นการวิจารณ์เชิงจริยธรรมและสุนทรียภาพไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน แต่จะต้องหาความเข้าใจว่า จริยธรรมและสุนทรียภาพมีความครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าเป็นหลักที่กำหนดไว้ตายตัว

การแบ่งความงามของศิลปกรรมออกเป็นความงามทางเนื้อหาและความงามทางรูปแบบ อาจกระทำได้เพื่อสะดวกแก่การศึกษา แต่เมื่อวิเคราะห์เป็นสองส่วนแล้วก็จำเป็นต้องสังเคราะห์ ผลการศึกษานั้นเข้าด้วยกัน เพราะ เนื้อหาและรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ในกระบวนการสร้างงาน ผู้ประกอบศิลปะมิได้บรรลุผลสำเร็จด้วยการมีความคิดและอารมณ์ หรือกลวิธีและมีมืออย่างใดอย่างหนึ่ง หากจะต้องมีทั้งสองส่วนในปริมาณและน้ำหนักที่เหมาะสมลงตัว ความตั้งใจเพียงอย่างเดียว หรือการยึดถือแบบแผนเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ใช่หลักประกันคุณภาพของผลงาน

ในส่วนของงานประพันธ์นั้น เกรแฮม ฮาว (Graham Hough) มีความเห็นว่าการวิจารณ์ที่สมบูรณ์นั้นต้องกระทำทั้งสองด้าน คือทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยอาจพิจารณาด้านใดด้านหนึ่งก่อน แต่ในขณะที่พิจารณาที่ด้านหนึ่งก็ย่อมต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงไปยังอีกด้านหนึ่งด้วย "เพราะ เนื้อหาและรูปแบบส่งผลกระทบต่อถึงกันและกัน" (Hough 2532: 36-39) จึงต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ดังที่เขากล่าวว่า

การอธิบายแนวคิดหลักทางศีลธรรมของวรรณคดีว่าได้แก่เงาสท้อนของสภาพเศรษฐกิจและสังคมนั้น ทำได้แน่ และถ้าทำได้ง่ายก็น่าทำ แต่จะอธิบายเรื่องรูปแบบของวรรณคดีโดยจำกัดวงอยู่แต่ในเรื่อง เศรษฐกิจสังคมคงจะไม่พอ รูปแบบของวรรณคดีอาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมอยู่บ้าง แต่รูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายและซับซ้อนเกินกว่าที่จะ ไปโยงเข้ากับเหตุการณ์ภายนอกที่มีมาก่อนในชีวิตของผู้ประพันธ์หรือในสังคม (เรื่องเดียวกัน: ๓๗)

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการพิจารณาด้านศีลธรรมและรูปแบบเรียกได้ว่า เป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธี และกระบวนการนี้เท่านั้นที่ทำให้เราเห็นว่างานมีเอกภาพอันสมบูรณ์" (เรื่องเดียวกัน: ๓๖๔)

เนื่องจากได้ศึกษาโลกทรรศน์ที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไปโดยสังเขป แล้วในบทที่ ๓ ในบทนี้จะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบและ เนื้อหาของงานประพันธ์ชิ้นเอกของ ยุคนี้ในประเภทต่าง ๆ คือ นิราศนรินทร์ นิราศภูเขาทอง อิเหนา สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ลิลิตเตล่งพ่าย สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก และ ปฐมสมโพธิกถา ทั้งนี้ได้เริ่มจากการพิจารณาด้านรูปแบบก่อน โดยมุ่งหาคำตอบว่ามีพันธกิจในการสื่อสารที่สัมพันธ์กับเนื้อหา คือความคิดและอารมณ์อย่างไร

รูปแบบและ เนื้อหาของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การศึกษาส่วนนี้แบ่ง เป็น

๑. การประกอบวัสดุและ โครงสร้าง
๒. เอกภาพของ เนื้อหาและรูปแบบ
๓. การประกอบวัสดุและ โครงสร้าง

เนื่องจากวัสดุของวรรณคดีที่เห็นชัดที่สุดคือภาษา แต่ภาษาในงานประพันธ์ โดยเฉพาะกวีนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง เป็นภาษาที่มีลักษณะ เฉพาะแตกต่างจากภาษาในการสื่อสาร โดยปกติ ในหัวข้อนี้จะแบ่งการศึกษาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

- ๑.๑ ความสัมพันธ์ของเสียง คำ และฉันทลักษณ์
- ๑.๒ ความสัมพันธ์ของตัวละครและ โครงเรื่อง

๑.๑ ความสัมพันธ์ของเสียง คำ และฉันทลักษณ์ ในกวีนิพนธ์ เสียง คำ และฉันทลักษณ์เป็นสิ่งที่ปรากฏร่วมกันเสมอ การจัดองค์ประกอบของเสียงของคำ (และกลุ่มคำ) ให้ความประสานกันอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องของฉันทลักษณ์ อาจกล่าวได้ว่าฉันทลักษณ์เป็นแบบแผนในการจัดความประสานขององค์ประกอบด้านเสียงของบทประพันธ์ เนื่องจากเสียงที่กล่าวนี้คือเสียงที่ปรากฏเป็นคำ (และกลุ่มคำ) และคำ(และกลุ่มคำ)ย่อมต้องมีความหมายเสมอ ความสัมพันธ์ของเสียง คำ และฉันทลักษณ์จึงมีผลต่อเนื้อหาทั้งด้านอารมณ์และความคิด

เฟอร์ดีนันด์ เดอ โซสซูร์ (Ferdinand de Saussure) ปรมาจารย์ของวิชาภาษาศาสตร์ จัดภาษาออกเป็นสองแง่ คือ ในแง่ระบบเรียกว่า langue และในแง่ที่ปรากฏในการสื่อสารของคนทั่วไป เรียกว่า parole ส่วนที่เรียกว่า parole อาจผิดแยกกันได้ ขึ้นกับผู้ใช้ภาษาแต่ละคนหรือแต่ละพวกแต่ละวัตถุประสงค์ แต่ยังอยู่ในระบบของ langue เดียวกัน

เมื่อนำความคิดนี้มาพิจารณาภาษากวีนิพนธ์ก็เห็นว่าภาษากวีนิพนธ์เป็น parole ประเภทหนึ่ง (Easthope 1983: 7) ภาษากวีนิพนธ์ย่อมอิงอยู่กับระบบของภาษาแต่ก็ยังมีลักษณะพิเศษต่างจากภาษาความเรียง คือ มีแบบรูป (pattern) ของการซ้ำ (repetition) และการทำให้เข้มข้น (condensation) ทันทกกิจสำคัญของภาษาในงานประพันธ์ คือการท้าวัจนะ (utterance) ให้โดดเด่นดึงดูดใจมากที่สุด (Ibid.: 16) ดังนั้นการศึกษากวีนิพนธ์จึงมิใช่การศึกษากวีนิพนธ์เพื่อไวยากรณ์หรือศึกษาวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของภาษาแยกจากกัน แต่เป็นการศึกษากวีนิพนธ์ในฐานะที่เป็นวาทกรรม (discourse) ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะให้เห็นความเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงของถ้อยคำ ภาษานาม กลุ่มคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นตัวหมาย (signifier) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหมาย หรือตัวหมายถึง (signified) อันได้แก่แก่นโน้ต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่เกิดแก่ผู้รับ* นักวรรณคดีวิจารณ์ที่ได้รับอิทธิพลของ โซสซูร์ มีความเห็นว่าความหมายของงาน
ย่อมผันแปรไปตามผู้รับ และผู้แต่ง ไม่ใช่ผู้เดียวที่จะกำหนดความหมายนั้น และย่อมมีช่องว่าง
ระหว่างความมุ่งหมายของผู้แต่งกับการอ่านอยู่มาก (Ibid.: 15)

ความตระหนักในความสัมพันธ์ของตัวงานในโมทัศน์ของคนไทยปรากฏสืบต่อกันมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนต้นแล้ว ดังเช่นผู้แต่ง ลิลิตยวนพ่าย ประกาศอย่างเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวงานว่า
"หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย" เห็นได้ว่าผู้แต่งมักไม่กังวลที่จะอธิบายงานของตน แม้ผู้แต่งได้
ใช้ถ้อยคำและ โครงสร้างของภาษาแตกต่างจากภาษาโดยปกติ สิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าภาวะความ
เป็นอิสระ (autonomy) ของภาษาในวิสัยทัศน์ไทยอยู่ที่ผู้แต่ง ได้ใช้กลไกของภาษาอย่างเต็มที่ หรือ
พูดอีกอย่างหนึ่งว่าได้ปล่อยให้กลไกของภาษานำพาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายของตน คล้ายจะทำให้
เห็นว่าในที่สุดนั้นภาษาจะประกอบขึ้นเป็นตัวงานได้อย่างไร เท่าที่ความสามารถของกวีจะเล็งเห็น
ศักยภาพและอัจฉริยภาพของภาษา และใช้ความสามารถนั้นเข้าไปมีส่วนจัดการ จึงไม่ปฏิเสธการ
แก้ไขขัดเกลาของงานโดยผู้รับคนอื่น ๆ อีก และการขัดเกลานั้นก็ได้มุ่งแต่จะสื่อเฉพาะ เนื้อ
ความเท่านั้น ยังรวมถึงความเสนาะ เพราะพริ้งของงานอีกด้วย ความเสนาะเพราะพริ้งของคำ
ประพันธ์ก็คือความรู้สึกอันละเอียดสุขุมซึ่งมักไม่ปรากฏในวาทกรรมประเภทอื่น เกรแฮม ฮาว
กล่าวถึงคุณสมบัติด้านรูปแบบประการหนึ่งในทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ว่า คือ ความเพริศพริ้งพรพรรณ
(radiance) ซึ่งหมายถึง "สิ่งที่... เรียกว่า 'มนต์ขลัง' (magic) ซึ่งถอดออกมาเป็นถ้อยคำ"

* ศัพท์บัญญัติของคำว่า discourse ในภาษาไทยมีใช้หลายคำ เช่น วาทะ วาทกรรม
ข้อความต่อเนื่อง และการอธิบายความ ในวิสัยทัศน์นี้เลือกใช้วาทกรรม ในการสื่อสารอาจมี
วาทกรรมหลายชนิด ในวิชาปรัชญามีผู้เน้นความสำคัญของวาทกรรมเช่นเดียวกัน เช่น ในข้อ
เขียนของนิทเซซึ่งถือว่าความจริงคือการตีความ และภาษาเป็นวิถีทางแห่งความคิด ได้ใช้กลวิธี
ต่าง ๆ ในการสร้างวาทกรรมของตนเพื่อให้ผู้อ่านใช้ความคิด ความรู้สึก ในการตีความอย่าง
ระมัดระวัง (อุททอง โฉมวันทะ ๒๕๓๓: ๑๑-๒๘) และ โดเก็น คิเก็น นักปรัชญาเซ็นซาวผู้ปุ่น ถือ
ว่าการเล่นกับภาษาสามารถสร้างความหมายใหม่ซึ่งปลดปล่อยมนุษย์จากกรอบความคิดเดิม
(สวารรณา สภาอานันท์ ๒๕๓๓: ๘๗-๑๐๕)

ไม่ได้ ทุกสิ่งที่รวมอยู่ในโครงสร้างเชิงสุนทรียของภาษาที่อยู่เหนือจุดประสงค์เพื่อสื่อความหรือเพื่อประโยชน์ทั่ว ๆ ไป"

(Hough 2532: 18)

เจคนา นาควัซระ ได้ให้ข้อคิดว่าภาษาเป็นทั้งสื่อประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ ลักษณะทั้งสองอย่างนี้มีอาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ทว่าภาษาเป็นประสบการณ์นั้น

... คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อันมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ไปพร้อม ๆ กัน นักคิดบางกลุ่มไม่ต้องการที่จะใช้ภาษาในการสื่อความใด ๆ ในระดับของความเป็นเหตุเป็นผล แต่มุ่งที่จะใช้งานทางวรรณศิลป์อันเป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยภาษา เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ในด้านอารมณ์ความรู้สึก กวีไทยแต่เดิมน่าที่ "เล่น" กลบทแลกลอักษรไปจนถึงขั้นหนึ่งย่อมรู้ดีว่า บทกวีมิได้ทำหน้าที่แต่เพียงสื่อความ แต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่เกือบจะเรียกได้ว่ามีภาวะอิสระ อยู่ได้ด้วยคุณค่าแห่งความงามในทางวรรณศิลป์ เรียกได้ว่าเป็นตัวประสบการณ์ เป็นแหล่งสั่งสมประสบการณ์ หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ (๒๕๓๒: ๔๖๓-๔๖๔)

ดังเห็นได้ว่าฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับลักษณะสำคัญของภาษา เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้กวีนิพนธ์เป็นนาฏกรรมซึ่งต่างจากภาษาของการสื่อสารโดยปกติ โดยเฉพาะในภาษาไทยนั้นฉันทลักษณ์ได้กำหนดการซ้ำเสียงสระ และพยัญชนะท้ายที่เรียกว่าสัมผัสนอก (สัมผัสระหว่างวรรค บาท และบท) ในฉันทลักษณ์บางประเภทยังมีความนิยมที่จะซ้ำเสียงพยัญชนะต้น และ/หรือ สระและพยัญชนะท้ายของคำภายในวรรค ที่เรียกว่าสัมผัสใน ข้อกำหนดดังกล่าวได้สร้างความประสานของเสียง ในขณะที่กวีสามารถเล่นกับความหมายทั้งทางคล้อยตามและขัดกันได้อย่างกลมกลืน และมีผลต่อพลังของการสื่อประสบการณ์ทางสุนทรียะ หรือทำให้งานประพันธ์นั้นเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะสำหรับผู้รับ

นอกจากนี้ผู้แต่งยังสามารถใช้ภาษาซึ่งเป็นสมบัติกลางของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับที่ใช้ฉันทลักษณ์เป็นเครื่องมือสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารซึ่งต่างจากการสื่อสารโดยทั่วไป ดังที่ สัจจิรา จงสถิตย์วัฒนา กล่าวว่า

ขบวนการสร้างความหมาย...นับเป็นการเล่นกับ 'เชิงชั้น' ของภาษา ทำให้สามารถตระหนักถึงความลุ่มลึกและหลากหลายอันเป็นธรรมชาติของภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ยังมี 'ชีวิต' ดำรงอยู่กับสังคมที่ใช้ภาษานั้น ๆ การเล่นกับเชิงชั้นของภาษาในหมู่กวีต่างจากการ 'เล่นสำนวน' ของผู้ใช้ภาษาอื่นทั่วไป เพราะนอกจากกวีจะสอดใส่จินตนาการและอารมณ์อันเข้มข้นลึกซึ้งผสมผสานไปด้วยแล้ว กวียังมีอิสรภาพในการสื่อสารมากกว่า เพราะกวีอาจสื่อสารในระบบระเบียบของฉันทลักษณ์มากมายที่ได้สร้างสมกันมาแล้ว หรือแม้แต่คิดค้นฉันทลักษณ์แบบใหม่ขึ้น เพื่อช่วยขัดเกลา เน้นย้ำความไพเราะสละสลวยและความเข้มข้นประทับใจของ 'ภาษา' ที่ใช้สื่อสารกับผู้อ่าน

การเล่นกับ 'เชิงชั้น' ของภาษาอย่างมีอิสรภาพนี้เองทำให้ภาษากวีสามารถสื่อสารความจริงเชิงวรรณศิลป์ที่มีเชิงชั้นหลากหลายต่างจากความจริงทั่วไป (๒๕๒๘: ๖๔)

การศึกษารรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในหัวข้อนี้ จะพิจารณาแยกตามฉันทลักษณ์โดยจะคาดคะเนว่า ผู้แต่งได้ใช้ฉันทลักษณ์เป็นประโยชน์ในการสื่อความหมายอย่างไร

๑.๑.๑ โคลง โดยปกติฉันทลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจในอัจฉริยภาพของภาษา ดังเห็นได้ว่าโคลงซึ่งเป็นคำประพันธ์เก่าแก่ กำหนดขึ้นด้วยการบังคับวรรณยุกต์เอกและโท ซึ่งอาจอธิบายว่าเป็นการสร้างจังหวะและการเน้นน้ำหนักข้อความจากความขัดกันของระดับเสียงสูงต่ำของคำ โคลงจึงเกิดขึ้นในเวลาที่ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามหน่วยเสียง ความแตกต่างของระดับเสียงวรรณยุกต์ที่กำหนด มีผลต่อการเลือกคำให้มีเสียงตามข้อบังคับและมีความหมายเกี่ยวข้องกับคำอื่น ดังเช่นในบาทที่สี่ของโคลงบทหนึ่งใน กาสรวาล มีข้อความว่า "เรือแล่นฝ่าฝ้าย ฝ่าวาใจ" วรรคแรกจบลงพร้อมกับการจบประโยค วรรคหลังเป็นอีกประโยคหนึ่งซึ่งมีประธานต่างจากประโยคแรก การเปลี่ยนระดับเสียงวรรณยุกต์จากรรรคแรก ฝ่าฝ้าย ซึ่งเป็นเสียงโทล้วนภายหลังการเว้นวรรคมาเป็น ฝ่า ซึ่งเป็นเสียงเอกให้ความรู้สึกแบ่งแยกกระหว่างสองประโยคนี้ แต่เสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันกับขั้วลักษณะสืบเนื่องระหว่งการเคลื่อนไหวของเรือ กับใจ ในขณะที่ความหมายของ ฝ่าฝ้าย บอกการเคลื่อนไหวและเสียงดังซำ ๆ กันอย่างหนักหน่วงจากการปะทะกับลม ส่วน ฝ่า บอกความร้อนในใจ เป็นความร้อนที่มีไอส่งออกมาเหนือที่ผิว ฝ่า กับ ฝ่าฝ้าย มีสำเนียงกันคือมีความ

หมายเป็นรูปธรรม แต่ หน้าใจ มีความหมายในระดับลึกเป็นนามธรรมด้วยการใช้คำซ้อนด้วยเสียงหรือคำซ้ำ เช่น พิมพ์ พิมพ์ และการบอกความหมายนามธรรมด้วยรูปธรรม เช่นที่ใช้ทั่วไปว่า ร้อนใจ เย็นใจ เสียใจ ตกใจ ล้วนแต่เป็นลักษณะที่ใช้อยู่แล้วในภาษาไทย แต่ก็ได้เลือกสรรคำมาประกอบกันได้เหมาะแก่บริบท

ความเปลี่ยนแปลงของระบบเสียงในภาษาตระกูลไท มีผลให้เกิดการเพิ่มหน่วยเสียงวรรณยุกต์จากที่มีอยู่เดิมสามหน่วย (เช่นในภาษาไทยเพิ่มเป็นห้าหน่วย ในภาษาลาวเพิ่มเป็นหกหน่วย) เพื่อหลีกเลี่ยงคำพ้องเสียง เพราะมีหน่วยเสียงพยัญชนะจำนวนมากรวมเสียงกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่เขียนด้วยอักษรสูง และอักษรต่ำ* ตามการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ คำคู่เทียบเสียงซึ่งเขียนในปัจจุบันด้วยอักษรสูงและอักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้นนั้น แต่เดิมมีความแตกต่างกันที่ความก้องและไม่ก้องของเสียงพยัญชนะต้น ไม่ใช่แตกต่างกันที่ระดับเสียงวรรณยุกต์อย่างในภาษาไทยปัจจุบัน เช่น ชา คา กล่าวคือพยัญชนะต้นที่เรียกว่าอักษรสูงเป็นเสียงไม่ก้อง ส่วนอักษรต่ำ

* มาร์จัน บรานน์ (Brown in Harris and Chamberlain, eds. 1975: 43) เห็นว่าการเรียกชื่อกลุ่มอักษรในภาษาไทยดังกล่าวนี้มีเหตุผลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบเสียงที่กลุ่มพยัญชนะก้องทำให้เกิดเสียงวรรณยุกต์ระดับต่ำในพยางค์ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพวภาษาสุโขทัยและภาษาถิ่นใต้ แต่ภาษาอยุธยาและไทยปัจจุบัน คำที่เป็นเสียงต่ำจะขึ้นต้นด้วยอักษรสูง เช่น ช่าเมื่อเทียบกับคำ ช้าเมื่อเทียบกับคำ การเรียกชื่ออักษรสามหมู่ในสมัยอยุธยาจึงเป็นการเรียกตามระบบเสียงสุโขทัย เพราะระบบอักษรวิธียุคใหม่มาถึงปัจจุบันนี้เกิดขึ้นสำหรับระบบเสียงสุโขทัยก่อนการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ หลังปี พ.ศ. ๑๙๙๓ หรืออาจจะถึง ๒๐๔๓ อยุธยาได้รับระบบอักษรวิธียุคสุโขทัยไปใช้ และนักปราชญ์ชาวสุโขทัยซึ่งพูดภาษาสุโขทัยขณะที่กำลังอยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ หรือเพิ่งจะผ่านการเปลี่ยนแปลง ก็ได้แบ่งกลุ่มพยัญชนะตามระบบเสียงของตน กฎสำหรับเขียนวรรณยุกต์ของภาษาอยุธยาด้วยเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่มีอยู่เดิมในสมัยสุโขทัยจึงเป็นกฎที่ซับซ้อนดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

เป็นเสียงก้อง* เสียงพยัญชนะไม่ก้องในภาษาไทยดั้งเดิม ยังมีประเภทที่มีกลุ่มลมหน้าซึ่งเขียนด้วย ห หน้า ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น คำว่า หลวง หลาย ใหญ่ เหล้น ห้วย หล่ม หลาก ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบเสียง พยัญชนะเหล่านี้ได้กลายเป็นเสียงก้อง คือรวมเสียงกับเสียงอักษรตัวที่ไม่มี ห หน้า เช่น ล ว ฎ ม เป็นต้น คำเหล่านี้บางคำยังเขียนมี ห หน้า เช่น หลวง หลาย ใหญ่ หลาก บางคำตัด ห หน้าออกเปลี่ยนรูปวรรณยุกต์ เช่น เล่น ล่ม ว่ายน้ำ นั่นคือเขียนตามการเปลี่ยนแปลงเสียง การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นในคำเหล่านี้ทำให้ได้ออกเสียงวรรณยุกต์ต่างจากคำกลุ่มที่เป็นอักษรตัว คือออกเสียงเหมือนอักษรสูง เช่น หลาย มีระดับเสียงตรงกับ ชาย หลาก มีระดับเสียงตรงกับ สาก

ในภาษาไทยเมื่อมีการรวมเสียงพยัญชนะและเพิ่มเสียงวรรณยุกต์ ได้เกิดคำพ้องเสียง** ระหว่างคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและอักษรตัวต่ำ*** และคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรตัวต่ำเดียว

* ปัจจุบันอักษรตัวที่เป็นเสียงก้องในภาษาไทยได้แก่เสียงนาสิก และอรรถสระ หรือที่เรียกว่าอักษรตัวเดี่ยว ส่วนอักษรตัวที่กลายเป็นเสียงไม่ก้อง ได้แก่อักษรตัวคู่ คือพากเสียงชนิดและเสียงดแทรก

** การเกิดคำพ้องเสียงอาจเป็นได้ทั้งกรณีที่ตั้งรูปเดิมไว้ และเปลี่ยนรูปด้วย ในกรณีหลังจึงเป็นคำพ้องทั้งรูปและเสียง การเปลี่ยนตัวอักษรเพราะหน่วยเสียงสูญไปอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีอื่นด้วยโดยไม่เกี่ยวกับการรวมเสียงของอักษรสูงและอักษรตัว เช่น คำที่เขียนด้วย ข และ ฃ เดิมออกเสียงต่างกัน เมื่อ ข รวมกับเสียง ฃ คำที่เขียนด้วย ฃ ก็เปลี่ยนเป็นเขียนด้วย ข เช่น ฃบ(ร้อง) กลายเป็น ฃบ พ้องกับ ฃบ ที่หมายถึงฃบไล่ หรือฃบขี้

*** ในภาษากันตระกูลไทยหลายถิ่น เช่น ภาษาเชียงใหม่ ไทดำ ไทขาว ไทฮ้อย ไทแสก และ ส่วย เป็นต้น ออกเสียงอักษรสูงและตัวในภาษาไทยปัจจุบันแตกต่างกัน เช่น ภาษาเชียงใหม่อักษรสูงเป็นเสียงชนิด อักษรตัวเป็นเสียงลิกล แต่ก็ไม่พ้องกับอักษรกลางเพราะผันเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน (การวิเคราะห์เรื่องเสียงอักษรสูงอักษรตัว และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ดู สุริยา รัตนกุล ๒๕๑๔: ๑๔๙-๑๕๒)

ที่มี ห หน้า และไม่มี ห หน้า เฉพาะในระดับเสียงโท เช่น ข้า-คำ ถ้ำ-ท่า ลู้-ชู้ หน้า-นำ
หว่า-ว่า หล้า-ล่า คำเหล่านี้ยังเขียนต่างกันเพราะมีความหมายต่างกัน แต่คำในระดับเสียงโท
มี ห หน้าบางคำ อาจเขียนเป็นไม่มี ห หน้า ในกรณีที่ไม่มีความต้องเสียง เช่น หวาย เป็น ว่าย
หล้ม เป็น ล่ม ดังกล่าวข้างต้น หรือคำที่เป็นอักษรสูงอาจเปลี่ยนเป็นอักษรต่ำ เช่น ขว้า เป็น
คว่า ถ้ำ(คอย) เป็น ท่า แต่ส่วนใหญ่ักเขียนตามรูปเดิม เช่น ส้ม ไม่เขียน ช่ม เข้ม ไม่
เขียน เค้ม ครึ่ง ไม่เขียน ชึ่ง ยกเว้นบางคำที่ปัจจุบันถือว่าเขียนได้ทั้งสองอย่างเช่น หม้าย-
ม้าย เหง้า-เง้า โคลง ตั้งแต่อยุธยาตอนกลางลงมาได้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรูป
วรรณยุกต์พร้อมกับเปลี่ยนพยัญชนะต้นระหว่างอักษรสูงและอักษรต่ำเพื่อให้เข้ากับข้อบังคับที่มีแต่
เดิม เช่น ในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร มีข้อความว่า "หอมที่ชมน้อง
แก้ว ถอดหยันทูลถวาย" และ "ต้นช่มเข้าเข้าได้ ปอกเจ้าถวายยา" การเปลี่ยนรูปคำที่มี
เสียงโทให้เข้ากับข้อบังคับของ โคลงจากรูปไม้โทเป็นไม้เอก เรียกว่าเอกโทษ และจากรูปไม้เอก
เป็นไม้โทเรียกว่าโทโทษเช่นนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนพยัญชนะต้นด้วย ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ปรากฏใน
สมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น ซึ่งแสดงว่าระบบเสียงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังเห็นได้ว่าคำที่
เขียนด้วย ห หน้าก็เขียนเช่นนั้นเสมอ เช่น หวาย ("ถาบาบจ^าหวายหล้า" ในโคลง ๒ จาก
ลิลิตพระลอ "ทางหวายกระหวัดคนผสวน ไล่ก้นกลางธาร นทีกบ้านเป็นตม" ใน สมุทรโฆษ
คำฉันท์ และ "рымร^าหวายฟ้าหวาย แผ่นดิน" ในกา^าสรवल) แต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายคำบาง
คำอาจเขียนเป็น ๒ อย่างตามความเหมาะสมกับข้อบังคับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับรูปมากกว่า
เสียงดังเช่นงานของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ใช้ หวาย ในตำแหน่งบังคับ โท แต่ใช้ ว่าย ใน
ตำแหน่งปกติ ดังตัวอย่างจากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

เสื่อปลาปลาเวียนหวาย ตีแปลง

ริมท่าหาเหยื่อแพง อยู่ใกล้

ปลาว่ายสวายหางแดง เปนหมู่

ลวยถูกถนัดกัดได้ คาบเว้เร่กิน

สิ่งที่เรียกว่า เอกโทษ โทโทษ ไม่มีกล่าวถึงใน จินตตามณีของพระโหราธิบดี อาจเป็น
เพราะมุ่งถือแบบอย่างจากสมัยอยุธยาตอนต้น มีแต่ห้ามว่าที่บังคับไม้โท(พินทุ์โท) อย่าใส่เอก
(พินทุ์เอก) และถ้าบังคับเอกอย่าใส่โท

ในกระบวนการสร้าง-เสพวรรณคดี โคลงได้เกิดขึ้นในประเพณีมุขปาฐะก่อน การกำหนดเสียงเอกโทตามตำแหน่งต่าง ๆ เป็นการสร้างความประสานจากความขัดกันของระดับเสียง เมื่อเป็นลายลักษณ์ในอยุธยาตอนต้น การกำหนดบังคับไม้เอก ไม้โท ยังตรงตามเสียง การบังคับรูปก็คือบังคับเสียงนั่นเอง ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีหลักฐานว่ามีการใช้ เอกโทษ โทโทษ เพราะต้องการปรับรูปคำให้เข้ากับบังคับในขณะเสียงได้เปลี่ยนแปลงไป การที่เรียกว่า โทษ ก็ย่อมแสดงว่าเป็นข้อบกพร่อง ดังที่จินตมาณี พระนิพนธ์กรมหลวงวงศาธิราชในปลายรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า

<u>เอกโทผิดที่อ้าง</u>	<u>ออกนาม โทษนา</u>
จงย้ายลหยางตาม	แต่ก็
ผจงจิตระคิดพยายาม	ถูกก่อง แท้แฮ
<u>ยลเยี่ยงปราชสับปลั้</u>	<u>เปล่าสิ้นสรรเสริญ</u>

<u>ใช้ได้แต่ปราชคร้าน</u>	<u>การเพียร</u>
ปราชประ เสริฐดาเนียร	หมั่นซ้ำ
ถือเท็จท่านติเตียน	คำตู่ คำน่า
<u>มักง่ายอายอับหน้า</u>	<u>อาจก่อเกียงไลน</u>

มโนทัศน์นี้ปรากฏในเพลงยาว เจ้าพระ ตอนที่ เป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ตอนหนึ่งด้วย ดังข้อความว่า

แม่นจักหาโคลงสภาพอย่าง <u>หยาบคิด</u>	พึงพิณิจจรชอบระบอบหมาย
ข้างเอกไซ้ใช้ได้อักษรตาย	แต่ข้างฝ่ายโทนี้ไม่มีแทน
จงหาโทแต่ที่ <u>สิ้นมลทินโทษ</u>	จะอ้าง โอรุ์เขาดงชมคารมแม่น
ถ้า <u>โทเพี้ยนมักคิดเตียนว่าปราชญ์แกน</u>	จะชี้แสนอับระมาลงป่วยการทา

เมื่อทรงนิพนธ์ ลิลิตเดลงท้าย เห็นได้ว่าไม่ปรากฏโทโทษเลย* มีเอกโทษอยู่เพียง ๒ แห่งคือ เย่า ในข้อความว่า "ทวารเย่าเปล่าลิมบ้อง เปิดได้โดยถวิล" และ "นายกเย่าบุบปอง ประโยชน์ครบ ครันเฮย" ข้อความแรกเป็นบาทที่ ๔ ของโคลง และข้อความหลังเป็นบาทที่ ๓ ในตำแหน่งปกติทรงใช้ เห่า เช่น "ยลแต่เห่าเรือนร้าง อยู่ไว้ใครแรม"

การให้ความสำคัญต่อแบบแผนคำประพันธ์ของ โคลง เช่นนี้น่าจะมีเหตุผลสองประการ ประการแรก ด้วยความเปลี่ยนแปลงในระบบเสียงดังกล่าวแล้ว การแต่ง โคลง ได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องเพียรพยายามมากเป็นพิเศษ และมีผู้ทำให้เห็นว่าอันจบต่อการเพินคำมาใช้ในลีลาของ โคลง การเปลี่ยนเพียงรูปคำไม่อาจสนองธรรมชาติของ โคลง ได้ จึงพ้องว่าการมุ่งรักษาแบบแผนอย่าง เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของ โคลง นั้นไม่อาจรักษาบรรทัดฐานของ โคลง ในกระบวนการสร้าง-เสพวรรณคดี แต่เดิมา เหตุผลประการต่อมาซึ่งสืบเนื่องจากประการแรกก็คือ ผู้สร้างและผู้เสพงานของสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้นยังนิยมชมชื่นในงานประพันธ์ที่แต่งด้วย โคลง ในสมัยอยุธยา และปรารถนาจะ สร้างคุณค่าเช่นนั้นให้ปรากฏในยุคของตนด้วย การรักษาแบบแผนของ โคลง จึงมีใช้สิ่งที่เกิดขึ้น ลอย ๆ ผู้ที่แต่ง โคลง ได้ตามแบบแผนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง ได้ว่าเข้าถึงทั้ง แก่นแท้ของฉันทลักษณ์ และ ประสิทธิภาพของภาษาในด้านเสียงและถ้อยคำเป็นต้น

งานประพันธ์ชิ้นเอกของยุคนี้ซึ่งใช้คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพล้วน ๆ คือ นิราศ นรินทร์ ซึ่งจะได้ศึกษาในลำดับต่อไป

ในนิราศนรินทร์ มี เอกโทษ โทโทษ อยู่หลายแห่ง ดังตัวอย่างคือ

* ทั้งนี้ได้ยึดตามอักษรวิธียุคปัจจุบัน ซึ่งบางคำเขียนเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ชว่า เป็น คว่า ถ่า (คอย) เป็น ท่า ทั้งสองคำนี้น่าจะ เปลี่ยนในสมัยปัจจุบัน ในอยุธยาตอนต้นยังเป็น ชว่า และ ถ่า ทั้งนี้อาจใช้ระ เบียบวิชาภาษาศาสตร์เชิงประวัติสืบสร้างได้ว่าในภาษาไทยดั้งเดิม ออกเสียงอย่างไร

ชื่องานศิลปะสายสร	สลาย <u>เช่น</u>	(บาทที่ ๓)
เล็บนาง เล็บนุช เบา	บอก <u>คั้ง</u> ที่ <u>ญา</u>	(บาทที่ ๓)
ศึกทรง <u>ที่สุดผจญ</u>	ใจ <u>ชู</u> โศก <u>แม่</u>	(บาทที่ ๓)
เขียน <u>นฤหัย</u> <u>หอบ</u> <u>แห่นัน</u>	อก <u>ค่าง</u> คาย <u>คีน</u>	(บาทที่ ๔)
แรม <u>ราด</u> แสน <u>ร้อ</u> <u>ยร้อน</u>	ฤ <u>เจ้า</u> เรียม <u>ท</u>	(บาทที่ ๔)

แต่เมื่อเทียบกับโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ ซึ่งมุ่งเน้นองค์ประกอบทางสัมผัสในมากกว่า ก็จะทำให้เห็นว่า โคลงนิราศสุพรรณ ใช้เอกโทษ โทโทษ อย่างไม่สลับระว่าง จึงมีรูปคำที่ผิดจากปกติเป็นจำนวนมาก เช่น

บางสาม <u>ศาล</u> <u>เจ้า</u> <u>ช่าง</u>	ปาง <u>หลัง</u>	(บาทที่ ๑)
สอง <u>พี่น้อง</u> <u>คลอง</u> <u>แคว</u>	<u>คำ</u> <u>คั้ง</u>	(บาทที่ ๒)
นคร <u>ที่</u> <u>เพียง</u> <u>ผอย</u> <u>ผน</u>	<u>เพ้า</u> <u>น้อง</u>	(บาทที่ ๒)
ประ <u>ท</u> <u>น</u> <u>ประ</u> <u>ดิ</u> <u>ช</u> <u>ร</u> <u>า</u> <u>น</u>	แทน <u>ฮ้อง</u> <u>ห</u> <u>อ</u> <u>เอ</u> <u>ย</u>	(บาทที่ ๓)
ผาง <u>ย้อม</u> <u>ย้อม</u> <u>แพ</u> <u>ร</u> <u>า</u> <u>ย</u> <u>า</u> <u>ง</u>	<u>ยั้ง</u> <u>ข</u> <u>ร</u> <u>ั้ง</u>	(บาทที่ ๒)
เห็น <u>แต่</u> <u>คลอง</u> <u>น้อง</u> <u>แคว</u> <u>แล้ว</u>	คลา <u>ด</u> <u>เข</u> <u>ล</u> <u>้อ</u> <u>น</u> <u>เด</u> <u>ื่อ</u> <u>น</u> <u>ปี</u>	(บาทที่ ๔)
อก <u>ที่</u> <u>ที่</u> <u>ค้ำ</u> <u>ขี้</u>	<u>ขุ่น</u> <u>ล</u> <u>้า</u> <u>ม</u> <u>ี</u> <u>ผ</u> <u>า</u> <u>ง</u>	(บาทที่ ๔)
ทั้ง <u>คู้</u> <u>ผู้</u> <u>เม</u> <u>ีย</u> <u>ไ</u> <u>ช</u> <u>ร</u> <u>ั้ง</u>	คร <u>่า</u> <u>ง</u> <u>ร</u> <u>้อ</u> <u>ง</u> <u>ก</u> <u>้อ</u> <u>ง</u> <u>กระ</u> <u>หิม</u>	
	(หมายถึง โคร่งและคราง) (บาทที่ ๔)	

แม้ว่ากวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะได้ตระหนักถึงความท้าทายของการใช้ฉันทลักษณ์โคลงอันเป็นคำประพันธ์เก่าแก่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อความหมายอย่างทรงคุณค่า โดยมีได้มุ่งแต่จะแต่งตามข้อบังคับเท่านั้น แต่ก็มีบางครั้งที่กวีให้ความสำคัญแก่ความหมาย จนต้องยอมบกพร่องทางฉันทลักษณ์ ความหมายที่เหมาะสมจะลงตัวในบริบทจึงเป็นสิ่งที่ชดเชยความบกพร่องขององค์ประกอบทางฉันทลักษณ์ได้ ปรากฏการณ์นี้เห็นจากโคลงต่อไปนี้ ในนิราศนรินทร์ ซึ่งไม่ตรงตามบังคับเอกในบาทที่ ๒

ผากอมาสรมแม่แล้	ลักษมี เล่านา
ทราบ <u>สมญา</u> จักรี	เกลือกไกล้
เรียมคิดจบจนตรี	โลกล่าง แล้วแม่
โถมผากใจแม่ได้	ยั้งด้ายใครครอง

หัวกระเบื้องบิลราชร้า	รณรงค์ แลฤา
ตัด <u>กบาล</u> กระเบื้อง	เด็ดหัว
สับเศียรทรพิศง	คว่าเล่า แลแม่
เสมอที่เด็ดสมรดิน	ขาดด้ายคมเวร

ถึง <u>ชระ</u> ชระอ้อมห้อง	เวหา หนเอย
คิด <u>อร</u> แมกเมฆมา	กลัดไว้
ฤา <u>เขา</u> ชระอ้อมอา	ดูรเทาษ
เป็น <u>ชระ</u> อ้อมฟ้าไซ้	ชำน้องนางตรอม

โคลงบทแรกที่ยกมานี้ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงวินิจฉัยว่า "ถ้าให้อภัยที่ผิดเอกแล้วก็ ไพอเราะนั้ก" และ "ในที่ซึ่งผิดเอกลนั้นถ้าแก้ให้ถูกต้องจะแก้เเลอย่าง ไร ก็ดีกว่าผิดทั้งนั้น การที่จะ แก้นั้นไม่ยากเพราะชื่อพระอิศวรมีตั้ง ๑,๐๐๐ ชื่อ เลือกที่ถูกเอามาแทน 'สมญา' คว่าเดียวก็ แล้วยักัน" (ใน พ. ณ ประมาตุมารค ๒๕๑๓: ๑๙)

ไม่ว่าเชื่อว่าการแต่งผิดเอกในที่นี้ เป็นเพราะความพลั้ง เผลอและ ไม่รู้ว่าจะ เลือกชื่ออื่น ของพระอิศวรมาแทน "สมญา" ได้ การใช้ชื่อ "สมญา" ในโคลงบทนี้น่าจะเป็นเพราะต้องการ ความประสานของเสียงพยัญชนะต้นของคำในบาทที่สองนี้ คือ ทราบสมญา ทั้งคว่า "สมญา" ยังเป็นคำที่มีน้ำหนักในการแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ของพระอิศวรอีกด้วย ส่วนโคลงที่ยกต่อมา คำว่า "กบาล" เป็นคำที่เกือบจะซ้ำเสียงพยัญชนะต้นกับ "กระเบื้อง" ในข้อความที่ต่อเนื่องมา การเล่น เสียงพยัญชนะ เห็นชัดเมื่อผู้แต่ง เปลี่ยนใช้ "เศียร" ในบาทที่สามเพราะตามหลังคว่า "สับ" (สับเศียรทรพิศง) บาทที่ ๒ ที่ว่า "ตัดกบาลกระเบื้อง เด็ดหัว" มีองค์ประกอบของกลุ่มเสียง

พยัญชนะต้นที่ประสานกันด้วยเสียงระ เบิดติดต่อกันถึง เจ็ดครั้ง รับกับความรุนแรงของพฤติกรรม และ เหตุการณ์นั้น ในโคลงต่อมาอีก อรุ ในบาทที่ ๒ "คิดอรแมกเมขมา กลัดไว้" ซึ่งเป็นตำแหน่ง ที่ผิดเอกนั้นมีเสียงรับกับความหมายของคำที่เน้นความอ่อนหวานแบบบางนุ่มนวลมากกว่าที่จะหมายถึง ผู้หญิงเท่านั้น เสียง /อ/ ยัง เชื่อมโยงกับชื่อสถานที่และลักษณะบรรยากาศที่กล่าวไว้ในบาทที่ ๑ คือ "ถึงชรอ~ชร่อมห้อง เวหา หนเอย" แม้แต่คำสร้อยยังเลือกใช้ เอ แทนที่จะเป็นคำอื่น เช่น เฮย แส นา ซึ่งฟังยิ่งขงกว่า

การแต่งคำประพันธ์ โดยยึดหยุ่น เช่นนี้หากยัง รักษาความดีเด่นของความหมายและองค์ ประกอบทาง เสียงอย่างอื่นไว้ได้ก็ไม่ใช่ เครื่องลดทอนความเป็นวัตถุประสงค์ของตัวบท ดังเห็นว่า บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยอยุธยา ก็มีลักษณะ เช่นนี้ เช่น จาก ลิลิตพระลอ

เห็นบ้านบดจบ้าน	เมืองเรา พี่เอ
เรือนโรงกรุยเขา	รูปร่าง
บเห็นที่จักเอา	สักหยาด เลยที่
เห็นคั้งนี้สู่ม้าย	อยู่แล้ถาแล

สองถึงสองกราบไหว้	บทมาลัย
เชิฎพิตรกบาล	อยู่เกล้า
ยังรมยพิมานสถาน	ประพาส พระเอ
เรือนสุราณ้อง หน้า	ท่านให้ทั้งสอง

มิสอนก็อย่ารำ	มาหยัน อิกรา
มิเือนคอกกัน	คั้งนี้
เห็นเดือนตะวันกัน	คั้นก่อน เนื้อหา
ถามว่าบรูผู้	ว่ารู้ฤถาม

จากทวาทศมาส

เวทามผ่าเวียง	พันแสง
เรียมรัฐจวนใจจอม	จุ่มหล้า
อาครุคระแลงแสดง	แสนไศก
แสนสุเมรุไหมฟ้า	ไปบาน

และจาก โคลง เรื่องราชสวัสดิ์

รู้อบประกอบเกื้อ	สบสรรพ
บิตบ้องประคองขอบขันที	เขตแดน
ทั้งอาณาประชาราษฎร์	สปลัตว์
ปรีญาสารสิทธิ์มั่น	อย่าให้ใครเสมอ

เป็นที่ยอมรับกันว่า แม้ได้รับอิทธิพลจากโคลงต้นสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น กัศรวล และ ทวาทศมาส นิราศนรินทร์ก็สามารถใช้โคลงสี่สุภาพเป็นวัสดุสร้างเอกลักษณ์ของตนให้ผิดแผกจากงานประพันธ์ที่ยึดเป็นแบบได้ ให้เห็นว่าเป็นงานของยุคแห่งตนมากกว่าที่จะมุ่งสร้างงานเก่าขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้ว ดังเห็นได้ว่าบทคร่ำครวญของนิราศนรินทร์มีลักษณะอ่อนหวานมากกว่ากัศรวล ไม่มีนัยของปรัชญาและความลึกลับของอาณาจักรอยุธยา และ เทพอันเนื่องด้วยธรรมชาติ และความแปลกแยกต่อธรรมชาติมากเท่าทวาทศมาส

ในแง่ของความอ่อนหวานเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้วรรคหลังของบาทที่ ๔ ซึ่ง มีจำนวนคำมากกว่าโคลงต้นให้เป็นประโยชน์ ดังเช่น

แล โถงลงาดเลีย	ลับแสง
สอดซึ้งตาเรียมแสวง	ท้าวพัน
จวบจันทร์แจ่มโลกแปลง	มาเปลี่ยน
หวานว่ามุขแม่พัน	<u>เยียมฟ้าหาเรียม</u>

ในส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากงานเก่าแก่จะ ได้ยกมาเทียบกันเพื่อ เห็นการแปลง เปลี่ยนดัง
เช่น นิราศนรินทร์ กล่าวว่

เนื้อ เบือนาเนกล้ำ	หลายพรรณ
ล่าแหล่ง ลืมเกลียงวัน	แฉะ เว้น
ไพรพทกซ์ เจียบเชียบศัลย์	โศกแม่
แสนสัจค์ชบเซาเร้น	ช่วยร้อนเรียมตรอม

โคลงบทนี้มีใจความตรงกับโคลงใน ทวาทศมาส บทหนึ่ง คือ

ทุกพรรณมฤคห้อง	บรรพต
เสี่ยสัจฤทธิอาหาร	แหล่ง เหล้น
ไยนามพุลาลศ	ศัลย์เสพ
เสี่ยภิรมยแหล่ง เต็น	ช่วยคราญ

โคลง ๒ บทนี้ ต่างก็ไม่ได้ใช้คำสร้อย มีจำนวนคำเท่ากัน เว้นแต่วรรคหลังของบาทที่
๔ ทวาทศมาส กล่าวถึง "มฤค" ทุกพรรณที่แปรพฤติกรรมไปตามอำนาจความทุกข์ เพราะจากรัก
ของภวี ความแปรปรวนนั้นเป็นสิ่งผิดปกติในพฤติกรรมพื้นฐานแสดงออกด้วยการไม่กินอาหาร หมด
สิ้นความภิรมย์ในแหล่งที่เคยเป็นสุข "เสพ" ความเสียดแทงใจแทน บาทที่ ๒ คลุมความถึงการ
"ละทิ้ง" ความสำเร็จในการกินอาหาร และ "...แหล่ง เหล้น" บาทที่ ๓ อธิบายเพิ่มว่าสัจค์
เหล่านั้นเสพความเศร้า(แทนอาหาร) ด้วยอาการรำให้หลังหน้าตา ศัพท์ "ไยนามพุ" และ "ลาลศ"
ให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของงามของความเศร้าเหนือปกติ วรรคหลังของบาทที่ ๒ "แหล่ง
เหล้น" และท้ายวรรคแรกของบาทที่ ๔ "แหล่ง เต็น" มีความหมายร่วมกันคือการระบุดังสถานที่อัน
เหมาะสมสำหรับพฤติกรรมแห่งความสุขรำเรง เห็นชัดว่าผู้แต่งมุ่งให้บาทที่ ๒ และบาทที่ ๔ นี้ล้อ
รับกัน นับตั้งแต่การขึ้นต้นบาทและใช้คำเดียวกันหน้าส่วนที่ส่งรับสัมผัสระหว่างบาททั้งสองนี้
คือ "เสี่ยสัจฤทธิอาหาร แหล่ง เหล้น" และ "เสี่ยภิรมย์แหล่ง เต็น ช่วยคราญ" "คราญ" มัก
เป็นภิรยาที่ปรากฏด้วยเสียง แต่ในที่นี้เป็นกรการคราญในใจ เป็นความพิลาปด้วยความเจ็บปวด
ภายนอกแต่บั้นป่วนอึ้งล่อยู่ภายใน

นิราศนรินทร์พยายามให้ข้อความที่ส่งรับสัมผัสกันระหว่าง ๒ บาทนี้ มีความหมายต่าง กันเพื่อเพิ่มการแสดงกิริยาอาการของสัตว์และบรรยากาศมากขึ้น จึงไม่แสดงอาการล้อรับด้วยการซ้ำคำ บาทที่ ๒ "ล่าแหล่งลี้มเกลียงวัน แวะเว้น" ให้ เว้น เป็นคำส่งสัมผัสมายัง เร้น ในบาทที่ ๔ คือ "แสนสัตว์ชบเซาเร้น ช่วยร้อนเรียมตรอม" บาทที่ ๔ ได้เพิ่มการแสดงกิริยาอาการของสัตว์และบรรยากาศมากขึ้น ในคำ ชบเซา เร้น ร้อน และตรอม และใช้คำบอกจำนวนแสน แสดงปริมาณอันยิ่งของผู้กระทำอาการ

เมื่อพิจารณาไปตามลำดับ บาทแรกของนิราศนรินทร์ แสดงปริมาณของเนื้อเนื้อว่า "นาเนกล้ำหลายพรรณ" บาทที่ ๒ แสดงกิริยาอาการของเนื้อเนื้อที่ "ล่าแหล่งลี้มเกลียงวัน แวะเว้น" คำกิริยาที่สำคัญคือ ล่า(ถอย) ลี้ม(ถูกรอบวงด้วยสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจ) และแวะเว้น(เว้นจากการแวะเวียนสู่ "เกลียงวัน" คือแหล่งหญ้าในป่าหรือหญ้าป่า) บาทที่ ๓ บอกบรรยากาศรวมในบริเวณกว้างว่า "ไพรพฤกษ์เงียบเขียบคล้าย โศกแม่" บรรยากาศที่แผ่ซ่านนี้ คือ "เงียบเขียบ" ส่วน "คล้ายโศก" เป็นกิริยาที่แสดงภาวะในใจอย่างมนุษย์ ผ่านการตีความของผู้แต่ง เมื่อลงท้ายบาทว่า "แม่" แสดงว่าผู้แต่งกำลังสื่อสารถึงนางด้วยใจจดจ่อ เมื่อถึงบาทที่ ๔ "แสนสัตว์ชบเซาเร้น ช่วยร้อนเรียมตรอม" สรรพนามบุรุษที่ ๑ เรียม บอกความเป็นเจ้าของความทุกข์และต้นเหตุของความแปรปรวนในธรรมชาติ และแสดงการร่ำพิงโดยตระหนักว่ากำลังสื่อสารถึงนาง การซ้ำเสียง /ช/ แสดงความแผ่ซ่านเคลื่อนไหวของความเงียบและนั่งงันที่ครอบงำธรรมชาติต่อเนื่องจากบาทที่ ๓ "ช่วยร้อนเรียมตรอม" บอกความไม่สงบสุขในความชบเซานั้น เสียงร่ำซึ่งเป็นเสียงเด่นที่สุดในวรรคนี้ ประกอบกับสระยาวในทุกพยางค์ บอกความทุกข์อันดำเนินอยู่อย่างหนักหน่วง

น่าสังเกตว่า นิราศนรินทร์ ได้เลี่ยงคำโบราณ เช่น ลาลศ ที่ใช้อยู่ในสมัยอยุธยา แต่ยังคงใช้ศัพท์ที่กินความหมายลึกซึ้งแสดงภาพพจน์โยงกับแก่นเรื่อง คือ ปีน ในคำประสม ป็นไฟ และ ป็นกาม ในสมัยโบราณป็นเป็นคำไทยที่มีความหมายตรงกับธนู หรือลูกศร ป็นกามก็คือศรกามเทพ มีนัยของการติดตรึงด้วยอาวุธอันมีพิษร้อนแรง ดังในสรวล กล่าวว่า "ป็นกามกระเวนหาใจที่ พระเออย" นิราศนรินทร์ ใช้ ป็นกาม ในความหมายเดิม แต่ใช้ ป็นไฟ ในความหมายที่ย้ายมาแล้ว คือหมายถึงอาวุธป็นอย่างในสมัยปัจจุบัน ดังในโคลงว่า

ออกทัพอาถกซ์เจ้า	<u>ปืนไฟ</u>
<u>ปืนประกายกมไภ</u>	<u>จี้จิม</u>
เพลิงรากล่องกลางใจ	เจียวเจ็บ ออกเอย
ทรวงที่บรรทุกบีม	เป่าด้วย <u>ปืนกาม</u>

คำว่า เพลิงรากล ในโคลงนี้ เป็นการสืบทอดโน้ตศัพท์ทางพุทธศาสนาจากวรรณคดีสมัยอยุธยา เช่น ในท้าวทศมาสที่ว่า

<u>เพลิงรากล</u> ยั้ง เพลิงปาง	เผาแผ่นดินนา
ใครอาจดับเลยแล้ว	ที่ผลาญ

ซึ่งแสดงว่าความใคร่หรือความปรารถนาการสืบทอดในชาติภพของชีวิตนั้น ไม่มีสิ่งใดดับได้ แม้แต่ภาวะของการสิ้นกัมภี นिरासनरिन्तरु ได้แสดงแนวคิดนี้ แต่เน้นนัยยะของความมั่นคงของความรักและความผูกพันอันยิ่งยงยิ่งกว่าธรรมชาติทั้งปวง

ดราบขุนคิริขันธ์	ขาดสลาย แลแม่
<u>รักบ่หาย</u> ดราบหาย	<u>หกฟ้า</u>
สุริยจันทรชจาย	จากโลก ไปฤา
<u>ไฟแล่น</u> ล้างสี่หล้า	<u>ท่อนล้าง</u> อาลัย

บาทที่ ๒ และบาทที่ ๔ แสดงภาวะตัดกันระหว่าง ธรรมชาติและความรักที่ยกมาเทียบกันให้เห็นชัดด้วยประ โยคที่มีสมมูลทางโครงสร้าง (parallelism) บาทที่ ๒ ชักริยาหายให้เด่นโดยให้ประ โยคที่ ๑ "รักบ่หาย" เป็นประ โยคปฏิเสธ ตัดกับ "ดราบหายหกฟ้า" ซึ่งเป็นประ โยคบอกเล่าที่มีกริยานำหน้าประธาน ส่วนบาทที่ ๔ นั้น ให้วรรคหน้าเป็นประ โยคบอกเล่า "ไฟแล่นล้างสี่หล้า" และวรรคหลัง "ท่อนล้างอาลัย" เป็นประ โยคปฏิเสธ ชักริยา "ล้าง" แสดงการทำให้สิ้นไปอย่างราบคาบ ทั้งสองประ โยคมีประธานร่วมกัน คือ "ไฟ" แต่ละประธานของประ โยคหลังไว้การชักริยาแต่ละประธานแสดงว่าเลือกเน้นกริยา และเป็นกริยาที่ปฏิเสธอำนาจของประธานด้วยคำว่า "รัก" และ "อาลัย" ที่ใช้ในโคลงนี้ให้ความรู้สึกในทางชื่นชมมากกว่าคำว่า "เพลิงรากล"

ที่มึนยทางกามเด่นชัดกว่า

การแต่ง โคลงตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้แต่ง เป็นอย่างมาก เพราะดัง ได้กล่าวแล้วว่าลักษณะบังคับของ โคลงกาเนิดขึ้นจากระบบเสียงภาษาไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อยังมีเสียงวรรณยุกต์เพียงสามระดับ นอกจากนี้โคลงยังมีลักษณะ เฉพาะที่มีจำนวนคำอันยืดหยุ่นได้ยาก ความไพเราะของ โคลงขึ้นกับความเข้มกระชับของน้ำหนักและจังหวะของการจัดกลุ่มคำ โคลงสี่สุภาพมีจำนวนคำ ๓๐ คำต่อบาท (ไม่รวมคำสร้อย) และแต่ละบาทยังต้องแบ่งเป็น ๒ วรรค ซึ่งเท่ากับเป็นการแบ่งคำเป็น ๒ กลุ่มย่อย การเว้นวรรคเป็นการจัดน้ำหนักการเน้นคำด้วย คำที่อยู่ในตำแหน่งท้ายวรรคและท้ายบาทมักเป็นคำที่เน้นมากกว่าคำอื่น และมักอยู่ในข้อบังคับเรื่องวรรณยุกต์และ/หรือสัมผัสด้วย เช่น คำที่ ๗ ของบาทที่ ๒ ซึ่งเป็นคำสุดท้ายบาทเป็นคำโท ต้องส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๕ ของบาทที่ ๔ (คำสุดท้ายของวรรคแรก) และเป็นคำโทด้วยเหมือนกัน

กวีตั้งแต่สมัยอยุธยาสามารถสร้างความประสานในด้านเสียงและความหมายภายในวรรค และระหว่างวรรคในบาทเดียวกัน โดยใช้สัมผัสพยัญชนะ คำที่มีความคล้องจองทางเสียงมักเสริมรับกันทางความหมายด้วย เป็นต้นว่า

จากทวาทศมาส

- | | | |
|----------------------|-----------|------------|
| - เจียรเจ็บออกฟ้าพอด | เพ็ด โทยม | (บาทที่ ๑) |
| - เรียมไทรลงล่าง | ลาญสาท | (บาทที่ ๓) |
| - กามกระหายไทรกลุ้ม | เกลื่อนแด | (บาทที่ ๔) |

จากกาสรวาล

- | | | |
|----------------------|------------|------------|
| - ยามพลบเสียงกึกก้อง | กาหล แม่ฮา | (บาทที่ ๑) |
| - กามกระเวนแรมรส | ร่วง ไล้ | (บาทที่ ๒) |

และจากยานพ่าย

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| - <u>ดาลเร่ง</u> <u>เรื่องฤทธิทัน</u> | <u>ท้าวฟ้า</u> | (บาทที่ ๒) |
| - <u>ไพร่อาอาย</u> | <u>อาพาธ</u> <u>แลนา</u> | (บาทที่ ๓) |
| - <u>อยู่ข้างพระเจ้าข้า</u> | <u>ข่มบร</u> | (บาทที่ ๔) |

สิ่งที่น่าสังเกตรวมถึงคำที่รับส่งสัมผัสกันย่อมกำหนดซึ่งกันและกันทั้งในด้านเสียงและความหมาย

ในนิราศนรินทร์ กวีได้ใช้ความประสานของเสียงและความหมายของกลุ่มคำ วรรค และบาท อย่างบรรลุดประสงคฺ์ทางสุนทรียะ ดังตัวอย่าง

ระดูเดือนเมษย้อย	หยาดเหลือง
โสมสาครณิศเพียง	เพียงน้ำ
ชระมัวท้าวทิศเอียง	อากาศ
อกแผ่นดินฟ้าคล้า	คู้คลุ้มทรวงศัลย์

โคลงบทนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งประสานความอ่อนหวานและความรุนแรงเข้าด้วยกัน บาทแรก "ระดูเดือนเมษย้อย หยาดเหลือง" ใช้สระเสียงยาวเป็นส่วนมาก บอกความต่อเนื่องที่แผ่กว้างในห้องฟ้าฤดูฝน ใช้ท้าววรรคหน้ากับวรรคที่ ๒ ของบาทนี้ บอกความเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแต่เขือกเย็น ด้วยข้อความว่า "...เมษย้อย หยาดเหลือง" ย้อย และหยาด เป็นกิริยาของเมฆที่ค่อยเคลื่อนตัวลงมาเป็นหยดฝน เหลือง เป็นคำเขมรแปลว่าฝนเป็นคำซึ่งไม่พบในการสื่อสารทั่วไป บาทที่ ๒ "โสมสาครณิศเพียง เพียงน้ำ" โสมสาคร เป็นกิริยาที่แสดงภาพรวมของกลุ่มฝนที่กระหน่ำต่อแผ่นดิน บาทนี้ใช้คำตายมากกว่าบาทแรกบอกชั้นความรุนแรงและปริมาณของน้ำที่ "เพียงเพียง" แผ่นดิน กวีใช้ธณิศ บอกความยิ่งใหญ่หนักแน่นของแผ่นดินที่รองรับน้ำนั้น บาทที่ ๓ "ชระมัวท้าวทิศเอียง อากาศ" บอกทัศนียภาพ "ชระมัว" ในอากาศ นอกจากชี้บ่งความไม่กระจ่างของภาพที่รับรู้ด้วยสายตาแล้ว เอียง ยังให้ความรู้สึกหวนไหวไม่มั่นคงของพื้นระนาบที่ผันแปรไปเพราะความกระหน่ำของหยาดฝน ในขณะที่บาทที่ ๔ "อกแผ่นดินฟ้าคล้า คู้คลุ้มทรวงศัลย์"

บอกสภาพซึ่ง เป็นเครื่องหมายของความรู้สึกในส่วนลึกของแผ่นดินและฟ้า ซึ่งคลุ้มมาร่วมกันด้วยศัลย์ ที่ครอบงำคลุ้มในทรางและอก

คำว่าเสียง ซึ่งเป็นคำยืมที่ไม่พบทั่วไปประสานกับคำอื่นในบาทที่ ๑ ได้เพราะเป็นสระ ยาวมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงกลั้วรับกับความเคลื่อนไหวอย่างเนิบช้าเศร้าสร้อย เมื่อผู้แต่งเลือกคำ ว่าเพียงและเอียงมารับสัมผัสในบาทที่ ๒ และ ๓ ก็ทำให้เห็นว่าเป็นการใช้คำอย่างมีจุดมุ่งหมาย มากกว่าต้องการใช้คำแปลก ๆ การใช้คำยืมและศัพท์โบราณในนิราศนรินทร์เป็นการเลือกเห็น อย่างคำนึงถึงสารและยุคสมัย คำยืมที่นิยมในกวีสรวลและทวาทศมาส เช่น "ลั่นลง" "ช่นือ" ไม่ ปรากฏในนิราศนรินทร์ แต่ยังพบ "ช่นาย" ซึ่งเป็นคำเขมรและ "ให้ช้าง" ซึ่งเป็นศัพท์โบราณ เช่น โคลงที่ว่า

มิตรใจ เรียมจอดเจ้า	จักคิด ถึงฤา
จากแม่ เจ็บเสมอจิต	พี่บ้าง
กาลิम्मลายปลิด	แปลนสวาท
เจ้าพี่โหยให้ช้าง	คำเข้าช่นาย

เห็นได้ว่า ให้ช้าง น่าจะยังเป็นที่เข้าใจอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คำนี้มีความ หมายบอกการรำไห้อย่างรุนแรง รับกับโหยซึ่งอยู่หน้า บอกความต้องการอย่างทรมาณในส่วนลึก ช่นาย นั้นพยางค์ท้ายมีเสียงทอดยาวรับกับความอ้างว้าง พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเป็นเสียงซ้ำ กับพยัญชนะต้นของเข้าที่หน้าหน้ามาก่อน

กวีสรวลใช้โคลงต้นเป็นเครื่องบ่งบอกความปั่นป่วนรุนแรงอย่างเข้มกระชับ บางครั้ง เพิ่มวรรคหลังของบาทที่ ๔ เป็นคำซ้อนสี่พยางค์ เช่น "ร่าหารนหา" การซ้ำ "หา" บอกลักษณะ ร่วมของกริยา "ร่า" และ "รน" ว่าเป็นการเสาะค้นเพื่อจะได้พบ คำกริยา "ร่า" และ "รน" ที่ซ้อนกันเป็นความเคลื่อนไหวด้วยเสียงและกิริยาอาการภายนอกที่ประสานกับใจ รณ สามารถตี ความได้หลายนัย คือ ความค้นรณ หรือความร้อนรณ ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับความสงบมั่นคง

ศรีมาใจชอดซ้อน	หงวานน
แลนนลง เหลืออก	นำห้อง
ศรีมาย่อมรับขานน	แขวนปาก ไสร้แม่
ดาลตื่นต้อกร้อง	<u>ร่ำหารนหา</u>

นิราศนรินทร์ มีบทหนึ่งทีเล่นเสียงอักษรและคำคล้ายโคลงกาสรวลบทข้างต้นนี้ คือ

หลักหลักพลัดพรากแก้ว	กานดา พี่เอย
ลัวแต่ตัว เรียมมา	ดกไร่
ขวัญแขวนอยู่ขวัญตา	ทุกเมื่อ
เรียมร่ำไ้ฟ้าไ้	แผ่นพร้องร่ำพัน

เมื่อพิจารณาแล้วความเข้มของอารมณ์ของ นิราศนรินทร์ ในบทนี้ดูจางกว่า กาสรวล เพราะแบ่งให้บาทที่ ๑ และ ๒ บอกสภาวะของการจากและความผูกพัน ความรุนแรงทางอารมณ์ และอาการกิริยาอันเป็นผลของการจากปรากฏแต่เพียงคำว่า ร่ำและ ไ้ และยังระบุผู้กระทำอาการเพิ่มขึ้นเป็นฟ้า แม้จะบอกอำนาจของความทุกข์ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศและธรรมชาติให้เป็น การแสดงออกที่สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งเดียวกันก็มิได้ เน้นน้ำหนักความบั่นบ่วนใจเท่ากับ กาสรวล ดัง เห็นได้ว่าเมื่อเทียบ "ดาลตื่นต้อกร้อง ร่ำหารนหา" กับ "เรียมร่ำไ้ฟ้าไ้ แผ่นพร้องร่ำพัน" ข้อความแรกมีแรงกระทบหนักหน่วงกว่าด้วยกลุ่มพยัญชนะต้นเสียงระ เบิดซ้อนกัน ๔ คำ คือ ดาลตื่นต้อ ที่รับกับความฉับพลันและรุนแรงของกิริยาที่เก็บกักไว้ไม่ได้จนถึงกับประทุร่ายร่างกาย เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดภายใน แต่ก็ยังต้อง เปล่งเสียง ร้อง และ ร่ำหารนหา ในขณะที่ นิราศนรินทร์ ไ้เสียงที่นุ่มนวลกว่า การซ้ำคำว่า ไ้ ๒ ครั้ง เป็นการระบุน้ำร้อนภายใน คำว่า ร่ำพันเป็นการพูดถึงความทุกข์หรือบอกกล่าวถึงความทุกข์ แต่ ร่ำหารนหา แสดงทั้ง เสียง การดิ้นรน หรือร้อนรน และการเสาะค้นแสวง เพื่อจะได้พบให้ได้ในทันใดนั้น

ความแตกต่าง เช่นนี้ ได้ยืนยันว่า นิราศนรินทร์ เป็นผลงานของความรู้ตระหนักในความเชื่อมั่นของยุคสมัยของตนมากกว่าการมุ่งลอกเลียน แต่ก็ได้แสดงถึงความสำนึกรู้ในคุณค่าของงานชิ้นครูในอดีต นิราศนรินทร์ จึง เป็นประจักษ์พยานว่าวรรณคดีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาสรวล โคลงต้น

และทวาทศมาสยังมีชีวิตและความหมายอยู่ ในฐานะที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคงานชิ้นใหม่ อันมีคุณค่าขึ้นในเวลาที่ย่างผ่านมาร่วมสามร้อยปี

การสืบต่อคำประพันธ์เก่าแก่ด้วยภาษาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของนิราศนรินทร์ แสดงถึงการเพ่งเล็งเลือกเฟ้นต่อการจัดองค์ประกอบของเสียงและความหมายของคำให้ประสานกันอย่างมีพลังทางสุนทรียะ แม้ต้องพลิกเพลงแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของภาษาบ้างก็ตาม ก็ยังทำให้โคลงยังคงเป็นคำประพันธ์ซึ่งให้สัมฤทธิผลในการสื่อสารอารมณ์และความคิดอันเป็นประสบการณ์สำหรับคนในยุคนั้น

๑.๑.๒ ลิลิต งานประพันธ์ประเภทลิลิตในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งนับถือกันมาถึงปัจจุบันว่าเป็นงานแบบฉบับ (classic) มีคุณค่าทัดเทียมลิลิตยวนพ่าย และลิลิตพระลอของสมัยอยุธยา คือ ลิลิตเตลงพ่าย พระนิพนธ์สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

ในหัวข้อนี้จะได้พิจารณาว่าผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้ลักษณะคำประพันธ์ด้วยจุดมุ่งหมายอย่างไร และทรงประสบผลอย่างไร

เป็นที่เข้าใจกันมาถึงปัจจุบันว่าลิลิตเป็นคำประพันธ์ที่เหมาะสมแก่เนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ ความเข้าใจนี้จะมีมูลมาจากงานประพันธ์เดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมีเนื้อหาเชิงสดุดี คือ ลิลิตยวนพ่าย และ ลิลิตพระลอ แม้ว่าเรื่องหลังจะได้กล่าวถึงความพิพาทของชีวิตแต่ก็ได้แสดงด้วยความคิดอันลึกซึ้งและให้ความชื่นชมต่อมนุษย์จนถึงขนาดที่ผู้แต่งกล่าวอย่างเชื่อมั่นว่า "เป็นศรีแก่ปากผู้ผจญฉันท" นอกจากนี้ความยิ่งใหญ่ของงานเขียนประเภทลิลิตน่าจะเป็นเพราะการใช้ฉันทลักษณ์ร้ายและโคลงประกอบเข้าด้วยกัน โดย "แต่งให้เข้าสัมผัสติดต่อกันไปจนจบเรื่อง" (พระยาอุปกิตศิลปสาร ๒๕๒๔: ๕๒๗) ซึ่งต้องอาศัยฝีมือและความประณีตมาก ในสมัยอยุธยาหลังจากลิลิตพระลอก็ไม่มียุคใดอีก อาจเป็นเพราะกวีในราชสำนักหันไปให้ความเอาใจใส่ต่อการแต่งฉันทลักษณ์และกาพย์สำหรับประกอบการเล่นหนัง การแต่งโคลงในอยุธยาตอนกลางปรากฏในงานขนาดเล็ก เช่น โคลงสุภาชีวิตและโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ สมัยอยุธยาตอนปลายนิยมแต่งโคลงกับกาพย์ ที่เรียกว่ากาพย์ห่อโคลง และมักแสดงเนื้อหาทางอารมณ์อย่างรื่นรมย์มากกว่าความพันลึก น่าอัศจรรย์อย่างในลิลิต เช่น กาพย์ห่อโคลงของพระศรีมโหสถ และ กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร เป็นต้น

ลิลิตพระลอ ซึ่งผู้แต่งกล่าวถึงไว้ในบทประพันธ์ว่า "กลอนพระลอ" น่าจะเป็นต้นแบบของลิลิตอย่าง que เข้าใจในปัจจุบัน ลักษณะการแต่งร่ายประกอบด้วยโคลง เช่นนี้ น่าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้แต่งพบว่าสามารถพลิกเพลงคำประพันธ์ทั้งสองแบบนี้ให้เหมาะแก่การสื่อเนื้อความและสารถอารมณ์ที่ผิดแผกกันในช่วงต่าง ๆ ดังเห็นได้ว่า ใน ลิลิตพระลอ ผู้แต่งใช้ร่ายจำนวนมากแทรกสลับกับโคลงซึ่งมีทั้งโคลงสอง โคลงสาม และโคลงสี่ ร่ายใน ลิลิตพระลอ นอกจากใช้แต่งบถามพจน์แล้วยังใช้บรรยายเหตุการณ์ พรรณนาความ เช่น เล่าความเป็นมาของความเป็นอริระหว่างเมืองสร่างกับเมืองสอง การใช้เวทมนต์ของปู่เจ้า การเดินทางของพระลอ และฉากรบอันน่าสะพรึงกลัว ส่วนโคลงนั้นมักใช้เมื่อเน้นสิ่งสำคัญที่เกิดแก่ตัวละคร เช่น บทชัชวาลโหมพระเพื่อนพระแพง และปฏิริยาทางอารมณ์ของพระลอที่แสดงออกมากายนอก บทโต้ตอบระหว่างพระลอกับแม่ พระลอกับมเหสี พระลอกับทหาร กับพี่เลี้ยง และกับพระเพื่อนพระแพง บทอศรรักษ์ และบทคราญของแม่พระเพื่อนพระแพง บทพรรณนาความเศร้าของชาวเมืองและธรรมชาติ

ในบรรดาหนังสือที่เรียกกันว่าลิลิตในปัจจุบัน ลิลิตเพชรมงกุฎ ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผู้แต่งระบุว่ากลองประพันธ์ลิลิต คือบอกในรายน่าเรื่องว่า "ข้อย้าจะนิพนธ์ลิลิต โดยคานานนิตยบุรา..." แม้ที่เรียกในปัจจุบันว่า ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของกวีท่านนี้ ผู้แต่งก็เรียกว่าโคลง และใช้ร่ายเพียงบทเดียวในตอนบถามพจน์ ส่วน ลิลิตเพชรมงกุฎ ใช้ร่ายแทรกอยู่มากเช่นเดียวกับใน ลิลิตพระลอ

ในหัวข้อนี้จะ ได้พิจารณาว่าความไพเราะ เสนาะ โสดหรือองค์ประกอบทางเสียงของ ลิลิตเตลงพ่าย มีความสัมพันธ์กับความหมายอย่างไร กล่าวได้ว่าผู้ทรงนิพนธ์ทรงดำเนินความตามพระราชพงศาวดารอย่างละเอียดและเคร่งครัด เช่น ร่ายละเอียดของกองทัพ การจัดกระบวนทัพ ชื่อแม่ทัพ จำนวนพลในควบคุมของแม่ทัพนายกอง ความสูงของช้าง เวลายกทัพ (ชลดา ศิริวิทย์เจริญ ๒๕๑๙: ๒๒-๒๔) และยังใช้คำบางคำตรงกับพระราชพงศาวดารเช่น "อังกิดาการ" และ "เอารุ่งไว้หน้า" ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารหลายฉบับ เช่น ฉบับพันจันทนุมาศ และฉบับพระราชหัตถเลขา (เรื่องเดียวกัน: ๒๒-๒๓) แต่เมื่อพิจารณาเทียบกันก็เห็นได้ว่าจุดประสงค์สำคัญมิใช่มุ่งเลียนถ้อยคำในพระราชพงศาวดารไว้ทั้งหมด เช่น เมื่อกล่าวถึงพระนเรศวรทรงบรารภจะ ไปตี

เมืองเขมรเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ฉบับพันจันทนุมาศว่า

...ความแค้นของเราตั้งว่าเสียนอกอยู่ในอุระ ไม่รู้หายเลย และครั้งนี้แผ่นดินเป็นของเราแล้ว เราจะยกไปแก้แค้นเอาโลหิตพระเจ้าละแวกล้างบาปเสียให้จงได้

ลิลิตเตลงพ่ายว่า

คลุ้มกระมลแค้นคั่ง ตั้งนามเหินเบจเข้า ยัยชอกทรวงดวงแด แลขื่นอื่นชม กรมเกรียมอกหมกใหม่ บร้าง ได้ไครบ่ง ปลงใจเจ็บฤมี หลายปางปัดชวบ ประจวบจนจอมราช พระบาทให้ทิวคต ไปทันทดแทนตอบ ชอบแต่ขอมสักตั้ง ครั้งนี้ตีสองตน ผ่านสกลแผ่นดินแล้ว คารไปร่า รอนเชญ เหนมือไทยที่เกล้า ผ้ากพาให้เบเนเื้อน เกลื่อนภพาให้เบเนพง คงแต่น้ำกับฟ้า คงแต่หญ้ากับดิน ยังอรันรู้ฤทธิ อย่าคงคิดเห่อมหาญ ผลาญจงเสร็จเด็จเกล้า เจ้ากัพุชทุจริตเอาโลหิตล้างบาท...

คำประพันธ์ข้างต้นนี้แสดงการขยายความในส่วนของความรู้สึกจากพระราชพงศาวดาร โดยใช้องค์ประกอบของเสียงและความหมายที่ประสานกัน ใน ๒ ลักษณะต่อไปนี้

ก. การใช้คำซ้อนและการซ้อนคำที่มีความหมายคล้ายกันหรือตรงกันข้ามในวรรคเดียวกัน โดยปกติคำซ้อนในภาษาไทยอาจมีเสียงพยัญชนะต้นซ้ำกันหรือไม่ก็ได้ ที่ไม่ซ้ำ เช่น เจ็บปวด ข้าทาส นัยน์ตา ที่ซ้ำเสียงพยัญชนะต้น เช่น รวดราว เลื่อนลอย ดูเดือด ซากศพ ถ้าเป็นคำซ้อน ๔ พยางค์ อาจมีสัมผัสระหว่างคำที่ ๒ และ ๓ เป็นสัมผัสสระ เช่น เข้านอกออกใน ออกสิ้นขวัญ แขนว ผู้ลากขากดี สรรค์คัค้อน หรืออาจไม่มีสัมผัส เช่น ผิดชอบชั่วดี หุงข้าวต้มแกง เรือกสวน ไร่นา หรือมีการซ้ำคำในตำแหน่งที่ ๑ และ ๓ เช่น กลางคักกลางคั้น เข้าอกเข้าใจ หายหน้า หายตา หรือในตำแหน่งที่ ๒ และ ๔ เช่น ลักกินขโมยกิน เป็นต้น จุดประสงค์หลักของคำซ้อนโดยทั่วไปนอกจากเพื่ออธิบายความหมายของคำ เช่น ในกรณีที่ต้องการชี้ชัดความหมายของคำพ้องเสียงหรือคำยืมแล้ว (พิจารณาตัวอย่างจาก ข้าทาส นัยน์ตา) ยังมีคำพ้องอีกมากที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักของความหมาย เช่น ล้าบากยากแค้น ย่อมให้ความรู้สึกหนักหน่วงมากกว่าล้าบาก คำซ้อนประเภทนี้ปรากฏใช้ในวรรณคดีด้วย ดังเห็นจาก "ร่าหารนหา" ในกวีสุราวลที่กล่าวถึงแล้ว

ร้ายเป็นคำประพันธ์ที่ผู้แต่งสามารถใช้คำซ้อนได้ใกล้เคียงกับภาษาพูด โดยปกติ เนื่องจากมีบังคับเพียงสัมผัสระหว่างวรรคเท่านั้น ดังเช่นร้ายจากลิลิตพระลอ

ท้าวธเป็นทุข์เท่าฟ้า คืดหยิ่งหน้าหยิ่งหลัง ระวังองค์บพิตร บิดบให้คนเห็น เป็นทุข์จุจ
 ริงรีน แสร้งท้อขึ้นเขย่ม่าน เรียกชาวด่านริบอง สุนสองที่เลี้ยง เพียงทฤทัยไปดู ที่ควร
 กจะหยุดยั้ง ที่จะกั้งจะปิด ให้จงชิตจงชอบ...

เห็นได้ว่าหากต้องการบรรยายความธรรมดา หรือต้องการดำเนินความอย่างเรียบ ๆ ผู้แต่งก็ไม่ได้ใช้คำซ้อน ต่อเมื่อต้องการสร้างสัมผัสทางอารมณ์ เช่น ในบรรยากาศที่ให้ความระทึกใจ ด้วยการแจจจรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะเห็นคำซ้อนมาก (ตัวอย่างจากลิลิตพระลอตอนปู่เจ้าสั่งกองทัพเทพดาและผีมายังเมืองสว่างก่อนใช้สลาเห็น)

...คนเทพผู้ห้าห้าผู้หาญ เรื่องฤทธิ์ชาญเหลือหลาย ตั้งเป็นนายเป็นมุล ตัวขุนให้ชู้ข้าง
 บ้างชู้เสื่อชู้สี่ บ้างชู้หมี่ชู้หมู ช้างชู้ชู้เงือก ชู้ม้าเผือกผันผาย บ้างชู้ควายชู้แรด แผลร้อง
 ก้องนำกลัว... เดินโลดวิ่งระเบง คุกเครงเสียงคะครั้น ฟันไม้โล่หินผา ตาชดากันผาดเผิง
 รเร้งก้องกู่เกรียง เสียงสะเทือนธรณี...

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาลิลิตเพลงพ่ายตอนที่เทียบกับพระราชพงศาวดารซึ่งยกมาแล้วนั้น นำสังเกตว่า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงเปลี่ยน "เสี้ยน" จากพระราชพงศาวดารฯ เป็น "หนาม" เพื่อจะได้ใช้คำซ้อน ๔ พยางค์ต่อเนื่องกันในวรรค คือ "ตั้งหนามเหน็บเจบช้ำ" คำ "ชอก" เพิ่มน้ำหนักด้วยคำซ้อนเป็น "ชู้ชอก" แสดงความซัดคึดอยู่อันเต็มทับจาก "เหน็บ" จนถึงกับ "แลบชู้อันชมกรมเกรียมอกหมกใหม่" ซึ่งเป็นการใช้คำซ้อนที่ให้จินตภาพของความรู้สึกนามธรรมได้อย่างชัดเจน แสดงผลของความร้อนเพราะแค้นคั้งที่ครอบงำต่อเนื่องอยู่นาน

ข. การใช้ความสมมูลทางโครงสร้างของประโยคในวรรคที่ต่อเนื่องกัน เห็นชัดในข้อความว่า

...แม้ภพให้เป็นเพื่อน เกื่อนภพให้เป็นพง คงแต่น้ำกับฟ้า คงแต่หญ้ากับดิน...

ผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้โครงสร้างประโยคซ้ำกัน ๒ คู่ คือ คู่แรก กริยา-กรรมตรง-ให้เป็น-กรรมตรง คู่ที่สอง กริยา(คง)-แต่-กรรมตรง(นาม+บุพบท "กับ" +นาม) ประโยคคู่แรก "แผ้วถางให้เป็นเพื่อน เกลื่อนภพให้เป็นพง" เป็นการใช้คำกริยา ๒ คำที่มีความหมายคล้ายกัน คือ แผ้ว และ เกลื่อน แผ้ว คือทำให้เกลี้ยง ทำให้หมดไปอย่างราบคาบ ใช้อย่างกริยากรรม (เช่น ในปัจจุบันมักใช้คู่กับถาง เป็นแผ้วถาง) เกลื่อน นั้นหมายถึงทำให้ยุบ ทำให้ราบ เช่น เกลื่อนผี นอกจากนี้นามที่เป็นกรรมของ ๒ ประโยคนี้อย่างเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันอีกด้วย คือ เพื่อน และ พง เพื่อน หมายถึงป่า (น่าจะเป็นคำเดียวกับเพื่อน ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายว่า เพื่อน (กลอน) น.ป่า) และ พง หมายถึงที่รกเรือ เช่น พงหนาม มักใช้ในคำสอนในปัจจุบันเป็น ป่าดงพงพี หรือ ป่าดงพงไพร กลุ่มคำที่ใช้ซ้ำกันใน ๒ ประโยคนี้คือ "ให้เป็น" ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมส่วนขยายกริยาแผ้วและ เกลื่อน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความสมดุลทางโครงสร้าง เช่นนี้เป็นที่ยืนยันหนักความหมายให้เห็นความรุนแรง คำที่ใช้ซ้ำอีกคำหนึ่งใน ๒ ประโยคนี้คือ "ภพ" ซึ่งเป็นกรรมตรงของแผ้วและเกลื่อน ภพเป็นคำที่มีความหมายได้หลายความหมายในภาษาไทย เช่น ความเป็น ภาวะที่เป็นอยู่ ถ้าใช้ พิกพ หมายถึง แผ่นดิน ในที่นี้ ภพ น่าจะหมายถึงแผ่นดินหรืออาณาจักรซึ่งกินความถึงความเจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรม ผู้คน และสิ่งสร้างสรรค์ทั้งปวง การ "แผ้วถางให้เป็นเพื่อน เกลื่อนภพให้เป็นพง" ก็คือการทำลายหรือถอนความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทั้งปวง เมื่อได้สลายอำนาจของเจ้าของความเจริญนั้นแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่จากการทำลายนั้น ก็คือเครื่องหมายของโลกธรรมชาติอันรกร้าง คือ "เพื่อน" และ "พง" ซึ่งได้ขยายใน ๒ วรรคต่อไปว่า "คงแต่นี้กับฟ้า คงแต่ผู้กับดิน" ซึ่งเป็นประโยคที่มีความสมดุลทางโครงสร้างอีกคู่หนึ่งที่แสดงถึงผลของการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงในสถานที่อันกว้างขวางสุดตา "นี้กับฟ้า" และ "ผู้กับดิน" คือสิ่งที่แสดงภาวะธรรมชาติดที่ปรากฏคู่กันเสมอ

การใช้ความสมดุลทางโครงสร้างของประโยคในวรรคที่ต่อเนื่องกันพร้อม ๆ กับความประสานของเสียงสัมผัสภายในวรรคและระหว่างวรรค เป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ทางสุนทรียะเด่นชัด ดังจะเทียบลิลิตเตลงพ่าย กับ พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศอีกตอนหนึ่ง ซึ่งมีความหมายโดยใจความตรงกัน แต่มีความหมายทางความรู้สึกและความสะเทือนอารมณ์ และความเพริศพรึงพรดราย (radiance) ต่างกัน

พระราชพงศาวดารฯ

...สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีศรีสว่าง พระมหาธรรมราชาไม่เสียแรงมีบุตร การสงครามไม่
 ทักให้พระบิดาใช้เลย ต้องห้ามเสียอีก และซึ่งเจ้าว่าเคราะห์ร้ายอยู่แล้วก็อย่าไปเลย
 เอาผ้าอัสตรีนั่งเสียเกิดจะได้สิ้นเคราะห์ พระมหาอุปราชาได้ฟังรับสั่งตั้งนั้นกลัวพระราช
 อาญาพระบิดา ก็มาตรวจเตรียมช้างม้ารีพล และมีพระราชกำหนดไปถึงพระเจ้าเชียงใหม่
 ให้ยกมา

ลิลิตเตลงพ่าย

...พึงสารราชเอารส ธกัษตบัญญัติ เจ้าอุทยามิบุตร ล้านนงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึก
 บมียอ ต่อสู้ศึกมียอน ใ้พักทอนว่าใช้ ให้ธหวงธห้าม แม้นเจ้าคร้ามเคระห์กาจ จงอย่า
 ยাত্রยุทธนา เอาหัสตราสรี สรามอินทรีย์สร้างเคราะห์ ตรีสเยาะเยี่ยงขลาด องค์
 อุปราชยินสาร แสน่อประมาตมาตมวญ นวลพระพักตร์ม่วงเผือด เลือดสลดหมดคล้า
 ชั้กระมลหมองมัว กลัวพระอาชญาขอบ นอบประณตบทมูล ทูลลาไ้ลีลาศ ธกัประกาศเกณฑ์
 พล บอญุบลมมิ่ง ถึงเชียงใหม่ระบัด...

พระราชพงศาวดารฯ ใช้ลีลาการบรรยายอย่างเรียบ เช่น "สมเด็จพระเจ้าหงสาวดี
 ตรีสว่าง" ตรีส หมายถึง พุคเท่านั้น เตลงพ่าย ใช้ "ษตบัญญัติ" ซึ่งเป็นคำกริยา ๒ คำเรียงกัน
 ษตบัญญัติ มีเสียงล้อรับกันคือ พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเป็นเสียงระ เบิดเกิดที่ริมฝีปาก พยางค์
 หลังเป็นเสียงระ เบิดเกิดที่ปุ่มเหงือก ทั้ง ๒ คำมีจังหวะเน้นเสียงตรงกันคือ เน้นพยางค์ท้าย
 ษตมีนัยของความขุ่นใจและต้องการทำให้เจ็บแสบ บัญชาแสดงความมีอำนาจของผู้พูด เมื่อกล่าว
 ถึง "บุตร" แห่ง "เจ้าอุทยายา" ก็ใช้คำซ้อนติดต่อกันอย่างหนักแน่นถึง ๔ คำ คือ "ยงยุทธ
 เชี่ยวชาญ หาญหัก ต่อสู้" แสดงคุณสมบัติและพฤติกรรมอันน่านิยม ประโยค "หาญหักศึกมียอ
 ต่อสู้ศึกมียอน ใ้พักทอนว่าใช้ ให้ธหวงธห้าม" เป็นประโยคที่ใช้ความสมดุลงทาง โครงสร้าง
 แสดงความเข้มข้นของสาร คือ ให้ "ต่อสู้อีก" ย้ำ "หาญหักศึก" ให้ "มียอน" ย้ำ "มียอ"
 ประโยคคู่ต่อมาคือ "ใ้พักทอนว่าใช้ ให้ธหวงธห้าม" ให้ประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธ ใช้คำ
 กริยา ๓ คำเรียงกันคือ "วอนว่าใช้" แสดงการพูดทั้งขอร้องนุ้มนวล ("วอน") แข็งบนคานัน

("ว่า") และแสดงอำนาจสั่ง ("ใช้") ประโยคหลังเป็นประโยคบอกเล่าที่มีความขัดกับประโยคแรก ประโยคหลังนี้ยังแยกเป็น ๒ ประโยคซึ่งถ้าพูดให้เต็มทีก็จะ เป็น "ให้หวงให้ห้าม" แต่ได้ละคำ "ให้" ในประโยคหลังเสีย "หวง" และ "ห้าม" เป็นคำกริยาที่ซ้ำเสียงพยัญชนะต้น มีความหมายคล้ายกัน และอาจปรากฏร่วมกันเป็นคำซ้อน เช่น หวงห้าม ของหวงของห้าม เขตหวงห้าม เป็นต้น เมื่อเทียบกับพระราชพงศาวดารฯที่ว่า "ต้องห้ามเสียอีก" จึงมีน้ำหนักมากกว่า ความชื่นชมต่อ "บุตรเจ้าอยุธยา" มีมากเพียง ไรย้อมทำให้ความเขี่ยหยามหมิ่นต่อองค์อุปราชหงสาวดีปรากฏชัดแก่โสดประสาทและจิตสำนึกของบุคคลทั้งหลายในที่ประชุมนั้นเพียงนั้น ลิลิตเตลงพ่าย จึงแสดงผลกระทบที่เกิดในหทัยของพระมหาอุปราชว่ารุนแรงกว่าที่แสดงไว้ใน พระราชพงศาวดารฯอย่างราบรัดว่า "กลัวพระราชอาญา" แต่เป็นความหวั่นไหวอันประกอบด้วยความรู้สึก "แสนอประมาตมมาตุ... ช้ากรมหมองมัว" และ "กลัวพระอาชญา..." การกล่าวถึง "มาตมมาตุ" เป็นการระบุนัยของการสื่อสาร คือ ยัถการถูกประณามอย่างประจานต่อหน้าผู้ที่ต้องเป็นใหญ่เหนือในฐานะเจ้าชีวิตในกาลข้างหน้า ความรู้สึกที่เสื่อมเสียเกียรติยศนี้สัมพันธ์กับความตระหนักว่าจะต้องรักษาสถานภาพขององค์อุปราชไว้ แผงด้วยความเข้าใจที่พอประจานอย่างไม่เห็นใจ ภาพของพระมหาอุปราชที่ ลิลิตเตลงพ่าย วาดขึ้นด้วยถ้อยคำ จึงมีสีพระพักตร์ซีดเผือดคล้ำสลดหมดหน้าผาก มีกริยายอบ คือ กัดตัวเองให้เล็กลงต่ำลงจนแนบพื้น ดังข้อความในร่ายที่ติดต่อกันถึง ๕ วรรคว่า "นาลพระพักตร์ม่องเผือด เลือดสลดหมดคล้ำ ช้ากรมหมองมัว กลัวพระอาชญาอบ นอบประตบทมุล" แต่ก็ยังมีกำลังพอที่จะ "ทูลลาให้ลีลาศไปประกาศเกณฑ์พล" บอกข่าวไปถึง เชียงใหม่อย่างรวดเร็ว "ตระบัด" แสดงถึงศักดิ์านภาพของกองทัพแห่งกรุงหงสาวดีว่าพร้อมเพรียงเกรียงไกรเพียงใด

ลิลิตเตลงพ่าย สามารถใช้ร่ายแสดงภาพความเคลื่อนไหวอันรวดเร็วรุนแรงน่าระทึกใจ โดยประกอบถ้อยคำในวรรคให้ความสมดุลทางโครงสร้างต่อเนื่องกัน เช่น การพรรณนาการปะทะของกองทัพหน้าฝ่ายไทยกับทัพหลวงของหงสาวดีอย่าง ไม่มีใครยอมรากอย ด้วยพลังและฝีมือที่ทัดเทียมกัน

...กัถถึง โคนเฝ้าเข้า พอยามเข้ายังสาย หมายถึงประมาทโมโหครบ ประทพัทพรามัญ ประทันทพม่า ชับทวยกล้าเข้าแทง ชับทวยแขงเข้าพัน สองฝ่ายรยรยีนุทธ อุดอิ่งให้อาอกษ ออกอิ่งให้อาอไชย สาดปืนไทยแยง แผลงปืนพิษยุง พุ่งหอกใหญ่คคว้าง ข้างหอกชดคไชว่ ไล่

คคลูกบุกบัน เจ้อคาบพันฉลาด ง่าง้าวฟาตฉลับ ชับบีกซ้ายเข้าดา ชับบีกขวาเข้าแตก แยกกัน
 ออกโรมรัน บันกันออกโรมรณ ทนสู้ศึกมิลิต อตสู้ศึกมิลาสศ อาจต่ออาจเข้ารุก อุกต่ออูกเข้า
 รั้ว กล้าต่อกล้าชิงบัน กลั่นต่อกลั่นชิงรอน ศรต่อศรยิงยืน ปืนต่อปืนยิงยัน กุทัณฑ์ต่างตอบโต้
 โล่ต่อโล่ต่อสู้ ตั้งต่อตั้งต่อติด เช่นประชิดเช่นสู้ ดาวคู่คู่ดาวต่อ หอกหันร่อหอกรับ ง่าง่า
 จับง่าาประจัน ทวนผัดผันทวนทบ รบอลวนอลเวง ต่างบเกรงบกลัว ตัวต่อตัวชิงมล้าง ช้างต่อ
 ช้างชิงชน คนต่อคนต่อรบ ของง้าวทบทะกัน ต่างพันต่างบ้องบัด วางเส้นดหลังสาร ขานเสียง
 คึกก็ก้อง ว่องต่อว่องชิงไชย ไวต่อไวชิงชนะ ม้าไทยพะม้ามอญ ต่างเข้ารอนเข้าโรม
 ทานแหง โถมทวนทบ หอกเข้ารบร่อหอก หลอกล่อไล่ไล่แคว้ง แยังธนูเหนี่ยวนำว หัวต่อหัว
 หักหาญ ชาญต่อชาญหักเขี้ยว เรียวต่อเรียวหักแรง แขงต่อแขงหักฤทธิ์ ต่างประชิดพอนพัน
 ต่างประชันพอนพาด ล้วนสามารถมือทัด ล้วนสามารถมือทาน ผลาญกันลงเต็มหล้า ฝร่ากันลง
 เต็มแหล่ง แบ่งกันตายลงครัน ปันกันตายลงมาก ตากเต็มท่งเต็มเถื่อน ตากเต็มเผื่อนเต็มพง
 ที่ยังคงบมิขู่ ที่ยังอยู่บมิหยอน ต่างดอกรฮักฮือ ต่างด้อมือฮักฮัก หนักหนุแน่มมาหนา ดาหนุ
 แน่มมาดาช บรูชขาดยอทัพ บรูชขยับยอศึก คคึกเข้าต่อเกล้า คคแล้วเข้าต่อกล้า ต่างชิงฆ่า
 ชิงหัน ต่างชิงบันชิงพัน ปันกันยิงกันแผลง ปันกันแทงกันพุ่ง ยอยุทธยุ่งบมิแตก แยกยุทธแย่ง
 บมิพัง ทายหน้าหลังด้อนฝ้าย ทายขวาซ้ายด้อนพล เข้ามาผจญจู่โจม โหมหักหาญรานรบ
 ต่างท้าวทบรณับ ต่างท้าวทบรนาต บ้างคนขาดหัวหัวัน บ้างขาดันแขนเดจ บอยากเชดอยาก
 เกรง บอยากแยงอยากย่าน

ในประ โยคซึ่งมีสมคูลทาง โครงสร้างที่เรียงกันเป็นคู่ ๆ นั้น ผู้ทรงนิพนธ์สามารถให้ราย
 ละเอียดของการบออย่างตัวต่อตัวด้วยอาวุธอย่างเดียวกัน เป็นกลุ่มเป็นพวก ให้ความเคลื่อนไหว
 ของการใช้อาวุธ โดยใช้คำพ้องความหมายทั้งที่มีเสียงซ้ำและ ไม่ซ้ำกัน พร้อมกับที่ใช้คำซ้ำกันในวรรค
 ที่ติดต่อกันเป็นคู่ ๆ เช่น "สาตบีนไทยแยง แผลงบีนพิษยุ่ง พุ่งหอกใหญ่คคว้าง ขว้างหอกชดคไชว"
 และในวรรคเดียวกันอาจใช้คำพ้องความหมายยั้มน้หนัก เช่น บ้างคนขาดหัวหัวัน...บอยากเชด
อยากเกรง ให้เสียงของการรบ เช่น เสียงโห่ เอาฤกษ์... เอาไชย เสียงอาวุธที่ปะทะกันต่อ
 กับภริยาที่ใช้อาวุธนั้น เช่น เจ้อคาบพันฉลาด ง่าง้าวฟาตฉลับ เปลี่ยนความหมายทาง โครงสร้าง
 (structural meaning) จากคำซึ่งปกติใช้เป็นคำกริยามาเป็นคำนาม ให้มีความหมายว่า ผู้
 เป็นเช่นนั้น หรือกระทำเช่นนั้น เช่น ว่องต่อว่อง ไวต่อไว หัวต่อหัว ชาญต่อชาญ เรียวต่อ
 เรียว แขงต่อแขง แล้วให้ภาพของการสูญเสียชีวิตของเหล่าทหารในจำนวนที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

อย่างน่าสยดสยอง "โหมทัคหาฏรานรบ ต่างท่าวทบรณับ ต่างท่าวทับรนาต" กล่าวถึงความตาย และการฮึกเข้าสู่ต่อเนื่องกัน ๒ ช่วงในร่ายนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ท่านเวียนไม่มีที่สิ้นสุด

- ผลาฏกันลงเต็มหล้า ฝร่ากันลงเต็มแหล่ง แบ่งกันตายลงครัน บันกันตายลงมาก ตากเต็ม ทังเต็มเกื้อน ตากเต็มเผื่อนเต็มพง ที่ยังคงบมิขุ ที่ยังอยู่บมิหยอน ต่างต่อกรฮึกฮือ ต่างต่อมือ ฮึกฮัก...

- ต่างชิงฆ่าชิงหัน ต่างชิงบันชิงหัน บันกันยักกันแผลง บันกันแทงกันทุง ยอยุทธยุงบมิแตก แยกยุทธแยงบมิพัง ... ต่างท่าวทบรณับ ต่างท่าวทับรนาต บ้างตนขาดหัวหัน บ้างขาดัน แขนเดจ บอยากเขคชอยากเกรง บอยากเวยชอยากย่าน ...

ความสมดุลทาง โครงสร้างที่แสดงการ โหมปะทะอย่างเท่าเทียมกัน และความฮึกเหิมที่ ต่อเนื่องกับการ เช่นฆ่าได้ยุติลง ด้วยคำบรรยายสั้น ๆ อย่างได้ความกระชับในตอนจบทรา่ยว่า

... บัดมอญฆ่ามาหลาย ร่ายกันโอบกันอ้อม ล้อมกระหนาบหน้าหลัง ไทยประนังน้อยแ่ง แผ่ออกรบบมิรอด ถอดถอยท้อรรับ มอญชยัยกตาม หลามเหลือล้นพลเด้า เสียงปืนดังตั้น เร้า เร่งครัน เครงคดกอยู่ น่า

แล้วต่อด้วยโคลงสอง ๓ บท เป็นการสรุปความว่า

พรรภทหล่มลันฟ้า

แจกสนี่ผ่าหล้า

แหล่งเพียงพกพัง

แลนา

ตั้งตระหลบโลกย์แล้

ถบร้างรู้แพ้

ชนะผู้ใดตาล

ฉงนนา

สองผ่ายหาญไซ้ซ้ำ

คือสี่หสู้หกล้า

ต่อเกล้าในกลาง

สมรนา

ฉากการรบบันยิ่งใหญ่เดือดด้วยกำลังพล ฝีมือ และความห้าวหาญเช่นนี้ปรากฏด้วยการใช้ประโยชน์จากรายซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนารรคในบท ในตอนที่มุ่งแสดงความไหวหวั่นในหทัยพระมหาอุปราชายกทัพซึ่งไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฯ แต่เป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งของลิลิตเตล่งพ่าย (จะ ได้กล่าวถึงในหัวข้อ ๑.๒) ก็ได้ใช้รายเป็นบทพรรณนาธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ดงามที่เร้าความไหวหวั่นนั้นให้ทวีขึ้นตามระยะทางและกาลอันผ่านไป ความละเอียดของการพรรณนาทำให้ต้องใช้บทรายที่มีขนาดยาว และทำให้ผู้เสพสัมผัสถึงความเยือกเย็นอ้างว้างของบรรยากาศ และความโดดเดี่ยวและรุ่มร้อนของตัวละครท่ามกลางกองทัพใหญ่อันอีกที่ก็ครึกโครมด้วยพลอันเต็มหาญในการเดินทางที่ต่อเนื่องยาวนานนั้น บทรายเช่นนี้วางไว้เป็นระยะ ๆ สลับกับบทโคลงที่แสดงการรำพึงในใจอันร่าราจของพระมหาอุปราชพระองค์นั้น ดังจะได้ตัดตอนตั้งแต่ก่อนยกพลผ่านด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งผู้ทรงนิพนธ์ทรงใช้โคลงสอง ๑ บท และโคลงสาม ๒ บท ซึ่งมีจำนวนคำน้อยแต่ให้ความกระชับบอกความยิ่งใหญ่ของกองทัพด้วยเสียงสนั่นกึกก้อง และภาพของ "...ธูลีหุ้งฟ้า มีดคลุ้มม้ามล ยิ่งนา" สิ่งที่ตัดกับความเกรียงไกรของกองทัพก็คือ องค์ผู้นำทัพนั่นเอง ผู้ทรงสืบทอดความโหยหาในความรักและความสุขของตนเองนับตั้งแต่อลาราชธานีมาแต่ก็เป็นความโหยหาที่ต้องอพราง เพราะบอกใคร ไม่ได้ ดังข้อความที่จะยกมาต่อไปนี้

เสียดายคฤหาสน์ห้อง	หอทอง
ยามวิโยคยทอป้อง	ปราบเสี้ยน
จักคืบคืบครอง	ภาแน่ ไฉนนา
หนักฤไทยท่านเทียร	เทาศคั่นตันทราง
.....
จาบลยรัตนตเพียง	พิงดวง แดนา
บงบ่ให้ใครบอง	รั้วรั้ว
พระโศกแต่ในทราง	ซ่อนเทาศ
ทาดั่งม่วงกักครผู้	อันเอ้อมไปถึง

ให้คำนึงนุชพลาจ ทาง รุลงลาญถวิล ชุนคชินทรขัษช บทจรโดยทางเถื่อน เคลื่อนแสน
 ยากลากลาด ดาษแดนท่งแดนนา ดาดงไม้ดงเขา โดยลาเนาเนาพนศ ชรเดียดคัชตาเนอร เมอล
บหมายสิ้นสุด พลาจธให้้อยุดพิทพล ทุกคบัลที่ประทับ ยับยั้งรังแรมร้อน แล้วเดือนด่อนพลเด้า แต่

ยามเข้ายามเย็น บัซบเซนรีบรัด ผัดผ่อนใจผ่อนแรง เอาแต่แข่งแต่กล้า เอาแต่รำแต่เรื่อง เร่ง
บันเทองทุกผู้ บร้างรู้เหือดหาญ...

ยกพลผ่านด่านกว้าง	เสียงสนั่นม้าช้าง
กึกก้องทางหลวง	
ล่องลุด่านเจดีย์	สามองคัมภ์แห่งหิน
แดนต่อแดนกันนั้น	เพื่อรู้ราวทาง
ขับพลวางเข้าแหล่ง	แห่งอยู่ชยเศศหล้า
แลธลีฟุ้งฟ้า	มิดคลุ้มมัวมล ยิงนา
เสด็จลดแดนราชเบื้อง	บูรพา
พิศพนศเนินผา	ป่าไม้
รายเรียงรุกขผกา	แกมลูก
แลตระการกลไกล	หัตถ์เอี่ยมเออถึง
ค้ำึงนุชนาฏเนื้อ	นาลสมร
มั่นแม่มาจ้าวอน	พีชี
จักบอกแก่บังอร	ออกชื่อ เฉอณา
เรียมจักแะ นั้นนี้	โน่น โนนแนพนม
.....
ไยไยชได้เต้า	ตามทาง
พลงคณิงนุชหลวง	ท่านให้
แลโชนบลีมนาง	หน้ายเสนห์
นิกบวยสาวดีให้	อิราชร้าวรานสมร

พระอารหั้นเทวด ถึงอรรคเรศแรมเวียง พลงเมอลเมียงไม้เขา โดยลาเนาแนว
เกื่อน เคลื่อนแสนยาโจชจล ลุดบัลสังคล่า บ่ารหงดงดอน พิศศิขรรายเรียง เพียงสุดสาย
เมฆเมอล เนื่องเนิ่นเนิ่นแนไศล สูงไสหว้ายฟ้า ชรว้อ้าหวาหน เห็นถกลกุกอง เชิงชั้น
ช่องปล่องเปลว เทวหุบห้ายตรายโตรก ชโงกชงอ่อนเงื่อมง้า ถ้ำท้อฮารฮารา แสงเสลา
หลากหลาย พรายพแห้วไพโรจ ช่อช่วง โชติลายฉั่น สีสพรรณเลื่อมเหลืออง เรื่องโมราราย

เรียบ ขาวปูนเปรียบเพชรรัตน์ แดงดั่งบัมบราช คาประหลาดนิลกาฬ เขียวศรีปานมรกต
 ขาวใสสดเสมอเมฆ ชมพูแจกโกเมน เพชรพรณรายรุ้งร่วง ช่างส่องแสงสุริยา ดุจดารา
 เรืองจรัส ประภัสสรโอภาส พิลาศล้ำลาญเนตร ทิศศิขเรศชรุ่ม ทุมพันศยต์เยียด พฤษภา
เสียดสีถึง เสียง เสนาะยังอย่างทิพย์ พระยลยนิทศวง ถวิลถึงองค์รรคเรศ ยามตรีเยศ
จาเรียง บรรสานเสียงถวายทรอ พิงพองใจพอรณ ธกัจฉัลย์มิมิเชื้อ เหนือเนตรตกอกซ้า
เหลือทกซ์เหลือที่กล้า ทาศไว้ไ้ไม่มี แม่เอย

อัครีเสาวภาคเพียง	เพญแจ
เรียบแต่ร้างรศแห	ห่างเกล้า
ถาลิมสมรแล	อันขึ้น ไปเลย
ถวิลทุกยามเอนเข้า	ชอกช้ำทรวง
แม้วดวงกมลาคได้	มาดล
โดยสถานแถวสกล	กั้นนี้
จักชานแม่ชมชน	บรรพค โพนแฮ
พลาจแม่ชมเริ่มช้	แม่ช้เริ่มชม

เห็นได้ว่าผู้ทรงพระนิพนธ์ได้รักษาระดับความเป็นวัตถุประสงค์ของบทประพันธ์ไว้ได้โดย
 สม่าเสมอ และปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการใช้ร้อยและโคลงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะ
 สม ดังข้อความที่ยกมานี้ ทรงใช้ร้อยแสดงภาพธรรมชาติดันยิ่งใหญ่งดงามอย่างพิงพิศวงด้วยสีแสง
 ลานตาจากหินผาดจกแก้วนิมานาพรรณและ เสียงดนตรีธรรมชาติจากพฤษภาที่เสียดถึงในป่ารงดง
 ดอน อันมีแนวเขาสูงสุดสายเมฆและ "สูง ไสวห้วยฟ้า ชร่อ" ทรงใช้โคลงแสดงความหวั่นไหว
 ของพระมหาอุปราชา ความหวั่นไหวในความโยยหาอันไม่สมประสงค์ที่จะสื่อสารกับนางที่รัก
 เพื่อปลดเปลื้องความรุ่มร้อนหนักอึ้งของความหวาดหวั่นอวารถซึ่งตัดกับความเยือกเย็นของป่าเขา
 สูงใหญ่กว้าง แต่ก็จำเป็นต้องเก็บความทุกข์ทเวศอันหนักหนานั้นไว้แต่ในอกอย่างชนิดที่ "ผู้อื่นเอื้อม
 ไปถึง" และตรงความสว่างามภายนอกของจอมทัพไว้ได้

กล่าวโดยสรุป การพิจารณาองค์ประกอบของวัสดุในแง่เสียง ฉันทลักษณ์ และคำ ใน
 ลิลิตเดลงพ่าย ทำให้เห็นว่า ผู้ทรงนิพนธ์ทรงตระหนักในการสร้างประสบการณ์ต่างสุนทรียะด้วย

หลังของวัสดุที่เลือกเฟ้นแล้ว และทรงประกอบวัสดุขึ้นอย่างมีเป้าหมายทางสุนทรีย์ยะ ลิลิตเตลงพ่าย ได้แสดงถึงความพากเพียรที่จะรจนางานชิ้นเยี่ยมอันพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพของตัวสื่อที่แสดง ความชื่นชมในพฤติกรรมของมนุษย์ การพิจารณาประกอบกับที่จะศึกษาต่อไปในชั้นตัวละคร โครง เรื่อง และแก่นเรื่อง จะทำให้เห็นว่า ลิลิตเตลงพ่าย มิใช่เป็นพระราชพงศาวดารที่แต่ง เป็น ร้อยกรองเท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ลิลิตเตลงพ่าย เป็นลิลิตที่เด่นที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัย ต่อมา นับถือกันว่าอยู่ในระดับเทียบเสมอกับลิลิตในสมัยอยุธยา ทั้ง ลิลิตยวนพ่าย และ ลิลิตพระลอ ความยิ่งใหญ่ของผู้ประสิทธิ์ของการประกอบวัสดุได้ประสานเข้ากับความยิ่งใหญ่ของ เนื้อหาทั้งทางความคิด และอารมณ์ วัสดุอันประกอบด้วยเสียงและความหมายของคำและกลุ่มคำในกรอบของฉันทลักษณ์ คือ ร่ายและโคลงที่สลับเปลี่ยนสอดรับกันในบริบทที่เหมาะสม ได้น่าทึ่งอันเนื่องด้วยประวัตินิพนธ์ ในความรับรู้ของผู้ทรงนิพนธ์ให้เรารู้การรับรู้ของผู้อ่านข้ามมิติแห่งกาล ฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นคำ ประพันธ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นดังที่ปรากฏใน ลิลิตพระลอ เหมาะกับเนื้อความที่มีระยะห่าง ทางประวัตินิพนธ์ บทประพันธ์นี้จึงให้ความระทึกใจแก่คนต่างสมัยในฐานะสิ่งอันพิศวงที่ยังทรง ความหมาย

๑.๑.๓ ร่ายยาว ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกอีกอย่างว่า มหาชาติ กลอนเทศน์ เป็นงานประพันธ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งสืบขนบร่ายยาวของสมัยอยุธยา นับตั้งแต่ ปรากฏเป็นลายลักษณ์ครั้งแรกใน มหาชาติคาถาลาง และแต่งใหม่เป็น กาพย์มหาชาติ ร่ายยาวเป็น คำประพันธ์ที่เหมาะสมแก่การสวดและเทศน์เป็นทำนอง ซึ่งคงจะ "อนุโลมจากลักษณะสวดมหาชาติ คาถาลาง" (กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑ ๒๕๒๙: (๕๗))

พิจารณาจากที่ มหาชาติคาถาลาง มีร่ายยาวเป็นพื้น และมีคำประพันธ์อื่น คือ โคลง กาพย์ ฉันทน์ แทรกอยู่บ้าง ประกอบกับร่ายเป็นคำประพันธ์ที่ใช้พรรณนาและบรรยายได้ดี อาจลงความเห็น ได้ว่า ร่ายยาวเป็นร้อยกรองเก่าแก่ดั้งเดิมของไทยพอ ๆ กับโคลง มีต้นเค้าจากความต้องการ จะเล่าเรื่องขนาดยาวให้ฟัง ไพเราะต่อเนื่องกันนาน ๆ ต่างจากโคลงซึ่งใช้ขับลำประกอบดนตรี ร่ายยาวมีลักษณะคล้ายร้อยแก้วมาก โดยเฉพาะร้อยแก้วในความหมายเก่าที่หมายถึง "ความเรียง ที่สละสลวยเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย" ซึ่งมักใช้ใน "หนังสือที่แต่งเนื่องในศาสนาเป็น

ทางของร้ายยาวกลายเป็นตัวอรรมมาวางไว้ต้นวรรคหรือต้นประโยคเรื่อยไป" ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าร้อยแก้ว หมายถึง ร้อยเรียงถ้อยคำซึ่งเป็นแก้วหรือรัตนะ (เสฐียรโกเศศ ๒๕๐๕๕: ๒๑-๒๒) ลักษณะของร้ายยาวจัดอยู่ในประเภทร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้ว เพราะมีบังคับสัมผัสระหว่างวรรคอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่คล้ายร้อยแก้วก็คือ ไม่กำหนดจำนวนคำในวรรค และบทหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีกัวรรคก็ได้ สังเกตได้ว่าร้ายยาวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีจำนวนคำในวรรคมากกว่าสมัยอยุธยา ดังที่จะยกมาเทียบกันจากกัพิมพ์มารของ มหาชาติคัหลวง กาพย์มหาชาติ และ ร้ายยาวมหาเวสสันดรชาดก (ส่วนที่เว้นคือ คาถา)

มหาชาติคัหลวง

อันว่าน้ำตาพระราชกุมารทั้งสอง ก็ตกลงเหนือหลังสองพระบาท พงบวามาศบานรองอยู่นั้น... อันว่าน้ำตาพระมหาสัตรี ก็ตกเหนือบริษฎางสองกระษัตรีกุมาร ประคุดแผ่นทองชดานมาศทั้งคู่อู่รงรอง รองชลเนตรพระมหาสัตรีแล

กาพย์มหาชาติ

พระน้องนางก็มีขมิ้นหมอบม้อยเข้ามา ก็กอดข้อพระบาทาเบื่องซ้ายสะอื้นให้ น้ำพระเนตรไหลลงหลังพระบาท เหมือนบัวบานประทุมมาศมารับรอง น้ำพระนัยเนตรพระหน่อสองกษัตรา ส่วนสมเด็จพระมหามหิเรศ ก็กลืนน้ำพระเนตรมิได้ พระอัสสุชลชลาไหลลงเหนือหลังพระที่น้อง ดุจดั่งแผ่นกระดานทองรองรับอัสสุธारा

ร้ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

ควรจะสงสารเอ๋ยด้วยสองครุฑทรามรักน้อย ๆ ทั้งคู่ พิศแลดูหน้ากันแล้วก็ตั้งแต่จะร้องให้น้ำพระอัสสุชลนัยน์เธอไหลลงหลัง ๆ ตกต้องหลังพระบาทบรมราชาธิ ... ดั่งกลีบบุษยามาลีบทุเมศ มาเคียงสองรองรับน้ำชลเนตรพระเจ้าลูกท้าวเธอไว้ ส่วนสมเด็จพระนราธิบโดยพิสุทธิชินวงศ์ ท้าวเธอก็พลอยทรงพระกัณแสงให้ จนพระอัสสุชลนัยน์ไหลลงริน ๆ โขมพระพิกัตรี ตกต้องพระปฤษฎางค์พระลูกรักทั้งสอง ดุจดั่งแผ่นกระดานทองมารับไว้ทั้งคู่

ปัจจัยที่ทำให้จำนวนคำในวรรคของร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก มีมากกว่าร่ายยาวสมัยอยุธยา ก็คือ ผู้แต่งเอาใจใส่ในรายละเอียดของเสียงและความหมายเพิ่มขึ้น ประกอบกับร่ายยาวเป็นคำประพันธ์ที่ผู้แต่งมีอิสระในการปรุงแต่งถ้อยคำได้ตามความพอใจ โดยมีข้อบังคับเพียงสัมผัสระหว่างวรรคเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกในแต่ละกัณฑ์ ผู้แต่งมักสร้างองค์ประกอบของเสียงโดยใช้การซ้ำเสียงพยัญชนะ การใช้สัมผัสใน (สัมผัสสระ) ภายในวรรค ร่วมกับองค์ประกอบทางความหมาย คือมักใช้คำซ้ำและคำซ้อน หรือซ้อนคำพ้องความหมายเข้าด้วยกัน

เมื่อพิจารณาข้อความต่อเนื่องกัน ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ในข้อความนี้ เน้นคำที่แสดงความเคลื่อนไหวของกิริยาอาการของพระราชมารดาและพระราชาบิดาที่เป็นเหตุเป็นผลกันและสืบทอดกัน คือ กล่าวถึงสองครุฑ "พิศแลดูหน้ากันแล้วก็ตั้งแต่จะร้องไห้" แล้วจึงกล่าวถึง "นี้พระอัสสุชนัยน์เธอไหลลงหลัง ๆ" ตั้งแต่ ให้ความหมายว่ากระทำกริยานั้นแต่เพียงอย่างเดียว ไหลลงหลัง ๆ แสดงสายน้ำตาที่หยาดลงสู่ที่ตัดติดต่อกันไม่ขาด เมื่อกล่าวถึงพระราชาบิดา ก็ใช้คำช่วยกริยา พลอย นำหน้า "ทรงพระกันแสงให้" แสดงว่าได้ร้องไห้ร่วมไปด้วยเมื่อเห็นลูกร้องไห้ "จนพระอัสสุชนัยน์ไหลลงริน ๆ โขมพระพักตร์" คำเชื่อมประโยค จน แสดงว่าประโยคหลังเป็นผลของประโยคแรก และยังแสดงว่าการทรงพระกันแสงให้นั้นมีลำดับขั้นที่รุนแรงขึ้นจนน้ำตาไหลลงริน ๆ โขมพระพักตร์ ก่อนที่จะ "ตกต้องพระบถฎวงค์พระลูกรักทั้งสอง" สิ่งที่ยังสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้แต่งเน้นความแตกต่างของพระกุมารกับพระราชาชน แต่ก็แสดงว่าผู้ที่แตกต่างกันเช่นนี้ได้แสดงอาการอย่างเดียวกัน ความแตกต่างดังกล่าว คือฝ่ายหนึ่งมีร่างกายน้อย ๆ อ่อนเยาว์และน่ารัก ("สองครุฑทรามรักน้อย ๆ ") ฝ่ายหนึ่งมีความยิ่งใหญ่ของการบำเพ็ญเพียร ("บรมราชาสี") และมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุความเป็นจอมคนในทางธรรม ("สมเด็จพระนราธิปไตยพิสุทธิชินวงศ์") ปรากฏเสียงของผู้เล่าเป็นเชิงแนะในตอนเริ่มต้นว่า "ครุฑจะสงสารเอ๋ย" เมื่อกล่าวถึงลักษณะน่ารักของสองครุฑแล้วย้ายในตอนท้ายอีกว่า "พระลูกรักทั้งสอง" แสดงความรู้สึกผูกพันของพ่อต่อลูก การย้ายสำนวน "สอง" ปรากฏเมื่อกล่าวถึงสองครุฑ พระบาทตั้งกลีบบัวที่ "มาเคียงสองรองรับนี้ชลเนตร" และ "พระบถฎวงค์พระลูกรักทั้งสอง" ที่มารองรับน้ำตาของพ่อ

ในกัณฑ์ชุก ผู้แต่งใช้กลุ่มคำที่มีสัมผัสพยัญชนะแสดงคำขู่ของ เจตบุตรพราณ ดังนี้

นี่ใครบอกแก้มึง จึ่งตั้งต้นชมชานเซอะ เซิงออกมาถึงนี้ ใครเขาจะปรานีอายชาติข้า... ยังจะ
มาหาโอโอดโรหนาร้อง ให้หาจอมกษัตริย์สร้างพิโร นึ่งนี้จะทำอะไรหรือ มึงนี้สุดแท้แต่ว่าใคร
เขายิ่งให้ก็จะไปซื้อแห่ไหมเอาให้สิ้น อ้ายเสือเผาะจ่าสีลครเลยจะรู้เล่ห์... หาเสแสสร้าง
ชนชอก ตั้งว่านยกยกรอกชอกชิมเซา เท้าเท้าเหยย่องสับปลา... ดูเอาเกิดหรือนะ โทน
นั่นมึงจะเป็นคน ที่เอ็งจะหนีไปพ้นอย่าพึ่งคิด... กูกลัวแต่ว่าอ้ายหัวมึงจะขาดกระ เดินตืดดิน
ดินระท้าว ๆ เอาลงที่กลางดินพอสั่นใจ... ทั้งอาวุธของกูนี้ไซร้ใส่ยางนอง... กูจะลัดลั่น
ลองเล่นดูสักลับ ขยับยกยิงดูสักเบ็ง กลัวแต่ว่าจะไม่พางผิดละหรืออย่าवादอาจ... อ้ายลูกศร
มันจะคือดาบตีเอาโลหิต... อ้ายศึระก็จะกระเด็นเด็ดตืดตกไม้ด้านทาน ดั่งกะ โลกลูกตาล
หล่นลงจากขั้ว ... กูจะผ่าอกออกให้หัวแตกเกือบถึงหัวใจ ทั้งเนื้อหนังพุงเพาะและตับไตไส้ส้น
ยาว ก็จะคลึงการชยาเข้ากับเครื่องบุง ... กูจะประดับประดาประคองดูให้มันย่อง กับเนื้อ
ซึกสันมันสมองในหัวมึง กูจะใส่ดัดดับคาบหนักเพาะแฉ่งให้สึกเสร็จ ... กูจะสร้างศาลสี่เสา
ใส่ตระเว็ด วางเครื่องพลีกรรมกระทำที่ชายป่า ... กูจะร้องเสเทวารักษ์ประกาศ ถวาย
แก่บัณฑิตสกุณเทวาราชริมราทาง อันสิ่งสถิตที่ย่านกลางพระไพโรพทกษ เห็นก็จะสำเร็จมโนนึก
ใจคะเน ...

การจัดองค์ประกอบของ เสียงสัมผัสพยัญชนะ ในกลุ่มคำที่ต่อเนื่องกัน โดยให้คำในกลุ่มคำ
เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก เป็นการแสดงรายละเอียดของภาพ ความเคลื่อนไหว และ
กิริยาอาการได้อย่างมีพลัง เช่น "อ้ายศึระก็จะกระเด็นเด็ดตืดตกตามไม้ด้านทาน ดั่งกะ โลก
ลูกตาลหล่นลงจากขั้ว" หรือ "เนื้อดำก็ส่นระริกระระรี่ตะครันคร้าว ดินมือก็ส่นระทกท้าวแทบจะพลัด
ตก" เมื่อคำนึงว่าเป็นการแปล ก็ยังน่าชื่นชมว่าแปลอย่างมีอิสรภาพในจินตนาการและมีความ
สามารถในการเลือกเฟ้นและประกอบคำอย่างผู้ที่เข้าใจเนื้อหาของเรื่อง และรู้จักธรรมชาติของ
ภาษาของตัวเอง ดังเห็นได้ว่า คำภาษาไทยบาลีมีเพียงสั้น ๆ แต่กวีในแต่ละสมัยได้แปลเป็นภาษา
ไทยตามมโนนึกของตนได้ต่างกัน ดังนี้

คาคา: " สิโร เต วชฺชิตฺวาน "

มหาชาติคาถาลวง กูก็จะตัดหัวมึง โทลงจากคำไม้ ทรแบนไว้กลางดิน

ร่ายยาวมหาเวสสันดรฯ อ้ายศีระก็จะกระเด็นเด็ดติดคตามไม้ค้ำทาน ดั่งกะโหลกลูก
ตาลหล่นลงจากช้ำ

ในกัณฑ์ที่ ๓ เมื่อพระมัทรีมาถึงอาศรม และพระเวสสันดรสร้างตัดท้อ นางได้ทูลขอ
ลูกแก่โทษที่กลับมาผิดเวลา ขณะที่ยาหาสองกุมารในบริเวณอาศรม ได้กล่าวเป็นคาถาว่า

อิม เต ชมพูภา รุกษา	เวทิสา สินธุวาริตา
วิวิธานิ รุกษชาตานิ	เต กุมารา น ทิสฺสเร
อสุสตุภา ปนสา เจเม	นิโครธา จ กบัตถนา
วิวิธานิ ผลชาตานิ	เต กุมารา น ทิสฺสเร
อิมะ คิฏฐุนฺติ อารามา	อโย สิตฺถกา นที
ยตุสฺส ปุพฺเพ กิฬิสฺส	เต กุมารา น ทิสฺสเร
.....

มหาชาติคาถาล่วง ยกคาถาและแปลสลับกันดังนี้

อิม เต ชมพูภา รุกษา อนึ่ง ดันหว่าหวานกรบ่า ลูกสุกกั๊กเกมไบ อยู่แล เวทิสา สินธุวาริตา
ย่างทรายลัดลาลาว สาขาท้าวเทอญสินธุ โสดแล วิวิธานิ รุกษชาตานิ อันว่าพฤษต่าง ๆ
เกอดสรล่องสรหลอนงาม ในที่นี้ เตกุมารา น ทิสฺสเร แต่สองบงอรทั้งคู่ บมิเห็นปรากฏ
อยู่ ณ ที่ในหมู่ นั้นนแล อสุสตุภา ปนสาเจเม โพนอมขนุนขนนอยู่ในอาวาสนี้เห็นงาม โสด
แล นิโครธา จ กบัตถนา ไชรชรมลงคาศ ขวิดขานนชาติตกดิน อยู่แล วิวิธานิ ผลชาตานิ
ดอกไม้กั๊กเกษา ลูกไม้ราแรงเสพนี้ เต กุมารา น ทิสฺสเร แต่สองสร้อยศรีโอรส บมิเห็น
ปรากฏหมู่ผลเกษศ นั้นนแล อิมะ คิฏฐุนฺติ อารามา ไบเพลดพางกั๊กก้าน มีอยู่ทุกสถาน โสด
ไล้ ยตุสฺส ปุพฺเพกิฬิสฺส ที่ราแรงประพาศ น้ำห้วย หาดวงจาลใหญ่่นั้น เต กุมารา น ทิสฺสเร
แต่ที่ห้องแน่นนฤมล แม่บเห็น นทีห้วยหาดเขยนนั้นนแล

ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ยกคาถาแยกไว้ก่อนต่างหาก และแปลโดยที่มีคาถาบนอยู่ข้างแต่เพียง
เล็กน้อย บางตอนเป็นคาถาที่แต่งขึ้นใหม่ ดังนี้

อิเม เต ชุมพูภา รุกษา ควรจะสงสารเอ๋ยด้วยต้นหว้าใหญ่ใกล้อาราม งามด้วยกิ่งก้านประกาย
 กาดกัน ใบช่อมประช่อมเป็นฉัตรชั้นตั้งฉัตรทอง แสงพระจันทร์คั่นส่องตองน้ำค้างที่ขัง ให้ไหล
 ลงหยดย้อย เหมือนหนึ่งน้ำพลอยพร้อย ๆ อยู่พราย ๆ ต้องกับแสงกรวดทรายที่ได้ต้นอร่าม
 วามวาดดูเป็นนางแวว คิ่งบุคคลเอาแก้วมาระเนงแกล้งมาปราย ไพรโยรอบปริมณฑลก็
 เหมือนกัน งามคิ่งไม้บาริชาตในเมืองสวรรค์มาปลูกไว้ ลูกรักเจ้าแม่เอ๋ย เจ้าเคยมาอาศัย
 นั่งนอน ประทับร้อนสราญร้อน ๆ สราญเล่นเย็นสบาย พระพายราเพยพัดมาฉิวเฉื่อย
 เรโรระรี่เรื่อยร้องอยู่หนึ่ง ๆ แต่ลูกรักของแม่ทั้งชายหญิงไปอยู่ไหนไม่เห็นเลย มหานิโคธ
 ชาดี อนิจจา ๆ เอ๋ยเห็นแต่ไทรทองถัดกันไป กิ่งก้านใบรากห้อยย่นระย้า เจ้าเคยมาห้อย
 โนนโยนชิงช้าชวนกันแกว่ง ไท แล้วเล่นไล่ปิดตาหาเรนแทบหลังบริเวณพระอาวาส อีมา
 ตา โบกุชรี รุมมา เจ้าเคยมาประพาสสงสนานในสระศรี โบกุชรีตำแหน่งนอกพระ
 อาวาส นางเสด็จลีลาศไปเที่ยวเวียนรอบ จิ้งจกสำน้ำเอ๋ยเคยมาเปี่ยมขอบเป็นไรจิ้งจอก
 ชันลงช่นหมอง พระพายเจ้าเอ๋ยเคยมาพัดคองกลีบอบุล พากล้นสุคนธ์จรสมารายริน เป็น
 ไรจิ้งเสื่อหอมหายชันไม้เฉื่อยล่า ผุงปลาเอ๋ยเคยมาผุดคล้ำตามแฝงทอง บ้างก็ชันล่องว่ายน้ำ
 อยู่ลอยเลื่อน ชมแสงเดือนอยู่พราย ๆ เป็นไรจิ้งไม่วายเวียนนาง นกเจ้าเอ๋ยเคยบินลงไล่
 จิกเหยื่อทุกเวลา วันนี้แปลกเปล่าตาแม่แลไม่เห็น พระลูกเอ๋ยเจ้าเคยมาเที่ยวเล่นแม่แล
 ไม่เห็นแล้ว โอ้แลเห็นแต่สระแก้วอยู่อ้างว้างวังเวงใจ

ความแตกต่างระหว่างคาถากับสํานวนแปลทั้งสองฉบับคือ คาถามีข้อบังคับของฉันท มี
 จำนวนคำตายตัว และยํารรถที่ว่า "เต กุมารา น ทิสฺสเร" ทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานที่ซึ่งพระมัทรี
 ผ่านไป ส่วนสํานวนแปล สามารถใช้ข้อความต่าง ๆ กันในเนื้อความเดียวกัน แต่เปลี่ยนคำเรียก
 ลูกด้วยความรักและชื่นชมต่าง ๆ กัน ในมหาชาติคัมภีร์กลาง คือ ประโยคต่อไปนี้

- แต่สองบงงอรทั้งคู่ บมิเห็นปรากฏอยู่ ณ ที่ในหมู่ นั้นแล
- แต่สองสร้อยศรีโอรส บมิเห็นปรากฏพุ่มผลเกษต นั้นแล
- แต่ที่ห้องแน่นนฤมล แม่บเห็น นทีห้ายหาศเขน นั้นแล

ในรายชยามหาเวสสันดรชาดก สํานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ที่ยกมาข้างต้นนั้น
 ชยายความภาพธรรมชาติดันร่มรื่นงดงาม และภาพในอดีตอันเป็นสุข ลักษณะคำพูดเป็นทั้งการ

ร่าพิงกับตนเองและการสนทนากับธรรมชาติ มีทั้งประโยชน์บอกเล่า ปฏิเสธ และคำถามสลับกันไป
 ในประโยชน์บอกเล่าคือช่วยกริยา "เคย" แสดงพฤติกรรมและสภาวะการรับรู้ในอดีตที่ตัดกับปัจจุบันคือ
 ธรรมชาติอันยังคงงามอยู่แต่ว่างเปล่าไร้ความหมายเพราะแม่แลไม่เห็นลูกและธรรมชาติบางส่วน
 ก็แปลกเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็น ระหว่างประโยค มีคำสันธาน "แต่" แสดงความเชื่อมโยงของ
 ความหมายในทางตรงข้าม เมื่อใช้ประโยคปฏิเสธว่า "ไม่เห็น" ก็กล่าวต่อไปทันทีว่า "เห็นแต่"
 และสิ่งที่เป็นกรรมของประโยคนั้นก็ล้วนแต่ยืนยันความไม่สมบูรณ์ของสิ่งที่เคยเห็นจนเจเนดา จึงต้อง
 ตั้งคำถามอย่างลงน้ำหนักว่า "เป็นไร"

...ต้นหว้าใหญ่ใกล้อาราม ... งามดั่งไม้ปาริชาติ ... เจ้าเคยมาอาศัยนั่งนอน ...
 พระพายราแพพัดมาฉิวเฉื่อย ... แต่ลูกรักของแม่ทั้งชายหญิง ไปอยู่ไหนไม่เห็นเลย
 ...เห็นแต่ไทรทองถัดกันไป ... เจ้าเคยมาห้อยโหนโยนชิงเข้าชานกันแกว่งไกว ...
 เจ้าเคยมาประพาสสงกรานต์ในสระศรี ... น้ำเอ๋ยเคยมาเปี่ยมขอบเป็นโรจิ่งชอดชั้นลง
 ชุ่มหมอง พระพายเจ้าเอ๋ยเคย...พากลั่นสุคนธ์จรสมารายริน เป็นโรจิ่งเสื่อมหอม...
 ผูกปลาเอ๋ยเคยมาผูกคูล้ำ ... เป็นโรจิ่งไม่ว่ายเวียนาง ... วันนี้แปลกเปล่าตาแม่แลไม่
 เห็น พระลูกเอ๋ยเจ้าเคยมาเที่ยวเล่นแม่แลไม่เห็นแล้ว โอ้แลเห็นแต่สระแก้วอยู่อย่างว่าง
 ว่างเวงใจ

ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงความงดงามของเนื้อหาทางอารมณ์ที่ประกอบขึ้นด้วย
 โครงสร้างของภาษาไทยที่สามารถสื่อความตัดกันของอดีตกับปัจจุบัน ความสุขกับความทุกข์ ความ
 ร่าเริงชื่นบาน กับความอ้างว้างว่างเวง ความเคลื่อนไหวกับความนิ่งงัน ความเคยได้เห็นอย่าง
 เจเนดา ได้เคยสัมผัสรับรู้ กับความว่างเปล่าแลไม่เห็นอย่างน่าใจหาย

ความยิ่งใหญ่ของความรักของแม่ที่แสดงออกเป็นความก้ำกัสนอนใหญ่หลวง ด้วยพล
 กำลังของการเสาะหาเรียกร้องต่อต้านความพลัดพราก ได้ขยายออกเป็นความสั่นไหวต่อภาวะ
 ธรรมชาติในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมหาชาติค้ำหลวง แผลจากคาถาอย่างใกล้เคียงเพียง
 สั้น ๆ ดังจะยกมาเทียบกันต่อไปนี้

มหาชาติคาลง

สา ตตถุ บริทธิควา อ้นว่าพระมัทรี เสวยพระทุกข์ปริเทว ท่ยาหาในหิมวา บพุพทานิ วานนิ
จ ทุกสิงขรขอบแค่คูหา หุบเหวคีรี เรืองผาเพองเขา

ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

บริเทวีควา นางเสวยพระอาศูรพูนเทาษในพระอุรา น้พระอัสนุสนาเธอ ไหลนองคลอง
พระเนตร ทรงพระกั้นแสงแสนเทาษพิไรรา ตั้งแต่ประณยามค่ำไม่หย่อนหยุดแต่สักโมงยาม
นางเสด็จได้เต้าติดตามทุกตำบล ละเมาะไม้พรสพพิชชิน ทุกห้วยธารละหานหินเหวหุบห้อง
คูหาवास ทรงพระพิไรร้องก้องประกาศเกริ่นสำเนียง พระสรเสียงเธอเยือกเย็นระย้อยทุก
อกสั้ว พระพายราเฝ้าพิศทุกกึ่งก้าน บุษบงก็เบิกบานผกากร รัศมีพระจันทร์ก็มัวหมองเหมือน
หนึ่งจะ เสร้าไสกแสนวิโยคเมื่อยามปัจจุสมัย ทั้งรัศมีพระสุริโยทัยส่องอยู่ราง ๆ ขึ้นเรื่องฟ้า
เสียงชนะนี้เหนียวไม่ให้หาละห้อยโหย พระกำลังนางก็อดโรยพิไรร้อง พระสรเสียงเธอ
ก้องกั้ววานดง เทพเจ้าทูกองค์กอดพระหัตถ์เจียพระโสตสดับสาร พระเขวามาลัยเธอเทีย
หาพระลูก พระนางเธอเสวยทุกข์แสนเชญ ตั้งแต่ยามเย็นจนรุ่ง เช้าก็สุดสิ้นที่จะเทียคั้น...

เมื่อเทียบกับเรื่องมหาชาติในสมัยอยุธยา คือ มหาชาติคาลง และ ภาพยมมหาชาติ
พบว่าวิสมัยรัตนโกสินทร์สามารถใช้เสียงและความหมายของคำร้อยกรองเข้าด้วยกันอย่างวิจิตร
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการขยายความส่วนที่เป็นการพรรณนาความขัดแย้งทางอารมณ์ การสร้าง
บรรยากาศจากฉากธรรมชาติ ความกลมกลืนของธรรมชาติกับตัวละคร ตลอดจนถ้อยคำของตัว
ละครที่เผยแพร่ประสบการณ์ชีวิตในสถานการณ์พิเศษ ลักษณะภาษาในร่ายยาวเรื่องนี้ได้เน้นความ
เป็นพิเศษนั้น มิใช่ด้วยศัพท์ที่มีความหมายซับซ้อนทางความคิด เช่น ศัพท์เฉพาะทางศาสนา แต่ได้
ใช้ศัพท์ที่ง่ายแก่ความเข้าใจ บ่งบอกสภาวะทางอารมณ์ เช่น อาศูรแทนปริเทว บรรยายภาพที่
เคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อสื่อความหมายนามธรรมอันลึกซึ้ง ในแง่ของการแปล
เห็นชัดว่าองค์ประกอบของความประสาณในเสียงของกลุ่มคำมีบทบาทสำคัญในการสร้างจินตภาพ
ก็สามารถสร้างความหลากหลายของวัสดุในแง่รูปประโยค เช่น ประโยคคำถาม บอกเล่า ปฏิเสธ
ที่มีความหมายเกาะเกี่ยวกัน เพื่อแสดงความปั่นป่วนในใจรับกับความแปรผันของเหตุการณ์ที่กระทบ

กับตัวละครอย่างรุนแรง เช่นในกัณฑ์มัทรีที่ได้อัศวินมา

การศึกษาข้างต้นนี้ได้แสดงว่า กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อาศัยลักษณะคำประพันธ์ ร่ายยาว เป็นอุปกรณ์ประกอบการจัดโครงสร้างของ เสียงและความหมาย เพื่อสื่อสารอันงดงาม ด้วยเนื้อหาทางอารมณ์และความคิดอันละเอียดประณีต โดยมีใช้มุ่งแต่จะเล่าเรื่อง การแต่งเรื่อง ที่รู้จักเนื้อเรื่องกันอยู่แล้วในหมู่ผู้สร้างและผู้เสพ มิได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางวรรณศิลป์ เพราะผู้แต่งสามารถเสนอสิ่งใหม่ด้วยการเลือกเห็นถ้อยคำทั้ง เสียงและความหมาย และประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างซึ่งสามารถให้แรงกระทบอารมณ์อันมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว และทำให้เนื้อหาของ เรื่องที่นำมาแต่งใหม่ เป็นสิ่งที่มีเหลี่ยมมุมชวนให้คิดค้นเสาะหาความหมายอันลุ่มลึกต่อไปไม่จบสิ้น

๑.๑.๕ คำฉันท์ คำประพันธ์ที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์และกาพย์ประกอบเข้าด้วยกัน มีชื่อเรียกว่าคำฉันท์ ดังกล่าวแล้วว่ากาพย์และฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ที่ไทยรับจากราชสำนักเขมร ในสมัยอยุธยาตอนต้น คำฉันท์เก่าแก่อาจเป็นการแปลและแปลงจากภาษาเขมร ดังที่ยังเห็นเค้าอยู่ในงานที่เรียกว่า ฉันทลักษณ์สังเวทกล่อมช้าง งานประพันธ์ไทยที่แสดงความสำเร็จในการปรับใช้ ฉันทลักษณ์ต่างประเทศนี้ในสมัยอยุธยาก็คือ อนิรุทธคำฉันท์ และ สมุทรโฆษคำฉันท์ อันมีชื่อเสียงนั่นเอง แม้ว่า สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นเรื่องที่แต่งไม่จบ แต่ความสำเร็จทางวรรณศิลป์ของงานก็ได้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดโชฯ แห่งราชสกุลโกสุมพิสัย ให้ทรงพยายามแต่งต่อจนจบบริบูรณ์

นอกจากฉันทลักษณ์สังเวทกล่อมช้างแล้ว หนังสือคำฉันท์ เช่น ราชาพิลาปคำฉันท์ อนิรุทธคำฉันท์ สมุทรโฆษคำฉันท์ และ เสือโคคำฉันท์ ในสมัยอยุธยาได้ใช้คำยืมจากภาษาเขมร และบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับงานประเภทอื่นในสมัยเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น มหาชาติคำหลวง ทวาทศมาส กัศราวล และ ลิลิตพระลอ ทั้งนี้อาจเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ประการแรก คำยืมจากภาษาเขมรและบาลีสันสกฤตมีสถานะสูงในภาษาไทยด้วยความรู้สึกว่าเป็น ภาษาของผู้มีวัฒนธรรมสูงกว่า เมื่อแรกรับฉันทลักษณ์เข้ามาใช้กับภาษาไทยซึ่งมีระบบเสียงในด้านการ ออกเสียงหนักเบาแตกต่างจากภาษาบาลีสันสกฤต กวีไทยคงจะได้ศึกษาว่ากวีเขมรใช้ภาษาเขมร แต่งฉันทลักษณ์อย่างไร คำเขมรบางคำที่กวีไทยคุ้นเคยมากขึ้นจากการศึกษากวีนิพนธ์ภาษาเขมรก็ได้ ดัดเข้ามาในการแต่งกวีนิพนธ์ไทยที่เป็นคำฉันท์และคำประพันธ์อื่นด้วย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าคำ

เขมรจำนวนหนึ่งที่ปรากฏในวรรณคดีไทยทั้งที่เป็นคำฉันท์และงานประเภทอื่น เช่น โคลง พบว่า เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ หรือให้ภาพพจน์ของประสบการณ์ทางอารมณ์ เช่น คำที่หมายถึง ร้อน ความร้อน คือ ก่าเคา เซดา คำที่หมายถึงความเศร้าวิ้งเวง คือ รลุง รลวง ลันลุง คำที่ หมายถึงความเจ็บคือ จ่ามือ จมมือ ช่ามือ คำที่หมายถึงการจากพลัดพรากห่างไกลคือ จ่ามาย ช่ามาย คำที่หมายถึงการแตกทลายหรือทลาย คือ ลายุ ผลายุ นอกจากนี้ยังมีคำที่หมายถึง ใจ คือ แด อก คือ ทรวง คำที่หมายถึงธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ดวงจันทร์คือ แขน ดวงอาทิตย์ โกง ผน คือ เหลียง ไฟ คือ เหลิง บ่า คือ ไพร หมายถึงช่วงเวลา เช่น หลบ(คำ) พระฮาม(เข้า) ลงาด(เย็น) เป็นต้น คำเหล่านี้เป็นคำยืมที่ไทยรับเข้ามาด้วยเหตุผลของการจัดองค์ประกอบเรื่อง เสียงและความหมายดังกล่าวแล้วในบทที่ ๒ และยังเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการหลกคำอย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็นการแหวกออกไปจากวงศัพท์ที่จำเจในชีวิตประจำวัน ดังที่กล่าวได้ว่า การต่อต้านความ คุ่นเคยหรือการทำให้แปลก (defamiliarization)* เป็นลักษณะที่สำคัญของวรรณคดี เพราะ เป็นการยืดขยายความยากและเวลาของการรับรู้หรือสัญชาตญาณของผู้รับ เพื่อจะ ได้รับสารอย่างพิถี พิเคราะห์ในคำสือ และ เข้าถึงความหมายของบทประพันธ์ได้อย่างลุ่มลึกมากกว่าที่จะรับอย่างคุ่น เคยจนเป็นนิสัย (Fowler 1986: 40-42) ดังเห็นได้จากตัวอย่างในวรรณคดีคำฉันท์และคำ ประพันธ์อื่นในสมัยอยุธยาดังต่อไปนี้



ศูนย์วิจัยทรัพยากร

* การศึกษา defamiliarization เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวิจารณ์แนว ภาษาศาสตร์ (linguistic criticism) ซึ่งเห็นว่าการต่อต้านความคุ่นเคยเป็นลักษณะสำคัญ ของการสื่อสารในวรรณคดีและในการสื่อสารประเภทอื่น จุดเริ่มต้นที่สนใจลักษณะนี้ในวรรณคดีคือ นักวิจารณ์แนวรูปแบบนิยม (Russian formalism) เช่น Shklovsky ซึ่งใช้คำรัสเซียว่า ostraneniye การทำให้แปลก ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นกลวิธีสำคัญของศิลปะ เป็นยุทธวิธีที่มีพลังให้ ผู้ วิจารณ์พิจารณาในงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Fowler 1986: 41-42)

นิราศสี่ดาหรือราชาพิลาบคัมภีร์

วาดารำเพยหัตถยาน พระทัยลาญลาน
 รุ่งพลุ่งพล่านดาดแด

อนิรุทธคัมภีร์

อ้านี้และรูปท้าว อันมาชมมาชาย โขย
 จามองกระอืดโอย ทุกขทรวงรลวงกาม
 ผัวพี่เอนดูน้อง อัฒเชิญช่วยมาดับความ
 ร้อนเร้าคือเพลิงสาม ลั่นล่งแตกาเดาดง

สมุทรโฆษคัมภีร์

นกหกเห็นสำเร็จสราญสุขรมยะ
 ยุงพ้อนพายุสระ ประไพ
 เรไรร้องคือตั้งดุริยะดนตรีสครโต
 ผสานศัพทเกรียงไกร จ้าเรียง

ทวาทศมาส

อกชลคลาแคล้วแมน บกถพี
 หน้ำน่านองตรอมตาย ต้าเตี้ย
 คือเรียมจ่ามายศรี เสวานาฏก์
 อกแนบเขนอยชนนเหงี้ย เจียบศัลย์

กวีสารวล

ลนลงสองฟากฟ้า	ผกาสลา
โตรลองอบตาง	กลั่นเกล้า
รอยมือแม่ธารทา	หอมที่น ยงงเลอย
จนทนกระแจะรศเจ้า	ราชขจร

มหาชาติคำหลวง (กัณฑ์ศุภพร)

- ข้าเห็นร่มชมพูรัตนพิศาล ตรงตระการกว่าขึ้นแล
- เหตุนาง เกิดมามีอุรจุทกด้วยดวงมัลย์ เป็นสังวาลย์ารรเว็จเชบจขบวน
คือคานาณในคณดงามกว่าขึ้นแล

สิ่งสำคัญก็คือ กวีสามารถใช้คำขี้มจากเขมรและบาลีสันสกฤตได้อย่างกลมกลืนกับคำไทย ทั้งเสียงและความหมาย การใช้กลุ่มคำพ้องความหมายซึ่งขยายและอธิบายซึ่งกันและกันทั้งคำไทย และคำขี้ม เป็นปัจจัยที่ทำให้เข้าใจความหมายของกลุ่มคำนั้นอย่างสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

คำขี้มจากภาษาเขมรและบาลีสันสกฤตสามารถใช้ในตำแหน่งบังคับ โดยเฉพาะบังคับลหุ ติดต่อกันหลายคำ ซึ่งหากำไทยให้เหมาะสมได้ยาก อย่างไรก็ตามฉันทลักษณ์ของสมัยอยุธยาสามารถใช้คำไทยได้อย่างไม่ขัดเขิน โดยมุ่งการอ่านลงเสียงหนักเบา (stress) ให้เป็นจังหวะมากกว่า การยืตรูปตัวอักษรตายตัว คำเดียวกันอาจเป็นได้ทั้งครุและลหุเมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างจากสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้น ที่จะยกมาต่อไปนี้ ซึ่งกวีสามารถใช้คำที่เป็นสระยาวและมีเสียงสะกดในตำแหน่งลหุได้ในฉันทลักษณ์ ๑๔ ซึ่งมีบังคับลหุมาก คือ ๒๒ ๑๒ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๒ ๑๒

ถ้าท้าวธเสด็จพนประพาส	ในไพรพฤกษ์หน้าลี
ข้าไหว้บางสรณะศรี	ขอเพื่อนท้าวพเนจร
ใดดีแก่ชิตอันเปน	แลบทราสพระภูธร
เคยคัลบังคมบทบังอร	อภิมรย์เสนาหา

ในวรรคที่ ๒ และ ๔ ซึ่งมีบังคับอย่างเดียวกัน ผู้อ่านสามารถอ่าน "ในโพพฤกษ์พนาลี" "ขอ
เพื่อนท้าวพเนจร" "แลบาราสาพระกฐกร" และ "อุภิมย์เสนาหา" ให้มีน้ำหนักและจังหวะตรงตาม
บังคับได้คือ

อ้าแม่ผู้มีหน้า	คือศค้อนเร่องรอง
ราชตรีระการสอง	สุขเล่นฤดีศรี
คิดเอาลาพาเขา	พิพิพาลพันลี
คิดนมกรรพูนี	รชรัตนเรียมพวง

วรรคที่ ๒ ของบทแรกของอินทรีวิเชียรลั่นท์ ๑๑๖๑๖๖ คำที่ประสมสระยาวอาจอ่านเป็น
เสียงเบาได้ แต่คำที่ประสมสระสั้นเมื่อปรากฏในตำแหน่งเน้น ก็อ่านเป็นเสียงหนักได้ ส่วนวรรคที่ ๑
และ ๓ ซึ่งบังคับ ๑๖๑๖๖ คำที่เป็นลหุอาจเป็นสระยาว แต่อ่านเสียงไม่เน้น เช่น อ้าแม่/ผู้
มีหน้า ดังนี้เป็นต้น ขนบการแต่ง เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ติดยึดกับรูปคำ และต้องเข้าถึงลีลาของจังหวะ
และเสียงเป็นอย่างดี โดยที่การไม่กำหนดรูปคำตายตัว เป็นส่วนที่กระตุ้นเตือนผู้อ่านให้คำนึงถึง
ความหมายของคำที่ไม่ได้เป็นเพียงเสียงที่บรรจุไว้ในกรอบของฉันทลักษณ์อย่าง เป็นกลไก

เมื่อสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแต่งสมุทรโฆษคำฉันท์ต่อจนจบบริบูรณ์ ได้
ทรงระมัดระวังความสม่ำเสมอในลีลาการแต่งด้านการจัดองค์ประกอบของเสียง ในกรอบของ
ฉันทลักษณ์ ทรงใช้คำยืมเพื่อสร้างองค์ประกอบของความประสานของเสียง และความเข้มของ
ความหมาย ดังเช่น ในช่วงต้นที่ทรงพระนิพนธ์ต่อจากสมัยอยุธยา ซึ่งพรรณนาถึงสภาพร่างกายและ
ความรู้สึกของวิทยากรผู้สูญเสียภรรยาอันประกอบด้วยความเจ็บและอาย ดังคำประพันธ์ว่า

เจ็บเหนือเจ็บเพราะพิโยคยากหทัยเทียม
ไผดงในแคเกรียม กระจอก
ทุเหนือทุเพราะว่าแพ้แก่ทรชนริบ
อาจมันมา เบียนลุ ละอาย

สมัยอยุธยา ค้างไว้ที่ฉันท ๑๙ ว่า

ไอ้อกกุทรมานฤคิตซีหิตหีนาศ

คิณชบลิ้มสวาท ทิลาบ

อาบ เลือดอาบหนามอาบหญ้ายาบ

แสนโศกแซกรชราบ ทั้งตน

แต่้นพ่อนชิ่งแก่กรรมพิกล

เรียมฤจะยากยล พฐ

คนกตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดู

ไอ้แก้วกับตงู ฤเห็น

สิ่งสำคัญของข้อความในตอนเริ่มต้นของฉบับที่แต่งตอนนี้ คือการสืบเนื้อความเดิมในแก่นของอารมณ์และสภาพตัวละครทั้งความบาดเจ็บของร่างกายที่เห็นบาดแผลและเลือด ความอาดูรอันแสดงออกด้วยน้ำตา ความอายุในการพ่ายแพ้ ความเดียดายและความโหยหารัก การขยับกันเนื้อหาเดิมโดยเปลี่ยนคาประพันธ์เป็นกาพย์ฉก บังชี้ความยืดเยื้อยาวนานของการคร่ำครวญ โดยที่สามารถสร้างความรู้สึกหนักแน่นของความทุกข์ที่เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป บทครวญที่ทรงนิพนธ์ต่อนี้ลงท้ายด้วยการกระห่มตีทรวงตนเพื่อบรรเทาความเจ็บช้ำที่รุมเร้าอยู่ ดังจะยกคาประพันธ์ตั้งแต่ที่ทรงนิพนธ์ต่อจากสมัยอยุธยา มาแสดง

ทิพยาธรทกข์ลาเค็ญ คราวคร่ำว่าเช็ญ

บุรีก็สำแสนศัลย์

ต้องศีตราฐพอนหัน กายายับยัน

แลเลือดก็ไหลเล่ห์ธาร

บาดแผลแผลหลยเหลือประมาณ สบศาสตร์กายวิการ

วิกलयพึงสยบ

แจก โขลมชลครั้งหลังลบ หัวสรีราพพ

ประดักประดาชอาดูร

เจ็บอายหลายทุกข์เต็มพูล	เจ็บอาตมิใครบุน
แลเจ็บอุระประปราณ	
เจ็บจากพรากนุชนงคราญ	เจ็บพ่ายภัยพาล
พินาศอนาถเน่งนอน	
ไป่พานเพื่อนไร้ใครจร	เจ็บเจียนเมื่อมรณ
จักมอดแต่เอากาย	
คะนึ่งนุชสุดแสนเสียดาย	ใครช่วยซึ่งสาย
สมรมาแนบแอบสกันธ์	
พอดายหายทุกข์ท้งน	เปลื้องปลดกังวล
แลวายเทวฮวารณ์	
คราญหลวงครางครว้ช้ถอน	ทฤทัย ไทกร
กระท่มระรุมรันทรวง	
กัศรลาร้าจวนจิตระลวง	เช็ญใช้ใหญ่หลวง
ทิลาบในสร้อยสวนศรี	

สิ่งที่น่าสนใจคือ การใช้สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระในวรรค ในข้อความที่แสดงความต่อเนื่อง การแผ่ขยาย และน้ำหนักของปรากฏการณ์ เช่น

กลุ่มคำที่ซ้ำ/ล/ในตำแหน่งพยัญชนะต้นแสดงความเคลื่อนไหว

- แล เลือดก็ ไหล เล่ห์ธำร
- บาดแผลแผลหลายเหลือประมาณ
- เลก โชลมชลครั้งหลังลบ

เสียงระเบิดแสดงความรุนแรง ไม่สงบนิ่ง

- ประดักประดาชอาตุร
- แลเจ็บอุระประปราณ

เสียงร่ำแสดงความบั่นบ่วน

- กัศราลร่าจวนจิตตรงกลาง

นอกจากนี้ยัง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวรรคด้วยสัมผัสพยัญชนะอีกด้วย เช่น

- ไปพานเพื่อนไร่ไครจร เจ็บเจียนเมื่อมรณ
จักมอดแต่เอกากาย (เล่นเสียง /จ/ /ม/)
- คราญกลางครางคร่าช้ำทอน ทนทุกข์โทกร
 กระห่มระรุ่มรันทราง (เล่นเสียง /ท/ /ก/)

กลวิธีเช่นนี้ทำให้เสียงของคำในบทสอคร้อยประสานไปอย่างกลมกลืน คำที่เลือกสรรมา มีทั้งคำสัมผัส และคำไทยที่ประสานน้ำเสียงและความหมาย เช่น จร-เจ็บ เมื่อมรณ-มอด ทอน-ทนทุกข์-โทกร-กระห่ม

การใช้คำสัมผัสจากเขมร และบาลีสันสกฤต ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มความเข้มของ ความหมาย เช่น กลุ่มคำที่หมายถึง ใจ ความเจ็บปวด ความทุกข์ การคร่ำคราญ และความตาย คือ

- ใจ - อระ, ทนทุกข์, จิต, ทราง
- ความเจ็บปวด - ศัลย์, เจ็บ
- ความทุกข์ - เชิญ, ลาเคิญ, อาศูร, เสียตาย, กังวล, เทวษ, อารณ, ร่าจวน
- การคร่ำคราญ - คราญ, คร่า, ร่า, คราง, กัศราล, ทิลาบ
- ความตาย - ตาย, เมื่อมรณ, มอด

การแสดง ความซับซ้อนของอารมณ์สามารถแจกแจงได้ถี่ถ้วน เช่น เมื่อบอกว่าเจ็บ ก็มีทั้งเจ็บกาย เจ็บใจ เจ็บอาย เจ็บจากพราก เจ็บพ่าย ซึ่งเป็นชั้นรุนแรงจนแทบสิ้นชีวิต ดังนี้

เจ็บอายหลายทุกข์เพิ่มพล	เจ็บอาตมิครบุน
แลเจ็บอุระประปราณ	
เจ็บจากพรากนุชฌงคราญ	เจ็บพ่ายภัยพาล
พินาศอนาถเน่งนอน	
ไปพานเพื่อนไร้ใครจร	เจ็บเจียนเมื่อมรณ
จกมอดแต่เอกากาย	

ลักษณะเด่นประการหนึ่ง คือ การใช้คำไทยและคำยืมได้กลมกลืนกัน ทรงใช้คำไทยใน
กรอบของฉันท์ได้เหมาะเจาะ เช่น

สายหยุดแลหยุดสุคนธรส	ระรื่นหมดเมื่อยามสาย
กระสันโสภพิโยคทุกขฤคาลัย	แลบหยุดสักเวลา
สุกรมจะกรมสุขบถวาร	แต่ครหวนครหะ โทยหา
ทุกข์กรมระบรมจิตนิรา	บทเรศนเรนทร
สะท้อนเทียรันทมทุกขแลซ้อน	อระสะท่อนฤทัยถอน
ถวิลราชจักษาดกมลมรณ	บมිරอดดรางชนม์
ทั้งก่อนคือท่อนทวารอันทั้ง	ชั้นสู่หลังบนแหล่งสกล
ทั้งท่อนแห่งซอนคือคู่สกุณธ์	อันเกาะวายในสายสินธุ์

เห็นได้ว่าทรงสืบทอดของการแต่งฉันท์ตั้งแต่อยุธยาที่มุ่งให้ฉันท์เป็นเครื่องมือสื่อสาร โดยยึด
เสียงและจังหวะของการเน้นน้ำหนักมากกว่ายึดรูปการเขียน ดังเห็นได้ในหลายวรรค ทรง
ใช้คำไทยเป็นพื้น เช่น "ระรื่นหมดเมื่อยามสาย" "แลบหยุดสักเวลา" "แต่ครหวนครหะ โทยหา"
"ชั้นสู่หลังบนแหล่งสกล" และ "ทั้งท่อนแห่งซอนคือคู่สกุณธ์ อันเกาะวายในสายสินธุ์" โดยที่ผู้อ่าน
สามารถอ่านให้คำเหล่านี้มีน้ำหนักและจังหวะรับกับบังคับของฉันท์ได้ เช่น ระรื่นหมด/เมื่อยามสาย
และ ทั้งท่อน/แห่งซอน/คือคู่สกุณธ์

การใช้ฉันท์และกาพย์หลายชนิดในคำฉันท์สมัยอยุธยา เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนลีลา
ของอารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศได้มาก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเลือกใช้

ชนิดของฉันท์และภาพอย่างผู้ที่เข้าถึงหัวใจของคาประพันธ์ เช่น ทรงใช้ฉันท์ ๑๙ ซึ่งมีลีลาสง่างาม ชลิ่ง เมื่อแสดงคาตรัสระหว่างสมุทรโฆษและหินทุมดีเมื่อจะเกาะขอนข้ามสมุทรหลังจากขอสมาลาโทษกัน ทั้ง ๆ ที่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนอาดูรอย่างใหญ่หลวง ก็ยังมีกำลังพระทัยอันแข็งแกร่งกล้าที่จะฝ่าฟันชะตากรรมแล้วเปลี่ยนเป็นฉันท์ ๑๕ ซึ่งมีเสียงลุ่มมาก แสดงความเคลื่อนไหวอันสะดุดเป็นระยะสั้นซ้ำ ๆ กันอย่างรวดเร็วกระชั้นเมื่อคลื่นซัดขอนขาด ดังข้อความที่จะยกมาส่วนหนึ่งต่อไปนี้

เสร็จสองขัฒยมาสุภาชิตบรรหาร

ต่างตระกองสกันธน์นสาน พิลาบ

ชลเนตรธิเบศระกัถยังพักตร์อรอาบ

นัยนามพทุชทราบ พระทรง

ต่างเสวยอาตุรค้ำวพะผ่าวจิตระลวง

ละลูงทุกขเหลือดวง บเปลือง

พลาถันพักตรบพิตรพินิจลชาเลื่อง

เล็งคลื่นชระดินเนื่อง นที

ยลเฒอชาติประกาศชื่อคือลิมพลี

ลอยล่องพวารี ตระบัด

สององค์ทรงทศนาพทุกษาอันลีนธชัต

สู้งแลพองหัด บไกล

เสด็จลงว้ายชลสายกระแสนลิลไหล

ทั้งอัครอ่อนไทย พบู

กรกอดขอน่อนกระลอนพะพ่องอทุกพ

ท่อนจมนในลีนธ ทาลัก

ลอยตามโดยแลลาไบยประดาชตุรประดัก

ดจเจียนจะลาญหัก ชีวา

ชติเยศยุคตรมุลพูนานิดา

ยุคอัครพทุกษา ลังเวช

ล่องลอยพลอยชลไหลแลโคลอุทกเทศ
ถันถึงมัชฌิมเขต คงคา

กษณะอัศจรรย์เวลา อันธการา ก็ปรากฏ
อัททะขณะนภคลบด บังทั้งทิศทิศ อุตติดาล
พรุสมารุคพิตพาน คลื่นฉะฉ่าฉาน คะนองพอง
ครุทธระยุพกษัตริย์สอง ระลอกลาทองพาด ก็ขาดกลาง
อุภยชัฎยแห่งขนาง คนละคนต่าง พะพราภพลัด
ภยอุปัทวาบับัด จัซจัดสอง รวีวงศ์
กรเกาะทุมละท่อนทรง โศกอยู่เองคี่ อนิจจอนาก
อรนุชคะนึ่งราช นเรนทร์คะนึ่งนาถ พินิตนาง
ทุกขอครุฎจิดจาง ใจตั้งจึกลาง ลีขานล
นฤบตีก็บราจยล เขาว์ฤยลสกันธ์ กษัตรา
วิจิวิจจลาชลา จัณฑาธาธา ราพายพาน
ชัฎยกนิษรูนงคราญ ไภยพิโยคดาล ทวีเทเวษ
ยลอัฎฐะมัญญะลับเนตร ต่างก็ร้างทุเรศ และห่างจร
อติวิยทุกขเจียนมรณ์ เมื่อผสาศร ในราชตรี
สุขุมหุติบราจมี เสวยแต่โศก กัสรวาลคราญ
อรุณปัจจุสจวบจวน ต่างกรรโทยหวน ฤสร่างศัลย์

ฉากที่กษัตริย์ทั้งสอง เกาะขอนลอยคอในหาน้ำใหญ่เป็นฉากที่พิสูจน์ความยิ่งใหญ่แห่งการต่อสู้ของมนุษย์ เนื้อเรื่องสมุทรโฆษคัลฉันทตอนปลาย เอื้อให้มีการกล่าวถึงฉากนี้สองครั้ง คือที่เกิดขึ้นจริง ๆ กับที่ปรากฏในภาพเขียนในศาลาที่พระสมุทรโฆษได้พบก่อนพบนางพินิตุมดี คัลฉันทตอนนี้แต่งเป็นฉันท ๑๔ เริ่มตั้งแต่พระสมุทรโฆษได้พระบรรค์คีน เดินทางมาจนพบศาลานั้น และได้ทัศนภาพเขียนตั้งแต่เทพอัมสมการบในพิธีสุมพรพวิทยากรประพาสหิมพานต์จนถึงขอนขาด เมื่อพิจารณาคัลฉันทตอนนี้ เห็นได้ว่าทรงใช้ฉันท ๑๔ บรรยายความอย่างเรียบกระชับได้ดี แต่เมื่อถึงตอนข้ามสมุทร ซึ่งเป็นตอนเร้าอารมณ์และทำให้พระสมุทรโฆษแสดงความกัสรดให้ปรากฏนั้น ฉันท ๑๔ ในตอนนี้มีลีลาที่เร้าอารมณ์อย่างยิ่ง ดังข้อความต่อไปนี้

ไสเยศบนรัตนบรยงก์	ทั้งสองทรงนิทราจาเนียร
พิทยาผู้พาลหนึ่งมาเพียร	ประทุษรณภพระขรรค์ไชย
ต้นหาบเห็นมณีทธิขรรค์	ก็แสนคล้ายรั้นทวยฤไทย
ลาลครันทศทุกขพิโร	พจนพรทัตสรวาลคราวู
สองพากันคลาอรัญเขต	หิมเวศตระ โยหवाल
หลายวันแต่สัญจรราจวน	จิตห่างจะวางวาย
บรรลุมหานทีพิศาล	ชลธารถั่งสาย
คลื่นคลั่งประดังประคจทาลัย	เดียรถเพียงจะเพิกภินท์
ขอน้ำละล้าสลิลล่อง	กษัตริย์สองลงสู่สินธุ์
เกาะขนลลอนชลอนิล	นภัดและพัดพอง
เฟื่องพาดก็ชาดหารุพามัก	ประหารหักออกเป็นสอง
ท่อนท่งในท้องอุทกนอง	ก้าจัดให้อุโยทุรา
ต่างตนประจากจรวิโยค	แต่ต่าง โศกกรรโยหหา
สุดสิ้นคัมภานที่รจนา	นฤราชทฤษฎี

ตั้งแต่บทที่ขึ้นต้นว่า "บรรลุมหานทีพิศาล" จนบทที่ลงท้ายว่า "ก้าจัดให้อุโยทุรา" มีลักษณะที่น่าสนใจ เกิดในแง่องค์ประกอบของเสียงและความหมายคือ บทแรกประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นเสียงระเบิดเป็นส่วนมาก มีเสียงเสียดแทรกในท้ายวรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๒ คือ

บรรลุมหานทีพิศาล	ชลธารถั่งสาย
คลื่นคลั่งประดังประคจทาลัย	เดียรถเพียงจะเพิกภินท์

วรรคแรกคำกริยา บรรลุ แสดงความสำคัญของเหตุการณ์ว่ามาถึงที่สุด ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ซึ่งตัวละครได้รับรู้ คือ มหานทีพิศาล ความยิ่งใหญ่ปรากฏด้วยลักษณะอย่างแรกคือ กว้างขวางใหญ่โต ซึ่งแสดงด้วยคำว่า "พิศาล" และวรรคต่อมาคือปรากฏการณ์ของสายน้ำที่โถมตัวเข้าปะทะฝั่งอย่างไม่หยุดหย่อน "ถั่งสาย" แสดงความรวดเร็วประชิดกระชั้นของสายน้ำที่ "ประดัง" เข้ามาจนเห็นเป็น "คลื่นคลั่ง...ประคจทาลัย" คำว่า ทาลัย มีความหมายรุนแรงว่ารื้อถอนทำให้แปรสภาพไปจากเดิม เมื่อใช้คำ "เดียรถ" ในความหมายว่า ฝั่งน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งตั้งรับการทาลัย

นั้น เสียงพยัญชนะระเบิดก็ให้ความรู้สึกว่า ผึ้งนั้นมีความหนักหนาใหญ่โต แต่ก็แทบจะต้านทานความโหมกระหน่ำแห่งสายน้ำไว้ไม่ได้ จึงดูห้วนไหว "เพียงจะ เพิกกันท์"

บทที่สอง เสียงพยัญชนะต้นเปลี่ยนเป็นหลายลักษณะ คือ วรรคแรกมีเสียงข้างสั้นมาก ใช้สระ /อิ/ ซึ่งเป็นสระปิดเป็นเสียงเด่นซ้ำกันสามพยางค์ บอกความเล็กเบาของ ขอน รับกับการเลื่อนไหลลอยล่องของขนงั่วที่กษัตริย์ทั้งสอง เข้าเกาะ ไว้เมื่อ "ลงสู่สินธุ์" ขอนนั้นเคลื่อนที่สูงต่ำอย่างรวดเร็วไปกับคลื่นลม ดังที่กล่าวในวรรคที่ ๒ ว่า "ฉลอนชลอนิล" ในขณะที่ลมในท้องฟ้าได้พัดพาห้วงน้ำนั้นให้พัดตัวเองจนเป็นฟอง ดังที่จะยกคำประพันธ์ในบทนี้มาแสดงให้เห็นชัด ดังนี้

ขนงั่วก็ลิวลิลล่อง	กษัตริย์สองลงสู่สินธุ์
เกาะขนฉลอนชลอนิล	นภพัดและพัดฟอง

บทต่อมาผลอันรุนแรงได้เกิดขึ้นด้วยการลอยตัวของขนซึ่งเป็นที่พำนัก โลกชั้นสูงแล้วพาดลงและแยกขาดออกจากกัน "เพื่องพาดก็ขาดทารพำนัก ประหารหักออกเป็นสอง" คำที่แสดงความถูกกระทบอย่างรุนแรง คือ พาด-ประหาร และคำที่แสดงการแตกแยกไม่ประกอบกัน คือ ขาด-หัก จำนวน "สอง" ของขนที่ถูกทำให้แยกตัวออกจากกันนั้น บ่งชี้ความพลัดพรากของสองกษัตริย์ ขณะที่ "ท่อนท่องในท่องอุทกนอง" คำว่า ขอน เปลี่ยนเป็น ท่อน เหมือนจะบอกความย่อมนลงของขนาด แต่สิ่งที่ดำเนินอยู่สืบไปคือการ "ท่อง" ไปในห้วงน้ำอันมหาศาลเนื่องนองนั้น และเป็นสิ่งกระทำให้ "ให้อุโภย" ถูกกำจัดพลัดพรากห่างไกล "ทรา" ไปจากกันอย่างเดียวดายสุดที่ จะฝ่าฝืนแก้ไขได้ ดังคำประพันธ์ว่า

เพื่องพาดก็ขาดทารพำนัก	ประหารหักออกเป็นสอง
ท่อนท่องในท่องอุทกนอง	กำจัดให้อุโภยทรา

การศึกษาข้างต้นนี้แสดงว่าสมเด็จพระปรมานชิตชิ โนรส ทรงตระหนักดีว่าฉันทลักษณ์มิใช่สิ่งเดียวของบทประพันธ์ หากแต่เป็นวัสดุส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และการใช้ฉันทลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ข้อจำกัดของอิสรภาพทางการประพันธ์แต่อย่างใดเลย ความพากเพียรที่ผู้ทรงนิพนธ์กล่าวถึงนั้นคือความพากเพียรที่จะประสาน ความคิด อารมณ์ และมีมือ ตลอดจนความรู้

ในภาษา ฉันทลักษณ์ และประสบการณ์ของมนุษย์ เข้าไว้ด้วยกันเป็นวัตุสุนทรีย์อย่างไม่น้อยหน้างานอันดีเลิศของอดีต และที่จะมีต่อไปในอนาคต

ความพากเพียรประกอบวัสดุด้วยวิธีและ โวหารที่จงใจทำให้แตกต่างจากภาษาปกติ ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะต้องการเชื่อมประสานกับตัวงานที่แต่งค้าง ไว้จากสมัยอยุธยาและถูกทอดทิ้งอยู่ เมื่อทรงแต่ง ได้สำเร็จก็เท่ากับทรงพิสูจน์ว่า งานที่ทิ้งค้างนั้น ไม่ใช่ปราศจากคุณค่าหรือไม่อาจสื่อความกับคนสมัยหลัง ได้ หากแต่ที่ค้าง ไว้ เพราะ ไม่มีผู้ทอดตัวกระทำให้สิ่งที่ยากยิ่ง ให้ขึ้นถึงบรรทัดฐานอุดมคติอันเลิศนั้น การเน้นความพากเพียรมากกว่าจะ โอ้อวดว่ามีปัญญา ไม่ใช่เพราะถ่อมพระองค์เท่านั้น แต่ได้แสดงว่าคุณค่าของงานเดิมเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่ความวิริยะ ความวิริยะ นั้นเป็นความวิริยะที่จะศึกษาให้่องแห่งจนสามารถสืบต่อได้ การศึกษาดังกล่าว คือความสามารถแยกแยะว่างานแบบฉบับนั้นประกอบด้วยวัสดุอย่างไร ด้วยจุดประสงค์ใด

นอกจากนี้การรักษามาตรฐานของภาษาซึ่งเป็นวัสดุของงานไว้ได้ในระดับเดียวกับงานเดิมที่มีอายุห่างนับร้อยปี โดยใช้วิธีอย่างเดียวกัน คือคำไทยเก่า คำนีมาจากบาลีสันสกฤตเขมร ยัง เป็นการเรียกร้องวิริยะจากผู้เสพที่จะค้นหาความหมายของงานผ่านทะเลอุปสรรคทางรูปแบบซึ่งอาจแปรให้เป็นอุปสรรคในการรับรู้ประสบการณ์อันผิดแผกจากความเคยชิน สิ่งสำคัญก็คือวัสดุดังกล่าว ได้สามรับกับเนื้อหาที่แสดงความยิ่งใหญ่ของการผจญทุกข์ในแดนมหัศจรรย์ของพระ โทธิสัตว์ ในช่วงกาลอันห่างไกล เนื้อหานี้เป็นจุดเด่นของสมุทรโฆษคัมภีร์ตอนปลาย ในแง่ฉันทลักษณ์ สมุทรโฆษคัมภีร์ตอนปลาย ได้ชื่อว่าฉันทยัง เป็นคำประพันธ์ที่เสพด้วยการพัง

๑.๑.๕ กลอน เดิมคำว่ากลอนในภาษาไทยก็มีความหมายตนเองเดียวกับกาพย์ และฉันท คือ หมายถึงคำประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง และเป็นงานของกวี หรือที่เรียกในสมัยหลังว่ากวีนิพนธ์นั่นเอง ลักษณะสำคัญของกลอนหรือคำประพันธ์ หรือฉันทลักษณ์ไทยก็คือการร้อยกรอง ก้อยคำให้มีสัมผัสคล้องจองกัน ดังที่เรียกในจินตนิพนธ์ของพระ โทธาธิบดี ว่า "ให้กลอนหัดกัน" คำว่ากลอนยังปรากฏในการเรียกชื่องานประพันธ์หลายประเภทที่สร้างและ เสพในโอกาสต่าง ๆ กัน เช่น กลอนเทศน์ ใช้กับหนังสือมหาชาติที่แต่งเป็นร้อยยาวที่เรียกว่า มหาชาติกลอนเทศน์ กลอนสวดคือหนังสือสวดที่แต่งด้วยกาพย์ กลอนเพลงยาว แต่งด้วยกลอนอย่างที่รู้จักในปัจจุบัน กลอนในความหมายเฉพาะว่าชนิดของคำประพันธ์อย่างที่เข้าใจกันทุกวันนี้ ได้พัฒนาขึ้นภายหลังการเปลี่ยน

แปลงของระบบเสียงครั้งใหญ่ในภาษาไทย ตั้งแต่ตอนกลางของสมัยอยุธยาลงมาดัง ได้กล่าวแล้ว พัฒนาการของกลอนจากรรณคดีมุขปาฐะมาเป็นวรรณคดีลายลักษณ์ได้ปรากฏชัดเจนในตอนปลายสมัยอยุธยาและเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังที่เห็นได้ว่างานที่ถือเป็นงานชิ้นเอกและแพร่หลายทั้งในหมู่เจ้านาย และประชาชน ต่างเป็นกลอนมากกว่าคำประพันธ์ชนิดอื่น คือ นิทานคำกลอน กลอนนิราศ กลอนบทละคร ทั้งละครนอกและละครใน และกลอนเสภา

เห็นได้ว่างานประพันธ์ที่ถือว่าเป็นงานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ และ ๒ เป็นการสร้างใหม่จากคำประพันธ์ประเภทกลอนโดยเฉพาะกลอนบทละครในสมัยอยุธยาตอนปลาย การแต่งของรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ เห็นชัดว่านอกจากไม่อาศัยมาตรฐานของอยุธยาในงานประเภทนี้ได้เพราะต้นฉบับไม่ปรากฏครบถ้วนแล้ว ยังเป็นการขัดเกลาด้วยการพิจารณาในบรรทัดฐานของสมัยรัตนโกสินทร์เอง โดยเฉพาะในงานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ซึ่งขัดเกลาแต่งเติมจากฉบับรัชกาลที่ ๑ อีกต่อหนึ่ง มักมีข้อความแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของรัตนโกสินทร์ที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น

อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้อง	สำหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเหอนิพนธ์	แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
หากพระองค์ทรงพิฆพราภการเล่น	ให้รำเดินเล่นละครคดกลอนใหม่
เต็มแค้นต่อติดประดิดชู้ไว้	บำรุงใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบห้าเล่ม	เขียนเต็มตำตีดินสอสิ้น
ได้ลอกต่อต่อมาเป็นอาຈิณ	ใครยลยินยอมไปอย่าให้ยับ

และ

พระนิพนธ์คำสี่สมุทร	ช่างแคะขุดค่อนได้ไม่ขัดสน
ทั้งอักษรกลอนเพราะเสนาะล้น	ตัดต้นเดิมต่อแต่ข้อเพราะ
.....
ทรงประดิดชู้ติดเรื่องแต่เพียงนี้	ที่ยังมีต่อไปไม่เป็นผล
ทั้งอักษรกลอนเขียนเกินทน	ถ้าใครอ่านพาลบ่นชี้เกียดพัง
พระนิพนธ์สี่เล่มนี้เต็มเพราะ	พังเสนาะน้ำถ้อยเหมือนทอยสังข์

ต้นเค้าของกลอนน่าจะ เป็นเพลงพื้นบ้านในภาคกลาง ภายหลังที่ความนิยมแต่งโคลงได้ เลื่อมลง ในหมู่ชาวบ้าน* เพราะความเปลี่ยนแปลงของภาษา การขับร้องต้นเพลงจึงมีบังคับเพียง สัมผัสระหว่างวรรค ซึ่งจะเป็นเสียงเดียวกันจนจบบท อย่างที่เรียกว่ากลอนห้าเดียว ต่อมา อิทธิพลของสัมผัสแบบกาพย์ยานีทำให้กลอนมีสัมผัสซับซ้อนขึ้น และเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคที่ ๓ (วรรครอง) กับวรรคที่ ๔ (วรรคส่ง) ซึ่งไม่สำคัญในกาพย์ยานี และมีความนิยมให้มีความแตกต่างกันระหว่างเสียงวรรคสุดท้ายของคำที่ส่งรับสัมผัสระหว่างวรรคที่ ๒ และ ๓ และสัมผัสระหว่าง บท คือท้ายวรรคที่ ๔ ของบทแรก และท้ายวรรคที่ ๒ ของบทต่อมา ซึ่งไม่ปรากฏในคำประพันธ์ ประเภทอื่น ดังจะยกกาพย์ยานีและกลอนมาเทียบกันดังนี้

กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร

เพรางายวายเสพย์รส	แสนกัศรดอดโอชา
อัมทกข์อัมชลนา	อัมโศกาหน้าองชล
เวรามาทันแล้ว	จึงจวนแล้วแก้วโกมล
ให้แค้นแสนสุดทน	ทุกข์ถึงเจ้าเสรำเสียดาย

อุรุทธ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑

เดินทางหว่างเขาลาเนาธาร	ล่องเข้าหิมพานต์สิงขร
ไกล้อโนดาตสระชโลทร	รโหรานรุ่มร้อนอโศกขัย
พฤกษาชั้นเคียงเรียงเรียบ	เป็นระเบียบบริมรอบสระใหญ่
ต้นหว้าผลหวานตระการใจ	ประยงค์ลาไยระย้ายาน
การเวกบินว่อนเมากินหว้า	หรรษาร้องเสียงสำเนียงหวาน

* นับว่าต่างจากภาคอีสาน ที่ลักษณะของโคลงยังคงอยู่ในงานต้น เช่นที่เรียกว่ากลอนอ่าน หรือโคลงสาร

เพลงยาวความเก่า

ดั่งหมายดวงหมายเดือนดารา <u>กร</u>	ปางที่ <u>มา</u> คหมายสมาน <u>สมาลย์สมร</u>
แม่นที่เห็นเดินได้ใน <u>เวหาศ</u>	อัน <u>ล</u> อยพัน <u>อัมพร</u> <u>โพยมพราย</u>
มิได้ <u>ชม</u> ก็ <u>พอ</u> ได้ <u>คำ</u> เนิน <u>ชาย</u>	ถึง <u>จะ</u> มา <u>ค</u> ก็ <u>ไม่</u> <u>เสีย</u> ซึ่ง <u>แรง</u> <u>หมาย</u>
นี้ <u>ส</u> ุด <u>ห</u> าย <u>ที่</u> จะ <u>มา</u> ค <u>ส</u> มา <u>ลย์</u> <u>สมาน</u>	เม <u>ย</u> ิง <u>ห</u> าย <u>ร</u> ศ <u>มี</u> <u>หิ</u> มา <u>น</u> <u>ม</u> อง
	ส <u>ุ</u> ต <u>ห</u> า <u>ญ</u> ที่ <u>จะ</u> <u>เ</u> ิน <u>เว</u> <u>ห</u> า <u>ศ</u> <u>ห</u> อง

เสภาขุนช้างขุนแผน (ตอนที่ ๘)

นาง <u>หิ</u> ม <u>ห</u> ับ <u>ก</u> ับ <u>อ</u> ก <u>เ</u> ้า <u>ส</u> ะ <u>อ</u> ัน	ไม่ <u>ฝ</u> ่า <u>ฝ</u> ืน <u>ส</u> ร <u>าง</u> <u>ส</u> ม <u>ป</u> ระ <u>ดี</u> <u>ได้</u>
น <u>้ำ</u> <u>ค</u> า <u>ค</u> ก <u>ช</u> ก <u>ช</u> ก <u>ก</u> ระ <u>เ</u> ิน <u>ไป</u>	ร <u>ำ</u> <u>ร</u> อ <u>าง</u> <u>ฝ</u> ่า <u>จะ</u> <u>จ</u> า <u>ก</u> <u>หิ</u> ม
จะ <u>เ</u> ิน <u>ไป</u> <u>ได้</u> <u>ห</u> ร <u>ือ</u> <u>ถึง</u> <u>เ</u> ย <u>ิง</u> <u>ท</u> อง	จะ <u>พ</u> ัง <u>พ</u> อง <u>ส</u> อง <u>เ</u> ้า <u>พ</u> อ <u>น</u> <u>ม</u> <u>น</u> ้ <u>ม</u>
จะ <u>ระ</u> <u>บ</u> ม <u>บ</u> อ <u>บ</u> <u>บ</u> าง <u>ท</u> ัง <u>ก</u> <u>ล</u> าง <u>ร</u> ิม	อ <u>ก</u> <u>หิ</u> ม <u>นี้</u> <u>จะ</u> <u>พ</u> ัง <u>ด</u> ้วย <u>ฝ</u> ่า <u>ร</u> ัก
ใ <u>ค</u> <u>ร</u> จะ <u>ช</u> ำ <u>ย</u> <u>บ</u> ง <u>ห</u> น <u>า</u> <u>ม</u> <u>ที่</u> <u>เ</u> ็น <u>บ</u> <u>น</u> ือ	เม <u>ย</u> <u>นี้</u> <u>อ</u> ำ <u>ล</u> ย <u>เ</u> ล <u>ือ</u> <u>เ</u> ย <u>ิง</u> <u>อ</u> ก <u>ห</u> ัก

ความนิยม "เล่น" เสียงวรรณยุกต์ห้าวรรณคดีเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ ๕ หน่วยเสียง นับว่าเป็นชนบทที่สร้างความประสานของเสียงจากการซ้ำเสียงสระ (และพยัญชนะท้าย) พร้อมกับความขัดกันของระดับเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งต่างจากชนบทของสัมผัสของโคลงและร่ายอยู่มาก เพราะสัมผัสของโคลงและร่ายแสดงการล้อรับของเสียงสระและวรรณยุกต์ในขณะเดียวกัน แม้ไว้ในสมัยหลังคำที่ส่งรับสัมผัสในโคลงอาจมีระดับเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ก็เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของระบบเสียง ไม่ใช่เพราะความนิยมที่จะให้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน เช่นกลอน

มักเข้าใจกันว่าสุนทรภู่เป็นผู้ริเริ่มใช้สัมผัสในในกลอน คือสัมผัสภายในในวรรค โดยเฉพาะสัมผัสสระอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นลักษณะ เฉพาะตัวและกลายเป็นชนบทที่มีอิทธิพลสืบมา อย่างไรก็ตามความนิยมสัมผัสภายในในวรรคทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในคำประพันธ์ชนิดอื่น คือ กาพย์และฉันท์ เมื่อพิจารณาจะพบว่า สัมผัสสระมักอยู่ระหว่างคำที่แบ่งช่วงในการอ่าน

เช่น กาพย์บัง วรคแรกมี ๖ คำ แบ่งช่วงเป็น ๓ ช่วง ช่วงละ ๒ คำ คำที่ ๒ และ ๓ มัก
สัมผัสกัน ส่วนวรรคอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกัน คือวรรคที่สองคำที่ ๒ กับ ๓ วรรคที่สามคำที่ ๔ กับ
๕ ดัง เช่นจากอนิรุทธคัมภีร์

ป่าดงพงหลวงตระการ ธารา เซราเซาธาร
 ชรลัดชวล่องดองไพร
 หุ่นกว้างข้างหลายเหลือไกร โคควายย้ายโย
 คคล้ำทุกแห่งแห่งพาย

แต่ก็มีใช้สิ่งตายตัว เช่นจากเรื่องเดียวกัน

เทพารักษ์ค้อยถ่อมกนอม โอบอัมทรงทอม
 สมเด็จคือพิมพ์พระทอง
 จึงปลัดพระกรกอดกรอง เสียดแดสมสอง
 บาราสทั้งรักตรึงตรา
 อัมพระอนิรุทธราชา ลอดบัทมกรลา
 ประทับอุระ เห็นหา

หรือในฉันทลักษณ์ ก็มีสัมผัสในซึ่ง เป็นสัมผัสสระอยู่บ้าง เหมือนกัน ดัง เช่นจากสมุทรโฆษคัมภีร์ตอนต้น

เหตีหินทุมิคือเมมิมุคือจันทร์
 จาบัลยครั้นดั้น ดระอาล
 หากูบาลบพบระหลบทกษมาพาล
 หิศวงในสถาน บรรทม
 ประปราณรันหดกัสรคพิลดคม
 หรวงสมดั่งคมไพ ในกลาง

กล่าวได้ว่าสัมผัสใน เป็นกลวิธีสร้างความประสานของเสียงให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องระหว่างช่วงในวรรคเดียวกัน และยักยอกที่ส่งและรับสัมผัสให้เด่น โดยมากคำเหล่านี้เป็นคำที่มีเสียง เน้นด้วย

เมื่อเทียบงานที่มีการแต่งซ้ำ เช่น พระราชนิพนธ์บทละครโอเอเนนาในรัชกาลที่ ๑ และในรัชกาลที่ ๒ พบว่าฉบับรัชกาลที่ ๒ ไม่เพียงแต่ปรับปรุงแก้ไขให้กระชับขึ้นเหมาะแก่การขับร้อง และการรำใช้บทแล้ว ยังได้แก้ไขในแง่ความประสานของเสียง โดยเฉพาะสัมผัสในให้กลมกลืนด้วย ดังตัวอย่างที่จะยกมาเทียบกันดังนี้ เมื่อกล่าวถึง เหตุอศุจรรยเจ็ดวันเจ็ดคืนก่อนโอเนนาประสูติ

ฉบับรัชกาลที่ ๑

จึงบัง เกิดนิมิตอศุจรรย
หมอกกลุ่มเป็นควันทั้ง เวหา
บดบัง มีคมมพระสุรียา
ฟ้าลั่นสนั่นภพไตร
แลบพราย เป็นสายอินทร์ธนู
สักครู่ก็เกิดพายุใหญ่
ไม้ไผ่ล้มกลาดดาตไบ
แล้วฝนท่าใหญ่ตกลงมา
เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เสียงฟ้าพาดสาย
แต่มิได้อันตรายจะผ่า
เย็นท้าวฝูงราชฎ์ประชา
ทั้ง เจ็ดท้าวราตรี

ฉบับรัชกาลที่ ๒

ให้บัง เกิดอศุจรรยจลาจล
พสุธาสะ เทือนเลื่อนลั่น
เป็นควันตลบทั้ง เวหา
มืดมืดปิดแสงพระสุรียน
ฟ้าลั่นอึงอลนภาลัย
แลบพราย เป็นสายอินทรธนู
สักครู่ก็เกิดพายุใหญ่
ไม้ไผ่ล้มระทมไป
แล้วฝนท่าใหญ่ตกลงมา
เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เสียงฟ้าพาดสาย
แต่มิได้อันตรายจักผ่า
เย็นท้าวฝูงราชฎ์ประชา
ทั้ง เจ็ดท้าวราตรี

แต่อีกหลายแห่ง เห็นได้ว่ามุ่งแก้ไขให้ได้ความหมายหนักแน่นคมคายขึ้น แม้ว่าเมื่อแก้ไขแล้วความประสานของเสียงจะลดลงไป ดังเช่นเมื่อโอเนนาพยายามเข้าใกล้จินตะหราในงานศพพระอัยกี

ฉบับรัชกาลที่ ๑

ฉบับรัชกาลที่ ๒

- แสงแก้วแววับจับหักตรา
รจนาประ เสรีรุเจิดโฉม

- แสงเพลิงส่องจับกับหักตรา
โสภาเพียงบุหลันลอยโหมม

- เห็นนางหยิบลงแห่งใด
ภูไนยหยิบลงที่ตรงนั้น
แต่พอหัตถ์ถูกกรนาง เทวี
พระค้อยปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
หลางแย้มแกมกลปนกัน
หาเป็นโศกศัลย์รัฐจวนใจ

- เห็นนางหยิบลงที่แห่งไร
ภูไนยหยิบลงที่ตรงนั้น
พระกรกระ ทบกรนาง เทวี
ทาทิแยบคายคมสัน
แล้วแสรังทรง โศกาจาบัลย์
มิให้สองประหม่นกันใจ

ในข้อความแรก แสงเพลิงให้ความรู้สึกสว่าง โทลงกว่าแสงแก้วที่เป็นเพียงแววับ จึงใช้คำกริยาว่า ส่อง พรรคที่ตามมาฉบับรัชกาลที่ ๑ เห็นไม่ชัดว่างามอย่างไร แต่ฉบับรัชกาลที่ ๒ ใช้ภาพพจน์แบบอบุมาที่รับกับเหตุการณ์ คือ เปรียบเหมือนดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้า เป็นความกระจ่างนวลท่ามกลางความสลับ คว่่าบุหลัน รับกับเรื่องที่เป็นชวา และรับกับฉากที่เป็นเวลากลางคืนและแสดงความรู้สึกประทับใจของอิเหนาที่ค้อยจ้องจะพบหักตรนางด้วย พรรคนี้งามโดยไม่ต้องอาศัยสัมผัสในที่ เป็นสัมผัสสระมีแต่สัมผัสพยัญชนะที่สร้างความคล้องจองต่อเนื่อง ลักษณะพยางค์เป็นคำเป็น ให้ความนุ่มนวลอ่อนหวาน ส่วน "รจนาประ เสรีรุเจิดโฉม" มีเสียงหนักโดยไม่จาเป็น

ในข้อความที่สอง ฉบับรัชกาลที่ ๒ ใช้ความสมดุลทางโครงสร้างของประโยค ในารรดที่ต่อเนื่องกัน แสดงการกระทำที่จงใจกระทำซ้ำให้พ้องกัน เห็นได้ว่าคำที่ หยิบลง ที่ ทั้ง ๒ ประโยค ฉบับรัชกาลที่ ๑ ประโยคแรกไม่มี ที่ ในารรดที่ ๓ ซ้ำ กร กับ กร ย้ำความสำคัญของส่วนที่จงใจใช้เป็นสื่อของการสัมผัส ใช้คำกริยา กระทบ ซึ่งมีเสียงเชื่อมโยงกับ กร ฉบับรัชกาลที่ ๑ ใช้ หัตถ์คู่กับกร ซึ่งเสียงไม่ประสานกัน คำกริยา ถูก พึงดูธรรมดาเกินไป และยังใช้คำสันธาน แต่ โดยไม่เห็นว่าการแย้งความในประโยคแรกอย่างไร พรรคถัดมา "พระค้อยปรีดิ์เปรมเกษมสันต์" ของรัชกาลที่ ๑ กับ "ทาทิแยบคายคมสัน" ของฉบับรัชกาลที่ ๒ เมื่อเทียบ

กัน ฉบับรัชกาลที่ ๒ แสดงความเจ้าอุปบายขัดกว่าที่กล่าวต่อมาในฉบับรัชกาลที่ ๑ ว่า "พลาญแยม แกมกลบนกัน" ที่ว่า "ปริดีเปรมเกษมสันต์" ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าว และระหว่าง "ทาเป็นโศกศัลย์ รัญจวนใจ" กับ "แล้วสร้างทรงโศกาจาบัลย์" สำนวนหลังดีกว่า เพราะรัญจวนใจมักใช้กับความ รักอย่างพิศวาสมากกว่าความอาลัยในบุพการี

ดังนั้นสัมผัสในเพียงอย่างเดียวจึง ไม่ใช่สิ่งประกันของความ เป็นวัตถุประสงค์และความสำเร็จของการแสดงประสพการณ์ทางสุนทรีย์ ในเสภาขุนช้างขุนแผน กลอนที่ไม่มีสัมผัสปรากฏ ใช้ในจังหวะเหมาะของความหมาย คละกัวารคดีที่มีสัมผัสใน ซึ่งมัก ไม่มีกำหนดตำแหน่งคำรับส่ง สัมผัสอย่างตายตัว ก็มักนิยมสัมผัสพยัญชนะมากกว่าสัมผัสสระ และสัมผัสในมักเป็นกลเม็ดอันประณีต พรายมากกว่าเป็นข้อบังคับ ดัง เช่นจากตอนที่ ๖

ที่นอนห้องจะ เย็นเมื่อยามหนาว	อกจะ ร้าวจใจน้องจะหมองศรี
ดั่งพระกาลมาผลาญเอาชีวี	ดั่งแต่นั้นน้ำตาจะนองตา
พ่อจะ ไปกระไรรอดถึงกาญจนบุรี	สัตว์ร้ายราวีเป็นหนักหนา
คนเดียวเดินเปลี่ยวไปเอกา	ทั้งบาทาจะระดมด้วยบอบบาง
จะร้อนรันทนแดดที่ไหนได้	ยังคิดไปสงสารพ่อสุดอย่าง
เมียให้หวนพริ้งใจไปกลางทาง	ล้วนดงยาง เขือกเย็นไม่เห็นใคร
เมื่อยามเย็นเห็นแต่ชะนีร้อง	วิเวกก้อง โหยวโหวดโศกไสว
เสียงผีหัวหัวด้วง เวงใจ	เหลืออาลัยแล้วพ่อทูลกระหม่อมพิม

ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ การใช้สัมผัสในก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ในบางวรรคอาจไม่มีสัมผัสในเลย และวรรคที่มีสัมผัสในก็ให้มีสัมผัสในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปอย่าง เป็นอิสระ

เมื่อนั้น	ท้าวสามนต์ตื่นกลัวตัวสิ้น
ไม่สู้ไม่รบหลบเป็นค่าน	งันงันงกพหลัดตกเตียง
สำคัญว่าเงาจะตึกคูศรัชะ	สิ้นสติมานะร้อง เต็มเสียง
นี้แน้นายคู้หรือที่เพรียง	หัวข่าแตกก็เสียง ไม่รู้เลย

นางมณฑาว่าใช้ที่โน่น
ตื่นตื่นเช่นนี้ข้ามิเคย

เมื่อคือยั้งนั้นนี่พ่อเอ๋ย
ลูกเขยของตัวกล้วยมันโย

การใช้สัมผัสในในตำแหน่งต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการแบ่งช่วงอ่านในวรรคให้เหมาะแก่ความด้าย เช่น ท้าวสามนต์/ตื่นกล้วย/ตัวสั้น ไม่สู้/ไม่รบ/หลบเป็นคว้น หัวข้าแตก/ก็เสียด/ไม่รู้เลย ลูกเขยของตัวกล้วยมันโย อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีสัมผัสใน ผู้อ่านย่อมแบ่งช่วงการอ่านตามความหมายที่สัมพันธ์กันของกลุ่มคำอยู่แล้ว เช่น เสภาขุนช้างขุนแผน ที่ยกมาข้างต้น พ่อจะ ไปกระ ไรรอด/ถึงกาญจน์บุรี อาจแบ่งเป็นสองช่วงว่า พ่อจะ ไปกระ ไรรอด/ถึงกาญจน์บุรี หรือ เป็นสามช่วงว่า พ่อจะ ไป/กระ ไรรอด/ถึงกาญจน์บุรี ก็ได้ แต่ระยะระหว่างช่วงที่ ๑ กับช่วงที่ ๒ น่าจะสั้นกว่าช่วงที่ ๒ กับช่วงที่ ๓ ตามความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ

กล่าวได้ว่าสุนทรภู่มีบทบาทอย่างสูงในพัฒนาการของกลอน เพราะ ได้นำลักษณะสัมผัสใน มาใช้อย่างสม่ำเสมอ เป็นการปรับปรุงขึ้นจากลักษณะกลอนกลบทมธุรสวาที เช่นที่ปรากฏในกลบท ศิริบุคลิก ของหลวงศรีปริษา (เซ่ง) ดังตัวอย่าง

มีเอกนางอย่างองค์ในางษ์สวรรค์	ตั้งดวงจันทร์แจ่มโคมไทยมสมาน
พระภักตร์เทียบเปรียบพรหมอันชมฉาน	พระศอปานเหมหงษ์บรรจงจร
พระเนตรนางอย่างนิลมฤคินสมาน	ชนงปานงามคุดนุสร
จะทิศไธษณ์ไธษณ์อุ้มคอรช	พระนามกรชื่อนางศิริมดี
ได้เป็นเอกเสกองค์ศรีรังศักดิ์	ยอดยั้งรักเป็นราชเมษี
เสน่ห่มุขสุดเดชตั้งเนตรมณี	เป็นเอกศรีสนมพินพินหมักหมน

คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีวรรคที่ไม่ใช้สัมผัสในเลยอยู่บ้าง วรรคที่มีสัมผัสในมักเป็นสัมผัสสระ วรรคที่มีสัมผัสในมากที่สุดมี ๔ ตำแหน่ง และมีวรรคที่มีสัมผัสในเพียง ๒ ตำแหน่งอยู่บ้าง

ลักษณะกลอนสุนทรภู่ที่แตกต่างจากมธุรสวาที คือ มีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ และมีสัมผัส ๔ ตำแหน่งแทบทุกวรรค นอกจากนี้ยังใช้ลักษณะกลบทเช่นนี้แต่งคำประพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นเรื่องแทนที่จะแต่งเป็นตอนสั้น ๆ เท่านั้น โดยที่สามารถใช้ลักษณะกลอนเช่นนี้บอกเนื้อหาทาง

อารมณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะสามารถสร้างความกลัวโหดของความรู้สึกที่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวในธรรมชาติได้มากกว่าความเปรียบตามชนบ ถึงแม้ว่ากลอนแบบสุนทรภู่มีลักษณะประดิษฐ์สูงกว่ากลอนของกวีอื่น แต่ก็สามารถให้สัมผัสทางอารมณ์อันแปลกใหม่เนื่องจากความเสนาะโสต และสามารถเลี่ยงความเปรียบตามชนบทที่มุ่งเล่นเสียงของคำมาเป็นมุ่งสร้างจินตภาพจากองค์ประกอบต่าง ๆ อันหลากหลายซึ่งเคลื่อนไหวอยู่จริงตามธรรมชาติ

เมื่อพิจารณาลักษณะกลอนสุนทรภู่ ในงานขนาดสั้น เช่น นิราศเรื่องต่าง ๆ การใช้สัมผัสในอย่างสม่ำเสมอและประณีตบรรจงนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกไปจากความเคยชินของคนในยุคนั้น โดยเฉพาะความเพริศพิริ่งพรรณรายของเสียง โดยเฉพาะในข้อความที่สามารถแสดงประสบการณ์สุนทรีย์ที่ทำให้การรับรู้อย่างละเอียดในสัมผัสต่าง ๆ เช่น จากนิราศเรื่องแรก ๆ ที่จะยกมาต่อไปนี้

นิราศเมืองแกลง

อธิษฐานแล้วสะท้านสะท้อนอก	สำเนียงนกเพรียกไพรทั้ง ไก่ขัน
เมฆแอร่มแยมแยกแหวกตะวัน	ก็ชวนกันอ้อลาเขาคลาไคล
เขม้นเขินเดินตรงเข้าดงดึก	คูซึ้งซึกมิได้เห็นพระสุริย์ใส
เสียงฟ้าร้องก้องลั่นสนั่นไพร	ไม้ไหวไหวเหลียวหลังระว่างคอย

นิราศพระบาท

รุกษชาติค้ำชูระดะป่า	สกุณาจอบแจประจ่าจับ
ดูเหว่าแหว่หวาดโหดหัยยับ	จะแลกลับหลังเหลียวยั้งเปลี่ยาใจ
หึ่งสองข้างทางเดินก็รกระ	ระเกะกะพาดพันแถววัลย์ไสว
จักจั่นแซ่เสียงเรไรไพร	ในจิตใจระทดหือระยอเย็น

ในข้อความที่ยกข้างต้นนี้ สัมผัสพยัญชนะ และสัมผัสสระที่เหมาะสมทำให้เห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น "อธิษฐานแล้วสะท้านสะท้อนอก" ประกอบด้วยกิริยาที่แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ อธิษฐาน-สะท้านสะท้อนอก รานกับสะท้าน เป็นทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระที่เชื่อม

สองส่วนนี้เข้าด้วยกัน ในอีกหลายวรรคสุนทรภู่อใช้สัมผัสสระ เชื่อมกลุ่มคำที่แยกกันเมื่อแบ่งช่วงอ่าน และใช้สัมผัสพยัญชนะบอกความประสานของคำในช่วงเดียวกัน เช่น

-เมธแอร้ม/แย้มแยก/แหวกตะวัน

-เขมันเม้น/เดินตรง/เข้าดงดึก

-รุกขชาติ/ดาษตุ/ระคะป่า

-จะ แลกลับ/หลัง เหลียว/ยัง เปลี่ยวใจ

-ระ เกะกะ/พาดพัน/เถาว์ลัยไส

-ในจิตใจ/ระทดท้อ/ระย่อเย็น

วรรคที่เพราพรามากก็คือวรรคที่สามารถใช้สัมผัสสระ เชื่อมระหว่างช่วงที่ ๑ กับ ๒ และ ๒ กับ ๓ ได้ทั้ง ๒ ช่วง และมีสัมผัสพยัญชนะในแทบทุกช่วง ในบางวรรคสัมผัสพยัญชนะที่ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันเกือบทุกพยางค์ ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของอารมณ์และบรรยากาศได้มาก เช่น ดูเหว่าแว่า/หาดไหน/ฤทัยวับ

การเห็นความประสานขององค์ประกอบทางเสียงด้วยสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ เช่นนี้ ทำให้ใช้คำพ้องความหมายซึ่งมักขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันมากขึ้น เห็นได้จากแย้มแยก เขมันเม้น พาดพัน ระทดท้อ นอกจากนี้ยังใช้คำพ้องความหมายที่มีเสียงสระและพยัญชนะท้ายตรงกัน เช่น แยกแหวก ท้อระย่อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในงานขนาดยาวอย่าง พระอภัยมณี อาจพบว่าความพะวงให้มีสัมผัสอย่างตายตัว อาจทำให้เนื้อความอ่อนลงและดูเหมือนกลอนพาไปอยู่บ้าง บางแห่งคำรับสัมผัสซึ่งจะต้องเป็นคำเด่นกลับเป็นพยางค์ที่โดยปกติเป็นเสียงไม่เน้นและต้องเว้นช่วงผิดจากคำโดยปกติด้วยการ

อ่าน ซึ่งมักเป็น สาม-สอง-สาม เช่น

-ฝ่ายองค์พระอภัย ได้ชนะ แต่เสียพระลูกน้อยละ ห้อยหา
-เรียกเครื่องทองของเสวยอย่า เฉยนะ บารุง พระ เชษฐราชของมารศรี

การพ่วงกับสัมผัสใน อาจทำให้ใช้คำที่มีหน้าหนักอ่อน เช่น

-ฝ่ายนาง เข้าว เสาวคนธ อันอัน
-นาง เสาวคนธ อันอันให้ ตันจิต

นำคิดว่าการมุ่งรับสัมผัสกับ เสาวคนธ ทำให้ต้องใช้ อัน มาซ้อนกับอัน ซึ่งโดยปกติไม่เคยพบในภาษาไทยทั่วไป และ อัน คำเดียวในความหมายเดียวกับอันก็ไม่ปรากฏใช้ หรือในข้อความต่อไปนี้ ในตอนที่ ๒๕

สงสารสุดสาครยังอ่อนศักดิ์	ซีเบื่อยผลักตกอยู่ในคูลา
เดชะมนต์ทนต์ทรงวิชา	ไม่มรณาง์ชบสลบไป
ได้สามคืนขึ้นล้นด้วยน้ำหิน	ในดวงวิญญ์แย้มค่อยแจ่มใส
ระริกrikพลิกองค์ทรงฤทัย	ในดวงใจเจ็บช้ำแทบทลาย

เมื่อให้ วิญ รับสัมผัสกับ หิน ทำให้การอ่านแบ่งช่วงในวรรคคตินี้หนักความสำคัญของคำว่า วิญญ์ ลง และยังให้ ญ์ สัมผัสพยัญชนะกับ แย้ม ก็ดูเหมือนต้องการให้มีเสียงคล้องจองเท่านั้น เพราะถ้าให้ แย้ม เป็นกริยาของดวง วิญญ์ ก็เข้าใจไม่ชัดว่า แย้ม อย่างไร ในวรรคที่ ๔ กล่าวถึง "ในดวงใจ" ทำให้สงสัยว่าต่างจาก "ในดวงวิญญ์" อย่างไร เพราะคำที่แสดงอาการแตกต่างกันมาก คือ "แย้มค่อยแจ่มใส" และ "เจ็บช้ำแทบทลาย"

นอกจากนี้การมุ่ง "เล่น" เสียงสัมผัสแปลก ๆ ซึ่งทำลายความสามารถเลือกเห็นคำ แม้ทำได้สำเร็จ แต่ก็อาจทำให้มีผลกระทบให้ความหนักแน่นของความหมายลดหย่อนลง เป็นต้นว่า

กุมาราม้าทรงมาตรง เกาะ	เห็นละ เมาะ ไม้พุ่มชะอุ่มเขียว
ที่เงอมเขาเสาสงส์ไล่ธง เทียว	กุกฎีเดียวคูลังคาซ้อฟ้าเพ็ย
สำคัญว่าดาบสปรากฏกล้า	จะแวงหาให้สบายพอหายเหนื่อย
จึงขับมากุกฎีเห็นซีเปลือย	ยังหลับเรื่อรูปปร่าง โครงคร่างครัน
ไม่นุ่งผ้าคากรองครองหนัง เสือ	ประหลาดเหลือโล่ง โด้ง โม้ง โค้งชัน
น่าเหียนรากปากมีแต่ซี่ฟัน	กรนสนั่นนอนร้ายเหมือนบ้ายบิน
ประหลาดใจโยหนอ ไม่นุ่งผ้า	จะเป็นบ้าไปหรือว่าถ้อศีล
แหวดถึง เข้าคราถึงนมผมถึงดิน	ฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช้ที
หัวร่อหลางทางคิดผิดประหลาด	หรือปีศาจยมทูตอายุกุดผี
จึงร้องปลุกลุกขึ้นหวาดาคณนี้	ผ้าไม่มีหรือ ไม่นุ่งดูรุงรัง

ในบรรทัดที่ ๔ (วรรครองของบทที่ ๒) "จึงขับมากุกฎีเห็นซีเปลือย" ช้ทับคำว่า กุกฎี ในบทแรก โดยไม่ได้เพิ่มความแต่มุ่งให้ส่งสัมผัสไปยังซีเปลือยมากกว่า เมื่อกล่าวถึงซีเปลือยในวรรคส่งของบทที่ ๓ ลงท้ายด้วย บิน เพื่อส่งสัมผัสไปที่วรรครับและวรรครองของบทต่อไป คือคำว่า ศีล และ ดินตามลำดับ กล่าวกันถึงปัจจุบันว่าสุนทรภู่ใช้สัมผัส อัน เพื่อแสดงฝีมือเพราะหาคำได้ยาก อย่างไรก็ตาม "นอนร้ายเหมือนบ้ายบิน" ก็ให้ความหมายได้ไม่ขัด เพราะบ้ายบินเป็นกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหวจากที่สูงที่สูงสุดในพื้นที่ชัน ไม่ใช่การเคลื่อนไหวบนที่ราบ ส่วนวรรคสุดท้ายของข้อความนี้ที่ว่า "ผ้าไม่มีหรือ ไม่นุ่งดูรุงรัง" นั้นเห็นชัดว่ามุ่งให้ นุ่ง กับรุง สัมผัสกัน โดยที่ความรุงรังนั้นไม่ใช่เพราะ ไม่นุ่งผ้า แต่เป็นเพราะแหวดคราเฝ้าผมที่ปล่อยยาว ดังนั้น สิ่งที่เชื่อมโยงกับการ ไม่นุ่งผ้าคือความ "โล่ง โด้ง" ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๓ นั้นเอง

ความไพเราะอย่างมีพลังของพระอภัยมณีอยู่ที่บทพรรณนาธรรมชาติมากกว่าบทสนทนาอันคมคายหนักแน่นที่ผู้เสพจะจลลิตต่อกันมา บทพรรณนาธรรมชาติส่วนหนึ่ง เป็นสำนวนเดียวกับนิราศบางเรื่องซึ่งน่าจะแต่งในระยะใกล้เคียงกัน เช่น ข้อความต่อไปนี้จากตอนที่นางละเวงให้นางสุลาวัลย์ขับเพลง เพื่อให้พระอภัยลืมนเหสี ในตอนที่ ๓๕ พระอภัยตัดท้ายรถ ตรงกับนิราศพระประธม โดยเฉพาะตอนที่พูดถึง เกสรจิว

ธิดารับชัชฎาวชิปราชเปราย	น้ำค้าง เชยชื่นชุ่มพุ่มผกา
เกสรโรยโชยชวยระบายโบก	หอมดอกโศก เสร้าสร้อยละห้อยหา
เหมือนโศกทรวง่วงเหงาเปล้าอร่า	มาอาทวาอ้างว้างอยู่กลางไพร
ไอ้พระพายชายเลื่อยเรื้อยเรื้อยร้าว	หนาวดอกจ้าวจ้าวออกดอกไสว
เกสรจ้าวปลิวฟ้ามายาใจ	ให้หนาวในทรวงซัสสุคกล้ากลืน
ไอ้รินรินกลั่นกลอยดอกสร้อยฟ้า	ทรงแต่สาโรชรายชวยชวยขึ้น
หอมกระดินกลั่นเกลี้ยงเมื่อเที่ยงคืน	เหมือนเคยกลั่นกลั่นกลั่นสัคันธา
ไอ้นางแย้มแย้มเหมือนจะเบือนยิ้ม	ให้เชยซึมแซมชื่นรื่นนาสา
ส่งแต่กลิ่นรินร่วงพวงผกา	สร้อยสุมาลีแฝงอยู่แห่งไร
กุมรินบินลงละอองอ่อน	อาบเกสรเสาวรสซึ่งสดใส
เสาคณธัมพทาพวยาใจ	ไม่เหมือนได้ดอกฟ้าลงมาเชย
ไอ้ยามหนาวดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อย	จะล่องลอยลับฟ้านี้จจาเอ๋ย
มิลงมาหน้าบานบัพุชชเลย	จะได้เชยชมพระศศิธร

สามานในนิตราศพระประธม ว่า

น้ำค้างพรหมลมชวยระบายโบก	หอมดอกโศก เสร้าสร้อยละห้อยหา
เหมือนโศกร้างห่างเหินสนั่นนวล	มาถึงสวนโศกซัสสุคกล้ากลืน

และ

น้ำค้างพรหมลมเลื่อยเรื้อยเรื้อยร้าว	หนาวดอกจ้าวจ้าวออกดอกไสว
เกสรจ้าวปลิวฟ้ามายาใจ	ให้ซาบในทรวงซัสสุคกล้ากลืน

บทชมธรรมชาติเช่นนี้มีความเข้ายานในสัมผัสทางอารมณ์อยู่มาก ทั้งความหนาวเย็นของอากาศ ความกระจำจ้งของแสงเดือนแสงดาวที่ค่อยเลื่อนลับฟ้าไปเมื่อใกล้รุ่ง กลิ่นหอมหุ้งของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อที่ให้นัยประหวัดเกี่ยวกับความพิศวาสันรัฐจวานใจ ความเคลื่อนไหวของสายลม หมู่กุมรินที่บินเคล้าอาบเกสรอันสดใส เหล่านี้ทำให้บทพรรณานี้มีความลึกซึ้งเกินกว่าบทพรรณานีในบทละครที่มักมุ่งเล่นคำพ้องเสียงจนเป็นแบบตายตัว เช่น จากเรื่อง รามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ และ อิเหนา ในรัชกาลที่ ๒ ต่อไปนี้

รามเกียรติ์

แขกเต้าจับเต้าร้างร้อง

เหมือนพี่ร้างห่างห้องมารศรี

เบญจารณจับวัลย์มาลี

เหมือนวันเจ้าวอนที่ให้ตามกาง

อิเหนา

เบญจารณจับวัลย์ชาลี

เหมือนวันพี่ไกลสามสุตามา

นางนวลจับนางนวลนอน

เหมือนที่แนบนวลสมจรจินตะหรา

จากพรากจับจากจันรรจจา

เหมือนจากนางสการะวาที

แขกเต้าจับเต้าร้างร้อง

เหมือนร้างห้องมาหาราศี

บทชมธรรมชาติใน อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ที่เป็นที่ชื่นชมมาก จึงได้แก่บทที่กล่าวถึงความวังเวงใจของอิเหนาเมื่อจะไปชมกัณฑ์ที่เตรียมไว้ลักพาบุษบาหนีจากพิธีวิวาห์ เพราะมีนิสัยสัมพันธ์กับความหวังใจอันลึกซึ้งมากกว่าการเล่นคำเท่านั้น และยังเป็นบทพรรณนาที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวขององค์ประกอบต่าง ๆ ในธรรมชาติอย่างใกล้เคียงความจริง

กระจำจั่งแจ่งแสงเทียนโคมส่อง

เหมือนเมื่อน้องเสียงเทียนอธิษฐาน

ลมพัดเพลิงดับอนธกาล

ประมาณเหมือนดื้อนค้ำควาดับไฟ

กลิ่นดาวนหวานหอมเหมือนกลิ่นเจ้า

ที่คลึงเคล้าชมชิตยังคิดได้

เดือนดับลับเมฆมืดไป

เหมือนมืดในน้ำหารบดรี

แ่วเสียงสาเนียงดุเหว่าร้อง

เหมือนเสียงน้องร้องทูลมะเดหวี

วังเวงใจในเวลาราศรี

จนแสงทองส่องศรีสว่างฟ้า

บทสนทนา ข้อความในสาส์น และคำร้องของตัวละครใน อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ หลายตอนเป็นที่จับใจผู้เสพเรื่อยมา และมักเห็นได้ว่าเป็นผลของความเหมาะสม

ของเสียงและความหมายของคำ มากกว่ามุ่งสร้างความประสานของเสียงเพียงอย่างเดียว เช่น
ตัวอย่างต่อไปนี้

-ถึง ไม่เลี้ยงบูชาเห็นว่าชั่ว	แต่เขารู้ยู่ที่ว่าตัวนั้นเป็นผี
อันองค์ท้าวดาหาธิดี	นั้นมิใช่อาถรรพ์อะไร
มาตรแม่นเสียเมืองดาหา	จะหลอโยยชายหน้ากาหาไม่
ซึ่ง เกิดศึกสาเหตุเภทภัย	ก็เพราะใครท้าวความไว้งามพักตร์
ครั้งหนึ่งก็ให้เสียวาจา	อายุชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เร่งคิดคดจูงนัก	จะซ้ำให้เสียศักดิ์ก็ตามที่
แม่นมียกพล ไกร ไปช่วย*	ถึง เราม้วยก็อย่ามาคดผี
อย่าคดทั้ง เพลวอัคคี	แต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัย
-โอ้อ่าโถมเวลาเขาวัลักษณ์	เสียดายศักดิ์คือสัตย์แดขวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา	อนิจจาที่ จะทำประการใด
จะคิด โฉนดินะอกเอ๋ย	จะ ได้เซยชมชิตพิสมัย
พระ เร่งร้อนร่านทะยานใจ	ตั้ง เหลิงกาฬนลาฎไหม้ทั้งกายา
ลูกใจ ได้คิดลีการแล้ว	ตั้งดวงแก้วตดต้องแผ่นผา
ร้าวระยช้จิตเจ็บอุรา	ประหนึ่งว่าจะวายชีวิ

เช่นเดียวกับความคมคายของถ้อยคำตัดพ้อในขุนช้างขุนแผนบางตอนดังนี้

-นิจจา เจ้าวันทองน้องพี่อา พี่จันทน์น้องได้ทุกแห่ง

* ยึดตามฉบับที่กรมศิลปากรอนุญาตให้ศิลปินบรรณาธิการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ และฉบับที่
องค์การค้ำของครูสุภาภิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี แย้มนัตดา กล่าวไว้ว่า ข้อความ
ที่ถูกต้องคือ "การสงครามครั้งนี้มิใช่ช่วย"

นิจจาใจช่างกระโรมาแปลกแปลง	เอามือคลานแล้วยังแกลงอยู่คลับคล้าย
เจ้าลืมนอนซ่อนห่มกระทุ่มค้ำ	เด็ดใบบอนช้อนนี้ที่ไร้ว้าย
ที่เคี้ยวมากเจ้าอยากที่ยังคาย	แขนซ้ายคอดแล้ว เพราะหนนนอน
เจ้ามาได้ผ้าดีมีทรัพย์มาก	จึงลืมเลื่อนเพื่อนยากแต่เก่าก่อน
หลงเชิงขุนช้างช่างชะอ่อน	กอดท่อนซุงสักสัตย์คน

เมื่อเทียบคำประพันธ์ชนิดอื่น กลอนสามารถแต่งให้เข้ากับภาษาพูดมากที่สุด ดังเห็นจากบทละครนอก เช่น เรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ โดยเฉพาะบทโต้ตอบของตัวละคร เช่น ที่ทักนางมาด้าทอเพราะรจนาลือกเงาะเป็นคู่ครอง ดังนี้

ชะนางคนดีไม่มีชั่ว	ช่าง เลือกฝ้างามนักรักใคร่
รูปร่างนำหัวร่อเหมือนดอกไม้	เอออะ ไรพุง ไรสันหลังยาว
มันหน้าเขยหน้าชมสมประกอบ	พอชอบทานองหม่อมห้องสา
หูคาบั้งแบเหมือนแมคราว	เขาเล่าลืออ้อฉลาช่างไม่อาย
นอกรีดนอกรอยน้อยหรือนั้น	แร่รัน ไปรักอิมักง่าย
ให้ที่สาวชาวสัวหลอยวุ่นวาย	อับยศคอยชายหน้าตา

บางครั้งก็สามาถใช้สัมผัสแสดงเสียงพูดจาของตัวละครใกล้เคียงกับการสนทนา เช่น คำตักทายประโยคที่ปรากฏในท้ายวรรคที่ส่งรับสัมผัสกับคำทั่วไปจากสังข์ทอง ดังนี้

โถมเอยโถมเฉลา	เอออะ ไรรู้เท่าไปทุกสิ่ง
แสนเฉลียวฉลาดข้างข้างตั้ง	มันก็จริงกระนั้นเ็นและซิ
ขึ้นจะมากำกค้อนค้อนว่า	เงาะของข้าเคยใส่ทำไมลี
ผู้หญิงมักต้องจัดประสิทธิ	อย่าเฝ้าดิตะบอยไปหน่อยเลย

และ

จะหยิกให้ขาเขี้ยวประเคี้ยวนี้	อะ ไรนี้ไม่เสงี่ยมเหลี่ยม <u>และ</u>
ยิ่งว่าให้หนึ่งเหมือนยังยุ	ดูคู้หน้าดีเล่นดี <u>แหละ</u>
จงแกลงแจ้งความให้งาม <u>เงะ</u>	อย่าเผลาะ <u>แหละ</u> กลางหลอกเร่งบอกมา

สัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารดังกล่าวมานี้ เป็นเครื่องชี้ชัดว่ากลอนเป็นคำประพันธ์ที่อาจใช้เป็นตัวสื่อนำมีประสิทธิภาพซึ่งให้อิสรภาพแก่ผู้แต่งในการสร้างงานตามลีลาเฉพาะของตน แม้ว่าการให้ความสำคัญแก่ความประสานของเสียงสัมผัสภายในวรรค อาจกลายเป็นเครื่องพันนาการให้ผู้แต่งต้องเพ่งเล็งกับเสียงมากกว่าความหมายไปบ้าง แต่โดยรวมแล้ว กวีเอกของยุคนี้ในทางกลอนทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสุนทรภู่เป็นต้น ได้แสดงว่าความลงตัวขององค์ประกอบของเสียงและความหมาย ร่วมกับกลวิธีทางวรรณศิลป์ เช่น การใช้ภาพพจน์ที่แสดงจินตนาการอันลึกซึ้งกว้างขวางของผู้แต่ง เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับคำประพันธ์ชนิดอื่น งานประพันธ์ประเภทกลอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นเอกของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ได้เป็นเครื่องยืนยันความจริงข้อนี้ และยังชี้ชัดว่ากวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเฉพาะของยุคและได้ร่วมสร้างพัฒนาการของวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ในภาษาไทยให้รุดหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและความพากเพียรอันไม่หยุดยั้ง

เมื่อเทียบกับฉันทลักษณ์ประเภทอื่นคือ โคลง ร่าย กาพย์ ฉันท์ ซึ่งได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้ว และกวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะหาได้ดีที่สุดก็เพียงการรักษามาตรฐานของงานอันเลิศไว้ไม่ให้ตกต่ำท่ามกลางข้อจำกัดบางประการของความเปลี่ยนแปลงทางภาษา กลอนก็เป็นคำประพันธ์ที่กำลังงอกงามแบ่งบาน นอกจากเป็นคำประพันธ์ที่เกิดขึ้นจากอัจฉริยภาพของภาษาที่เปลี่ยนแปลงในด้านเสียงวรรณยุกต์แล้ว กลอนยังเหมาะแก่การขับร้องในกิจกรรม "การเล่น" หลายประเภท เช่น ละคร เสภา มโหรี และการอ่านเพื่อฟัง เช่น นิยายกลอนที่นิยมกันแพร่หลายในหมู่ประชาชน นอกจากนี้กลอนยังสามารถแสดงอารมณ์ได้หลายลักษณะ และใช้ถ้อยคำที่ถอดจากการพูดในชีวิตจริงได้ใกล้เคียง

ลักษณะที่น่าสนใจของกลอน คือ เหมาะกับคำที่ใกล้เคียงกับภาษาในชีวิตประจำวันนี้ทำให้ผู้แต่งอาจใช้ถ้อยคำ "พื้น ๆ" ในลีลาของกลอนให้เหินหามีความเป็นพิเศษอยู่ด้วย กวีที่มีความสามารถอาจประกอบกลุ่มคำธรรมดามีความหมายคมคายกระทบใจด้วยจังหวะและการเน้นที่เหมาะสม

ความเคลื่อนไหวของเสียงในกลอนเกิดด้วยสัมผัสใน ซึ่งเห็นเด่นชัดสม่ำเสมอในลีลาของกลอนของสุนทรภู่ ทำให้กลอนเป็นนำสุดของความพลิ้วไหว แสดงความเคลื่อนไหวของธรรมชาติอันมีพลัง

แม้มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์สูง แต่ความ "เสนาะ โสด" ทำให้รับได้ง่าย และให้สัมผัสทางอารมณ์สูง อย่างไรก็ตามอาจไม่ประสบความสำเร็จนักในบทเจรจาที่มีลีลาการพูดแตกต่างกันตามอารมณ์ และลักษณะนิสัยตัวละคร

กล่าวได้ว่าลีลาที่แตกต่างกันตามความถนัดของผู้แต่งแต่ละคนทำให้กลอนมีรสชาติหลากหลายเห็นชัดกว่าคำประพันธ์ชนิดอื่น โดยเฉพาะกลอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา หลังจากนั้นความหลากหลายของกลอนก็ดูจะสิ้นสุดลง และการเน้นลักษณะประดิษฐ์จนไม่คำนึงถึงความสั่นไหวที่แท้จริงของ เสียงและความหมายที่ต้องประกอบกันอย่างพอเหมาะ (ซึ่งไม่ขาดในงานสุนทรภู่) ก็ทำให้กลอนสูญเสียความน่าตื่นใจและถูกแทนที่ด้วยร้อยแก้วแบบความเรียง ในสมัยต่อมา

๑.๑.๖ ร้อยแก้ว ร้อยแก้วในฐานะที่เป็นประเภทหนึ่งของงานประพันธ์ของไทย เป็นที่นิยมแต่งน้อยกว่าร้อยกรองมากในประวัติศาสตร์คดีไทย ร้อยแก้วในความหมายที่ตรงกับคำว่า prose ในภาษาอังกฤษนั้น น่าจะแบ่งเป็น ๒ พวก คือ ร้อยแก้วที่เป็นความเรียง ใช้เมื่อมุ่งบันทึกข้อเท็จจริง เหตุการณ์สำคัญ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกับร้อยแก้วที่มุ่งผลทางสุนทรียะด้วย หรืออาจเรียกว่า ร้อยแก้วกวีนิพนธ์ (poetic prose) เช่น เตภูมิกถา หรือที่มักเรียกว่า ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร้อยแก้วกวีนิพนธ์ที่สำคัญคือ บรมสมโพธิกถา ซึ่งมีลักษณะเป็นการสืบทอดร้อยแก้วแบบเตภูมิกถา และได้มีร้อยแก้วที่มีลักษณะค่อนข้างไปทางความเรียง คือ สำนวนร้อยแก้วในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ นอกจากฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ เช่น ฉบับพันจันทนุมาศ ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ ซึ่งได้ชำระขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ ร้อยแก้วเหล่านี้มีลักษณะผสมระหว่างร้อยแก้วความเรียงกับร้อยแก้วกวีนิพนธ์ ทั้งนี้อาจเป็นได้ว่าเป็นขนบของร้อยแก้วที่ใช้แต่งพงศาวดารในช่วงอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา ดังเห็นได้ว่ามีอิทธิพลมาถึงงานแปลพงศาวดารมอญเรื่อง ราชาธิราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย ส่วน สำนวนร้อยแก้วในสามก๊ก ซึ่งเป็นพงศาวดารแปลจากภาษาจีน แม้จะใกล้เคียงกับสำนวนใน ราชาธิราช แต่มีลักษณะใกล้เคียงความเรียงมากกว่า คือมีความกระชับของถ้อยคำและประโยคมากกว่า และน่าจะเป็นแบบของภาษาร้อยแก้วที่ได้พัฒนามาเป็นสมัยใหม่ ทั้งในความเรียงทั่วไปและในงานประพันธ์แบบใหม่

อย่างไรก็ตามร้อยแก้วในราชาธิราชและสามก๊ก ก็เป็นสิ่งสร้างหลังทางสุนทรียะ และมีลักษณะกวีนิพนธ์คล้ายเหมือนกัน

การศึกษาในหัวข้อนี้จะ ได้พิจารณาลักษณะของร้อยแก้วกวีนิพนธ์ในชนบเดิมก่อน และจะ ได้ศึกษาร้อยแก้วในเชิงความเรียงในลำดับต่อไป

ลักษณะสำคัญเชิงกวีนิพนธ์ของปรมสมโพธิกถา ก็คือ การใช้องค์ประกอบของภาษานับตั้งแต่ เสียง คำ กลุ่มคำ และประโยค เป็นวัสดุสร้างแรงกระทบอารมณ์ที่เร้าการรับรู้ของผู้อ่านอย่างที่ไม่ปรากฏในความเคยชินในการสื่อสารตามปกติ เห็นได้ว่าคำที่ร้อยนั้นมีคความหมายเน้นการประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีต ดังที่ลิลิตพระลอกกล่าวไว้ว่า "คือค่อมาลาสรร เรียบร้อย" จุดมุ่งหมายของปรมสมโพธิกถา มิใช่การเล่าเรื่องพระพุทธรูปประวัติ แต่เป็นการให้ความรับรู้ต่อความหมายอันลึกซึ้งของพระพุทธรูปประวัติ ผ่านกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของพระพุทธรูปเจ้า ผู้ทรงนิพนธ์จึงต้องอาศัยกลวิธีทางภาษาอย่างมุ่งให้การประกอบของวัสดุทุกส่วนมีความหมายมากที่สุด ดังเห็นได้จากข้อความต่อไปนี้ ในทศกริยาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๗

กาลเมื่อพระมหาสัตว์ทรงบรรพชาแล้ว จึงตรัสสั่งนายฉันทนามาตย์ว่า ท่านจงรับเป็นการธรรมาศานาเอาอาภรณ์ของอาตมากลับไปเข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ แดงข่าวแก่ชัตติยสกุลทั้งหลายอันยังมิได้รู้เหตุ แล้วจงกราบทูลพระบิดุเรศราชมาตจฉายว่า พระราชโอรสแห่งพระองค์หาอันตรายโรคภัยอาสสิ่งใดมิได้ บัดนี้ออกไปบรรพชาแล้ว อย่าให้พระองค์ทรงโสภาคภาพทุกขโหม่นถึงพระราชบุตรเลย จงเสวยภิรมย์สุขทุกพระอิริยาบถ ประการหนึ่งใช้ว่าพระราชโอรสออกสู่ภิเนษกรรมครั้งนี้ด้วยปราศจากกตัญญูตเวที่นั่นหามิได้มี อนึ่งซึ่งจะ ไปด้วยข้อซึ่งเคียดขัดเคืองแก่ผู้ใดผู้หนึ่งกับมิได้มี แลจะไปด้วยยากไร้อศุริยสมบัติ จึงหลีกเลี่ยงออกบรรพชา ก็ใช้เหตุ บัดนี้เพราะพิจารณาเห็นชาติขรามรณภัยมีประ เภทต่าง ๆ ปราศจากจะรื้อสัตว์ทั่วทั้งภพไตรอันไร้ร้างจากที่พึ่งพำนัก จักขณข้ามสงสารสมุทัย เมื่อได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วไม่ช้าก็จะกลับมาเชิดพระอัสสุชลธาราพระราชบิดามารดร กับทั้งพระประยูรชัตติยวงศาด้วยผ้าขาวารหัสตร์ กล่าวคือพระสัทธรรมอันประ เสริฐ

ข้อความข้างต้นนี้ประกอบด้วยประโยคขนาดยาวเป็นส่วนมาก ความยาวนี้เกิดจากการใช้กลุ่มคำที่ตรงความหมาย ซึ่งขยายกันดังเช่น "ทรงโศกาดูรูปภาพทุกข์โศกนามัส" และ "ข้อซึ่งเคียดขัดเคือง" และการใช้ข้อประโยคขยายประโยคความหลักในประโยคความรวมอีกทีหนึ่ง เช่น ประโยคตั้งแต่ "กาลเมื่อพระมหาสัตว์..." จนถึง "...บรรพชาแล้ว" อาจแยกเป็นประโยคความเดียวได้ ๙ ประโยค คำที่อยู่ในวงเล็บคือคำเชื่อมประโยค

- (กาลเมื่อ) พระมหาสัตว์ทรงบรรพชาแล้ว
- (จึง) ศรัทธาสั่งนายฉันทนามาตย์
- (ว่า) ท่านจงรับเป็นภารุระ
- ช่วยนำเอาอาหารของอาตมากลับเข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์
- แกลงข่าวแก่ชัตตยสกุลทั้งหลาย
- (อัน) ยังมิได้รู้เหตุ
- (แล้ว) จงกราบทูลพระบิดุเรศราชมาคจฉลา
- (ว่า) พระราชโอรสแห่งพระองค์... บัดนี้ออกไปบรรพชาแล้ว
- [พระราชโอรสแห่งพระองค์] (อัน) ทาอันตรายโรคพยาธิสิ่งใดมิได้

แต่ประโยคนี้ยังไม่จบประโยคเพราะข้อความที่ตามหลังคำเชื่อมประโยค "ว่า" หลังกริยาวลี "จงกราบทูล" นั้น ยังต่อเนื่องไปอีกจนถึง "...พระสัทธรรมอันประเสริฐ"

ข้อความดังกล่าวนี้มีสิ่งดึงดูดให้ติดตามอ่านจนจบประโยค เพราะโครงสร้างของความหมายที่เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด คือ ใช้ประโยคบอกเล่า ต่อด้วยประโยคสั่งห้ามอย่างหนักแน่น ตามด้วยประโยคปฏิเสธ ๓ ประโยค และประโยคบอกเล่าซึ่งประกอบด้วยการให้เหตุผลสนับสนุนการปฏิเสธนั้นอย่างหนักแน่นและเชื่อมั่นพอ ๆ กัน ความหนักแน่นของประโยคปฏิเสธเห็นได้จากการลงท้ายประโยคด้วยข้อความ หามิได้มี-กับมิได้มี-ก็ใช่เหตุ ส่วนประโยคบอกเล่าที่แสดงความมุ่งมั่นนั้น ก็ใช้คำกริยาที่แสดงความต้องการอย่างลึกซึ้งซึ่งปกติใช้กับกรรมตรงอันมีคุณค่า คือ คำว่า บรรพชา คำช่วยกริยาในประโยคนี้ใช้ จะ แต่ในประโยคต่อเนื่องใช้ จัก คือ "บรรพชาจะรื้อสัตว์หัวทั้งภพใดรื้อร้างจากที่พึ่งพามัก จักชนข้ามสมุทย์" ประโยคแรกใช้ จะ เพราะน้ำหนักของความอยู่ที่ บรรพชา ความยิ่งใหญ่ของการกระทำซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพชา คือ "รื้อสัตว์หัว

ทั้งภโตรีอันไร้ร่างจากที่พึ่งพำนัก" แสดงภาวะอันกว้างขวางหนักหน่วง ประโยคที่ตามมาใช้ จัก เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ต้องการกระทำ คือ "จักชนข้ามสงสารสมุทัย" ส่วนการกระทำท้ายสุดเมื่อ "ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณแล้ว"คือ "ไม่ช้าจะกลับมาเชิดพระอัสสขลธाराพระราชบิดามารดร..." เป็นการให้คำสัญญาและให้ความหวัง ด้วยความห่วงกังวลและเข้าใจถึงความรักความผูกพันของ พระประยูรญาติที่หวั่นไหวในการสละราชย์ครั้งนี้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ร้อยแก้ว เป็นคำประพันธ์ซึ่งผู้แต่งมีอิสระมากที่สุด แต่ผู้ทรงนิพนธ์ บรมสมโพธิกถา ทรงใช้กลวิธีร่วมกับร้อยกรองอยู่ประการหนึ่ง คือ การใช้สัมผัสระหว่างวรรค ที่ต่างจากร่ายยาวก็คือ สัมผัสระหว่างวรรคนั้นไม่ได้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอทุกวรรค นอกจากตอนที่ เน้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ทรงใช้สัมผัสภายในวรรคเช่นเดียวกับร้อยยาวด้วย

ในข้อความซึ่งเป็นบทพรรณนาจะเห็นการใช้เสียงสัมผัสมากขึ้น เช่น ใน พิมพาพิลาป
ปรีวารรด ปริจะบทที่ ๑๘ มีข้อความ เช่น

...คุกรแม่ คารจะสัง เวชสมเด็จพระลูกเจ้าอันอาจให้สำเร็จประ โยชน์ทั้งปวง ซึ่งมีดวงพระ
กมลเหตุหย้ เข้มเกรียมท้าวหาญยั้งนัก เห็นประหนึ่งว่าจะสิ้นความรักความกรุณา เป็นไฉนเช่น
พิมพาชนบทกลยาณีนี้ ไม่ควรจะรองละอองธลีพระบาทเจียวหรือประการใด จึงทรงสลัดตัดพระ
อาลัยไร้ร่าง เสน่หาให้โสกาอาตุรเดือดร้อน ถึง ไม่มีพระอาวรณ์ในพิมพาภิทาเนา แลพระราชหุล
หน่อน้อยพั้ง เกิดวันเดียวมีดวงพักตร์ดั่งพิมพทอง เข้มหมกหย้นนัยน์เนตรนั้นผัดสิ่งใดเล่าจึงทรงสละ
เสียได้ คุจอยากเชื่อ เชื้อชานดอกไม้อันเหี่ยวแห้ง แกล้งบาราสร้างออกไปสู่ภิเนษกรรมผัดด้วย
พระอารมณได้ตขาดปราศจากเมตตาคารุณาภาพ...

ลักษณะการเล่นเสียงสัมผัสในบทพรรณนาเช่นนี้ ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยา ที่ชำระในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย ดังข้อความต่อไปนี้ จากฉบับพันจันทนุมาศ ตอนพระ
นเรศวรและพระ เอกาทศรทจะ เสด็จยกทัพออกไปตั้งรับศึก ในสงครามยุทธหัตถี

ครั้น ๗ วันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เพลารุ่งแล้ว ๒ นาฬิกา ๕ บาท ลุมพิตีมหา
วิชัยฤกษ์ สมเด็จพระบาทบรมนาถบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ก็ทรงเครื่อง

สำหรับพิชัยสงคราม ก็เสด็จทรงเรือพระที่นั่งศรีสมรรถชัย สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ทรงเรือพระที่นั่ง ไกรสรมุขพิมาน อันอลังการจรณาด้วยมหาเศวตฉัตร ชนิดเครื่องอภิรมย์ชุมสาย พรายพรณ บังศรีวิวัน บังแทรกสลอนสลับ สรรพด้วยกรซิงกลิงกลดจามรดาชดาตุ มะโหฬารเลิศทันลือ อีกด้วยกระบี่ธงฉานธงชัย แลสว่างไสวไฟโรจน์ด้วยเรือประจําหน้า ท้าพระสามนตราช เรียงเป็นระยะ โดยกระบวนพยุหยาตราหน้าหลังทั้งปางพร้อมเสด็จ หออุดมฤกษ์พระ โหราธิบดีกลิ่นหม่องชัยราชครุฑวิชาจารย์ เป้ามหาสังข์ทักษิณาวุธ ประโคมแตรสังข์ดุริยดนตรีหม่องกลอง ก้องมีสนั่นมหาธรณพณี เคลื่อนเรือกระบวนพยุหยาตราโดยชลมารค ก็ถึงประทับขานหน้าพลับพลาชัยป่าโมก เพล่าบายแล้ว ๒ นาฬิกา ๔ บาท เสร็จจัดทัพประทับแรมอยู่ที่นั่น ภาศนศ ๑๑ ทุ่ม ๓ บาท ทัพหลวงจะเสด็จพระราชดำเนิน

เมื่อเทียบกับพระราชพงศาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ แต่งในสมัยพระนารายณ์ ซึ่งมุ่งบันทึกข้อเท็จจริงในแบบภูมิโหรเท่านั้น จะเห็นว่าใช้ประโยชน์คลื่น กระชับ และไม้ข่มคำนึงถึงเสียงคล้องจอง และการตกแต่งถ้อยคำ

...ครั้นถึงเดือนยี่มหาอุปราชายกมาถึงแถบเมืองสุพรรณบุรี แต่งทัพตำบลพังดรุ วัน ๑ ๔ ๒ คำ เพล่ารุ่งแล้ว ๔ นาฬิกา ๒ บาท เสด็จพยุหยาตราโดยทางชลมารค ทัพไม้ข่มนามตำบลหล่มพลี ตั้งทัพไชยตำบลม่วงหวาน...

ในฉบับพันจันทุนาคร ข้อความที่มีได้มุ่งพรรณาก็ใช้สำนวนเรียบกระชับกว่าตอนพรรณาดังเช่น

ขณะ เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ทศกษัตริย์สงคราม ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชาและมังจาชะโรแล้ว บรรดาท้าวพระยามุขมนตรีนายทัพนายกองชายชานาหน้าหลังทั้งปาง จึงมาทันเสด็จได้เข้ารบพุ่งแทงฟันเข้าศึกเป็นสามารถ และพลพะม้ามอญทั้งนั้น ก็แตกกระจัดกระจายไปเพราะพระเดชเดชาภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสให้นายทัพนายกองทั้งปางยกไปตามจับเข้าศึกแล้ว เสด็จคืนยังพลับพลาพระราชทานชื่อเจ้าพญาไชยานุภาพเป็นเจ้าพญาปราบหงสา บรรดามุขมนตรีนายทัพนายกองซึ่งยกตามเข้าศึกนั้น ได้เข้าพันพะม้ามอญโดยทาง ไปถึงกาญจนบุรี อาศพเคลื่อนไป แต่ตะพังดรุั้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ เศษ จับได้

เจ้าเมืองมะลวนและนายทัพนายกองกับไพร่เป็นอันมาก ได้ช้างใหญ่สูง ๖ ศอก ๓๐๐ ช้าง
หลายทัพระวางเพรียว ๕๐๐ ม้า ๒๐๐๐ มากาย

ลักษณะสำนวนภาษาเช่นนี้ตรงกับที่เรียกในปัจจุบันว่าภาษาคามเรียง และเป็นสำนวน
ที่ปรากฏใช้ในราชาธิราช ดังข้อความว่า

...สำนางเมี่ยมะนิคเหลือบเห็นพระยาน้อย ก็ชายทางตามาสบพระ เนตรพระยาน้อย ก้อยที่
ก้อยมีความปฏิบัติแก่กัน เบนทั้งนี้เพราะบุญนิยมคือบุพเพสันนิวาสของคนทั้งสอง ได้สร้างสมมา
ด้วยกันแต่บุริมะชาติปางหลัง จึงเผอิญให้เห็นกันแล้วมีความผูกพันรักใคร่ซึ่งกันและกัน แต่ใน
ปัจจุบันชาตินี้ออกุศลนิยมซัดให้เมี่ยมะนิคตกไปเป็นภรรยาจะจัดคิดถึงเสียก่อน แล้วจึงจะได้เป็น
บาทบริจาริกาพระยาน้อยต่อภายหลัง

ผู้แปลและเรียบเรียงราชาธิราช สามารถใช้ความกระชับของถ้อยคำและประโยคสื่อ
ความที่คมคายได้ เช่น คำพูดที่กลางกายพูดกับนายช้างก่อนถูกประหารว่า

...ซึ่งเราจะตายครั้งนี้หาเสียดายชีวิตไม่ เพราะได้ฝากความชอบความดีไว้แก่เทพดา
ฟ้าดินแล้ว แต่เราจะขอสั่งหน่อยหนึ่ง ซึ่งท่านจะทราชมการเป็นข้าแผ่นดินสืบไปกายหน้า
ขอมัดระวังผิตอย่าประมาท จะหาเจ้านายเป็นที่พึ่งก็ให้รู้จักน้ำใจเจ้านายเสียก่อนว่า
ชั่วหรือดี แล้วจึงเข้าสวามิภักดิ์ทราชมการ แลให้มีความซื่อสัตย์กตัญญู ถึงตัวจะตายก็อย่าให้
เสียสัตย์ จะทูลคุณก็ให้เห็นคุณแล้วจึงทำ ถ้าเห็นจะกลายเป็นโทษแล้วอย่ากระทำ เช่นอย่าง
ตัวเราละนี้

การอุปมาอุปไมย และอ้างภาษิต เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในราชาธิราช เช่นที่สมิง
นครอินทร์แย้งสมิงทอเหิซร์ที่คิดจะตั้งมั่นรอทัพพม่าว่า

...ซึ่งนำท่านว่าดังนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย อันจะละให้กองทัพตกลงมาถึงท้องทุ่งถึงจะตีนั้น
ชอบแต่กำลังศึกน้อยจึงจะได้ ซึ่งกำลังศึกมากจะละให้ตกถึงท้องทุ่งจนสิ้นคนนั้น ฝ่ายทแกล้ว
ทหารช้างเราน้อย ถ้าเห็นกำลังศึกมาก ก็จะย่อท้อเสียใจ ไทชนะเป็นอันรบพุ่งเอาชัยชนะ

ได้ ซึ่งนำท่านจะคิดกลศึกผ่อนผันประการใดก็ตามเกิด แต่ข้าพเจ้าจะยกเข้าดี มิให้ทหาร
ได้เห็นข้าศึกมากเปรียบเหมือนหักโพไห้ลม น้ำเชื่อมลองขวางเรือตุลึงครั้ง จะไม่ให้ย้าย
หน้าตกลงมาถึงห้องหู่ได้

ที่ว่า "หักโพไห้ลม น้ำเชื่อมลองขวางเรือตุลึงครั้ง" นี้ เป็นการอ้างภาษิตเพื่อคัดค้าน
เพราะต้องการฟื้นความนิยมของคนส่วนมาก แต่ที่อ้างเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่มี เช่นที่พระเจ้า
ราชาธิราชทรงพระดำริว่า

ครั้งนี้กองทัพพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องขาดเสบียงอาหารเพราะยกลงมาเหลือประมาณมากนัก
จนไม่มีเข้าให้กิน หมายแต่จะ ได้ไม่คิดเสีย กระทำการเกินตัว อุปมาดังเรือใหญ่กว่าทะเล
จรเข้าใหญ่กว่าหนอง จะกลับกายว่ายเวียนไปก็ขัดขวาง

สำนวนภาษาเช่นนี้ ทำให้ความกระชับของถ้อยคำมีความสำคัญแก่พลังของการสื่อสาร
และเป็นปัจจัยสำคัญของสุนทรียภาพ ดังเช่นในสามก๊ก ซึ่งเห็นได้ว่าใช้ถ้อยคำกระชับชัดเจนมาก
เป็นต้นว่า

องสิวจึงว่า อันธรมดาพี่น้องกันนั้น อุปมาเหมือนหนึ่งแขนซ้ายแขนขวา เหตุใดท่านจะมา
คิดใจเบา ตัดแขนซ้ายขวาเสียนี้ไม่ควร...แล้วท่านจะเอาผู้อื่นมาเป็นพี่น้อง เขายังจะมีใจ
เจ็บร้อนด้วยท่านหรือ

ในสามก๊ก มักใช้สำนวนบรรยายมากกว่าพรรณนา ดังเช่นเมื่อจูล่งพาอาเต๋าบุตรเล่าปี่
ผ่ากองทัพโจโฉออกมา

จูล่งขับม้าพาอาเต๋ารับมาถึง เนินเขาแห่งหนึ่ง พบจงจิ้นกับจงสินพี่น้อง ซึ่งเป็นทหารรอง
แฮหัวตุ้นชักม้าสกัดหน้าไว้ จูล่งขับม้าเข้ารบด้วยจงจิ้นจงสินได้สามเพลงแหงจงจิ้นตกม้าตาย
จูล่งก็ขับม้ารีบหนีไป จงสินขับม้าไล่ตามกระชั้นชิดติดม้าจูล่งไป กระหยับจะแทงด้วยทวน
จวนจะได้จะเสียอยู่รอมร่ออยู่ จูล่งชักม้าหันตัวจะกลับมาต่อสู้ด้วยจงสิน พอม้าจงสินไล่กระชั้น
ชิดไปยังตัวไม่ทัน ออกจงสินแลอกจูล่งจักแหล่งจะปะทะกันเข้า จูล่งเอาทวนบัดทวนจงสินโดย

เร็วกระเด็นไป จึงชักเอากระบี่ฟันจิงลินกุกีร์ชะตลอดลง ไปด้วยขาดอกตกลงซีกหนึ่ง จิงลิน
ขาดใจตายในทันใด จู๋ล่งก็ขับม้ารีบหนีไปถึงสะพานเตียงบันเกี้ยว...

ในราชาธิราช พบว่ามีสำนวนพรรณนาที่ประกอบด้วยการใช้ภาพพจน์แบบอุปมา ดัง เช่น
เมื่อสมิงพระรามประลองฝีมือกับกามะนีทหารของพระ เจ้ากรุงจีน

...พระ เจ้ากรุงต้าฉิง และพระ เจ้าฝรั่งมั่งมั่งทอดพระ เนตรเห็นทหารเอกทั้งสอง ราวเื้อง
กรายตามชบวนเพลงทวน คูท่างที่รับรองว่องไวนัก งามเป็นอัศจรรย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
เปรียบประดุจได้เห็นเทพดาแลพิทยาธรอันร่าเริงคัประลองกัน ในกลางสนาม นายทัพนาย
กองทแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายก็สรรเสริญกามะนีแลสมิงพระรามว่าเหมือนเทพดาลงมาพ้อนรา
กลางสนามงามยิ่งนัก มีตาสองตาดูมีทันเลย ดูกามะนีแล้วกลับมาดูสมิงพระรามแล้ว ดูสมิง
พระรามแล้วกลับมาดูกามะนีเป็นขวัญตายิ่งนัก...

สำนวน "มีตาสองตาดูมีทันเลย" น่าจะ ได้รับอิทธิพลจากรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑
ที่นางสวามีนักขาม โฉมนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟังว่า "มีตาสองตาก็สู้รู้ ที่จะดูสิ่งงามมารศรี" หรือ
มิฉะนั้นก็เป็นสำนวนของยุคนั้นที่เป็นที่นิยมกันอยู่ หรือในข้อความที่พระ เจ้าราชาธิราชเปรียบ
กองทัพพระ เจ้าฝรั่งมั่งมั่งว่าเหมือน "เรือใหญ่กว่าทะเล จระเข้ใหญ่กว่าหนอง" นั้น ก็ตรงกับ
โคลง โลกนิติ พระนิพนธ์สมเด็จพระยาเดชาดิศร บทที่แก้ไขจากสำนวนเก่าสมัยอยุธยา คือ

รถใหญ่กว่าเพื่อนพ้อง	ร้กา
จระเข้พันคงคา	ใหญ่กว้าง
เสืออาดว่าอาตมา	โตกว่า ดงแฮ
สามสิ่งนี้ไอ้อ่าง	ใหญ่ไซ้ใครจะเห็น

(สำนวนเก่า)

จะ เข้ค้บนำนน้ำ	โจนหา กั๊กเฮย
รดใหญ่กว่ารดยา	ยากแท้
เสื่อใหญ่กว่าวนา	โจนอยู่ ได้แฮ
เรือ เชื่องค้บขเลแล้	แล่นโล้ไปโจน

(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

กล่าวได้ว่า ร้อยแก้ว ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นลักษณะการประพันธ์ที่สืบทอดจากสมัยอยุธยาส่วนหนึ่ง คือร้อยแก้วที่มีการประดับตกแต่งถ้อยคำเชิงกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะการใช้สัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสภายในวรรค คล้ายร้อยยาว แต่มีอิสระมากกว่า และมีเนื้อความทั้งการแสดง เหตุผลและ วิจารณ์ทางอารมณ์ ลักษณะของร้อยแก้วอีกประเภทหนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือร้อยแก้วเชิงความเรียง ที่มุ่งบันทึกข้อเท็จจริง และ เหตุการณ์สำคัญ มักมีถ้อยคำกระชับ ใช้ประโยคขนาดสั้นและมีการบรรยายมากกว่าพรรณนา มีลักษณะการใช้เหตุผลสูงกว่ากระตุ้นการรับรู้ทางอารมณ์ แต่สามารถแต่งให้มีพลังทางสุนทรียภาพด้วยความเรียบกระชับชัดเจนของภาษา และมีลักษณะกวีนิพนธ์ได้เหมือนกัน การแสดง เหตุผลและการโต้แย้ง ในร้อยแก้ว ทำให้มีการอ้างอิงถึงภาษิตซึ่งเป็นความคิดความเชื่อซึ่งมีลักษณะทั่วไป การอ้างสิ่งทั่วไปเพื่อสนับสนุนสิ่ง เฉพาะทำให้งานประพันธ์นั้นมีความหมายมากกว่าการบันทึกเหตุการณ์เท่านั้น แม้ว่าผู้เล่าจะแฝงตัวอยู่โดยไม่แสดงความคิดเห็นโดยตรง เป็นต้นว่า ใน สามก๊ก เมื่อเล่าบิ๋เหียร ไปขอพบขงเบ้ง เพื่อเชิญไปเป็นที่ปรึกษา เมื่อยัง ไม่ได้พบได้สนทนากับขงเบ้ง เพื่อนของขงเบ้ง มีข้อความว่า

...ข้าพเจ้ามาบัดนี้ด้วยแผ่นดินเกิดจลาจลมิได้เป็นปกติ หวังจะเชิญขงเบ้ง ไปอยู่ทูลราชการ ด้วยข้าพเจ้า จะ ได้ช่วยปราบปรามแผ่นดินให้เป็นสุขสืบไป ขงเบ้งหัวเราะแล้วจึงตอบว่า แผ่นดินเป็นจลาจลจะมาหาขงเบ้ง ไปช่วยทูลปรึกษาให้เป็นสุขนั้น ก็เห็นว่าน้ำใจท่านสัตย์ซื่อ รอบคอบดีแล้ว แต่ว่าประเพณีแผ่นดินนี้เกิดจลาจลแล้วก็เป็นสุขแล้ว เป็นสุขแล้วก็เกิดจลาจลแล้ว เป็นธรรมดามาแต่ก่อน แลซึ่งท่านจะคิดอ่านปราบปรามแผ่นดินอันถึงกำหนดจลาจลแล้ว ให้กลับเป็นสุขนั้น เกลือกจะไม่สมความปรารถนาก็จะเป็นการเสียเปล่า อันเกิดมาเป็นคนทุกวันนี้ ก็สุดแต่บุญแต่กรรม จะหักวาสนานั้นไม่ได้

เล่าบิ๋เหียรจึงตอบว่า ท่านว่าทั้งนี้ก็ชอบอยู่ แต่ว่าตัวข้าพเจ้านี้ได้เป็นเชื้อสายพระเจ้าเหี้ยนเต้

จะนั่งเสียมช่วยหาบุรุษนั้นก็หากตัญญูมิได้ ถึงวาสนาน้อย ก็จะไม่เพียรพยายามสนองคุณ
พระเจ้าเหี้ยนเต้ตามสติกำลัง ชูเบ้งจึงตอบว่า จงไปคิดอ่านด้วยท่านเถิด

ลักษณะกระตุ้นความคิดในข้อความนี้เป็นการณ์ความคิดที่ขัดแย้งกันพร้อมทั้ง เหตุผลมา
เสนออย่างประนี ความคิดของเล่าปี่ยืนอยู่บนหลักการหนึ่ง คือความสันทัดในหน้าที่ ความสันทัดนั้น
มีพลังมากจนทำให้คิดฝ่าฝืนวาสนา และชะตากรรมของบ้านเมืองที่คนทั้งหลายเชื่อว่าถูกกำหนด
มาแล้ว เล่าปี่คิดว่าความสันทัดในหน้าที่และความเพียรพยายามจะแก้ไขปัญหานั้นให้ใหญ่โตนั้นให้ลุล่วง
ได้ ไม่ว่าผู้อ่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็จะได้รับแรงกระตุ้นของความคิดหรือความขัดแย้งของ
ความคิด อันเป็นความมหัศจรรย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง พร้อม ๆ กับความมหัศจรรย์ทางอารมณ์ เมื่อ
ติดตามพฤติกรรมของเล่าปี่ต่อไปว่าจะเผชิญความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยอารมณ์ความรู้สึก
อย่างไร

การศึกษาการประกอบวัสดุและ โครงสร้างของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน
ประเด็นแรกนี้ คือ ความสัมพันธ์ของเสียง ความหมาย และฉันทลักษณ์ พอสรุปได้ว่าวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นงานสร้างสรรค์ที่ดำรงอยู่ในการสืบขนบการประพันธ์อันเป็นวัฒนธรรมทาง
วรรณศิลป์ของไทยจากยุคก่อน ด้วยความตระหนักรู้ในคุณค่าของงานในอดีต และด้วยการผ่านการ
ศึกษาในงานเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง จนได้รับแรงกระตุ้นที่จะสร้างงานใหม่ของตัวเอง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในยุคของตน ลักษณะคำประพันธ์แบบเก่า คือ โคลง ลิลิต ร่ายยาว คำฉันท์ เป็นสิ่ง
ท้าทายความสามารถของผู้ประพันธ์ที่จะรักษามาตรฐานของงานไม่ให้สั้นย่อหน้างานแบบฉบับ ขณะ
เดียวกัน ลักษณะคำประพันธ์ซึ่งเป็นที่นิยมของยุค ก็ได้รับการพัฒนาปรุงแต่งให้มีประสิทธิ
ภาพในการสื่อสารเชิงสุนทรีย์มากขึ้นตามลีลาเฉพาะของผู้แต่ง ส่วนงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว
ก็ได้ประสานความมหัศจรรย์เชิงปัญญาเข้ากับความมหัศจรรย์เชิงอารมณ์มากขึ้น สิ่งสำคัญก็คือกวีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถใช้คำประพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการสื่อสารซึ่งประสานเสียงและ
ความหมายเข้าด้วยกันอย่างมีพลังบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในอัจฉริยภาพของภาษาไทยใน
ยุคของตนที่เปลี่ยนแปลงมาจากสมัยอยุธยา

สิ่งที่น่าสนใจ คือ การเลือกลักษณะคำประพันธ์มีความเชื่อมโยงกับที่มาของเรื่องและจุด
ประสงค์ในการแต่งด้วย หากจะแบ่งลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้ในยุคนี้ออกเป็นลักษณะคำประพันธ์ที่

พัฒนาถึงขีดสุดแล้ว ได้แก่ โคลงฉันทกาพย์ร้อย และลักษณะคำประพันธ์ที่กำลังพัฒนาขึ้น คือ กลอน และร้อยแก้ว ก็น่าสังเกตว่างานประพันธ์ที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์พวกแรกล้วนมีความมุ่งหมายจะพิสูจน์ความสามารถของผู้แต่งและประสิทธิภาพของภาษาในยุคนั้น เพื่อที่จะสร้างงานใหม่ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับงานชิ้นเลิศของอดีต ส่วนงานประเภทหลังคือกลอน อาจจัดเป็นสองลักษณะคือ งานที่ขัดเกลางานเก่าที่ตกทอดจากสมัยอยุธยากับงานที่แต่งขึ้นใหม่ ในกรณีแรก เนื่องจากกลอนเป็นคำประพันธ์ที่เพิ่งปรากฏใช้ในารรัตนโกสินทร์จึงมีโอกาสพัฒนาฝีมือของตนขึ้นตามอัจฉริยภาพเฉพาะตัวอย่างเด่นชัดกว่าคำประพันธ์แบบเก่า โดยไม่ต้องพะวงว่าต้องรักษามาตรฐานหรือต้องขึ้นให้ถึงมาตรฐาน อย่างไรก็ตามลักษณะร่วมกับงานฉันทลักษณ์แบบเดิมก็คือสิ่งที่อาจเรียกว่าปรัชญาของฉันทลักษณ์ไทย คือการแต่งเพื่อเสพด้วยการฟัง น่าสังเกตว่างานประพันธ์ที่เรียกว่าพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ล้วนแต่เป็นกลอน บทละครทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นเพราะงานเหล่านี้เคยมีบทบาทในการแสดงของราชสำนักอยุธยามาก่อนและต่อเนื่องมาถึงกรุงธนบุรีด้วย โดยเฉพาะเรื่อง รามเกียรติ์ การประชุม "นักปราชญ์ราชบัณฑิต" ประพันธ์งานเหล่านี้ในชั้นแรกมุ่งให้ได้ล้นบรรทัดเพื่อเป็นเครื่องหมายของความเป็นปึกแผ่นแห่งบ้านเมือง และสามารถนำออกแสดงได้ เป็นการชี้ว่าวัฒนธรรมการสร้าง-เสพวรรณคดีและวัฒนธรรม "การเล่น" มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้การประชุมแต่งงานเก่าที่ไม่มีต้นฉบับสมบูรณ์ให้เทียบเคียงขึ้นใหม่นั้น ย่อมต้องอาศัยความทรงจำและความเกาะเกี่ยวกับประเพณีมุขปาฐะอยู่มาก ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการเลือกสรรต่อเติมตัดทอนวัสดุ และเนื้อหาที่ฟังประสงค์เข้ากับบริบทของยุค ส่วนงานกลอนที่แต่งขึ้นเป็นการส่วนตัว เช่น กลอนนิราศ และกลอนนิยานั้น ผู้แต่งมีอิสระที่จะกำหนดวัสดุและเนื้อหามากขึ้น จนสามารถพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะตัวด้วยกลวิธีใหม่ที่เน้นองค์ประกอบของความประสานของเสียงหรือสัมผัสในมากขึ้น ความเติบโตของกลอนทำให้นิยมเน้นการประดิษฐ์ เช่น ความสนใจในกลอนกลบท และเห็นได้ว่าลีลาของสุนทรภู่ก็เป็นกลบทประเภทหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อมธุรสวาที นับเป็นการใช้กลบทที่ประสบความสำเร็จในการสื่อความหมายได้หลายอารมณ์ โดยที่สามารถแต่งเป็นเรื่องขนาดยาวผุดจากกลบทชนิดอื่นซึ่งมักใช้แต่งแทรกเฉพาะตอน เช่นบทพรรณนาใน รามเกียรติ์

น่าสนใจว่างานที่แต่งด้วยคำประพันธ์แบบเดิมกลับเป็นงานที่กวีแต่ละคนแต่งขึ้นตามความสนใจเฉพาะตัวและปรากฏหลังจากการระดมกวีแต่งพระราชนิพนธ์ประเภทกลอนบทละคร ดังเห็นจาก นิราศนรินทร์ ลิลิตเตล่งพ่าย และ สมุทรโฆษคำฉันท์ ตอนปลาย รวมทั้ง ร้อยย้ามหาเวสสันดร

ชาดก ทั้งนี้เหตุผลสำคัญอาจเป็นได้หลายประการ คือ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก สามารถแยกแต่งเป็นกัณฑ์ได้และมีฉบับต่าง ๆ ใช้ในประเพณีเทศน์มหาชาติในวัดทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว ไม่ใช่งานของกวีราชสำนักมาแต่เดิม ดังเห็นได้ว่าเพ็ชรรวบรวมเป็นเล่มเมื่อมีการพิมพ์โดยคัดเลือกจากแหล่งต่าง ๆ กัน เช่น สามานของวัดหัวถนน วัดสังข์กระจาย พระเทพโมลี(กลิ่น) เจ้าพระยาพระคลัง(หน) และสมเด็จพระพรหมญาณสังขิโนรส เป็นต้น นอกจากนี้งานเช่น ลิลิตเดลงพ่าย สมุทรโฆษคณันท์ และ นิราศนรินทร์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษของกวีที่ดื่มน้ำในงานแบบฉบับของยุคก่อน ต้องผ่านการศึกษางานแบบฉบับ ซึ่งต้องอาศัยเวลามากกว่างานที่อาศัยกวีจำนวนมากที่สนใจในกลอนซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของยุคใหม่ ความซาบซึ้งในงานแบบฉบับของยุคเก่าจึงได้มีผลออกเงยขึ้นในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ ๓ นี้ได้มีบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในรากของวัฒนธรรมไทยที่ถูกทำลายมากขึ้น

นอกจากนี้แม้จะแตกต่างกันที่ลักษณะคำประพันธ์และที่มาของเรื่อง งานทั้งสองประเภทนี้ก็มีลักษณะร่วมกันอยู่มากในแง่ที่สามารถสร้างความหมายใหม่ หรือสืบต่อความคิดเก่าในแง่มุมใหม่ ซึ่งจะเห็นได้มากขึ้นจากการศึกษาในหัวข้อต่อไป

ส่วนงานร้อยแก้วนั้นเห็นได้ว่ามุ่งเน้นการสื่อประสบการณ์ทางความคิดสูงกว่าทางอารมณ์ แต่ก็ไม่ได้ละเลยเสียทีเดียว ยังมีร้อยแก้วเชิงกวีนิพนธ์ที่ประสานประสบการณ์ทางสุนทรียะกับการแสดงความคิดได้อย่างมีพลัง เช่น บรมสมโพธิกถา ร้อยแก้วเชิงพงศาวดารยังมีบทบาทเพิ่มความแหลมคมทางความคิดแก่งานร้อยกรองร่วมสมัยในยุคนี้ด้วย เช่นที่ปรากฏใน พระอภัยมณี

เมื่อได้ศึกษาความสัมพันธ์ของเสียง คำ ฉันทลักษณ์แล้ว จะได้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวละครและ โครงเรื่อง เพื่อจะ ได้เห็นการประกอบวัสดุในชั้นต่อไป

๑.๒ ความสัมพันธ์ของตัวละครและ โครงเรื่อง นอกจากงานประพันธ์ประเภทนิราศซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผู้แต่งโดยตรงแล้ว งานประพันธ์ย่อมต้องเสนอเรื่องผ่านโครงเรื่องซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ของตัวละคร และความขัดแย้ง เหตุการณ์และความขัดแย้งนี้มีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยของตัวละคร โครงเรื่องกับลักษณะนิสัยของตัวละครจึงมักกำหนดซึ่งกันและกัน อาจกล่าวได้ว่า โครงเรื่องที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยที่สม

เหตุผลของตัวละครอยู่มากทีเดียว

ในบรรดางานชิ้นเอกของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ ๑.๑ สมุทรโฆษ คำฉันท์ตอนปลายเป็นงานที่ผู้แต่งมีโอกาสดำเนินตัวละครและโครงเรื่องได้น้อยที่สุด เพราะแต่งต่อจากเรื่องที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียด ก็พบว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทรงนิพนธ์เพื่อจะเล่าเรื่องตามปัญหาสาธกเท่านั้น แต่ได้ทรงตีความลักษณะภายในของมนุษย์ ทั้งความอ่อนแอแห่งโทหาและวิริยะอดทน ดังเห็นได้ว่า ลากธรรมชาดิอันยิ่งใหญ่และเป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิต ได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการต่อสู้กับชะตากรรมอย่างไม่ย่อท้อ

การตีความของผู้ทรงนิพนธ์ทำให้เนื้อหาทางอารมณ์และความคิดปรากฏเด่นชัดขึ้นมาจากเนื้อเรื่องที่ผูกขึ้นตามขนบของนิทานโบราณ เช่นการผจญภัยในดินแดนอัศจรรย์ และการอนุเคราะห์ของเทพ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครในสถานการณ์อันยิ่งใหญ่เป็นเนื้อหาพิเศษซึ่งเสนอผ่านคำฉันท์ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่าคำประพันธ์ที่คนทั่วไปคุ้นเคย โดยรักษามีมือการประพันธ์ให้อยู่ในระดับเดียวกับสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้นซึ่งแต่งในสมัยอยุธยา

เมื่อเทียบพฤติกรรมและความขัดแย้งของตัวละครในสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้นกับตอนปลาย คือที่แต่งในสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ พบว่า ในตอนต้นนั้นความยิ่งใหญ่ของตัวละครเน้นที่ตัวเอกฝ่ายชาย ความยิ่งใหญ่ของพระสมุทรโฆษเป็นความยิ่งใหญ่อันเนื่องด้วยองค์ประกอบภายนอก คือสถานะของความเป็นกษัตริย์แห่งบ้านเมืองอันมีอำนาจ จึงได้ครอบครองกองทัพอันมีศึกดาณภาพ และได้ผ่านการฝึกฝนเล่าเรียนวิชาอย่างเลิศ จนเอาชนะทัพของลิบกษัตริย์ที่รุกรบในพิธีสยามพรได้ แต่ในสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย การดำเนินเรื่องตามปัญหาสาธก ที่เน้นการฝ่าฟันความทุกข์ของชีวิตของมหาบุรุษด้วยความอดทนและพากเพียรหาญกล้า หรือที่เรียกว่าขันติบารมีและวิริยบารมี ทำให้ความยิ่งใหญ่ของพระสมุทรโฆษเป็นความยิ่งใหญ่ภายในธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมิได้ประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์ เพราะในวาระคับขันถึงที่สุดนั้น ไม่มีสิ่งใดสามารถได้นอกจากสภาวะอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงขององค์ประกอบภายในของชีวิต ในส่วนของนางพันธุรัตนั้น คุณสมบัติในข้อนี้มิได้ด้อยไปกว่าสามี แม้ว่าภาพของพันธุรัตในตอนต้นเป็นเพียงหญิงสาวที่เพิ่งจะเพียงสาวในรสเสนาหา จึงคร่ำครวญที่จะได้พบชายผู้ยังไม่รู้จักว่าเป็นผู้ใดกันแน่ที่มาร่วม "กริหารมย์" ในเวลาถึงจริงก็งัดฝืนอย่างหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ ดังคำประพันธ์ว่า

หาญบาลมิมิหตระหลบทกขมาพาน

พิศวงในสถาน	บรรทม
ประปราณันทคกัสรตพิลลคม	
ทรวงสมรดังคมไฟ	ในกลาง
ผันถาจริงและชระชิ่งรพิงบุรีที่ปาง	
รางชางชนางต้น	ตระบัด
.....	
ธิดาเยี่ยแดลาญ	ทกชกามกานกลาง
ทอดคนในคักนาง	ผู้พี่เลี้ยงอันแก้วนกล
กลอยถาบค็อกอ	รัตนธำรที่ต้น
ใช้ฝั้นอย่าจอลงน	กลกล่าวเ็นดุก

แต่ในสมุทรโฆษคณันท์ตอนปลาย เมื่อพราจากสวามี ต้องชอกชอนไปในป่าดง ประสบกับความทุกข์เดียวตายเพราะบิยวิโยค ในบทราวทูหนองนิราศของนางกษัตริย์ ผู้ทรงนิพนธ์ได้แสดงองค์ประกอบของความหวังและความผิดหวังที่ตัดกันอย่างรุนแรง แต่ความผิดหวังนั้นก็ไม้อาจทำลายความหวังและความเข้าใจอันหนักแน่นในเหตุผลของการดำรงชีวิต การแสดงความขัดแย้งในใจ เช่นนี้ไม่มีในปัญญาสชาดก

ครองชีพอยู่เอกากาย	ก็ปางห่างหาย
วิโยคทุกชอาตุร	
ควรเด้าตายตามบตีสุรย์	สร้าง โภชย โศกพูล
อันเฝานในแดดางดอง	
โดยเสด็จนฤเบนทร์เป็นสอง	ประ เสรีรุกว่าครอง
ชีพิตพลัดกษัตริย์	

แม้สมุทรโฆษคณันท์ตอนปลาย ตำนานเรื่องตามปัญญาสชาดก ดังเห็นได้ว่าแสดงรายละเอียดหลายประการในเนื้อเรื่องตรงกัน เช่น ให้การรักษาวิทยากรผู้บาดเจ็บ เป็นเวลา ๕ วัน เมื่อเที่ยวชมหิมพานต์ ได้เข้าไปสู่สุวรรณครของพระยาภินทรที่เขาไกรลาส ๑ เดือน แล้ว

ประพาสสระอโนดาต ชมท่าทั้งสี่ เสด็จจรดลัทธิหัตถ์ ระลึกชาติเมื่อเป็นพญาลัทธิหัตถ์และนางมหาสุกัทร่า แล้วไปถึงแท่นแก้วไพฑูรย์อันกว้างใหญ่ ในบริเวณซึ่งมีบ่อน้ำ ๒ บ่อ บ่อหนึ่ง เป็นน้ำลึกลึสบานแก้วผลึก อีกบ่อเป็นบ่อน้ำหอมเพราะวิทยากรเคยมาสร้างและประพรมน้ำหอมไว้ แต่ส่วนที่ผู้ทรงนิพนธ์ได้แต่งเติมจากชาดกหลายประการ นับเป็นส่วนสำคัญที่แสดงลักษณะตัวละครในมิติอันลึกซึ้งกว่าเรื่องเล่าอย่างนิทาน โดยเฉพาะ เมื่อถูกหลักพระขรรค์ ชาดกกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า

...พระ โทธิสส์ตัวกับพระ เทวีตื่นบรรทมขึ้นแลไม่เห็นพระขรรค์ ก็มีความโทมนัสในพระทัยมาก จนถึงทรงปริเทวนาการ พระ โทธิสส์ตัวก็ตรัสสอนพระ เทวีโดยทางธรรม ระวังความโศกของพระ เทวีได้แล้ว พระ เทวีจึงทูลถามพระ โทธิสส์ตัวว่าจะเสด็จไปที่ใดต่อไป พระ โทธิสส์ตัวตรัสตอบว่า คิดจะข้ามฝั่งน้ำไปปากข้างโน้น แล้วพาพระ เทวีเสด็จลงสู่ฝั่งคงคาเห็นขอนไม้ลอยมาขอนหนึ่ง จึงลงว่ายน้ำไปลุดมาริมฝั่งชวนพระ เทวีให้ลง เกาะขอนไม้นั้นว่ายน้ำข้ามไปด้วยตั้งพระทัยจะให้ถึงฝั่ง ครั้นว่ายน้ำไปถึงกลางน้ำ ก็บังเกิดพายุใหญ่พัดน้ำเป็นคลื่นระลอกกระฉอกฉาน ขอนไม้นั้นก็กัณฑ์นาการแตกออกไปเป็นสองซีก คลื่นก็ซัดขอนไม้นั้นไปต่างกัน...

นอกจากสมุทรโฆษชาดกอันที่ได้เน้นฉากความปั่นป่วนของ "มหานทีพิศาล" ดังกล่าวไปแล้ว ยัง ได้ยักระยะ เวลาการเดินทางรอนแรมในป่าหิมพานต์เมื่อสูญเสียอาวุธวิเศษ เนื้อความตอนนี้ แสดงความยากลำบาก ความทุกข์โทมนัส และการต่อสู้ด้วยพลังกำลังและจิตใจอย่างมนุษย์ เดินดินเมื่อความรื่นรมย์ของป่าหิมพานต์ได้จบสิ้นลง เพราะสถานการณ์อันคาดไม่ถึง พระสมุทรโฆษก็ได้ข่มความหวั่นไหวของตนและเพิ่มพลังความเข้มแข็งแก่ชายาด้วยคำห้ามว่า "อย่าท้ออย่าแท้ถวิล" และ "อย่าอาดูร" ให้หันมาเผชิญหน้าต่อความจริง โดยยึดความเชื่อในอำนาจบาปบุญเป็นเครื่องนำทาง

ต่างตรัสปรับทุกข์กัน

ทรวง ไหม้ถุทัยพาง

อ้าแม่จะ เมื่อ ไคล

แถว เกื้อนสกลยล

อ้าพระ จะ เดินตัด

เขา เขินเป็น เนินกลาง

ก็กระ สั่นกันแสงพลาญ

จะ ท้าลักทาลายชนม์

ทิศใดก็ดาลลงน

อรัญรอบบุรีท่าทาง

พนัสซึ่งคะ นิงขนาง

แลก็ดกัณฑ์สัญจรไฉน

อ้าแม่ลาเค็ญเซ็ญ	ก็จาเป็นจักจาไป
ไซ้เหย้าจะ เนาโน	สำนักนนิมิตารคง
อ้าพระก็จาเดิน	ณเนา เนินค้ำแห่งคง
บุกป่าแลฝ่าพง	ลาไบยบาทจักยาตรา
อ้าแม่เมื่อยามยาก	ลาปากบทลีลา
จามาณกมลมา-	นะอย่าท้ออย่าแท้ถวิล
อ้าให้ทุราจร	ทั้งอดนอนแลอดกิน
กลืนทุกข์ เปนอาจณ	บมิจิตมิจางใจ
อ้าอรอฆ่าอาครุ	ทุกขพล เมื่อพาน ไทย
ข่มแข็งฤทัยโคล	แลค้อย เคลื่อนค้อยคลายคลา
อ้าให้จะ โคลคลาศ	หิมาสวานาทวา
คงมอดคงมรณา	บมิดคงอยู่หึ่งปาง
อ้าอรอฆ่าอ่อนระอิด	ระอาคิตกมลหมาง
บุญมีมิวายาวง	ชีวาอดคงรอดคิน
อ้าพระแม่บาปเบียน	คือเวร เวียนถฝ่าผืน
ชีวาคม์จักอ้ายน	อยู่ยี้คยั้งบหยั้งยล
อ้าแม่แม่บุญผดุง	อ้ารุง เกื้อถเมื่อชนม์
ชีพนอดจักปลอดดล	ยังแดนถิ่นบูรินทร์เรา

แม้พระสมุทโรชเองก็มีมิตมนเพราะ "แถวเถื่อนสกลยล อรัฐรอบรูทาง" แต่แม่ต้องบุกป่าฝ่าพง ไปด้วยเท้าเมื่อลาเค็ญ ก็มี "กมลมานะ" และ "ข่มแข็งฤทัย" ให้เคลื่อนที่ไปได้ไม่อับจนในท่ามกลาง "หิมาสวานาทวา" อันกว้างใหญ่

ในส่วนของพระสมุทโรช ความยิ่งใหญ่ที่กั้นหนดสมมุติด้วยสถานะของความเป็นกษัตริย์ ไม่สามารถช่วยค้ำคุณนุเคราะห์ให้ผจญทุกข์ได้ แต่สิ่งที่พญชนมให้รอดจนนาง เมขลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทรมานมาพบและช่วยเหลือได้ทัน ก็คือ ความอดทนต่อทุกข์สาหัสนั้นอย่างถึงที่สุด เมื่อค้ำถึงถึงสัญลักษณ์สำคัญในวรรณคดีพุทธศาสนา อาจตีความได้ว่าหัวหน้าใหญ่ที่โหมชดกระหน่ำนั้น คือ หัวงทุกข์ภัยแห่งสังสารวัฏ อันผู้หวัง โศธิญาณเท่านั้นจึงจะผจญได้ ดังที่พระอินทร์กล่าวกับนาง เมขลาว่า

ท่านผู้พิทักษ์สมุทรธारा	ตั้งถาบริกษชนา
ธิปโพธา	ภิกษกสัตว์
ธรรมดามหาบุรุษเจริญวัตร	จริยประดบัติ
<u>แสงวิมุตติฉัตร</u>	<u>สมมกฤษณ</u>
อิกมารดาบิดาบริหาร	บริบูรณศีลทาน
หนึ่งยุพาพาล	ผู้ศีลทรง
สามพวกผิวห้องพิบัติลง	สลิละสมุทสง-
เคราะห์เปล่งปลง	ชีวาวย

คุณธรรมสำคัญของตัวละครเอกในสมุทรโฆษคัมภีร์ตอนปลายนี้ก็คือการผจญต่อความทุกข์ ความโดดเดี่ยว ความไร้อำนาจ ความกระจัดกระจายของมนุษย์ อย่างถึงขั้นสุดท่ามกลางความเงิ ว้างใหญ่โตของห้วงสมุทร ซึ่งขัดกระหน่ำทำลายกำลังและความเหียร ดังที่กล่าวถึงพระสมุทรโฆษ ว่า

บางบั้นธเรศประเวศในเวียงสินธุพิศาล	
<u>เสวยโหมนัสดาล</u>	<u>อดล</u>
<u>ห้องพัชฉัตรสมุทรทวารุติพริยพล</u>	
ห่างเพียงจะวายชนม์	ชีวาตม์
<u>เหลือทนเหลือทุกข์เหลือจะถอนอสประสาส</u>	
<u>เหลือถวิลเฝ้าชอนาก</u>	<u>อนิจ</u>
สุดแรงสุดที่จะรักรัจจวนกัสนรวลสุดคิด	
<u>พึงใคร่ก็สุดจิต</u>	<u>ราพิง</u>
<u>แสนโศกแสนทุกข์แสนแสงสัณักสนิ่ง</u>	
<u>แสนร้อนแรงร้อนริ่ง</u>	<u>อูรา</u>
หาเพื่อนหาผู้จะพักพิงนักนพันจะหา	
หาฝั่งก็เห็นฟ้า	กับฟอง
ใครช่วยช่วยก็มีแลมีแต่ชลนอง	
บองรอดตบองบอง	ถูรอด

กายกับชีวิตจะสถิตจะ เห่งอุทกทอด

ลอยล่องบพลอดปลง

เป็นตน

ในส่วนของ ลิลิตเตलगพ่าย ชัยชนะของพระนเรศวรที่ผจญศึกตามลำพังดังคำขอพระเกียรติของพระวันรัตที่เทียบพระวีรกรรมกับพระพุทธเจ้า เฝด็จมารนั้นนับว่าเป็นการแสดงคุณธรรมตามโลกทรรศน์ในพุทธศาสนาอย่างชัดเจน แต่ที่น่าสนใจก็คือ ลิลิตเตलगพ่าย ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อพระมหาอุปราชซึ่งเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ของเรื่องอย่างโดดเด่น ดังที่เป็นที่เห็นพ้องกันว่าบทราวทูทานองนิราศใน ลิลิตเตलगพ่าย นี้เป็นเนื้อความตอนที่เด่นมาก แม้อันดูเหมือนว่าไม่ได้ผิดแผกจากชนบทนิราศโดยทั่วไปก็ตาม ถึงกระนั้นก็เป็นตอนที่ครึ่งใจอย่างยิ่ง ดังที่ น.ม.ส. กล่าว่า

...ถ้าจะกล่าวแยกเนื้อความออกเป็นตอน ๆ ไซ้ร้ ตอนสาวสนมคือตอนนิราศเป็นตอนยาวที่สุดมีโคลงสี่ถึง ๒๕ เบอ์เซนต์แห่งโคลงสี่ทั้งหมด มีโคลงสองกับโคลงสาม ๒๕ เบอ์เซนต์เหมือนกัน เราท่านที่จำเตलगพ่ายได้ คงจะจำตอนนิราศได้เป็นส่วนมาก ตอนอื่น ๆ ที่จำได้ก็คงจะน้อยบทกว่าตอนนิราศ ดังนั้นถ้าไม่มีสาวสนมแลนิราศไซ้ร้ หากเตलगพ่ายจะเป็นกวีวัจนะอย่างเอกอยู่ ขนาดแห่งหนังสือก็จะลดลง ท่านแลข้าพเจ้าก็จำเตलगพ่ายได้ชื่นใจน้อยกว่าที่จำได้ (๒๕๐๕: ๓๐๗)

ด้วยเหตุนี้จึงนำพิจารณาว่าเนื้อความตอนที่ยาวที่สุดและมีส่วนสัมพันธ์กับความเป็นงานชิ้นเอกของวรรณคดีเรื่องนี้มีบทบาทอย่างไรในเรื่อง . ในประเด็นนี้ น.ม.ส. ได้อธิบายว่า บุคคลสำคัญในเรื่องมี ๓ องค์ คือพระนเรศวร พระเอกาทศรถ และพระมหาอุปราช "ถ้าจะสมมติให้ใครเป็นผู้คราญถึงหญิง ลห้อยลเหี้ยตั้งแต่เมื่อรำลาลตลอดไปจนเวลาเดินดง พระมหาอุปราชก็จะต้องรับตำแหน่งสมมติ... เพื่อจะได้มีตอนนิราศมิให้ขาดรสสำคัญแห่งกวีวัจนะ ไป" (เรื่องเดียวกัน: ๓๐๗-๓๐๘)

ถึงแม้ไม่มีข้อสงสัยว่านิราศเป็น "รสสำคัญแห่งกวีวัจนะ" โดยเฉพาะในวรรณศิลป์ไทย ก็ยังไม่เป็นคำตอบว่า การใช้รสสำคัญนี้เป็นวัสดุอย่างเน้นพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร เพราะไม่น่าจะยุติอยู่เพียงว่าต้องการให้มีครบทุกรสอย่าง เช่นที่มักเข้าใจกัน อย่างน้อยวรรณคดีขอพระเกียรติ เช่น ยานพ่าย ก็ไม่มีลักษณะดังกล่าว

ชลดา เรื่องรักชลิขิต (ใน ๒๐๐ ปีก็แก้ว: กรมสมเด็จพระปรมาธิบดีชิโนรส ๒๕๓๓: ๖๙-๗๒) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของบทนิราศกับตัวละครและโครงเรื่องของ ลิลิตเดลงพ่าย ว่า "บทนิราศทำให้ผู้อ่านได้เห็นลักษณะนิสัยของบุคคล ๒ ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน...ทำให้ผู้อ่าน...ชื่นชมในความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวร..." และเห็นห้องกับ น.ม.ส. ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้เหมาะสมที่รับบทคราว "เพราะ เป็นผู้ที่สุดสูญเสียทุกอย่างในการเดินทางมาทศกัณฐ์" ซึ่งทำให้ผู้อ่านสงสารเห็นใจแทนที่จะเกลียดชัง และสรุปว่า

...บทนิราศ...เปิดโอกาสให้กวีทรงแสดงความสามารถทางอารมณ์ได้อย่างเต็มที่เพราะปลอดจากข้อบังคับด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์... ไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียแก่พระมหากษัตริย์หรือผลเสียแก่เนื้อหาที่ทรงนำมาจากพระราชพงศาวดารแต่อย่างใด แต่กลับช่วยเสริมให้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์น่าอ่านมากขึ้น เพราะไม่แห้งแล้งหรือเคร่งเครียดจนเกินไป นับว่าเป็นการแทรกเรื่องรักลงไปในเรื่องรบได้อย่างมีศิลปะ

ถึงแม้ว่าจะลงความเห็นว่าคุณทรงนิพนธ์ทรงประสานเนื้อหาทางประวัติศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ก็ยังเห็นว่าเนื้อหาทางศิลปะหรือจินตนาการเป็นส่วน "เสริม" เนื้อหาทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นผลเสียต่อเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ก็ยังไม่ได้อธิบายให้ชัดว่ามีความประสานในเนื้อหาทางความคิดและอารมณ์อันเป็นแก่นเรื่องอย่างไร โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าความสงสารในพระมหากษัตริย์ทำให้เกิดความชื่นชมในพระนเรศวรอย่างไร และหากจะต้องการเพียงไม่ให้เรื่องประวัติศาสตร์แห้งแล้งจนเกินไป เหตุใดต้องให้นำหน้าหน้าแก่บทคราวถึงหนึ่งในสามของเรื่อง

หากการผจญทุกข์เป็นคุณค่าสำคัญของชีวิตที่ตกทอดมาจากโลกทรรศน์อันเนื่องด้วยพุทธศาสนา ความทุกข์และการเผชิญหน้ากับความทุกข์อยู่เพียงหลังของพระมหากษัตริย์ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ทำให้ตัวละครนี้มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน คุณค่าของ ลิลิตเดลงพ่าย ไม่ใช่การแต่งตามพระราชพงศาวดารอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่เป็นคุณค่าของศิลปะที่กลมกลืนกับจริยธรรม คุณค่านี้เกิดขึ้นด้วยความสมดุลระหว่างตัวละครสำคัญของเรื่อง คือ พระนเรศวรซึ่งมีลักษณะเด่นทางปัญญา กับพระมหากษัตริย์ซึ่งมีลักษณะเด่นเชิงอารมณ์ ลักษณะเด่นเชิงอารมณ์ในพระมหากษัตริย์นั้นมิใช่การแต่งตามขนบที่มุ่งแสดงฝีมือของผู้แต่งอย่างที่มีกล่าวกัน แต่เป็นการ "เล่น"

กับชนบอย่างสำคัญ เห็นชัดว่าเป็น "การทำให้แปลก" เพื่อกระตุ้นแรงเร้าอารมณ์และความคิดเลย
ไกลไปจากชีวิตประจำวัน เป็นผลของการใช้ภาษาในฐานะสื่อประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ไม่อาจจำกัดด้วยเวลา

ลักษณะเด่นของพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยลักษณะสองด้านที่ขัดกัน คือ ความอ่อนแอ
ความโดดเดี่ยว และข้อจำกัดของมนุษย์ด้านหนึ่ง กับความกล้าหาญเพราะชดดิยมานะ ซึ่งประหาร
ความอ่อนแอและความประหวั่นลง ได้อีกด้านหนึ่ง องค์ประกอบนี้แสดงว่าความพินาศของพระมหา
กษัตริย์นั้นมิใช่ความพินาศอันเกิดจากความอับจนไร้ทางเลือก แต่เป็นความพินาศอันเนื่องจากการ
เลือกที่สมศักดิ์ศรีของชาติชดดิยมานะและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงเป็นความพินาศอันน่าชื่นชมและ
น่าประทับใจโดยที่เส้นแบ่งของเชื้อชาติและชนชาติมิอาจวางกันได้

การแสดงลักษณะอันซับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติซึ่งไม่ปรากฏชัดในพระราชพงศาวดารเช่นนี้
เป็นสิ่งที่ผิดแผกและ เปลี่ยนผันจากชนบของวรรณคดีสรรเสริญพระเกียรติแต่ดั้งเดิม เช่น ในลิลิต
ยวนพ่าย ซึ่งผู้แต่งสร้างภาพพระเจ้าติโลกราชให้เลวร้ายในทุกทาง เป็นต้นว่าใช้คำที่ระบุง โดย
ตรง เช่น

ครานั้นเรสรร้าย	กษยา พ้อแฮ
หาโทษกลใดกล	ท่านแก้ว
กลกฤษณ์ย่อย โยธา	ทูลโยท
ทนท่านบได้แท้	พ่ายเอง

และ

กรงลาวอนาหน้า	ใจโจร ก่อนนา
เคยบยบิตรองค์	อาครู้
ชีสาท่านโอนเอา	ดีดอ ก็ดี
คิดใคร่ควักดีผู้	เผ่าดี

ลิลิตยวนพ่าย เล่าจากมุมมองของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาโดยตลอด แต่ลิลิตเตล่งพ่าย ให้เนื้อที่
เป็นจำนวนโคลงและร้อยถึง ๑๕๐ บทแก่การพรรณนาระบบทัพและ เน้นความขัดแย้งในใจของ

พระมหาอุปราช่า จับความตั้งแต่ถูกพระราชบิดาตรัสเยาะในที่ประชุมขุนนางจนมาถึงตำบลพังครุ หลังจากกลางร้ายลมเวรภาพัดฉัตรหัก เนื้อความดังกล่าวนี้ปรากฏต่อกับร้ายจำนวน ๑ บทที่กล่าวถึงพระนเรศวรเมื่อขึ้นครองราชย์และคำนี้จะยกทัพไปตีเขมร

ผู้ทรงนิพนธ์ได้ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์พรรณนาความยิ่งใหญ่ของกองทัพฝ่ายหงสาวดี ทั้งจำนวนพลและความเข้มแข็ง โอฬารมลัง เมื่องสะท้อนสะเทือน

...เสนาในเตรียมทัพ สรับพลนำลิบหมื่น ขุนคชเห็นหาญกล้า ชับช้างแก้วพัตถกอ รอร์บราช
 ริมเกย ความญเคยตัดห้ายเหียบ เส็ดจย่างเหยียบหลังสาร ทรงศาธารยรยง อลงกฎแก้ว
 แกมกายุจน์ เครื่องหุดตาลดกแต่ง แข่งศรีทองทอเนตร บักเสวตรฉัตรฉานฉาย คลายคชบาท
 ยাত্রา คลี่พยุพคลาดคลาศแล้ว คล้ายคล้ายนายทเกล้า ย่างเยื้องธงทอง แลนา

เสียงฆ้องกลองครุ่นครุ่น แตรสังข์ดั่งดั่งพัน

แผ่นหล้าแหล่ง ไหว

โอยรากุทธิเลิศล้ำ ภาคิน

ดั่งพานอินทร์ เอี่ยมฟ้า

อาจคำชอรินทร์ รอยชีพ

ชาญศึกฮึกหาญกล้า กลิ่นแก้วกลางสมร

ต่อจากนี้เป็นร้ายความยาว ๓๗๖ บรรด พรรณนาความงดงามของกองทัพ เช่น "พิศจรูญ
 จรัสพรายแพ้ว มยุรฉัตรแก้วชุมสาย อภิรัมรายเรื่องรอง กรรชิงทองเกือกเนตร บังพระสุริยเศ
 ยรยง กลิ้งกลดทรงพันแสง..." และลงท้ายว่า "ผลต่างเทศต่างพรรค พิศแน่นนันทหลายแหล่ง
 ดำเนิรแท้เจ้าหล้า ดั่งหลเมืองฟ้า ฝ้ายด้าวแดนสร้าง" ต่อเมื่อถึงตอนยุทธหัตถี จึงได้เปลี่ยนการ
 อุปมาว่าพระมหาอุปราช่าเป็นเหมือนไพจิตราสูรที่มารบพระอินทร์ หรือราหูรบกับรามตามชนบของ
 บทสวดियोพระ เกียรติ

ความยิ่งใหญ่ของโหฬารของกองทัพแดงส่วนหนึ่งมาจากข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายการแก้ปัญหของพระนเรศวรและนายทัพนายกองของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะตั้งรับในกรุงหรือนอกกรุง แล้วพระนเรศวรยังต้องตัดสินใจอย่างฉับไวว่าจะจัดการอย่างไรกับการที่ทัพหน้าของไทย ไปปะทะกับทัพหลวงของพม่าอย่าง ไม่คาดคิดมาก่อน จนถึงการที่ทรง เสด็จศึกด้วยยุทธหัตถี

อย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของกองทัพแดงนั้น ได้เป็นวัสดุที่เน้นความโดดเด่นของพระมหาอุปราชามากขึ้น ผู้ทรงนิพนธ์ได้เน้นให้กองทัพและธรรมชาติด้านพิศวง เป็นบริบทของความคิดคำนึงของพระมหาอุปราชที่แปลกแยกออกไปเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่น เมื่อชมกองทัพม้าในร่ายว่า "กล่นม้ารื้อม้าพัน กลื่อนม้าก้นม้ากง กลาดม้าธงม้าทวน เดินแซงขบวนพยุหบาตร ดูคั่นดาช กวาดล พิศแต่หลนหม่มม้า แทบพิตรผ่านหล้า โลกยเพียงพิศวง ยิงนา" และชมพลเดินเท้าที่ถืออาวุธต่าง ๆ ในร่ายอีกบทหนึ่ง ดังจะตัดตอนมาส่วนหนึ่งว่า "...พลเชนทองเป็นหลั่น พลกันหย่นเป็นเหล่า พลเส่น่าเหลือหลาย พลกฤษกรายเหลือหลาก มากพลแสงสรเพลิง ดูเบิกเกริกฤทธิ์ ดูอาจปลิดเดือนดระวัน..."

ขณะ "ยาตราจากเวียง" ท่ามกลาง "เสียงคชสารก้องกึก คคึกเสียงแสะร้อง ชร้อง เสียง โกลนเดือนพั่ง พั่งดูคลั่นในสมท อ้ออิ่งอูดเกรียง โกร เสียงอึกเท้าพล ท่างกวาดลหั่นไท ...เสียงป็นดิ่งเอาฤกษ์ กระ เกริกลั่นแหล่งฟ้า..." นั้น ผู้ทรงนิพนธ์ได้แสดงความรู้สึกของผู้ที่ทัพนี้นำหน้าว่าทุกข์ และ "อกรรัมมัวหน้า สันสร้านเสียวแสง" จนตรึงองค์ให้ตรงไม่ได้

เสด็จพันท้าวเรศข้าม	คูเวียง
หน้าฤไทยท่านเพียง	จักว่า
พระองค์ก็อ่อนเอียง	เอนอาศน์
อกรรัมมัวหน้า	สันสร้านเสียวแสง

และ ขณะ เมื่อผู้ทรงนิพนธ์แสดงแสนยานุภาพของทัพแดงด้วยปริมาณที่กระทำความหั่นไทวแก่พื้นดิน

ขับพลาง เข้าแหล่ง แห่งอุยฺยทฺยเฮศหล้า
แลธลีหุ้งฟ้า มืดคลุ้มมัวมล ยุ่งนา

ผู้อ่านก็จะรู้สึกว่ ธลีอินหุ้งฟ้า "มืดคลุ้มมัวมล" นั้นเป็นเสมือนสิ่งสะท้อนความมืดมนของจอมทัพซึ่งแยกพระองค์ออกมาอยู่ลั้พ้นกับความเดียวดายหวาดว่ จนถึงขนาดรู้สึกว่ "มาเดี่ยวเปลี่ยวอกอ้าอายุสุ สถิตยอยู่เองคู้ดู ละห้อย" คำกริยาที่แสดงอารมณ์เศร้า อ้างว้าง เคลือบแคลงไม่แน่ใจในอนาคตของจอมทัพเพลง ได้ปรากฏอยู่ตลอดระยะทางเดินทัพ แต่ส่วนที่เป็นความหนักหน่วงที่สุด น่าจะ เป็นตอนที่ประจักษ์กลางร้าย จนต้องครวญถึงความตาย และแสดงความท่วงพะวงในพระราชบิดาที่จัก "เปลี่ยวอรุระราชรัน ทดแท้" ทั้งยังวิตกว่า "ลูกตายฤใครเก็บ ฝีกาก พระเอย ฝีกัก ทั่งที่โหล้ ที่เหล้ใครเผา" เป็นคำถามว่ศพอันถูกทอดทิ้ง ไว้ ณ ที่อันโหล้เหล้แห่งความตายในดินแดนศัตรูจะอนากเยียบเย็นลึกเพียงใด

ความหนักหนายของพระมหาอุปราชา เป็นสิ่ง เน้นย้ำความเชื่อมั่นแกร่งกล้าของพระนเรศวรให้ปรากฏเด่น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในฐานะ จอมกษัตริย์ผู้ปกป้องพุทธศาสนาในราชอาณาจักร จึงทรงตัดหื้อเทพยดาที่ส่งให้มาอุบัติ ทรงเลือกวิธี เชิญชวนให้คู้ต่อสู้กระทัษุทธหัตถี ด้วยตระหนักในความเสียเปรียบของกำลังทัพและความเชื่อมั่นในผีพระหัตถ์อันเลิศที่จะ เผด็จศึก ได้ ความมองอาจของคู้ท้าวคู้สงครามที่เคยสนิทสนมกันมาก่อนในวัยเยาว์ แม้มันน้ำเสียง เขาะหยันในตอนต้นก็ได้แสดงความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่สง่างามของการต่อสู้ และความคารวะ ในศักดิ์ศรีเสมอกันของคู้สงครามในการยุทธซึ่ง เป็น

ขัตติยายุทธบรรหาร คชคู้ กั้นแฮ

คงแต่เมื่อที่ห้อง คว้าฟ้าดินกษัย

ไว้เบนมทรศพร้อง สุขสานต์

สำหรับราชสราญ เริ่มรัง

บาเทิงหญทบาน ประคิยฺยทฺย นั้นนา

เสนอเนตรมนุษย์ตั้ง แต่หล้าเลอสรวง

วาทะอันองอาจท้าวหาญนี้ซึ่งได้กระตุ้นชัตติยมานะในคู่สงครามของวีรกษัตริย์ไทย ได้แสดงว่า ลิลิต เตลงพ่าย เป็นบทประพันธ์ที่แสดงความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันของนักรบ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความทัดเทียมในฝีมือและความองอาจเท่านั้น ยังเป็นความทัดเทียมของคุณธรรมด้วย

การสร้างตัวละครพระมหากษัตริย์เช่นนี้เห็นชัดว่าได้รับอิทธิพลจากพระลอใน ลิลิต พระลอ อยู่มาก โดยเฉพาะความห้าวหาญในการเดินทาง ลางร้ายที่ประจักษ์และการครวญถึงแม่ผิดกันที่แอกอันหนักหน่วงของพระลอคือความรักความหลงในเกียรติยศและความปรารถนาของตน แต่ของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเกียรติยศและหน้าที่ ทั้งสองคนมีชีวิตเป็นเดิมพัน และกล้าเผชิญกับสถานการณ์สุดท้ายของชีวิต ต่างกันที่พระลอเป็นตัวเอก แต่พระมหากษัตริย์เป็นฝ่ายปฏิบัติสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งก็คือ สมเด็จพระปรมาธิบดีชิโนรสได้ทรงทำให้ฝ่ายปฏิบัติของ ลิลิตเตลงพ่าย มีชีวิตจิตใจเสมือนเป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่ง โดยมีได้ลดทอนความชื่นชมในตัวเอกลงเลยแม้แต่น้อย

กล่าวได้ว่าความซับซ้อนของตัวละครเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างประสบการณ์ทางสุนทรีย์ และความขัดแย้งภายในใจของตัวละครก็เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความซับซ้อนนี้ ในเรื่องแปลและเรียบเรียง เช่น ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ราชาธิราช และ สามก๊ก ผู้แปล (ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงด้วย) มิได้มองข้ามความสำคัญข้อนี้ เห็นได้ว่าตัวละครที่มีชีวิตในเรื่อง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่ผู้แต่ง ได้ตีแผ่ความซับซ้อนในใจให้ผู้อ่านได้สัมผัสในหลายแง่หลายมุม ผู้อ่าน สามก๊ก ฉบับภาษาไทยมักเอาใจช่วยเล่าปี่มากกว่าโจโฉ เพราะผู้แต่ง (แปล) เน้นความขัดแย้งในใจและกระบวนการตัดสินใจของเล่าปี่มากกว่า เช่น เมื่อพยพพาชาวเมืองอ้วนเสียหนีโจโฉจะ ไปเมืองชงหยงนั้น หนังสือ สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวว่า

... ขณะนั้นชาวเมืองทั้งปวงจึงว่า อันข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองอ้วนเสียหนีผู้ตายมิขออยู่ ถ้าเล่าปี่ไปแห่งใดก็จะขอตามไปด้วย ชาวเมืองทั้งปวงต่างคนต่างก็ทิ้งที่อยู่เสีย อพยพกันร้องให้ตามเล่าปี่ไปสิ้น ครั้นเล่าปี่ลงเรือข้ามไปถึงกลางน้ำ แลดูอาณาประชาราษฎร์ร้องไห้ออ้อไปทั้งสองฟากนั้นก็คิดสงสารจึงร้องให้ แล้วว่าคนทั้งหลายนี้พากันมาได้ความลำบากพลัดพรากที่กินที่อยู่ ทั้งนี้ก็เพราะเราผู้เดียว เราจะอยู่ไปโยให้คนทั้งปวงได้รับความเวทนาดด้วย เล่าปี่ว่าเท่านั้น แล้วก็ลุกขึ้นจะ โจนน้ำตาย ทหารทั้งปวง เห็นดังนั้นต่างคนต่างวิ่ง เข้าห้ามยุดตัวเล่าปี่ไว้ แล้วพากันร้องให้รักเล่าปี่สิ้นทุกคน

ข้อความดังกล่าวนี้ได้ชี้ว่าความเป็นคนมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อผู้น้อยและเสียสละของเล่าปี่ โดยไม่มุ่งหวังแต่อนาคตทำให้เล่าปี่เป็นที่รักของประชาชน แต่ก็ทำให้เล่าปี่ไม่อาจมีอนาคตยิ่งใหญ่ได้ เท่ากับโจโฉซึ่งมีความเด็ดขาด เขี้ยมโหด และกระหายอำนาจมากกว่า

ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร ผู้แต่ง ได้เน้นความขัดแย้งในพระทัยของพระเวสสันดร ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญทานเพื่อบรรลุโพธิญาณ เป็นสิ่งที่มีหลังกำหนดการตัดสินใจและโครงการตัดสินใจนั้น แม้ต้องรับความทุกข์โศกขุ่นแค้นตามวิสัยบุญชนเพียงใดก็ระงับเสียได้ ความขัดแย้งในใจของพระเวสสันดรเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือความมุ่งมั่นในพระทัยของพระเวสสันดรและความผูกพันต่อโอรสธิดา ความหยาบช้ำของชูชกอันเนื่องด้วยความบกพร่องของชีวิต และความตระหนกเสียขวัญอย่างน่าเวทนาของกุมารทั้งสองที่ต้องทนรับการเข็ญตีและการพลัดพรากอย่างกระทันหัน

ใน ปฐมสมโพธิกถา ทิมพาทิลาบปริวารต ปริจเฉทที่ ๑๘ เป็นตอนที่แสดงถึงการตีความและให้ความหมายต่อเหตุการณ์ตามประสบการณ์อย่างบุญชนของพระนางทิมพา ซึ่งขัดแย้งกับความจริงในสังขารธรรมซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจนั้น ส่วนการต่อสู้ขัดเคืองระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับพญามารตั้งแต่มหากนิคมมณปริวารต ปริจเฉทที่ ๖ และในมารวิชัยปริวารต ปริจเฉทที่ ๙ นั้น ก็คือการต่อสู้ขัดเคืองกับกิเลสตัณหาเครื่องเสียดแทงจิตใจของพระโพธิสัตว์เอง ดังมีข้อความระบุไว้ว่า คือการต่อสู้เพื่อจะยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองรัตนบัลลังก์แห่งการบรรลุพระโพธิญาณ เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงอ้างการบำเพ็ญบารมีสร้างสมต่อเนื่องกันมา คือการบำเพ็ญเพียรเพื่อจัดอวิชชา โดยทรงขอให้ "พื้นปฐพีอันปราศจากเจตนา...จงรับเป็นสักขีพยาน" ชัยชนะของพระองค์ต่อพญามารนั้นคือชัยชนะของโลกที่ธรรมชาติดำรงรับรู้และร่วมขับไล่ความชั่วร้ายที่สะกดกั้นการบรรลุธรรมนั้น เหมือนจะแสดงว่า บุญบารมีที่สร้างสมมีพลังอันยิ่งใหญ่ จะเจ้าการรับรู้จากธรรมชาติได้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิสัยของตัวละครกับโครงเรื่อง เห็นชัดมากขึ้นในงานประเภทบทละคร เสภา และนิยายคาถาลอน ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง พระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ตั้งแต่ตอนพระสังข์ปลอมเป็นเงาะมาให้จรณาเลือกเป็นคู่ครอง จนถึงตอนตีคสิ นับเป็นตอนที่แสดงอารมณ์ขันอย่างเด่นชัด และผู้ที่เป็นเป้าของการเสียดสียั่วล้ออย่างสัพัญญก็คือท้าวสามนต์นั่นเอง

ลักษณะนิสัยที่ทำให้ท้าวสามนต์เป็นจุดเด่นของอารมณ์ขันก็คือ ข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ความหุนหันพลันแล่น การขาดความพินิจและพิจารณา การใช้อารมณ์ ความหลงตัวเองและการพรัวเพื่อถึงความรุ่งโรจน์แก่กล้าของคนในอดีต บทละครจึงสามารถใช้ลักษณะยั่วล้อ (irony) คือการแสดงความเข้าใจผิดของท้าวสามนต์ เป็นส่วนสำคัญของ โครงเรื่อง โดยเฉพาะในตอนหาปลาหาเนื้อ ซึ่งมีจุดประสงค์จะกำจัดเจ้าเงาะ แต่กลายเป็นกลับตาลปัตร ความเข้าใจผิดหรือไม่รู้ความจริงซึ่งทำให้ประมาทเห็นว่าเจ้าเงาะ ไร้วิชาความรู้และสมรรถภาพทั้งปวง แสดงถึงข้อจำกัดของท้าวสามนต์ในทางปัญญาและพิจารณา ความบกพร่องเพราะความเขลาจึงเป็นโครงเรื่องที่ เป็นปัจจัยสำคัญของอารมณ์ขัน ทั้งนี้ย่อมประกอบกับลักษณะ นิสัยของพระสังข์ในรูปเงาะด้วย คือ มีเมตตาจึงถือเอาความได้เปรียบของคนเป็นการให้บทเรียนอย่างเบา ๆ แก่หกเชยและท้าวสามนต์เท่านั้น โดยปราศจากความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรง กวีได้ใช้ประโยชน์จากความเขลาของคู่ปรับสร้างความรื่นรมย์ใจแก่ตัวเอก เพื่อชดเชยความอยุติธรรมที่ได้รับและให้ความมหัศจรรย์แก่ผู้อ่านด้วย เช่น ข้อความเมื่อพระสังข์ขอลายจุมกหกเชยแลกกับปลาตายคนละตัวสองตัว พระสังข์ได้แสดงการแก่งัดให้กลัว และกระทำให้หกเชยเผยความใจเสาะซึ่งลวดออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่รู้ว่าได้ตกเป็นเหยื่อของการช้อนกลของเจ้าเงาะ

แล้วเอามัดกรีดลับกับศิลา	ทั้งหกตกประหม่าหน้า
มือบีบหนีจุมกไว้สองนิ้ว	อย่าบิดพลิ้วดุดิกพลิกเพลง
หาเง้อมัดกระหยับจับจ้อง	ที่ใจซำกักร้องจนเสียงแห้ง
เอานะละ เชือดเลือดแดง	จุมกแห้ง โหว่านสิ้นทุกคน

เมื่อน้ำปลาผากาย เจ้าเงาะและรจนาก็มีโอกาสยั่วล้อความผิดพลาดและอ่อนด้อยของหกเชย ซึ่งท้าวสามนต์จับความเจ็บอายแก่หกนางและสร้างความขัดแค้นผิดหวังแก่ท้าวสามนต์ยิ่งขึ้น องค์ประกอบเหล่านี้สร้างความครั้นเครงแก่เจ้าเงาะและผู้อ่านซึ่งรู้ความจริงเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ได้เปิดโอกาสให้ท้าวสามนต์ได้แสดงความเขลาหลายประการ คือ ความเขลาที่ไม่รู้จักตัวจริงของเจ้าเงาะ ความเขลาที่ประเมินกำลังความสามารถของตนผิดพลาดทั้งทางกายภาพและพิจารณา จึงได้แสดงความบกพร่องอย่างน่าขำหน้าและประจานตัวเองมากขึ้น

เมื่อนั้น

อ้ายเงาะปากลำทำไม่ยำเยง
 หาไมกับบ้ำไบ้ตาขาว
ลูกชั้นซบที่นึ่งนง
 กระทบอย่างสามซุ่มส่มตระริง
 ดองลงตรงจุมกุกจา เพาะ
มองเขม้นเป็นครูกี้รู้จัก
 แล้วร้องดำเงาะมีน้ำดีโหย

ท้าวสามนต์ว่าเหมม้นซ่มเหง

กูออกสูดเองลองสักยก
 อีสาวสาวเหล่าน้อย่าวิตก
 เห็นหึ่งหกตาลายหมายว่าเงาะ
 ไม่ทันตั้งด้อยต้อซ้อศอกเคาะ
 เขยใหญ่ใจเสาะร้องออกโอย
ลงนึ่งเหน้อยหอบฮักท้าวโหย
 มานี้โวยเล่นกับกูตักครั้ง

ลีลาอย่างหีสนาฏกรรม ทำให้ความขัดแย้ง ไม่ดำเนินไปสู่จุดแตกหักรุนแรง เรื่องคลี่คลายลงชั่วคราวด้วยชัยชนะของ เจ้าเงาะ ซึ่งแม้ได้เปรียบก็พอใจ เพียงจะยั่วล้อพ้อตาให้หัวหมุนเล่นก่อนลาจากไป ดังนี้

เมื่อนั้น

แกล้ง เลียนล้อต่อน้ำท้าวสามนต์
 เห็นพ้อตาทำไรก็ท้อมั่ง
 หาโจงกระเบนใหม่ไว้หางยาว
 แล้วยืนมองบ้องหน้าคูดุมก
 ตบมือท้าวเราะเยาะโยโย
 เห็นหึ่งหกตกประหม่าก้มหน้านิ่ง
 จึงชานรจนาโถมตรู

เจ้าเงาะก้มกราบยิบสักสับหน

เผ่าก้นหัวเราะรักกระดิกเท้า
 เหมือนบ้ำหลังจริงจริงยั้งพันขา
 แกล้งบัดหัวผ้าพี่สาวของเมียไป
 เห็นรอยถูกมีดเชือดเลือดยงไหล
 บอกใบบุ้ยปากให้เมียดู
 ไม่ไหวคิงเต็มกล้ำตัวเป็นหนู
 ออกประตูรีบกลับไปลับหลัง

การเรียนรู้ของท้าวสามนต์ยังไม่เกิดขึ้นในตอนหาเนื้อ ซึ่งทุกอย่างซื่อรอยเดิม จนกระทั่งพระสังข์ต้องถอดเงาะและเปิดเผยความจริง เมื่อพระอินทร์หนึ่งทนต์ให้รจนาดรอมใจไม่ได้ จึงยกทัพไปล้อมเมืองสามนต์พันต์คลีเอาบ้านเมือง ลักษณะเด่นของพระสังข์ที่ปรากฏตลอดเรื่องผิดแผกจากตัวละครอื่นก็คือ ความรู้เท่าทันในสถานการณ์และความต้นลึกหนาบางในจิตใจของผู้อื่น อานาจความรู้ หรืออาจเรียกได้ว่าอานาจปัญญาอันเชื่อมโยงกับอานาจความดีของชีวิตที่เรียกว่า บุญ เป็นที่มาของอานาจการครอบครองเมือง หรืออาจเรียกได้ว่าอานาจทางการเมืองซึ่งพ้นจากความ

กัษชาเคลือบแครงของผู้ใด

การเห็นอารมณ์ขันในเรื่อง ทำให้พระสังข์มีพฤติกรรมความขัดแย้งภายในน้อยกว่าฉบับ
บทละครนอกสมัยอยุธยา โดยเฉพาะ เมื่อจะถอดเงาในที่ประวิงเวลาเพราะ "คิดแค้นแม่ยายกับ
พ่อตา จะหามาเสียก่อนให้อ่อนหู" และจะต้องถอดเงาเพราะ "กลัวเมียจะอาสาบรลัษ" แต่
ฉบับกรุงเก่าพระสังข์สองจิตสองใจ เพราะน้ำหนักความผูกพันที่จะหามารดาให้พบ แต่ก็หวังรจนา
ด้วย แม้มยอมถอดเงาก็ยังทุกข์ "ดังอกจะแล้งไหล" เพราะ "ที่ไหนจะพบพระมารดา" เมื่อถอด
แล้วก็ยังสั่งให้รจนาเก็บไว้ไม่ให้เป็นอันตราย

เมื่อเรื่องราวคลี่คลาย บทตลกทั้งหมดตกอยู่ที่ท้าวสามนต์ ซึ่งตื่นเต็นกับรูปโฉมชาติกำเนิด
และความสามารถของพระสังข์จนออกนอกหน้า ลักษณะ เช่นนี้ไม่ปรากฏในฉบับกรุงเก่าซึ่งมีลักษณะ
ชวนขันน้อยกว่าฉบับพระราชนิพนธ์ซึ่งท้าวสามนต์ยังคงลักษณะนิสัยอันสม่ำเสมอ คือ ความหลงใน
ความรุ่งเรืองของตัวเองในอดีต และอาศัยความชื่นชมในลูกเขยเป็นเครื่อง โยงไปสู่การรำลึกถึง
ความสำเร็จเหล่านั้น ดังข้อความที่จะยกมาเทียบกันในฉบับกรุงเก่าและพระราชนิพนธ์ เมื่อพระสังข์
ตีคลีชนะ "กู่เมือง" ได้

ฉบับกรุงเก่า

ท้าวสามนต์ตรงเดช	กับองค์อัคเรสมเหสี
ดีใจไปรับพระกู่มี	เข้าโรงพิธีฉับพลัน ๆ เจรจา
วันนั้น	ฤกษ์ดีที่จะให้ท้าวสามนต์
กับโฉมรจนาแจ่มจันทร์	พ่อจะมอบไอสวรรค์ให้วันนี้
ว่าแล้วก็สั่งให้แต่งการ	พนักงานเตรียมไว้ให้ถ้วนถี่
ให้ยกบายศรีมาทันที	เถ้าแก่สาวศรีมาพร้อมกัน ๆ

ฉบับพระราชนิพนธ์

เมื่อนั้น	ท้าวสามนต์ <u>ลนลาน</u> ลง ไปหา
จูงกรต้อนรับขึ้นหลังปลา	แม่ยายพ่อตาเข้าเซยชม
ปราศรัยสวมสอดกอดจูบ	โลมลูบหลัง ไหล่ลูกเขย

ช่างเคล้าคล่องว่องไวกระไรเลย	ทรงสง่างาเยือกงามครัน
<u>ท่อนี้แต่ครั้งยังไม่ชรา</u>	<u>อันดีคลีขี้มันนี้ขยัน</u>
<u>เมื่อครั้งบ้านเมืองดีดีพัน</u>	<u>ก็ออกซื้อลือกันว่าตัวดี</u>
<u>ทีหนึ่งทีโลโก้ไวว่อง</u>	<u>จะเป็นรองเจ้าราชาห้าเอาลี</u>
แต่ล้มเลอะที่เตียวแล้วเตียนี่	ไพร่ลวงรู้จึงดูเบา

เนื้อความท่อนองนี้ปรากฏซ้ำหลายครั้ง เช่น เมื่อแรกรู้ว่าเจ้าเงาะคือสังข์ทองก็กล่าวกับมเหสีว่า "ถึงตัวที่เมื่อครั้งยังหนุ่มแน่น รูปร่างก็อ่อนแอ้นโอ้อ่า ... แพ้เขาที่เนื้อไม่เป็นทอง กระนั้นน้องยังรักว่ารูปงาม" แต่ข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่ใช่ความอัปยศที่ร้ายแรง หากเสริมบรรยากาศให้ครึกครื้นปรีดิ์เปรมยิ่งขึ้น และแสดงว่าท้าวสามนตย์ยอมรับลูกเขยคนสุดท้ายอย่างสนิทใจ แม้เพลงตัวเองเพียงใดก็ยอมรับว่าตนเป็นรอง และชื่นชมลูกเขยอย่างไม่เสแสร้งหรืออิจฉาริษยา

ตัวละครที่ตัดกับท้าวสามนตย์นอกจากพระสังข์แล้ว ก็คือ นางรจนาซึ่งมีวิจารณ์ผูกพันแหลมคม เมื่ออธิบายตามขนบนิทานโบราณว่า "เทพไท่บุกับกัน"ซัก" รจนามีความรู้จักตัวเอง เข้าใจในสถานการณ์ ยอมรับความจริงของชีวิต จึงสามารถอดทนต่อความทุกข์ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ตามอัธยาศัย บทละครพระราชนิพนธ์ได้แสดงความสุขของการใช้ชีวิตอย่างคู่ฟ้าตัวเมียที่ไร้สมบัติของเจ้าเงาะกับรजनาอยู่หลายตอน เช่น เมื่อรจนารู้ว่าเจ้าเงาะคือสังข์ทองก็เสียดสีด้วยความเปรียบประชดอย่างมีอารมณ์ขัน ว่า

น้อยหรือนั้นน่ารักอยู่อีกไซ	หุนหาตาโตเท่าไซ่ท่าน
รูปร่างช่างกระไรเหมือนยักษ์มาร	ล่ำสันขันจ้านสักเท่าพ้อม
บิตรงค์ทรงศักดิ์รักใคร่	จึงโปรดให้สั่งสู้อยู่กระพ้อม
จอบเสียมสารพัดจัดให้พ้อม	พอมที่ทาบลอมแปลงมา

ความรื่นรมย์ในชีวิตคู่ของคนทั้งสองขึ้นอยู่กับความสันโดษ เจ้าเงาะได้สอนให้รजनาปั่นฝ้ายทอผ้า เจ้าเงาะทำไร่ปลูกพืชผัก ในเวลาว่างก็บันเทิงใจด้วยการขับลำบทเพลงอย่างชาวบ้าน เช่น เมื่อเสนามาบอกว่ามีรับสั่งให้หาเนื้อ

เมื่อนั้น	รจนาคล้ฝ้าตาชุนซิง
ที่โทนหย่อนผ่อนผูก เสียให้ตั้ง	นั่งปักสะดิ่งกรังกรอง
ตั้ง เนื้อตั้ง ใจจะ ให้ผ้า	แต่งตัว ไบกฐินเดือนสิบสอง
เจ้าเงาะแสนกลคนคะนอง	ทัดร้องนางนาคปากร้ายซอ
เอากระหายตีแทนระมะนา	ทำให้ภรรยาหน้าหัวร่อ
รจนานั่งนั่งฟัง เอียงคอ	เพราะหนักหนาหนอ เจียวพ่อคุณ

อย่างไรก็ตาม บทพระราชนิพนธ์ก็ได้แสดงลักษณะอีกด้านหนึ่งของชีวิตในช่วงนี้ของคนที่ตั้ง
 คู้ เป็นด้านที่ตกอยู่ในความหวั่นผวาเพราะ ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ร้ายสิ่งใดเกิดขึ้นอีก ต่อจากคำ
 ประพันธ์ที่ยกมาข้างต้นนี้ ก็เป็นบทบรรยายว่ารจนาคได้ยินเสนามาร้อง เรียกเพราะมีรับสั่ง ให้หาเนื้อ
 เพียงแต่ได้ยินเสียงร้อง เรียกนางก็ "ตื่นตะ เกียกตะกายวายวุ่น"

พอได้ยินเสนามาร้อง เรียก	ตื่นตะ เกียกตะกายวายวุ่น
โดนสะคุดสะดิ่งฝ้าตาชุน	กระหายหกตกได้ถูลงไป
รจนาคเดินออกมานอกชาน	อ้มาตย์เห็นหมอบกราบกราบไหว้
นางจึงถามทักซัก ไซ้	ธูระอะ ไรนะ เสนา

เมื่อตัดสินใจเสียงพางมาลัยให้เจ้าเงาะนั้น รจนาคได้วินิจฉัยการที่ตนได้เห็นรูปทองของ
 เจ้าเงาะที่คนอื่นไม่เห็น ว่า "ชะรอยบุญเราไซ้จึงได้เห็น ต่อจะเป็นคู่ครองกระมังหนา" การ
 วินิจฉัยนี้เป็นการคาดคะเนตามความเชื่อของสังคมเท่านั้น แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้นางมากทีเดียว
 ดังที่ยืนยันต่อมารดาว่า "อันข้าตมิใช่จะ ไม่รู้ ... หั้นนี้สุดแท้แต่ว่าสนา จะก้มหน้าใช้กรรมให้สิ้นก่อน
 ยากเย็นอย่างไร ไม่ทุกข์ร้อน มารดรอย่าทรง โศกาลัย" ซึ่งทำให้นางมณฑารุสีกงเงนออกปากกับ
 ท้าวสามนต์ว่า "มันพูดเป็นแบบคายนี่ไม่เข้าใจ" คำว่า วาสนา ที่รจนาคอ้างต่อมารดานั้นเหมือนคำ
 ตอบที่ยุติตามทั้งปวง เมื่อที่นางทั้งหกกล่าวเขี้ยวว่า "นอกกริตนอกรอยน้อยหรือนั้น แร้งนไบก้อมีก
 ง่าย ... หรือชะรอยถูกเสน่ห์เล่ห์กล เวทมนตร์คลใจโฉนหนอ ไม่คิดถึงพงศ์เผ่าเหล่ากอ น้ำใจ
 ในคอมิ่งผิดคน" รจนาก็ย้ำคำว่าวาสนาเช่นเดิมว่า "ถึงได้เงาะเป็นผ้าชั่วช้า ก็สุดแต่วาสนา ได้
 สร้างไว้" และ "ถึงพี่จะรุ่งเรื่องไปเบื้องหน้า ก็ไม่พึ่งวาสนาอย่าอวดอ้าง" แม้รจนาคจะแก้ปัญหา
 ง่าย ๆ ด้วยการแอบขโมยรูปเงาะ ไปทูลขาย ซึ่งทำให้พระสังข์สวมรูปเงาะติดตัวตลอดเวลา แต่

รจนาก็ทำให้ใจได้และมีความสุขกับรูปเงาของสามีโดยได้สัมผัสกว่าคนผิดที่ "ทำให้ข่มเหงไม่เกรงกัน" และวังวอนงอนง้อว่า "ผิวเมียสองคนจนไร้ ชั่วดีก็ได้เห็นหน้ากัน"

ในเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ความไม่ล่วงรู้ของอิเหนา ผสมกับลักษณะนิสัยเยี่ยงคนหนุ่มที่คลั่งไคล้ง่าย ทำให้ประกาศตัดเชื้อโยกับบุษบา นับเป็นความผิดพลาดสำคัญที่ทำให้ใคร่เรื่องพัฒนาขึ้นจนถึงจุดที่เกิดศึกกระหมังกุหนิง และอิเหนาต้องจากหมั้นหย่าโดยจำใจ แต่ก็ได้พบว่าตนมีความผิดพลาดใหญ่หลวง ความรู้สึกที่ผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อประจักษ์ว่าตนเข้าใจความจริงผิดไปจนเกินการและเป็นความสูญเสีย "ดังดวงแก้วตกต้องแผ่นดิน" ตั้งแต่ต้นนั้น อิเหนาได้แสดงความเฉลียวในเรื่องรูปโฉมของบุษบาไว้หลายครั้งซ้ำ ๆ กัน เช่น เมื่ออิเหนามาติดพันจินตะหราจนได้สมปรารถนาด้วยความทะนงในอำนาจของตนที่จะทำตามอำเภอใจให้ได้ ครั้นถ้าหากเราเริ่มมีสารไปถามตัวกลับเพื่อจะนัดวิวาทกับบุษบา อิเหนาก็ร้องว่า "อันระเด่นบุษบาดาหานั้น ถ้าวางามเท่าทันจินตะหรา" เมื่อคิดเช่นนั้นก็เท่ากับว่าได้ตัดสินใจแล้วว่าบุษบางามสู้จินตะหราไม่ได้ และตัดสินใจเลือกอยู่กับจินตะหราต่อไป โดยประกาศสละบุษบาว่า "อันการที่จัดแจงไว้อย่ามีอาลัยเลยกับข้า แม้นใครมาขอบุษบา จงให้ตามปรารถนาเช่นนั้น"

การตัดสินใจว่าบุษบางามไม่เท่าจินตะหรา เกิดขึ้นเพราะความหลงใหลในจินตะหราเท่านั้น และเป็นการปักใจยึดมั่นแม้ไม่รู้จริง เมื่อเกิดศึกกระหมังกุหนิงถ้าหากเราเริ่มมีสารให้อิเหนายกทัพไปช่วยดาหาก็อิเหนาก็ยังร้องซ้ำด้วยความยึดมั่นหรืออุปาทานอย่างเดิม แม้ประกอบด้วยความสงสัย ก็ไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลงอุปาทานนั้น

บุษบาจะงามสักเพียงไร

จึงต้องใจระตุทุกบุรี

หลงรักรูปนางแต่อย่างนั้น

จะพากันมาม้วยไม่พอที่

แม้งามเหมือนจินตะหราดี

ถึงจะเสียชีวิทีศรนั้น

ข้อความว่า "ไม่พอที่" และ "ก็ศรนั้น" เป็นความตรงข้ามที่แสดงว่าอิเหนาประเมินความงามของบุษบาไว้ต่ำกว่าจินตะหามากนัก ถ้อยคำที่อิเหนากล่าวแก่จินตะหราเมื่อจะลาไปนั้น จึงเป็นความจริงใจอย่างแน่แท้ แต่ก็ก็เป็นสิ่งที่อิเหนาได้พบในไม่ช้าหลังจากนั้นว่าผิดจากความเป็นจริง

อันลือข่าวบุษบาว่างามนัก

จะดีกว่าน้องรักนั้นหาไม่

เรื่องดำเนินต่อไปเมื่ออิเหนาล้างวิวาทของบุษบากับจระกาดำ โดยทำอุบายเผาเมือง ลักพานางไปไว้ในถ้ำ แต่ก็ต้องพลัดพรากจากกันเพราะองค์ปะตาระกาหลาบ้นดาลให้ลมหอบพาบุษบา จากไป และให้ปลอมตัวเป็นชายร่อนเร่ไปกับพี่เลี้ยงอีกสองคนถึงเจ็ดปี ส่วนอิเหนาซึ่งปลอมเป็น โจรป่าใช้นามว่าบันทึ ก็ค้นค้นค้นหาเรื่อยไปกระทั่งมาพบกันที่เมืองกาหลัง การที่อิเหนาออกมาจ ลักบุษบามาจากการวิวาท และติดตามไปอย่างไม่เห็นแก่ทุกข์ยากเมื่อลมหอบ บ่งชี้ว่าอิเหนามีความ ผูกพันแน่นหนักกับบุษบาเพียงไร จนตัดเยื่อใยต่อจินตะหราถึงขั้นล้มสัญญาที่จะกลับไปพื้นที่ที่เสร็จศึก เหตุการณ์นั้นนอกจากจะแสดงความสม่ำเสมอของลักษณะนิสัยของอิเหนาที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์มาตั้งแต่ต้น ยังเป็นสิ่งที่ชี้ถึงการของมนุษย์ที่จะบากบั่นต่อสู้เพื่อสิ่งอันตนตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง โดย มิได้หวังที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ด้วยการประนีประนอมกับอำนาจ ความผิดพลาดแต่หนหลัง และการได้บุษบามาอย่างผิดธรรมเนียม ทำให้อิเหนายังหวาดผวาวว่าจะถูกพรากจากนางอีก ในตอนที่ ความจริงเปิดเผย และกษัตริย์วงศ์เทวัญประชุมกันที่เมืองกาหลัง

ความแตกต่างระหว่างลักษณะนิสัยของจินตะหรากับบุษบาเป็นวัสดุสำคัญอันสัมพันธ์กับโครง เรื่อง เมื่อเทียบกับบุษบา จินตะหรานับว่าเป็นหญิงที่เก่งกล้ากว่ามาก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ กล่าวถึงความรู้สึกและการแสดงออกของอิเหนาเมื่อพึงใจจินตะหรา โดยไม่เน้นการแสดงออกของ จินตะหรามากเท่าฉบับรัชกาลที่ ๒ ซึ่งเน้นความเขี้ยววนใจของจินตะหรามากกว่า ดังเช่น เมื่อ อิเหนาแรกรู้จักจินตะหรา ฉบับรัชกาลที่ ๑ กล่าวถึงปฏิกิริยาของนางว่า

เห็นโฉมระเด่นมนตรี

งามล้ำไม่มีใครเปรียบได้

นางยอกรบังคมพระกวนไวยแล้วเป็นอนพัคตร์ไปไม่ค่อตา

ส่วนฉบับรัชกาลที่ ๒ กล่าวว่่า

เมื่อนั้น

จินตะหราวาดมีศักดิ์

เห็นอิเหนาเฝ้าคูอดสู่นัก

นางลักษณเอบหลังพระชนนี

พลางชม่ายชายเนตรดูเชษฐานัยนาแลสบกั้หลบหนี

หมอบเมียง เอียงอาย เป็นทางที่

.....

พ้พระชนนีศรีสมา

เหลือบไปปะ เนตรภูไทย

อดสำหิซเอารมณังคมคัล

เทวีชวยเซ็นสะ เทนใจ

.....

กัลยาอายเอียงเมียงมัน

ยั้งสะ เทนฤทัย ไหวห้าน

อิ เหนากุ เรบั้นแล้วกัมพักตร์

นอกจากนี้ตอนสร่งในสระหลังพิธีศพพระอัยกี เห็นชัดว่ารัชกาลที่ ๒ มีจริตมากกว่า

เมื่อนั้น

สร่งด้วยบิดุเรศมารดา

ลัดแลง เข้าแฝงพระชนนี

เห็นบุษบาบานละลานใจ

ครั้นปะอิ เหนากุ เรบั้น

ผันกอดสาสวรงค์กัลยา

เห็นไล่ลามตามติดชิดองค์

เวียนว่าย ไม่ไกลชนนี

จินตะหราวาตีเสนาหา

ครั้นเซษฐาคูณักก็อายใจ

กับฝูงสาสรี ไม่ห่าง ได้

ซ้ชานกามัลไนไปเต็ดมา

อกสันตระ เนกตกประหม่า

โยมาให้ ไกลภูมิ

ว่ายตรง เข้าหานางสาสรี

เทวีประหวั่นพรันใจ

(ฉบับรัชกาลที่ ๑)

เมื่อนั้น

แฝงไปบุษบงในคงคา

จิงยี่นกรซ้อเสอด ไปสัมผัส

พระแกลังแสรังสาควารี

ครั้นบาหยันผันหน้ามาตรง

แล้วเก็บโกสุมประทุมมาลัย

เมื่อนั้น

แย้มพรายชายช่า เลื่องนัยนา

จิง เสแสรังแกลัง ว่าพี่บาหยัน

อภัยศอดสู เป็นพันไป

พระ โฉมยงองค์อัสฎุแดหา

เห็นกัลยามาใกล้ก็ได้ที

นางสะ บังสะ บัด เบียงหนี

ให้ชลธีกองค้่นงคราญ

ก็ทำเป็นเสืองค์สร่งสนาน

มาประทานบาหยันกัลยา

จินตะหราวาตีเสนาหา

สบเนตรเซษฐาก้อายใจ

อะ ไรนั้นช่างพาเข้ามาใกล้

ทวนลัก โสหนิกตีพี่เลี้ยง

บัดนั้น	บาหยันยิ้มพลางทางทูลเถียง
ห่มได้แก่งพามาใกล้เคียง	พระมาเมียงอยู่เมื่อไรก็ไม่รู้
ชะรอยเป็นนาสนาของบาหยัน	เห็นคิดพันชั้นเชิงชอบกลอยู่
ปากขำว่าแม่นเหมือนหมอดู	โถมทรูย่ำกร้าวโกรธา
เมื่อนั้น	โถมยงองค์ระเด่นจินตะหรา
<u>ค้อนให้แล้วตอบจา</u>	เอาอะไรมาว่าเป็นนำขง
ช่างไม่เจียมตัวแต่สักนิด	เกลียดจริตกิริยาเหมือนบ้าหลัง
ว่าแล้วลัดแลงแฝงบ้าน	มายังที่อยู่พระชนนี
	(ฉบับรัชกาลที่ ๒)

ในฉบับรัชกาลที่ ๒ จินตะหราเป็นหญิงที่กล้าแสดงออก และมีส่วนรับผิดชอบในการที่มีศึกมาติดตาหา แต่นางก็หวังแต่ว่าจะสูญเสียอิเหนาไป ซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่ไม่น้อย กิริยาแองอนบั้นเบ่งที่จินตะหรมีต่ออิเหนาและบุษบา เมื่อมาเข้าพิธีอภิเษกจึงเป็นสิ่งที่เกินงาม และสร้างความกระอักกระอ่วนใจแก่อิเหนายิ่งมาก โครจเรื่องเช่นนี้ได้ชี้ว่าความผูกพันของอิเหนากับจินตะหราตั้งแต่แรกนั้นเป็นความผิดพลาดมากกว่าเป็นความถูกต้อง แม้ว่าความแค้นของจินตะหราที่ถูกอิเหนาทอดทิ้งนั้น มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน แต่ก็ไม่มากพอ หวังว่าพวกเราบันทึกให้เป็นประ โหมสุหรืฝ่ายชาวเป็นใหญ่กว่าบุษบาเสียอีก

จรรกาเป็นตัวประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง บทบาทของจรรกาไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ทศกัณฐ์และขุนช้าง เพราะจรรกามีบทบาทเพียงแค่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของศึกกะหมังกุหนิง ซึ่งทำให้อิเหนาได้มาพบกับบุษบา ถ้าจรรกาไม่ส่งคนมาลอบวาดรูปบุษบา วิหยาสะกา ก็จะไม่ได้พบรูปวาดนั้น หรือถ้าเป็นวิหยาสะกาที่ท้าวดาหายกบุษบาให้ แทนที่จะเป็นจรรกา ความรู้สึกเสียดายที่บุษบาไม่ได้กับอิเหนาก็คงไม่รุนแรง เท่ากับที่บุษบาต้องตกเป็นของจรรกา ซึ่งรูปขำนำซึ่งไปเสียทุกสิ่ง ความสนุกของเรื่องอยู่ที่เมื่อเสร็จศึกกะหมังกุหนิงแล้ว อิเหนาต้องท้อใจในใจอย่างหนักหน่วงด้วยความริษยาจรรกา และเข้าใจกับความผิดพลาดของตนเอง ในเวลาเดียวกันกับที่พยายามแสดงให้เห็นบุษบารู้ว่าตนมีใจปฏิบัติต่อนาง โดยที่บุษบาได้รักษาท่าทีวางเฉยอย่างเด็ดเดี่ยวมาตลอด จนอิเหนาต้องส่งสาส์นไปประชดว่า "ที่พลอยร้อนใจแทนทุกเวลา ฤาว่าสนาห้องจะต้องกัน"

ความน่าซึ้งของจรกาออกไปทางน่าขันเสียมากกว่า เพราะจรกาไม่ใช่ผู้ร้าย ไม่ได้บกพร่องทางจริยธรรมเช่นทศกัณฐ์และขุนช้าง ความอัปยศของจรกาเป็นวัสดุสำคัญที่ผู้แต่งใช้เพื่อสร้างความระทมทุกข์แก่อิเหนาและสร้างความขัดใจแก่คนทั่วไปในเรื่อง และความรู้สึกนี้น่าจะเป็นความรู้สึกของผู้อ่านด้วย ซึ่งแม้จะรู้สึกสอสมใจในความหลังพลาดของอิเหนาก็เห็นใจและให้อภัย เมื่อพิจารณาว่าเป็นความผิดเพราะความไม่รู้และความลุ่มหลงอย่างคนหนุ่ม

นอกจากความรูปชั่วของจรกา ซึ่ง "รูปร่างอย่างไพร่ใช้ระดู" และ "พิศโฉนเลาล้วนอัปยศ" แล้วจรกายังไม่ได้แสดงความสามารถในด้านใด เมื่อยกทัพมาหมายจะตีศึกบองคู้หมั้นก็มาถึงเมื่ออิเหนาเผด็จศึกราบคาบแล้ว และยังถูกอิเหนากลับแก้ง เช่นว่ากระทบเชิงข่มขู่เมื่อขบราในพิชัยชนะ กวีได้แสดงว่าจรกาเป็นผู้ใช้คร้ายคนหนึ่ง และให้ความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของจรกาอยู่ไม่น้อย เช่น เมื่อออกติดตามหาบุษบาที่อิเหนาลอบพาหนี เป็นความรู้สึกเศร้าโศกเสียดายและคั่งแค้น ชานให้เห็นใจ แต่ก็ไม่พอให้รู้สึกว่าอยากให้จรกาได้ครอบครองบุษบาอย่างที่ใจหวัง ข้อความตอนนี้อยู่ในรัชกาลที่ ๑ ขาดหายไป ส่วนอิเหนาคำฉันท์ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งแต่งตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จับความตั้งแต่อิเหนาพาบุษบามายังกำ มีบทราวของจรกาขณะออกติดตามนาง บทอิเหนาลอบขั้วนางให้คล้ายวิศกและหวาดหวั่นในป่าเขาและสัตว์ร้าย จนถึงอิเหนาฝันร้าย ใจความส่วนใหญ่ตรงกันกับฉบับรัชกาลที่ ๒ แม้แต่สำนวนความเปรียบเทียบ เช่น ที่เลี้ยงท้าวบุษบาที่แข็งขันต่ออิเหนาว่า "ซึ่งพันระดูคูปรี่- ดาดังสีขรี อันทัพบุระยภยชาย" ตรงกับพระราชนิพนธ์ว่า "ซึ่งพันจรกามา นี้ ดังกคิริออกจากทรวง" บทราวของจรกาในคำฉันท์แสดงความผูกพันอันลึกซึ้งต่อบุษบาซึ่งกวีบรรจุแต่งอย่างเอาใจใส่ไม่แพ้บทของอิเหนา เช่น เมื่อรำลึกถึงความหลังอันประทับใจเกี่ยวกับนางตั้งแต่เห็นรูปร่างมาถึงใช้บั้น เมื่อพบตัวจริงนางครั้งแรกขณะนางอัญเชิญพาน จนอิเหนาเข้าประครองซึ่งทำให้ซัดแค้นใจมาก

โอ้อ้อแลดวงบุษบาเอ๋ย

จะนิราศแรมจร

แต่เริ่มจะสมสุขสมร

นุชบ้างบมีเลย

อ้าแม่บร่วมรสจะสัม-

ผัสขึ้นกระมลเชย

นี่เนื่อว่าเวรกระไรเลย

แต่จะยลบเต็มตา

ปางส่งสุพรรณบัตรกล่าว

ก็บยลพินดา

เริ่มมยลแต่รูปอรเลขา

สกนธน้องคะเนชม

ไอ้บุญปางสมเด็จเสด็จ	วิไลศรีไพรพนม
ฝ่ายเริ่มแลทอดทฤษฎีชม	วิมลน้องบนสาธุ
ปางพี่แลบงสมรเดิน	พะพักพานมณีชู
เริ่มคิดว่าไอ้ออรพฐ	ดอกณแม่ที่ศรี
สาคัญว่าอัปสรเสด็จ	จรจากณราศี
ดูเดินประคองกินรี	ชรอ่อนช่อนองค์
บงพักตร์ที่สาคัญว่าจัน-	ทรเห็นพ้องนาง
บงคำที่สาคัญว่าวง	ศติแปลบยุคนธร
บงเกศที่สาคัญว่าปีก	ภมรมาศบวร
บงเนตรที่สาคัญว่าศร	กฤษณส่องแสงตา
บงกรรณที่สาคัญว่ากลีบ	ปทุมสร้อยกุสุมา
นาสาที่สาคัญว่ารา	อังกุสแก้วเอราวัณ
บงปรางที่สาคัญว่านวล	ลอออินทนาลจันทร์
บงโอษฐ์เพียงที่จะรับขวัญ	ว่าจะแย้มสุนทรอาณ
บงกัณธุ์ที่สาคัญว่าศอ	สุวรรณหงสขจร
บงพานที่สาคัญว่ากร	โอโยเรศอัมรินทร์
บงกันที่สาคัญว่าดวง	กมทมาศเมืองอินทร์
สบสรรพางคหิกจัน-	ตนาหนัก่านางแมน
ด้อยลอิ เหนาจรประคอง	สุพรรณภาชนายแคลน
แจ้งจิตว่าดวงสมรแสน	วิมลโถมเฉลิมองค์
พี่แค่นระเด่นประคองพี่	จะพิฆาตให้ผุยผง
ฤทัยที่แน่วจิตว่าวง	ศสุจรีตบรูฬาล

ในตอนที่ดินคว่ำไปในป่าเขา กวีใช้ฉันท ๑๙ พรรณาคความคั่งหน่วงใยของจรกาว่า

ไอ้ออริยหาบเหมลกรเริ่มทาบ

ท่มทรางพิลาบแสน

วิบโยค

อ้าแม่ปานจะนี้สุดาจะสุขฤ โศก
 โอ้เริ่มลาโอฆาตม์ ะทม
 อ้าแม่เคยสุข เสวยสวัสดิบุริรมย์
 บรางค์มาศมณีลม บพาน
 อ้าแม่เคยเสวยสุริยางคสรพตุงคาร
 จาเรียงนสานเสียง ระงม
 อ้าแม่ปานจะนี้สิริจะวิมลละลม
 วิรุณวิลม พะพักตร์

.....
 โอ้อ้อแลอระที่ทีกระคูลห้อยหา

จาบโห้หากร บพาน

จำนวนวันที่จรกาติดตามนาง ไป ๒ วันนั้นตรงกับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ทั้งนี้คงจะ
 อาศัยงานประพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอิเหนา ซึ่งแต่งมาก่อนรวมทั้งอิเหนาคำฉันท์นี้ประกอบการ
 พระราชนิพนธ์ โดยทรงดัดแปลงบางส่วน คือบทคราญของจกรการบริดกว่าในอิเหนาคำฉันท์ ดังนี้

จรกาเดินทางพลางคะเน	ถวิลถึงบุษยามารศรี
แสวงโยคโศกคล้ายพันทวี	โศกคราญคร่ำครำพัน
โอ้อ่าเสียดายดวงยิหา	งามเหมือนนางฟ้ากระยาหัน
ที่รักเจ้าเท่าเทียมชีวัน	หมายมั่นในองค์นงลักษณ์
จะได้น้อง ไปครองพารา	ให้เกื้อหน้าปรากฏทั้งยศศักดิ์
จวนจะ ได้สูสมภิรมย์รัก	มีหมู่ปรบักษ์มาหักราน

ในอิเหนาคำฉันท์ จรกาเฝ้าไปว่าอาจเป็นอิเหนาที่ลักพานาง แล้วเกิดความครั่น
 คร้ามละล้าละลัง แต่คิดว่าหากรู้ว่าเป็นอิเหนาแน่ก็จะอาศัยอำนาจท้าวดาหาและท้าวกูเรปันให้ลง
 โทษอิเหนาให้จงได้

<u>ครั้นคร้ามวราภทอิเหนา</u>	คุดองคัมจจุรา
ช่มทอดสกนธโศกา	คระพิลาบจาบัลย์
.....
ไอ้กูจะตามตึกมิตาม	กุนิคร้ามภทอิมัน
แม้มาตรผจญลจะศัลย์	ชิวกูบร้าง เป็น
ไอ้จ่าจะให้จิตประจักษ์	กิจแน่ตระหนักเห็น
มิใช่อิเหนาแลริเป็น	ริบื้อนบอมกั้น
ถ้าแท้ระเด่นแลกูจะฝ้าย	พยุเคินบุรีพลัน
ทูลท้าวดาหาแลกูเรบัน	ธล่อลวงระเด่นมา
จึงกุมกระทาศุโทษ	สหัสสมแก้ใจสา
แล้วกูจะได้อวรูปา	นิทรแนบถัจจง

แต่ในฉบับรัชกาลที่ ๒ จรคามมีลักษณะของอาจมากกว่า ทั้งไม่ได้คิดระวางผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ก็ตั้งใจจะเอาชีวิตเข้าแลกให้ปรากฏเป็นเกียรติยศไว้

จวนจะ ได้สูสมภิมย์รัก	มีหมูปรบักซ์มาหักราน
ลอบล้างกลางการภิเชกศรี	ตั้งทรวงที่จะแยกแตกฉาน
มันแกล้งรัชยาสาธารณ์	ท้าวการอาจงทะนงใจ
เป็นชายถามาหมั้นชาย	แม้นพบโฉมฉายอยู่ที่ไหน
จะพันตูลูกันจนบรรลัย	ให้ลือชื่อไว้ทั้งชาติ

บรรยากาศครั้งหลังของเรื่องอิเหนาก่อนเรื่องจะคลี่คลาย เต็มไปด้วยความเคลือบคลุม และกลางแฉง เพราะความไม่รู้ที่ยั่วล้อความจริง บันหยีและอุณากรรณเมื่อพบกันต่างก็สงสัยว่าจะใช้ผู้ที่ตนพะวงหาหรือไม่ ความก้ำกึ่งระหว่างใช่และไม่ใช่ในใจของอุณากรรณหรือบุษบานั้น ก็คือความหวังใจว่าอิเหนานี้มีที่รักอยู่ก่อนแล้ว ความแฉงใจต่ออิเหนานี้ ปรากฏในคำพูดของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่ศึกกะหมิงกุนหนึ่ง คือ ท้าวดาหาตรัสแก่สุทรานางว่า "แต่อิเหนาเขาจะมาทำไม ผิดไปเจ้าอย่าเจรจา พระเชษฐาให้สารไปก็ครั้ง เขายังไม่จากหมั้นทยา จนสลัดตัดการวิวาห์ สึกคิดพาราภิเพราะใคร เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติ ไนจะคลาดจากเมืองหมั้นทยาได้ ถึงมาตรจะ

มาก็จำใจ ด้วยกลัวภัยพระราชบิดา" และมาปรากฏในคำพูดของบุษบาภายหลังที่มาพบอิเหนา
เป็นภาษาว่า "จินตะหราชาติเป็นที่รัก ฤาจะหักเสนหามาได้" ครั้นเมื่อบุษบาบวชเป็นชี บันหยีพามา
อยู่ด้วย จนลอบมาลักกรีซที่สลักชื่ออุณากรรณไปและเข้าใจว่านาง เป็นเมียอุณากรรณ บุษบาขณะ เป็น
แอหนึ่งก็เคืองร้อนนัก แม้พี่เลี้ยงจะตั้งว่าบันหยีอาจจะ เป็น "พระเชษฐา" นางก็ตอบว่า

พระเชษฐาจะมาตามโย	ผิดทางที่ไปอย่าพาที
เมียท่านที่รักเป็นอกนิษฐ	จะภิรมย์ชมชดเกษมศรี
นับอะไรกับน้องผู้เตียนี่	จะมาเดินพทให้ยากใจ

การกล่าวสิ่งที่ขัดกับความจริงหรือที่เรียกว่าลักษณะยั่วล้อในบทละคร (irony) นี้ เป็น
สิ่งที่สืบเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของอิเหนาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในตอนต้นนั่นเอง ความ
เข้าใจผิดของบุษบาเป็นเพราะความไม่เชื่อมั่น ๒ ประการ คือ ไม่เชื่อมั่นในความรักของอิเหนา
และไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ซึ่ง ได้เคยถูกปฏิเสธมาแล้ว เมื่อเรื่องคลี่คลายความเข้าใจผิดตั้ง
กล่าวได้ถูกหักโงก และความจริงก็ปรากฏอย่างชัดเจนหนักแน่นและขึ้นบานสมกับที่ลงแรงใจแรง
กายอดทนบากบั่นค้นคว้าอยู่นาน การค้นพบคนที่รักจึง เท่ากับการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นด้วย

ความเหมาะสมของอิเหนากับบุษบาเป็นวิเศษสุด" ๓ ส่วนหนึ่งที่ผู้แต่งวางไว้ ผ่านความคิด
เห็นของตัวละคร ทั้งผู้สูงศักดิ์และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน แม้ท้าวดาหาซึ่งยกบุษบาให้จรรภาก็เพราะ "ได้
อายุประชาชนเป็นพันไป" ในการที่อิเหนากระทำ "ดั่งหงส์ไม่จงชลธิ ราชสีห์หนัก" สุรกานต์" ความ
อายและความแค้นนี้ทำให้คิดว่า "ไม่เสียดายสร้างศอัสฎุหยา" แต่ในส่วนลึกความรู้สึกเสียดายใน
ข้อนี้เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของกษัตริย์วงศ์เทวาทุกองค์ ดั่งท้าวกูเรบั้นท้าวดาหาเมื่อจะตั้งการ
สยมพรว่า "นี่ตั้งเจ้าแก่งเอาบุตรไปท่มหึ่งเสียที่คงคาลัย" แต่ท้าวดาหาที่จวนใจเพราะ ไม่อาจค้น
คำ เมื่อเกิดเหตุและอิเหนามาแก้สงสัย ท้าวกูเรบั้นก็ออกปากว่า "ถึงจะพาไปจริงก็เป็นไร ห่อเห็น
ก็จะ ไม่ผิดนัก ด้วยได้ตุนาหงันกันมา ทั้งประยูรวงศาภิสมศักดิ์ ใจหนุ่มกลัดกลุ้มด้วยความรัก สุดคิด
จึงลักเอานางไป"

ความงามเลิศอย่างพิถีพิถางของอิเหนาและบุษบาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความ
เหมาะสมที่เห็นอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นการสืบทอดขนบวรรณคดีตั้งแต่สมัยอยุธยา อย่างไรก็ตาม

ความงามของตัวละครเอกมักสอดคล้องกับคุณสมบัติอันเป็นความดีด้วย สำหรับบุษبانั้น ภายในรูปโฉมงดงามน่าอัศจรรย์จนชายที่เห็นเพียงภาพวาดของนางยังสับสน นางก็มีความมั่นคงต่อหน้าที่อย่างพิถีพิถาง เช่นกัน ไม่มีข้อความใดที่บุษบาได้แสดงความขมขื่นที่ต้องแต่งงานกับจรรยา และคืนวันที่จะได้อยู่กับอิเหนา บุษบาไม่เคยแสดงความหั่นไหวในรูปโฉมของอิเหนาเช่นจินตะหรา แม้เมื่ออิเหนาลักพา นางก็พยายามอ่อนน้อมให้พากลับ เพราะเหตุผลที่นางกล่าวกับพี่เลี้ยงว่า "เมียเขาเขารักร่วมชีวิต สารพันแจ้อยู่กับใจพี่" และ "เสียแรงเกิดมาเป็นนารี จะช่างชิงสามีท่านหาไม" สิ่งที่บุษบายึดมั่นคือการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง เมื่อพี่เลี้ยงแนะนำให้อ่อนน้อมต่ออิเหนา เพื่อจะไม่ต้องกลับคืนไปอภิเษกกับจรรยาให้ "...อดสูเทวาในราศี" เพราะ "เกิดมาเป็นปิ่นกษัตริ์ ไม่ควรที่จะให้ต้องเป็นสองชาย" บุษบาก็กล่าวว่าจะสู้ตายถ้าจะต้องอยู่กับประตู่ ด้วยเหตุนี้ นางจึงกล่าววิงวอนแก่อิเหนาว่า

ถ้าพระหากกลับคืนไปพารา	จึงจะ เห็นจริงว่าปราณี
อย่าให้อาย โพร่ฟ้าประชาน	คะคนจะ ค่อนว่าน่าบัดสี
ตัวน้องสี เป็นสตรี	ยากที่จะ ไว้ตัวกล้านินทา

ส่วนอิเหนานั้น การละเมิดประเพณีทั้งสองครั้ง คือการปฏิเสธการแต่งงานกับบุษบาไปผูกพันกับจินตะหรา และการล้างวีรบุษบาที่จรรยาในครั้งนี้ ล้วนกระทำเพื่อสนองความปรารถนาอันเร้าร้อนใจ อิเหนาแตกต่างจากกษัตริย์วงศ์เทวาที่เป็นบุพการี ตรงที่ไม่เคยใส่ใจว่าความเหมาะสมของชาติตระกูลเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ กล่าวได้ว่าอิเหนาใช้แต่หัวใจเท่านั้น และไม่มีเหตุผลใดจะมาลบเลือนความปรารถนาของอิเหนาได้ ด้วยเหตุนี้คุณธรรมของอิเหนาก็คือ ความซื่อตรงต่อตัวเอง แม้จะต้องหนีออกจากเงื่อนโซ่ของสังคม ความเป็นชายหาให้อิเหนาสามารถสนองความปรารถนาของตนได้โดยไม่ต้องหั่นไหวต่อคำครหา แต่คุณธรรมของอิเหนาและบุษบาที่มีตรงกันก็คือ การเผชิญต่อความทุกข์ยากอย่างอดทนและอดกลั้น และคุณธรรมนี้ทำให้รักษาความมุ่งมั่นของตนไว้ได้ ความมั่นคงต่อรักอันฝังใจของคนทั้งสองจึงมีชัยเหนือความผ่านพ้นของกาลเวลา

สำหรับบุษบานั้น นอกจากเหตุผลที่ว่า "ชายใดได้ต้องจาครองกัน" ความปิติพิศุทธิ์ที่นางมีต่ออิเหนาได้เกิดขึ้น เมื่อตกเป็นชายาของอิเหนา แม้ไม่เคยเชื่อมั่นในความรักของอิเหนาก็เชื่อมั่นในความรักของตน จุดมุ่งหมายเดียวที่คนทั้งสองมีตรงกันก็คือการ ได้ยุติความพลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก

แม้บุษบาต้องเผชิญกับความมืดมน ความเคลือบแคลง ความหวาดหวั่น และการรอคอย อย่างไม่รู้ว่า จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ต้องต่อสู้กับความอ้างว้างและการแก้ปัญหา แต่ก็ยังได้อาศัยกรีซที่องค์ปะดาระกาหลายระทานให้เป็นเครื่องช่วยประคับประคองให้รอดจากอันตราย

กวีได้แสดงภาพแห่งอุปสรรคและความทุกข์ เพื่อเน้นคุณธรรมของความมานะบากบั่น เมื่ออิเหนาไปแก้สงสัย มีคำพรรณนาความรู้สึกของนางว่า "แต่ละห้อยคอยหาพระโลมยง จนเย็นลงบุหร่งร้องก้องเสียง ไม่เห็นกลับคืนหลังจากวังเวียง นางห่างเพียงจะวินาศหาวาตีญญาณ์" เมื่อลมหอบมีบทพรรณนาที่แสดงถึงความอัปยศทางกายภาพท่ามกลางธรรมชาติอันมีลักษณะสองด้าน คือ เป็นมิตรและเป็นสิ่งชานหวาดหวั่น ดังคำประพันธ์ว่า

ว่าแล้วก็พากันคลาไคล	ดำเนินในแนวป่าหนาศรี
บุหลันทรงกลมดนมตราศี	เหมือนจะชานให้ลีลาไป
ลมหวานอวลกลิ่นบุหงา	หอมตรลบอบมาในป่าใหญ่
เหมือนเมื่ออยู่ในถ้ำอาไฟ	รายรินชื่นใจด้วยมาลา
คิดพลางนางทรงกันแสงรำ	ชะรอยกรรมทำไว้เป็นนักหนา
เดินพลัดก้าจัดจากพารา	มาอยู่คูหาค้อยคลายใจ
มิสามาซ้าให้จำจาก	พลัดพรากก้าทองผ่องใส
อกเอ๋ยไม่เคยเดินไพร	เคยส้าราญแต่ในพระบุรี
ครั้งนี้ตกไร่ไต้ยาก	ลาบากชอกช้ำบทศรี
แต่เกือกจะรองก็ไม่มี	จะเหยียบย่างจรลี้กลไค
จ้าคิดจึงจ้าลีลา	เจ็บบาทานกักร้องให้
ข้างย่องจ้องจุงกันคลาไกล	มรดาจะไปก็ไม่มี
ไต้ย็นสาเนียงเสียงบักซา	ร้องชมจันทร์อาอยู่อึ้งมี
เหมือนจะถามข่าวมาด้วยปรานี	มารศรีได้ฟังวังเวงใจ

ความทุกข์ยากของอิเหนา เมื่อเทียบกับบุษบาแล้วนับว่าน้อยกว่าเพราะความเป็นชายผู้มีฝีมือ และมีที่รักใคร่ผูกพันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีสิ่งใดทำให้อิเหนาตัดใจเสียจากบุษบาได้ การปลอมแปลงกายของทั้งสองฝ่ายเป็นการอำพรางความจริงจากสายตาผู้อื่น และได้อำพรางซึ่งกันและกันด้วย

แม้เมื่อใกล้ชิดกันต่างก็หวางถึงผู้ที่อยู่ในใจและหมกมุ่นอยู่กับความผูกพันนั้น ดังคำประพันธ์ว่า

ซึ้งหม่มพวงดวงบุหงา	ช่อช้อยช้อยระย้าอยู่ไส
บ้างค้อมบานกลีบแยมแนมโบ	ทุกพรรณมิ่งไม้มากมี
สัหยอกหยอกเข้าอุณากรรณ	สำคัญว่าบุษยามารศรี
แล้วเก็บพวงบุปผามาลี	ยื่นเข้าเข้าชีไปมา
อุณากรรณก็คิดถึงพระพี่	บันยัคคิดถึงชนิษฐา
ต่างชลเนตรคลอนัยนา	ต่างพันทักตราหนักัน
แกลัง เบือน เชื้อนชมมิ่งไม้	เหตุยวิโยค โศกศัลย์
แล้วท้อซึ้งซึ้งใจจรจรัล	เสด็จเลียบขอบคั่นสระมา

แม้กล่าวได้ว่าปาฏิหาริย์ หรือการบันดาลจากเทพเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของ โศรก เรื่องก็ต้องกล่าวด้วยว่าเป็นเพียงส่วนประกอบที่ไม่อาจบดบังลักษณะนิสัยของตัวละครได้ บทบาทของเทพเจ้า เป็นทั้งการสร้างอุปสรรคและช่วยลดอุปสรรคในชีวิตของตัวละครลง ได้บ้าง ไม่ได้บ้างไม่ต้องทุกข์ทรมานจนเกินไป เช่นอุณากรรณเมื่กริษประทานทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรบพุ่งมาก่อน จึงประคองตัวให้รอดพ้นอันตรายมาได้ เมื่อเทียบกันขุนช้างขุนแผน ซึ่ง โชคชะตาของตัวละครขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และการตัดสินใจในขอบเขตจำกัดของความหยิ่งรู้ของมนุษย์ท่ามกลางความผูกพันของ เหตุการณ์และ เงื่อนไขอันใหญ่โต กว้างขวาง ก็ให้ความรู้สึกสะเทือนใจลึกถึงต่อการที่มนุษย์ต้องตกเป็นเครื่องเล่นของชะตากรรม อย่างยากฝ่าฝืนได้ แม้กระนั้นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็ยังคงดำรงอยู่

ในขุนช้างขุนแผน ลักษณะ นิสัยของตัวละครและความพลิกผันของ เหตุการณ์นับเป็นสิ่งสำคัญ ต่อเรื่องไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

ในความหมายระดับแรก ความขัดแย้งที่เห็นเด่นในสมุทรโฆษคำฉันท์ก็คือ ความขัดแย้งของมนุษย์กับธรรมชาติ แต่ในระดับลึก หรือความหมายอีกชั้นหนึ่งความขัดแย้งระดับแรกเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายใน คือการที่มนุษย์จะต้องต่อสู้และ เอาชนะธรรมชาติภายในของตน และ เรียกร้องให้ศักยภาพของคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นท่ามกลางความคับขันของชีวิตซึ่งตกอยู่ในกำมือของความเป็นความตาย

เมื่อคิดว่าสถานการณ์ที่สมุทรโฆษราชาและพันทุมดี เทวีต้อง เผชิญนั้น ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากกษัตริย์ทั้งสองจะ ไม่มีพระขรรค์วิเศษนำพาไปสู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ ก็อาจกล่าวได้ว่า เครื่องค้าภายนอกอาจนำไปสู่ความยุ่งยากได้ และมนุษย์พึงสำนึกถึงความอ่อนด้อยของตน จึง ไม่มีหลักประกันอันใดสำหรับความมั่นคงของชีวิต นอกเสียจากการสร้างสมความองอาจแกร่งกล้าของจิตใจที่กล้าเผชิญต่อความทุกข์และข้อจำกัดของชีวิต ป่าหิมพานต์จึง เป็นวิสัยอุปสรรคส่วนหนึ่งที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของอุปสรรคและความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ด้วย มิใช่มุ่งแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อันเป็นส่วนประกอบส่วนผิวเผินเท่านั้น

ในขุนช้างขุนแผน ขอบเขตอันกว้างขวางของอุปสรรคแห่งชีวิตก็คือ ระบบสังคมของมนุษย์เรานี้เอง ความรัก ความชิง ความอาฆาตพยาบาท ความหวัง ความสมหวัง ความผิดหวังคับแค้น ความกลัว ความกล้า เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของตัวเองและฝ่ายปฏิบัติ ที่ล้วนแต่มีเหตุผลชวนให้เห็นใจเมื่อบังเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความเข้าใจนั้นเกิดจากเหตุการณ์ย่อย ๆ มากมายที่ร้อยเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เหมาะเจาะ หลายแก้วเป็นลูกกัพร้า แม้พ่อถูกราชภัยถึงชีวิต เพราะ "บกพร่อง" ในราชการจนถึง "ขัดพระทัย" ก็มีความมุ่งมั่นจะเป็นทหารเหมือนบิดา มารดา จึงตามมาฝากให้บวชเณรเพื่อเล่าเรียนกับอาจารย์ของบิดา ได้รักกับหญิงงามชื่อพิมพ์ลาไลย จนได้เสียกัน หลายแก้วต้องสึกมาแต่งงาน เพราะนางพิมพ์รับเข้าด้วยกลัวแม่จะยกให้ขุนช้างผู้มีฐานะ เป็นเศรษฐี พิมพ์ลาไลยเลือกหลายแก้วผู้ยากจนเพราะความรูปร่างมีเสน่ห์ด้วยวาจาคมคายไพเราะ แต่หลายแก้วก็ต้องจากไปทั้ด้วยการเพ็ดหลอของขุนช้างเพื่อนเก่านั่นเอง ซึ่ง ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก เพราะ เป็นเชื้อสายขุนนางและความมีทรัพย์สิน เสร็จศึกหลายแก้วกลับมาสู่เรือนด้วยศุขขุนแผนซึ่งเป็นเครื่องหมายความสำเร็จครั้งแรกในการเริ่มต้นชีวิตรับราชการ พร้อมกับลาวทองภรรยาคนใหม่ซึ่งเป็นบ่าเห็นใจของชัยชนะ ชัยชนะครั้งนี้ทำให้หลายแก้วเด็กหนุ่มได้เปลี่ยนสถานะ เป็นขุนนางและต้องผูกพันกับระบบมากขึ้น เป็นชัยชนะที่ทำให้บรรลุความใฝ่ฝันที่มุ่งหวังมานาน แต่ก็ทำให้ต้องสูญเสียนางพิมพ์เมียรักที่เห็นอกเห็นใจกันมาตั้งแต่ยังทุกข์ยากให้แก่ขุนช้าง ซึ่งคอยฉวยโอกาสจากผลของการใช้เล่ห์กลของตนซึ่งประจวบกับปัจจัย ๓ ประการ คือ ความมั่งคั่งของตนที่ล่อใจนางศรีประจันมารดาวันทอง (ชื่อใหม่ของคุณพิมพ์ลาไลย) ได้สำเร็จ ความหึงหวางของวันทองต่อลาวทองจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ความหุนหันพลันแล่นของขุนแผนที่ระแวงความซื่อตรงของเมียรัก และพะวงในลาวทองเมียใหม่

เหตุการณ์เหล่านี้สอดคล้องกันดีพอเหมาะอย่างสมเหตุผล วันทองรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ผิดหวัง จนก้าวร้าวระรานเอากับขุนแผนเพราะสู้ดสู้รักชาติไว้คอยท่าฝ่าแมงกุกเขี่ยนตีเจ็บปวดเพียงใด ก็ฝืนทนไม่ยอมเข้าหอกับขุนช้าง วันทองมิได้เตรียมใจไว้ว่าจะมีหญิงอื่นเคียงคู่มากับผิว และไม่เห็นคำนึงถึงประเพณีการศึกที่ฝ่ายชนะจะได้รับผู้คนและทรัพย์สิน ไม่ได้เลียวใจว่าภรรยาคนใหม่ นั้นเป็นหน้าตาและความภาคภูมิใจของสามีซึ่งได้พิสูจน์ความสามารถของตนเป็นครั้งแรก วันทองเฝ้ารอคอยหลายแก้วเป็นที่พึงเพียงประการเดียว ความหวังนั้นเป็นความหวังอันเต็มเปี่ยม และไม่ได้เผื่อความคิดว่าจะผิดหวังไว้เลย

ส่วนหลายแก้วนั้น เมื่อได้เปลี่ยนเป็นขุนแผน มีความตระหนงและภูมิใจในตนเองมากขึ้น แต่ก็ยังมีสิ่งที่ระทบไม่ได้ฝังอยู่ลึก ๆ คือความรู้สึกว่าด้อยที่ไร้ทรัพย์สิน ดังเปล่งวาจาถึงขุนช้างที่ออกอาการหาโดยหักหาญน้ำใจเพื่อนว่า "บังอาจน้อยหรือมารื้อหอ ปลุกเร้านคร่อมต่อเล่นง่ายง่าย" และเมื่อมีเหตุให้เข้าใจว่าเมียรักหลบหลู่ไม่เกรงใจก็บรามว่า "ชั่วดีที่ก็ได้เป็นผัวเจ้า หาได้ช่วยเรามาเป็นผัวไม่ อย่าหนักไปนักมักขัดใจ มาตีปลาหน้าไซให้เสียปลา" แต่ก็กลับหาให้วันทองเสียใจและโต้ตอบอย่างถ้อยดีไม่แพ้กัน

การกระทำตามอารมณ์ด้วยความพะวง จะปกป้องศักดิ์ศรีของตนด้วย เข้าใจว่าสามีเป็นอื่น ทำให้วันทองประกาศตัดขาดขุนแผนก่อน คำประกาศนี้ทำให้ขุนแผนตีความว่าวันทอง "พาลด่าลาวทองบ้องปิดไว้ จนได้ทะเลาะตัดรอนกู่" เพราะ "คบชู้แช่เล่มไว้เต็มใจ" ความรักและความหวังของวันทองจึงพังทลายลง

.....

เสียแรงน้องครองตัว ไม่มีหม่อม

ดูจ ไซ่ฝิ่ง ไว้ในศิลา

แต่พระพายมิได้ชวยมาหัดต้อง

สงวนตัวท่าฝ่าไว้เท่าไร

จะโทษผัวว่าชั่วกระไรได้

ที่นี้แลหน้าเป็นทาศราม

สารพัดตัดเด็ดสวารีจขาด

โอ้อ่าพ่อหลายของเมียอา

ดังแวนทองส่องสว่างพระเวหา

อุดสำหรับซ่อนเร้นทั้งเรือดไร

ตัวน้องราศีหามีไม่

พอได้พบผัวก็เกิดความ

สาแก่ใจวาจาเราหยาบหยาม

ผัวห้ามยังฮึกไม่เห็นภัย

ประมาทหนักหักบ่นไม่ทนได้

ตั้งไม้สูงสุดเหมือนไม้พืงใคร	ลมประหลัยพานพัดก็พั้งลง
ไอ้แต่เนื้อก้านทองเอ๋ย	ไม่ควารเลยที่จะแหลกเป็นผุยผง
จะครองตัวไว้ใโยให้คืนคง	เสมือนหงส์ปีกหักลงปลัดคม
สุดสิ้นสีทองที่มองแผ้ว	จะกลายเป็นกาแล้วเพราะขึ้นชม
เชื้อหงส์หงส์เผ่าจะพาจม	เพราะคารมจึงได้ร้อนระคายใจ
เจ้าประคุดหนุนท้ายของเมี่ยงแก้ว	ลับแล้วเข้าเหินหาเห็นไม่
.....
ผิดแล้วห่อหลายพลอยทิ้งขว้าง	จะหลีกเลี่ยงอายขุนช้างกระไรได้

ความรักนั้นบ่งชี้ความหลังพลาดเพราะรู้ไม่เท่าทันชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ ในเวลาเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านประจักษ์ว่า ความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเพราะมนุษย์ไม่อาจสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ในจังหวะเวลาอันเหมาะสม เพราะกรรมเป็นสิ่งที่ยุติบายได้ว่าเกิดจากข้อจำกัดทางปัญญาของมนุษย์

พร้อมกันนั้น ถ้อยคำอันเนื่องด้วยความทุกข์สาหัสจนหญิงสาวที่แรกออกเรือนตัดสินใจฆ่าตัวตาย ก็ได้แสดงพฤติกรรมสำคัญประการหนึ่งของตัวละครนี้ คือการยอมรับความผิดของตนโดยไม่ขัดหอดต่อผู้อื่น แม้การหาทางออกอย่างง่าย ๆ ด้วยความตาย จะได้บ่งชี้ความอ่อนแอของวันทอง แต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าความรักและผูกพันต่อขุนแผนมีอิทธิพลต่อจิตใจของวันทองมากเพียงไร นอกจากนี้ยังบอกถึงความขัดแย้งของมนุษย์อีกประการหนึ่ง เกิดจากอำนาจความครอบงำของความเชื่อทางสังคม เช่นค่านิยมและแบบแผนที่กำหนดไว้แล้ว ดังเห็นได้ว่า การที่วันทองเห็นว่าความตายเป็นสิ่งประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ เป็นเพราะเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งว่า

แต่อายุเพียงนี้มีสองผ้า	แสนซ้ำแสนถ้อยทุกเส้นผม
มีแต่จะอับอายไม่วายตรม	ชีวิตสิ้นดินนรกก็ขี้ลื้อ
ความเจ็บเท่าไรจะรู้หาย	ความอายเมื่อไรจะสิ้นชื่อ
ตั้งหมึกสักปากไว้ที่หลังมือ	ยังจะร้อรักรูปไปโยมี
ตายเสียตายเกิดประเสริฐกว่า	คว้ำได้เชือกลากมาจากที่
ยกมือกราบงามลงสามที	ชาตินี้ห้องพลัดห่อหลายแล้ว

กลัวอายุจะตายไปคอยท่า
อย่าให้อ้ายขุนช้างมาวิ๊ว

ชาติหน้าขอพบต่อหลายแก้ว
.....

การเลือกความตายเป็นเพราะการเลือกนี้เป็นหนทางเดียวที่แสดงว่าวันทองบงการชีวิตของตนเองได้ อย่างไรก็ตามในเมื่อวันทองฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเพราะสายทองมาช่วยไว้ ก็แสดงว่าในการดำเนินชีวิต มนุษย์มีทางเลือกไม่มากนัก ถึงกระนั้นก็ตามค่านิยมของสังคมมิใช่สิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง และก็ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในแง่อุดมคติผู้หญิงพึงชื่อตรงต่อสามี มีรักเดียวใจเดียว ผู้กระทำตามอุดมคติได้สำเร็จย่อมได้รับความนับถือยกย่อง น่าสังเกตว่านางทองประศรี นางศรีประจัน และนางเทพทอง เมื่อสามีตายก็มีสามีใหม่ โดยเฉพาะนางทองประศรีซึ่งต้องชดเชยให้ราชภัย ไปกับลูกชายเพียงลำพัง ยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ แม้ไม่มั่งคั่งร่ำรวย

ดูเหมือนว่านางศรีประจันจะไม่ได้คำนึงถึงวันทองในภาพของหญิงในอุดมคติ เพราะนางได้ให้ความสำคัญแก่ค่านิยมอีกประการหนึ่ง คือความมีหน้ามีตาเพราะมีทรัพย์สิน ค่านิยมนี้กระตุกความโลภมากกว่าความเห็นอกเห็นใจ อย่างไรก็ตามการที่วันทองมีลักษณะผิดแผกจากหญิงในอุดมคติ เพราะไม่อาจฝ่าฝืนอำนาจของผู้อื่นนับแต่แม่และสามีทั้งสองคนซึ่งต่างก็ข้อยแย้งกันไปมา ก็เป็นสิ่งที่สังคมทำความเข้าใจได้และไม่ถึงกับเดียดฉันท์ ยกเว้นแต่พระพันชาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ซึ่งทรงลงความเห็นว่าเป็นมูลเหตุของการวิวาทของขุนนางของพระองค์ ความที่ทรงปักใจว่าวันทองเป็นหญิงชั่วที่ "แล่นไปแล่นมา" ระหว่างชายสองคนทำให้ทรงมองข้ามความรับผิดชอบของขุนแผน ขุนช้างตลอดจนหลายงาม ซึ่งข้อยแย้งแม่มาให้พอ เพื่อแก้แค้นทดแทนพ่อเลี้ยง

คุณงามความดีของวันทอง ในสายตาของผู้เล่าที่เชื่อมโยงกันในช่วงตอนต่าง ๆ ของเรื่องอันถ่ายทอดสู่ผู้อ่านนั้น เป็นคุณงามความดีที่ตัวละครสำคัญได้สังเกตเห็น ไม่ว่าจะขุนแผนหรือขุนช้างแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณงามความดีในกรอบของค่านิยมในสังคมไทยนั่นเอง คือ ความอดกลั้น อดทน ความมั่นคงต่อความรัก ความมีเมตตา และการให้อภัย

ตัวเอกของเรื่องคือขุนแผน ในส่วนลึกแล้ว ไม่ได้ประณามวันทอง เพราะเข้าใจความจริงและข้อจำกัดของนาง ดังที่กล่าวกับนางทองประศรี เมื่อจะลักวันทองจากเรือนขุนช้าง เพื่อแก้แค้นที่

ขุนช้างพรากลาทางไปจากตน ว่าวันทองนั้น

จะว่าข้าก็ข้าทุกสิ่งไป

เมื่อเกิดหนึ่งวันถึงสุพรรณพบ

นางเล่าความตามจริงทุกสิ่งมี

แล้วหันหันมาเสียจากห้อง

ผูกคอโยนโจนเจ็บสะอื้นโอย

ถึงอย่างนั้นก็ยังมั่นในความหลัง

ต่อคิดใคร่ครวญดูจึงเห็นดี

ก็แจ่มจบอยู่ว่าใจไม่หน่ายหนี

ลูกเสียทีถือโทษกระทำโทษ

วันทองร้องไห้ไม่วายโยย

ระบมโอยเจ็บช้ำระกาใจ

จะซิงซังเฉยลูกหาเป็นไม่

ขุนแผนมีใจเป็นธรรมพอที่จะยอมรับกับตัวเองว่าตนมีส่วนรับผิดชอบในความผิดของเหตุการณ์ เพราะข้อเท็จจริงที่ขุนแผนกล่าวกับตนเองในตอน ๑๔ ว่า "วันทองอดสำครองไมตรีท่า จนเล็กที่กลับมาได้ถึงบ้าน มาเกิดเหตุเป็นเหตุเภทพาล หักหาญให้เสียไมตรีมิตร เพราะกูเองเด็ดด้านทานหัน บุกบั่นถือโทษเอาเป็นผิด" แต่ขุนแผนก็ยังต่างจากวันทองตรงที่ทะนงในศักดิ์ศรีมากจนต้องปกป้องศักดิ์ศรีไว้ด้วยการกล่าวประณามผู้ที่ทำให้ศักดิ์ศรีของตนลดหย่อนลงในสายตาของสังคม การแสดงอำนาจของขุนแผนในตอน ๑๔ หลังจากที่ตัดใจวันทองเป็นสิทธิ์ขาดแก่ขุนช้างแล้ว ได้รวมถึงการกล่าวตำหนิเสียตีสันทองด้วย ความก้าวร้าวทางวาจาต่อวันทอง ได้ปรากฏซ้ำในตอน ๑๗ เมื่อขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง แต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้วันทองได้โต้ตอบคัดค้านเป็นครั้งแรก จนขุนแผนต้องจำนนต่อถ้อยคำ และใช้มนตร์สะกดให้นางยอมตามออกไป บทโต้ตอบในตอน ๑๗ นี้เป็นที่ชื่นชมกันมากเพราะผู้แต่งใช้ความเปรียบที่เหมาะสมเข้มข้น แสดงความผูกพันที่ขุนแผนและวันทองมีต่อกัน ทั้งความหวนคืนของความรักในหนหลัง ความขมขื่นคับแค้นเพราะความผันแปรที่ทั้งสองมีส่วนรับผิดชอบอยู่ การปะทะของอารมณ์ชื่นชม อาลัย เสียหาย น้อยเนื้อต่ำใจ และโกรธเกรี้ยว ในความรู้สึกของตัวละครแต่ละตัวแสดงความรักซึ่งและความมีชีวิตของตัวละคร ว่าถูกกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพียงใด และให้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์ในขณะนั้นและที่จะดำเนินต่อไป

ดูคล้ายว่าสิ่งที่ผลักดันขุนแผนให้ทำหยาบต่ออาญาแผ่นดิน คือความแค้นต่อขุนช้าง แต่ความรักวันทองก็เป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งของความแค้นนั้น แม้ขุนแผนมิได้ตั้งคำถามต่อความเป็นธรรมของการปกครอง เพราะลงความเห็นว่าขุนช้างเป็นต้นเหตุทั้งหมด แต่ขุนแผนก็ต้องยอมรับว่าการ

เป็นปฏิบัติการต่อขุนช้างในครั้งนี้เป็นการต่อสู้กับระบบด้วย ทั้งนี้ย่อมแสดงว่าชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมนั้นแยกขาดจากกันไม่ได้

เมื่อเทียบกับเรื่องอิเหนา การต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคของอิเหนา บรรลุผลสำเร็จด้วยใจอันมั่นคงหนักแน่น การปลอมตัวเป็นโจรป่าเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ความสำเร็จของอิเหนาเกิดขึ้นด้วยความพากเพียรของตนเอง แต่อิเหนาก็ยังต้องอาศัยกริชทองคำปะดาระกาหลาประทานไว้ แม้ไม่อาจปฏิเสธว่าอิเหนามีฝีมือรบเป็นเลิศ แต่บทละครพระราชานิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ก็ได้แสดงว่ากริชนั้นมีอิทธิฤทธิ์อย่างพิเศษเหนือกว่าอาวุธโดยทั่วไป ดังเช่นในตอนศึกกะหมังกุหนิง อิเหนาเอาชีวิตท้าวกะหมังกุหนิงได้ด้วยกริช ภายหลังที่ต่อสู้กันด้วยหอกและกระบี่แต่ไม่แพ้ชนะกัน การเปลี่ยนอาวุธเป็นกริช ก็เพราะอิเหนา

เห็นระตูต่อตีมีศักดา	คงทั้งศาสตราอาวุธ
ท้วงหนที่ไล่ไ้วว่อง	เพลงกระบี่ดีคล่อง เป็นที่สุด
ยากที่ใครจะรอดต่อยุทธ์	เป็นบุรุษผู้หนึ่งในแดนไตร
จากจะสังหารผลาญด้วยกริช	ซึ่ง เทเวศร์ประสิทธิ์ประสาทให้

อย่างไรก็ตาม กริชเทพประทานนี้มีได้มีลักษณะ เป็นอาวุธวิเศษอย่างชัดเจน บทละครได้แสดงว่า การเล่าเรียนฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยอันสำคัญของชัยชนะ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า "ประสิทธิ์ภาพ" ของอาวุธ ดังมีข้อความบรรยายถึงการ "ศึกษา" ของอิเหนาว่า

อันศิลปะศาสตร์สำหรับภษครีย์	ทุกสิ่งสารพัดหัดหา
ร่ำกริชกระบี่ชื่ออาชา	ศึกษาซ่อมเล่นไม่เว้นวัน

ถึงแม้ว่าเป็นชนบของนิยายโบราณที่ตัวเอกมักต้องมีอาวุธวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พระรามมีพระแสงศร ซึ่งส่งอิทธิพลมาถึงพระสมุทรโฆษ ในสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้น ที่แสดงฝีมือแผลงศรอย่างอัศจรรย์ในพิธีสุมพร แต่ก็เห็นชัดว่า ในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเรียนรู้เป็นคุณสมบัติสำคัญของตัวเอก สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลายมิได้กล่าวถึงการใช้อาวุธวิเศษแก้ปัญหาในอิเหนา ความพิมาศของท้าวกะหมังกุหนิง เป็นเพราะความประมาทกั้ทั้งกับความเพื่องหล้า

เพราะฝีมือ ดั่งบทละครกล่าวว่า เมื่ออิเหนาทำสู้ด้วยกรีซ ท้ากะหมังกุหนิงก็รับด้วยความยินดี

เมื่อนั้น	ท้ากะหมังกุหนิง เรื่องศรี
ได้ฟังชื่นชมยินดี	ครั้งนี้เหนาจะวายชนม์
อันเพลงกรีซชวามลายู	กุสสันหัดไม้ขัดสน
คิดหลวงซักกรีซฤทธิธ	ร้ายราทาถลมารยา

เมื่อกล่าวถึงอิเหนา บทละครอธิบายไปในเชิงของความเชื่อชาตในการรบ มากกว่าที่จะเห็นปาฏิหาริย์จากอาวุธ ดังนี้

เมื่อนั้น	ระเด่นมนตรีชาวสุนาม
พระกรกรายฉายกรีซติดตาม	ไม่เข็ดขามคร้ามถอยคอยรับ
<u>หลบหลีกไวว่องป้องกัน</u>	<u>ผัดผันหันออกกลอกกลับ</u>
<u>ปะทะแทงแสรังทาสทับ</u>	<u>ย่างกระหัยบรุกไล่มิได้ยั้ง</u>
<u>เห็นระตถอยเห่าก้าผัด</u>	<u>พระกรายกรีซแทงอกตลอดหลัง</u>
ล้มลงคว่ำดินสิ้นกำลัง	มอดม้วยช้ำงปลดปลง

ความพากเพียร ในการฝึกฝนตนและ เรียนรู้วิชาปรากฏชัดยิ่งขึ้นในขุนช้างขุนแผน ซึ่งตัวเอกอาจเรียกได้ว่าปราศจากสิ่งค้ำจุนภายนอก การตีดาบฟ้าพื้นของขุนแผนมิได้เป็นเพียง เหตุการณ์ที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุก โลก โศกเท่านั้น แต่เป็นวิสัยที่บ่งชี้ว่าตัวละครมีความบากบั่นและ ใช้ศักยภาพของตนเป็นประโยชน์ในการต่อสู้อุปสรรคของชีวิตอย่างเชื่อมั่นในตนเอง เพียงไร

ในขณะที่ขุนแผนสร้างตัวเองขึ้นจากการเรียนวิชาจนหาญกล้าว่าตนเป็นคนเต็มวิชา ขุนแผนก็ต้อง เรียนรู้ความลึกซึ้งในจิตใจมนุษย์รวมทั้งจิตใจของตนเองด้วย ในขณะที่ต้องเผชิญกับความพลิกผันของ เหตุการณ์อันตนมิอาจควบคุมได้ทั้งหมด เมื่อมีพลังผลักดันทางอารมณ์รุนแรงจนต้องต่อสู้กับระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่า จำต้องอยู่นอกระบบของสังคม ขุนแผนก็ได้รับความรักอันดุจดั่งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ครั้นวันทองครรภ์แก่ ความรักต่อบุตรในครรภ์ทำให้จิตใจอ่อนโยน อารมณ์สงบเยือกเย็นลง จนขอเข้าสู่ชีวิตอย่างองอาจด้วยเชื่อมั่นในความชอบธรรมของ

พฤติกรรมของตน ทั้งเชื่อมั่นในความเที่ยงธรรมของพระมหากษัตริย์และกฎหมายแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในประการหลังนี้เป็นส่วนประกอบของความเชื่อมั่นประการแรก เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะคาดหวังได้เต็มที่ การเข้ามาบดขยี้คดีจึงเป็นการเสี่ยง แต่ขุนแผนได้ไตร่ตรองแล้วว่า การเข้าสู่คดีด้วยตัวเอง โดยมีได้ถูกจับกุมนั้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ ซึ่งน่าจะได้รับความกรุณา นอกจากนี้หากแพ้คดี ซึ่งย่อมจะต้องถูกลงทัณฑ์อย่างรุนแรง อาจถึงชีวิต เพราะได้สู้รบกับทหารหลวง ก็จะยอมรับโทษนั้น ดังที่ขุนแผนกล่าวกับวันทองว่า

จะขอให้พระพิพัฒน์ท่านบอกส่ง	ลงไปอยุธยาหาสถาน
สารภาพรับผิดคิดให้การ	ด้านทานข้อฟ้องของขุนช้าง
เหตุด้วยตัวเราเข้ามาหา	มิได้ไปจับมาแต่ปากกว้าง
โทษทัณฑ์นั้นแล้วจะเบาบาง	เห็นมีทางช้างจะกรุณา
<u>เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์นั้นใด</u>	<u>ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า</u>
<u>ได้ก้อน้ำพระพิพัฒน์สั่งจา</u>	<u>จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม</u>
ถือตามคำโบราณท่านว่ามา	ว่าร้ายน้ำเข้าหาจรเข้าใหญ่
<u>ยากง่ายตายเป็นประการใด</u>	<u>ให้เป็นไปตามกรรมที่ทามา</u>

ความคิดว่าพร้อมจะรับโทษทัณฑ์ ไม่ว่าจะหนักหนาประการใด เกิดขึ้นด้วยความสำนึกในสถานะของข้าแผ่นดิน โดยเฉพาะได้เป็นขุนนางซึ่ง "ได้ก้อน้ำพระพิพัฒน์สั่งจา" ขอบเขตของการต่อสู้ของขุนแผนจึงเป็นขอบเขตอันกว้างใหญ่ เพราะไม่ใช่การต่อสู้ในเรื่องส่วนตัวเท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้ที่กระทบกระเทือนกับอำนาจการปกครอง การที่ขุนแผนอ้างถึงกรรม ทำให้เห็นขอบเขตอันยิ่งใหญ่ของการต่อสู้นั้น แม้อาจคิดได้อีกอย่างหนึ่งว่า แนวคิดเรื่องกรรมทำให้มนุษย์ลดการวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านระบบที่ครอบงำตนอยู่ แต่หากพิจารณาความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็เห็นว่า ระบบการปกครองอันเด็ดขาดแข็งแรง เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนสามัญ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ความสำนึกในหน้าที่ต่อระบบ (แสดงออกด้วยความยึดมั่นในสัจย์บัญญัติ เมื่อก้อน้ำพระพิพัฒน์สั่งจา) ประกอบกับความเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเอง ทำให้เกิดความมองอาจกล้าหาญที่จะเผชิญเคราะห์กรรมในขอบเขตอันกว้างใหญ่นั้น โดยไม่หวั่นว่ามีอะไรเกิดขึ้น

การต่อสู้ของขุนแผนและวันทอง จึงเป็นการต่อสู้ที่แสดงความยิ่งใหญ่ในจิตใจมนุษย์ ที่สามารถปลุกปลอบตนเอง ให้นัยนัยค่อพายุของอุปสรรคอันพัดกระหน่ำ เพื่อให้ได้บรรลุถึงสิ่งที่หวัง ความตายของวันทองในตอนท้ายเรื่อง เกิดขึ้นเพราะ วันทอง ไม่กล้าพอที่จะยืนยันความจริงในใจที่ "จะว่ารักขุนช้างกระไรได้ ที่จริงใจนั้นไม่รักแต่สักนิด รักพ่อลูกห่วงดังดวงชีวิต" ความกล้าของ วันทองถูกลบด้วยความกลัวต่ออำนาจอันมหาศาลของผู้ปกครอง ซึ่งทำให้พะวักพะวงว่า "แม้ทุลฉัตร จะพิโรธไม่โปรดปราน" ทางออกอย่างง่าย ๆ แต่ก่อความยุ่งยากอันใหญ่หลวงแก่ชีวิตเกิดขึ้น เพราะคิดว่า "อย่าเลยจะหูลเป็นกลางไว้ ตามพระทัยท้าวจะแยกให้แตกฉาน" คำตอบนี้สำหรับ วันทองมีความหมายว่าจะยอมรับบัญชาทุกสิ่ง แม้จะขัดกับความปรารถนาในเบื้องลึกของตน แต่ก็มี คำเท่ากับ การเลือกความตาย

ความพินาศในชีวิตของวันทอง จึงเป็นสิ่งชวนสลดที่ให้ความประทับใจ เพราะเป็นความ พ่ายแพ้ต่อชะตากรรมอันแสดงถึงข้อจำกัดและความอ่อนด้อยของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ใหญ่โตเกิน แก้อไข ความพยายามอันล้มเหลวของจมีนไวยที่จะรักษาชีวิตแม่ไว้ด้วยการเสี่ยง เข้าขอรับพระ ราชทานโทษ ทั้ง ๆ ที่ได้รับพระราชทานแล้ว เป็นเพราะความกลัวของพระยายมราชต่อพระราช อาญา ความกลัวนี้เป็นความกลัวของคนที่อยู่ในระบบซึ่งผู้ปกครองมีอำนาจอันพ้นจากความสงสัย ทุกประการ บทเสภาได้แสดง เหตุการณ์อันโกลาหลอย่างน่าสลดในตอนประหารวันทอง ดังนี้

ครานั้นท่านพระยายมราช	<u>เห็นประหลาดก็กลัวอยู่ตัวสิ้น</u>
ผลกรรมวันทองจะต้องพัน	จึง เผอิญคิดกันให้ผิดไป
พระ ไวยเดินไปด้วยบาทา	นี่ใครซึ่ม้ามาน่าสงสัย
โบกธงหลังม้ามาแต่ไกล	<u>มิใช่พระ ไวยที่กลับมา</u>
<u>แน่แล้วพระ ไวยเข้าไปหูล</u>	นเรนทร์สุกริ้วโกรธว่าไม่ช้า
หากเราก้ไม่ดีที่ซึกซ้า	เร็ว เหยยเอามารับฆ่าพัน
เพชรฆาตราชมัลเข้าย้อยุด	ลุดวันทองกลัวอยู่ตัวสิ้น
เหลียวมาเรียกผ้ากลัว เขาพัน	ขุนแผนดันโดดข้ามผู้คุมมา
ขบพันกันก่อวันทองไว้	ขุนช้างร้อง ไปชิงไว้หา
เพชรฆาตดาบยาวก้าวย่างมา	ขุนแผน โทมถาค่อมเมียไว้
ลุดคร่ำครว้กันอยู่ต้นดิ่ง	พันผิงถูกขุนแผนหาเข้าไม่

ดาบยู่บู๊หับยับเยินไป	เข้าลุ่มรุมจุกได้ขุนแผนมา
ขุนแผนฮึดฮัดกัดฟันเกรี้ยว	บิดตัวเป็นเกลียววางกุหา
เพศผาดแก่งดาบวาบามา	ย่างเท้าก้าวมาแล้วหันลง
ต้องควันทองขาดสะบั้น	ชีวิตดับดับพลันเป็นผุยผง
พอพระ ไยถึง โหนโจนม้าง	ตรง เข้ากอดดินแม่แน่นิ่งไป
ขุนแผนก็ล้มลง หึงย่น	บึ้มจะ ไม่คืนชีวิตได้
ขุนช้างล้มนั่งกลิ้งอยู่ไกล	บ่า ไพรใหญ่ น้อยก็ขุนาย

ภาพลักษณ์ของ วันทอง ในสายตาพระพันษาแตกต่างจากภาพลักษณ์ในสายตาดาวละครอื่น ๆ และแตกต่างจากวันทองที่ผู้อ่านได้รับรู้ผ่านการตีความของผู้แต่ง ผู้แต่งได้ใช้ผู้เล่าที่ล่วงรู้กระบวนการตัดสินใจของตัวละครตีแผ่การตัดสินใจภายหลังความขัดแย้งในใจของวันทองอย่างสมเหตุสมผล องค์ประกอบเช่นนี้ทำให้วันทอง เป็นตัวละครที่มีชีวิต มีสัมผัสรับรู้สุขทุกข์ มีความหวาดกลัววิตกกังวล บรรณาคามสุขสบาย และห่วงใยผู้ที่ตนรัก ลักษณะเด่นของวันทองคือ ความละเอียดอ่อนที่ทำให้รับรู้ต่อความดีของผู้อื่น เมื่อประกอบกับการไม่ลืมหินความผิดของตัวเอง วันทองก็มีน้ำใจเมตตา และให้อภัยได้โดยไม่เคียดแค้น ในภาวะที่ขาดไร้หลักประกันและสิ่งค้ำจุนในชีวิต เพราะ ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้า หรือแม้แต่อำนาจทางสังคม วันทองได้รักษาความดีไว้ได้ตลอดมาอย่าง ไม่เหลือเชื้อ

พระราชอำนาจอันเด็ดขาดกว้างใหญ่ของพระพันษาที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ ทำให้พระองค์ทรงสร้างความหวาดกลัวแก่ข้าแผ่นดินชั่ว ๆ กันอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะ เมื่อทรงพระพิโรธ พระพันษาเป็นตัวละครตัวเดียวในเรื่องที่ทำได้ที่มีลักษณะเพียงด้านเดียว (flat character) เนื่องจากโครงเรื่อง ไม่ได้เรียกร้องความซับซ้อนในลักษณะตัวละครของพระพันษา ความโกรธของพระพันษาเพราะความเข้าพระทัยผิดที่ตัดกับความจริงซึ่งผู้อ่านได้รับรู้ เป็นเครื่องหมายของอำนาจแห่งผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจอยู่เป็นปกติ ความรับรู้ของพระองค์จึงเบาบางผิวเผินแปลกแยกออกไป การแสดงอารมณ์ของพระองค์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และบัญชาชะตาชีวิตของไพร่ฟ้าอย่างไม่มีข้อแม้ เมื่อปักพระทัยว่าวันทองเป็นหญิงชั่วถึงขนาด "หนักแผ่นดินกูจะอยู่โย อ้ายไวยมิงอย่าหน้าว่ามารดา" ก็รับสั่งให้ประหาร แต่กัพระราชทานโทษให้เมื่อจมีนไวยเข้าไปขอเพราะ "ได้หาดีมีความชอบ" ซึ่งยังตอบแทนได้ "มิถึงชอบที่ขอบใจ" เท่านั้น ในระบบการปกครองซึ่งความจงรัก

กักตักจากขุนนางมีความสำคัญต่อความมั่นคงของพระราชอำนาจ ความสัมพันธ์ส่วนตัวของแม่กับลูก อาจรู้ใจความหมาย แต่เพื่อหล่อเลี้ยงน้ำใจของนักบวชทรงยกเล็กคัตตสินโทษของแฉ่งที่ทรง ประณามว่า "กาลกิณีเหี้ยมเหี้ย" ให้เป็นรางวัลได้ ชนิดที่ "ถ้าผิดจากนี้แล้วกูไม่ให้ ใครขอก็จะ หลอยมาอาสัญ" การที่พระราชอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถกำหนดชี้ชะตาและความเป็นความตาย แก่ข้าแผ่นดิน ทำให้ไม่มีคำอธิบายใดจะเหมาะสมเท่ากับความเป็นความตาย เป็นไปของชีวิตต่อเนื่องกันมาหลายชาติภพ

ความยิ่งใหญ่จุดเจตนาของพระพันชาเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย เมื่อเทียบกับเรื่องอิเหนา พระพันชาก็มีบทบาทอย่างเดียวกับองค์ปะดาระกาหลา ซึ่งบันดาล โชคชะตาแก่นุชย์ แต่มีความซับซ้อนกว่าตรงที่อำนาจของพระองค์เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับระบบการปกครองและสังคมชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามการบันดาลนั้นก็เปิดโอกาสที่มนุษย์จะได้เปิดเผยทั้ง ข้อจำกัดและศักยภาพของตน ขอบเขตของอำนาจและอุปสรรคที่ตัวเอกในขุนช้างขุนแผนจะต้องต่อสู้ในเชิงใหญ่กว้างขวางไม่แพ้อิเหนา ผกผันพลิกแพลงยิ่งกว่าสมุทรวชิราวุธ ทั้งปราศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เช่นที่ปรากฏในนิทานสั่งสอนหลักธรรมทั่วไป เนื้อหาอันยิ่งใหญ่ของ ขุนช้างขุนแผน ก็คือความโหดร้ายของชีวิตซึ่งแสดงข้อดีของมนุษย์และ เชิดชูคุณค่าทางจิตวิญญาณของบุปผชน

ในขุนช้างขุนแผน ขุนช้าง เป็นตัวละครฝ่ายปฏิกษซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความพลิกผันของ เหตุการณ์หลายต่อหลายครั้ง ความพลิกผันนั้นได้กระทำให้ชีวิตของตัวเอกหักเหจากความสุขสู่ ความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ คือ ทรากันทองจากขุนแผนเสียสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อขุนแผนไปทัพ และ ครั้งที่สองลูกันทอง ไปโดยพลการเมื่อขุนแผนติดคุกเพราะที่ไร้อธิที่หลอกลวง ทิ้ง ๆ ที่ตั้งแต่แรก นั้นวันทองไม่เคยมีใจรักขุนช้างแม้แต่น้อย แต่เมื่อจำต้องเป็นเมียขุนช้าง ก็ค่อยมีใจผูกพันต่อขุนช้าง ทีละน้อย มิใช่เพราะความจำเป็นของสถานการณ์ที่ไม่อาจพึ่งพาผู้ใดได้เท่านั้น เหตุผลอีกส่วนหนึ่ง ก็คือความสุขสบายเพราะทรัพย์สินและข้าทาสบริวาร และความเอาอกเอาใจของขุนช้างที่ยกย่อง ให้เกียรตินางรวมทั้งความซื่อสัตย์ในความรักที่ไม่เคยแผ่แก่หญิงอื่นแม้ชนบทรวมเนียมของสังคม จะเปิดทางให้ ทั้งมีทรัพย์สินมากพอที่จะหาหญิงมาปรนเปรอได้ไม่ว่าขุนช้างจะรูปชั่วเพียงใด การที่ ขุนช้างมีรักเดียวใจเดียวให้แก่วันทองและจดจ่อผูกพันอาหารในทุกข์สุขของนางทุกสิ่งไปนั้น นับว่า เป็นคุณสมบัติภายในที่ซ่อนอยู่ในความอับลัษณ์

สิ่งสำคัญก็คือ ชุนซ้างให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและความรู้สึกมั่นคงในชีวิตแก่วันทอง เมื่อเทียบกับขุนแผนซึ่งวางอำนาจและระบายอารมณ์โกรธแค้นด้วยพรุสวาท ชุนซ้างก็ให้ความสบายใจปลอดภัยได้มากกว่า ดังที่วันทองรำพันเมื่อจะจากเรือนในตอนที่ ๑๗ ว่า "จะจากเจ้าเหมือนดังว่าชาติลมลอย อ่าหมายคอยเลยว่าเป็นตัว" แต่วันทองก็ทนความดึงดูดอันมีพลังของความเสน่ห์ร้อนแรงอันฝังใจที่มีต่อขุนแผนไม่ได้ เพราะเป็นความปรารถนาแต่ดั้งเดิมที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของวัยสาว แม้เมื่อมนตร์ที่ขุนแผนสะกดให้นางคลายแค้นเสื่อมลง ความรักต่อขุนแผนนั้นก็ยังมีพลังกำลังพอที่จะทำให้วันทองปลงใจที่จะติดตามฝ่าฟันอันตรายไปด้วย ส่วนความรักที่วันทองมีต่อชุนซ้างนั้น เกิดจากความเห็นอกเห็นใจในความอดทนที่ดีของชุนซ้าง ประจวบกับวันทองตกอยู่ในสถานะที่คิดว่าตนไม่มีหนทางใดคืนกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับขุนแผนอีก โดยเฉพาะเมื่อขุนแผนถูกขังลี้มในคุกเสียสิบห้าปี ครั้นชุนแผนได้รับพระราชทานโทษ โปรมมีความดีความชอบก็มีได้คิดว่าจะแย่งวันทองกลับคืน จนจมน้ำใจเกิดวิวาทกับชุนซ้างและผูกใจเจ็บพอเลี้ยงกับน้อยใจแม้จึงไปบังคับขู่เข็ญเอาตัวแม่มาเพื่อแก้แค้น

ความสำคัญของชุนซ้างต่อโครงเรื่องจึงเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมและความขัดแย้งของตัวเอก แต่ชุนซ้างก็เป็นตัวละครที่มีชีวิตจิตใจรอบด้าน พฤติกรรมที่น่าขงและไร้จริยธรรมของชุนซ้าง เกิดขึ้นด้วยแรงผลักดันของความด้อยในชีวิต นับตั้งแต่รูปโฉมอันอัปลักษณ์ขนาดที่พระพันมาศตรัสว่า "ใครจะเอาเป็นผ้าเชากลับอายุ หัวหูเหมือนควายที่ตกปลัก" จนถึงความไร้วิชาความรู้ ไม่มีฝีมือลายมือในการรบท่ง ชุนซ้างเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองจนกลายเป็นขี้ขลาดและเอาตัวรอดอย่างไร้ศักดิ์ศรี ความมั่งคั่งซึ่งเป็นบ่มเด่นของชุนซ้างจึงมักเปิดโอกาสให้ชุนซ้างใช้ทรัพย์สินเป็นปัจจัยที่จะนำความสำเร็จมาให้ เมื่อมีลู่วางที่จะกระทำดีชุนซ้างจึงไม่มีนิสัยที่จะสะกดกลั่นความต้องการของตนไว้ แม้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายบางประการเพราะไม่อาจกระทำอย่างตรงไปตรงมาซึ่งหน้าได้ อย่างไรก็ตามชุนซ้างมิได้มีสติปัญญา เล่ห์กลที่แต่งขึ้นจึงเป็นเล่ห์กลสั้น ๆ แต่กล่าวได้ว่าชุนซ้างมีจังหวะและโอกาสอันดีที่อนุญาตให้ประสบความสำเร็จ และจังหวะนั้นเป็นความประจวบเหมาะอันเกิดจากข้อด้อยของผู้อื่น เช่น กรณีที่ได้วันทองหลังพลายแก้วได้เป็นขุนแผน

ผู้แต่ง ได้แสดงว่าชุนซ้างก็มีหัวใจที่เที่ยงบุกุชคนธรรมดาทั่วไป แต่ข้อด้อยหลายประการดังกล่าวแล้วทำให้ชุนซ้างหาทางออกอย่างน่าขง ด้วยความที่ชุนซ้างไร้ความสามารถใน

การสู้รบและใช้กลวิธีที่ไม่ตรงไปตรงมากับผู้อื่น ความรู้สึกหวาดระแวงในอาณาจักรขุนแผนและวันจลย เหตุผลไปตามความเขลาทำให้ขุนช้างฉวยโอกาสกราบทูลใส่ร้ายขุนแผนเพื่อทำลายล้าง เสียก่อน

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมหลายครั้งของขุนช้าง เช่น การประทุษร้ายเพื่อน การข่มขืน วันทอง การทรยศหลายงามหมายจะฆ่าเสียเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ลูกของตัวเอง ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่รุนแรงทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามก็มักสร้างภาพอีกด้านหนึ่งของขุนช้าง ให้ดูน่าชื่นด้วยกริยาอาการที่ เลื่อนเปื้อนเหล่าไหลไม่มีสง่าราศี บทตกเหล่านี้คล้ายจะเป็นการทดแทนอารมณ์ของผู้อ่านที่เอา ใจช่วยฝ่ายตัวเอก เช่น เมื่อขุนช้างถูกมนตรีอาหารของขุนแผนขณะ จะพิสูจน์ตัวหน้าในการพิจารณา คดี ตอนที่ ๒๒

ขุนช้างอืดอืดให้ชังใจ	พอก้าว ไบ้หะลักออกราดผ้า
เป็นขามขามปามลงกลางศาลา	คนฮาแตก เอนระ เนนไป
ลูกขุนวันิ่งหึ่งศาลา	เหม็นกว่าขี้หมาอายหน้าไพร่
ขุนช้างแลดูเมื่อยิ่ง เสียใจ	ขี้ไหลทรุดนั่งลงหึ่งยี่น
โอ้อ่าวันทอง เจ้าห้องแก้ว	ขี้เปื้อนผ้าแล้วสิ้นหึ่งผืน

การแสดงพฤติกรรมของขุนช้างที่เป็นบทตก อีกแง่หนึ่งช่วยลดความรุนแรงของพฤติกรรม นั้นลง ได้ไม่น้อย เช่น เมื่อวันทองถูกขืนใจให้เข้าหอกับขุนช้าง (ตอนที่ ๑๓) ศรีประจันช่วยจุดด้วย เกิดความมอลหม่านอีกทีก็และทุลักทุเล ดังจะยกมาบางส่วนดังนี้

ตีขี้ต๊าง ไม่วางมือ	มึง ไม่ไบ้จริงหรือกูหาพิง ไม่
วันทองร้องแซ่แม่ขืนใจ	แม่ข้าไหว้ชาวบ้านนาเมาดู
ตาผลหัวล้านอยู่บ้านไกล	ตกใจว่าขโมยมาแทงหมู
ฉวยหอกออกมาคาประตู	ร้องว่าสู่มันหาอย่าละกัน
ศรีประจันชังใจว่าอายผล	การกล่อไรของมึงนั่น
อ้ายหัวล้านนอกชนลูกนครัน	ใครแทงหมูของมันจึงร้องไป ๆ

ขุนช้างคิดว่าแม่ยายดำ	ฟ้าที่เกิดฉันทาได้แหงไม่
ส่งวันทองมาช้ำอยู่ไซ	ศรีประจันชด์ใจอ้ายบ้ากาม
ผินหน้ามาลูควันทอง ไบ	ผ้าหลดชด์ใจอยู่งุ่มง่าม
มาถึงไม้เลียบเหยียบถูกชาม	ชามแตกมันก็ปามเอาดินแก
ศรีประจันร้องว้ายกูดายหา	ยกขาขึ้นแกวง์เลือดแดงแจ๋
มันก้อยพันกั้จิงอีรังแก	วันทองฉายแครงค์ยุดแน่นไว้
มือหลุดจากแครงค์แม่ลากไป	ขึ้นบนหอใหม่อยู่วุ่นวาย
พัลวันเข้าไปในประคูดู	วันทองลากกูผ้าห่มหาย
ขุนช้างโผนมานัยน์ตาลาย	หลงจูบแม่ยายเข้าสองที
ศรีประจันนั่งกนหลักอกด้าน	อ้ายหัวล้านโสโครกกะ โลกผี
ขุนช้างร้องว้ายตายครั้งนี้	หลงขี้แม่เมียเข้าเสียวการ

ในความขบขันนั้น มีแง่มุมของความน่าสะท้อใจอยู่ด้วย ความพ่ายแพ้ของวันทองคือความจริงของชีวิตที่มนุษย์ไม่อาจกำหนดควบคุมทุกอย่าง ได้ตั้งใจหวัง วันทองต้องตกอยู่ในสภาพ ถูกพันธนาการในบทอัศจรรย์อันน่าขันและน่าสมเพช ดังนี้

วันทองถีนาง เข้ากลางอก	พลัดตกจากเตียง เสียงดังหลุง
ขุนช้างผูกกลับขึ้นทับพุง	สายมุ้งขาดสิ้นดินแทบตาย
มุ้งพันวันทองดั่ง ไซ่พอก	กูดายใจ ไม่ออกอ้ายฉิบหาย
ขุนช้าง ไซ่คว้านัยน์ตาลาย	มุ้งพันุนายอยู่สิ้นที่
.....
ขุนช้าง เลิกมุ้งที่พันตัว	พันไว้แต่ทำให้มีช่อง
.....
วันทองหลุดผุดนั่งหึ่ง มุ้งพัน	ขุนช้างงกกันเข้าจ่างคอ
ปล้ำล้มจมเตียง เสียงต้ำเอือก	วันทอง เลือกตาฟาตาบ่อหลอ
อัศจรรย์หัวล้านเฟนตกปรอ	เสียงจ้อไหลซาบอาบแผ่นดิน
กึ่งปลาดีใจโล่ผุดไหล	แต่ล้วนตัวโตโตเข้าเคล้าหิน
เทโพเทพาเที่ยวหากิน	ว้ายวารินช้แรกแทรกถึงหิน

วันทองหมองศรีมีแต่ทุกข์	ข้างขุนช้าง เป็นสุขสำราญรื่น
รักนางพ่าง เพียง จะกลั้กลั่น	หญิงอื่นหมั่นแสนที่ไม่รัก
เงินทอง ไม่น้อยร้อยกระบุง	หิ้งมุ้ง จะให้ เจ้าบุญหนัก
ไปไหนก็มีให้ เจ้าเหนื่อยหัก	ซื้อผ้ารักต่างข้างหลาย

บทชานชั้นเช่นนี้ทำให้ผู้รับถอยห่างจากเหตุการณ์ และมีความรับรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นกว่าการร่วมอารมณ์โศกจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวละคร ความขบขันบนความทุกข์ของตัวละครแม้ไม่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจจน "ผูกพันกับคนผู้นั้นในทางอารมณ์" แต่อารมณ์ชั้นเช่นนี้ "จะต้องมีลักษณะที่มีใช้อารมณ์รุนแรง" (เจตนา นาควัชระ ๒๕๒๑: ๘๕-๘๖) ในที่นี้จึงเห็นได้ว่าผู้แต่ง ได้แสดงความอุปลักษณ์ของชีวิตอย่างคนที่เข้าใจโลกด้วยสีลาอันอ่อนคลาย การแสดงฉากขบขันนี้ภายหลังความคับแค้นใจอย่างถึงที่สุดที่วันทองประจักษ์ว่าความรักของตนกับขุนแผนต้องพังทลายลงจนหมดอาลัยในชีวิตและพยายามฆ่าตัวตายนั้น ทำให้เห็นว่าความทุกข์ของชีวิตนั้นยังไม่สิ้นสุดและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย ด้วยสีลาของอารมณ์ชั้นบทเสภาได้ชี้ว่าโลกดำเนินไปด้วยการข่มเหงรังแกกันเช่นนี้เป็นธรรมดา บทเสภาได้กล่าวต่อไปถึงข้อชดเชยที่วันทอง ได้รับจากความสูญเสีย เป็นข้อชดเชยทั้งทางทรัพย์สินและความมั่นคงทางใจ

การมองความอุปลักษณ์ของชีวิตด้วยอารมณ์ชั้นเช่นนี้เป็นสิ่งสลบฉากความเคร่งเครียดบีบคั้น และเป็นลักษณะของวรรณคดีชาวบ้านที่ราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรับเข้าไป อย่างไรก็ตาม ไม่อาจกล่าวได้ว่าขุนช้างเป็นเพียงตัวประกอบเพื่อประโยชน์ของการเชิดชูตัวเอก และช่วยให้เรื่องดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายเท่านั้น ลักษณะนิสัยของขุนช้างซึ่งมีความสม่ำเสมอตลอดเรื่องทั้งส่วนดีและส่วนชั่ว ล้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของตัวละครอื่น และเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งไม่อาจจะเลยกันได้ ยิ่งขุนช้างมีชีวิตจิตใจมากเพียงใด ความมีชีวิตจิตใจของวันทองและขุนแผนยิ่งปรากฏชัดเพียงนั้น เพราะมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยว และเป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวได้ว่าขุนช้างและขุนแผนมีส่วนสร้างความเข้าใจต่อมนุษย์ได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน หากแต่เป็นลักษณะเด่นคนละด้านเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นบางลักษณะก็เป็นลักษณะร่วม เช่น ความรัก ความหวงแหน ความกริ่งเกรงหวาดหวั่น หากพินิจนิสัยที่แตกต่างกันเพราะองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในของชีวิตที่ผิดแผกกันทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย

หากพิจารณาลักษณะของตัวเอกในแง่อำนาจและการใช้อำนาจ ขุนแผนก็มีอำนาจจาก ความรู้อันเนื่องด้วยการเรียนรู้ อำนาจของขุนแผนเชื่อมโยงกับหน้าที่และหลักการในชีวิตซึ่งสัมพันธ์ กับสถานะของตน ส่วนอิเหนานั้นแม้มีคำพรรณนาถึงความมหัศจรรย์ของการถือกำเนิดซึ่งปรากฏ เป็นความปั่นป่วนของธรรมชาติและ เทวดาดันดวงศมาประทานกริชให้ ก็มีอำนาจเนื่องจากความ พากเพียรฝ่าฟันอย่างอดทนต่อทุกข์และมีมือการรบอันได้ฝึกฝนมาอย่างดีเลิศมากกว่าอิทธิฤทธิ์

เมื่อเทียบกับอิเหนา พระอภัยมณีเป็นตัวเอกที่เห็นชัดว่าหากชนบของนิยาย โบราณยิ่ง ไปอีก เรื่องพระอภัยมณี ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกำเนิดของตัวละครที่แสดงบุญฤทธิ์ เช่นในนิยายที่นิยม กันในสมัยอยุธยาทั้งราชสำนักและชาวบ้าน ดังเห็นได้ในรามเกียรติ์ สังข์ทอง สังข์ศิลป์ไชย ไชย ทัต เป็นต้น ซึ่งเมื่อก้าวถึงตัวละครตอนขึ้นต้นบท มักมีคำแสดงฤทธิ์ประกอบอยู่เสมอ เช่น จากบท ละครนอกครั้งกรุงเก่า

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - เมื่อนั้น | พระสุรารสังข์สิทธิ์ฤทธา |
| พระจิงพิณพิจารณา | ว่าเครื่องเอามาไม่ชอบใจ |
| - เมื่อนั้น | พระสุรารสังข์สิทธิ์ฤทธิไกร |
| ครันได้พาศึกดีใจ | ชานโถมทราญัยรจนา |
| - เมื่อนั้น | องพระไชยะทัตฤทธิไกร |
| จึงมาทรงม้าอาชาไน | รับไวย์ดาร์เนิงเหมือนโยธา |
| - เมื่อนั้น | องพระไชยะทัตฤทธิไกร |
| เห็นพระสีหามาแต่ไกล | ออกไปกราบไว้วันทา |

พระอภัยมณีมีกำเนิดเป็นโอรสกษัตริย์ ความจำเป็นที่ต้องครอบครองราชสมบัติทำให้ ต้องเสาะแสวงหาวิชาความรู้อันคู่ควรกับอำนาจ นับเป็นการศึกษาที่ระบุดความมุ่งหมายในเชิงปฏิบัติ การเลือกเรียนวิชาที่ผิดจากบรรทัดฐานตามประเพณี เป็นเหตุให้ถูกขับไล่ออกจากเมือง ด้วยข้อหา ว่า "กาลี" และ "ชั่วช้าทุจริตผิดวิสัย" แต่เรื่องพระอภัยมณีก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าบรรทัดฐานตาม

ประเพณีนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ และวิชาดนตรีนั้นก็มีความ "สมศักดิ์จักรพรรดิพิศดาร" และนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงไม่แพ้ "ไสยศาสตร์เวท" อันนับถือกันมาแต่ก่อน

ถึงแม้ว่าเมื่อจะเลือกเรียนวิชานั้น ทั้งพระอภัยและศรีสุวรรณไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนไขว่าต้องเรียนวิชาเพื่อค้ำจุนอนาคตในการปกครอง แต่เพื่อสนองความชอบส่วนตัวมากกว่า แต่ก็เห็นชัดว่าเลือกเพราะคำนึงถึงและเข้าใจประโยชน์ในเชิงปฏิบัติของวิชาเหล่านั้น ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของคนทั่วไป

อนุชาว่าการกลศึก	น้องนี่รักมากแต่ไหนไหน
ถ้าเรียนรู้การระบอง ได้อ่องไว	จะชิงชัยข้าศึก ไม่นึกเกรง
พระเชษฐาว่าจริงแล้วเจ้าพี่	วิชามีแล้วใคร ไม่ข่มเหง
แต่ใจที่รักทางนักเลง	หมายว่าเพลงดนตรีนี้ดีจริง
ถึงการเล่นเป็นที่ประโลมโลก	ได้ดับโศกสูญหายทั้งชายหญิง
แต่ขัดสนจนจัดคิดประวิง	ด้ายทรัพย์สิ่งหนึ่งนี้ไม่มีมา

คำที่น่าสนใจก็คือ "การกลศึก" และ "การเล่น" ศรีสุวรรณคิดว่าจะอาศัยวิชากระบองเพื่อ "ชิงชัย" ในการศึกอหิเศษซ้อน พระอภัยคิดว่าวิชาใช้ป้องกันตัวไม่ให้ถูกข่มเหงได้ แต่รักใน "การเล่น" หรือ "ทางนักเลง" ซึ่งจะ "ดับโศก" คนทั้งหลายได้ แต่อาจารย์เรียกค่าเล่าเรียนถึงแสนดั่งทอง โดยอธิบายในภายหลังว่า "จะป้องกันมิให้ใครได้วิชา" ทั้งนี้จะเห็นได้ในภายหลังว่าวิชาดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะเพลงปี่ไม้ซะระดับ "การเล่น" ธรรมชาติ แต่มีอนาคต หรือเรียกอีกอย่างว่า ประสิทธิภาพอันรุนแรง ซึ่งเหมาะแก่ผู้มีอำนาจเช่นกษัตริย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อที่น่าพิจารณาคือ สุทรภู่ ชื่นชมพิเศษนี้ในความเป็นสามัญ เพลงปี่เป็นศิลปะสามัญธรรมดาที่คนทุกชั้นคุ้นเคย จึงสามารถสัมผัสยังลึกถึงความรู้สึกของคนทุกชั้นวรรณะ ไม่เลือกเพศผิวพันธุ์ หรือกล่าวได้ว่าเป็นภาษาสากล เพลงปี่สามารถปลุกเร้าความอ่อนไหวในธรรมชาติของมนุษย์ จนถึงขั้น "ลึมหาดงายปราณ" กระทั่งสิ้นชีวิตได้ ในขณะที่เรื่อง พระอภัยมณี ก็ได้แสดงว่า เพลงปี่เป็นดาบสองคม เพราะเข้ายานกิลเสถศกพาให้หลงใหลมัวเมาในโลกีย์วิสัย ดังเห็นได้ว่า เพลงปี่เป็นสื่ออำนาจผีเสื้อมหาพระอภัย และเป็นอาวุธพิฆาตนางด้วย เช่นเดียวกับที่ทำให้เจ้าละมานขาดใจตาย แต่เพลงปี่ก็มีนัยยะของไมตรีและเมตตาต่อกัน ดังเห็นได้ว่าพระอภัย ใช้เพลงปี่

สังหารผู้อื่นในยามคับขันเพื่อปกป้องชีวิตของตนเท่านั้น ส่วนมากแล้วเป็นการกล่อมเกลายให้คนอ่อน
คลายจากความอาฆาตพยาบาทและมุทะลุตุตัน เช่นการเป่าปี่ห้ามทัพในศึกต่าง ๆ ให้คนทวนอาลัย
ในสุขอันอบอุ่นในครัวเรือน ละทิ้งการเอาชีวิตกันและการถูกประหารประหาร

เมื่อกล่าวถึงการศึกในเรื่อง พระอภัยมณี มีข้อที่น่าสนใจ ๒ ประการ คือ เป็นศึกซึ่งไม่
มีฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม สาเหตุของการศึกคือความขัดแย้งระหว่างรัฐซึ่งมักต่างเชื้อชาติ
ความขัดแย้งนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เช่น ความบาดหมางของเมืองผลึกกับลังกาเพราะนาง
สุวรรณาไม่ยอมอภิเษกกับอุสุเรนซึ่งเป็นคู่หมั้น ผู้ที่ศึกกับเมืองผลึกในศึกแก้ทัพต้องการได้อภิเษก
กับนางละเวงและครอบครองราชสมบัติของลังกา ส่วนนางละเวงนั้นคิดทรูกรานเมืองผลึกเพราะ
ความแค้นและต้องการรักษาแค้นแค้นให้รอดจากอำนาจของรัฐอื่นด้วยความหวังเกรงว่าตนเป็น
กษัตริย์ผู้หญิง ส่วนไพร่พลที่ต้องมาล้มตายนั้น แม้อาจมองว่าเป็นเหยื่อที่อันคารภาคภูมิใจ แต่เบื้อง
หลังอันไม่พอที่ของการศึกเหล่านี้ทำให้เห็นว่าคนเหล่านี้เป็นเหยื่อของสิ่งที่ใหญ่โตแต่ไร้คุณค่า เพลง
ปี่หลาย ๆ ครั้งของพระอภัยจึงชี้ว่า ชีวิตครอบครัวอบอุ่นด้วยความรักและ โยดีของมนุษย์เป็นสิ่งอัน
ล้ำค่ายิ่ง ดังจะยกคาบประพันธ์ในตอนที่ ๓๐ และ ๖๑ มาแสดงตามลำดับ ตอนที่ ๓๐ เป็นเพลงปี่
ห้ามทัพ ส่วนตอนที่ ๖๑ เป็นเพลงปลุกใจให้ตื่นจากหลับไหล

ฝ่ายองค์พระอภัยตกใจจับ	เห็นศึกกลับโอบอ้อมเข้าล้อมหลัง
ข้างพวกเขาเผาเรือเหลือกล้าง	ฝ่ายฝรั่งรบรุกมาทุกที
ดูทัพหน้าขาวช้ายหายไปหมด	เขาล้อมรถทรงไว้มิให้เห็น
ตกพระทัยในอารมณ์ไม่สมประดี	<u>จึงทรงเป่าปี่ห้ามปรัมณรงค์</u>
วิเวกหัวคิดกรีดเสียดเสียงสำเนียงสนั่น	คนขย็นยืนชิงตะลึงหลง
ให้หัววาวซาบทรงต่างง่วงงง	ลืมนรงค์รับสู้เงี้ยวพุ่ง
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต	ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง	อยู่ข้างหลังก็จะแลชะเง้อคอย
ถึงยามค่ำขั้ช้องจะร้องไห้	รำติไรรัฐจวนทวนและห้อย
ไ้อยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย	น้ำค้างย้อยเย็นน้ที่อัมพร
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเรื่อยเลื่อนขึ้น	ระรายรินรินรินกลิ่นเกสร
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน	จะอารณ์อ้างว้างอยู่วังเวง

วิเวกแว่าแจ้วเสียงสาเนียงบี
ลงนึ่ง โยกโงกหงับหับกันเอง
จ้งหรีดหึ่งสิงส์ต้วสังัดเจียบ
หน้าต้างพรมลมสังัดไม่กั้วดโกว

หากโยอิหึ่งทวนชานเซ่ง
เสนาะ เพลง เพลินหลับระจับโบ
เย็นระ เยียบหย่อมหู้พุกทกษาไส
หึ่ง เพลง โฟโซมซาบไม่วาบวู
(ตอนที่ ๕๐)

แล้วขึ้นนึ่งยัง เก้าอี้ เบ้าบี่แก้า
ไอ้แสงทองส่องห้านภาลัย
ลมเฉื่อยเฉื่อย เรื่อยรินกลิ่นกุหลาบ
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน
เจ้าที่เอ๋ยเคยเรียงอยู่เคียงข้าง
ไอ้ยามตื่นขึ้นแล้วนะ แก้วตา
แม้เสรีจติกดึกตื่นยามตื่นหลับ
ห่างกนอมหอมอื่นไม่ขึ้นชาน
เวลาเข้าสาวหยุดก็สุดหอม
รสรระรินชื่นใจสิ่งใดเลย
อยู่บ้านถิ่นสิ้นทุกข์เป็นสุขสุด
สาหัสกิดี้เจ้านายไม่วายวัน

วิเวกแจ้วสาเนียงส่ง เสียงใส
ดวงดอกไม้ขึ้นช่ออรชร
ละอองอาบซาบตรงดวงสมร
จะอารณ์ว่าแห่อยู่เอกา
จะอ้างอ้างห่างเหเส่นหา
จะลับหน้านึกถึงคะเนิงคราญ
กัรมย์รับขวัญประคองครองสงวน
ไม่เหมือนนาลเนื้อหอมกนอมเชย
ไม่เหมือนกล่อมกลิ่นเกลี้ยงเคียงเซเนย
ไม่เหมือนเซยโลมขึ้นระรินเย็น
มายงยุทธ์ยากแค้นถึงแสนเข็ญ
อยากไปเห็นถิ่นราบ้านเรือนเอย
(ตอนที่ ๖๑)

เนื้อความของ เพลงบ่ที่ยกมานี้ เป็นการแต่ดองผัสสะอันลึกซึ้ง ในความรับรู้ของมนุษย์ไม่
เลือกหน้า ความเยือกเย็นอ้างอ้างของน้ำค้างยามดึกคืน ความแจ่มใสจ้ากระจ่างรุ่งเรืองยาม
อรุณ กลิ่นหอมรายรินและชื่นชานของดอกไม้อันชดช้อย ความซัดเซยของคู่ฟ้าตัวเมียที่ประเล้า
ประโลมกันอย่างทะนุถนอม เป็นวัสดุซึ่งบรรจุกวไว้ในบทเพลงอันแสดงถึงความหยั่งรู้ในธรรมชาติวิสัย
ของมนุษย์

สิ่งที่ปรากฏเด่นในเพลงบ่ ก็คือการหยั่งลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ ให้เห็นว่า มนุษย์ยัง
มีความอ้างอ้าง โดดเดี่ยวเพียงไร ก็ยังปรารถนาในความเอื้อเฟื้อและเมตตาของมนุษย์ด้วยกัน

เพียงนั้น ธรรมชาติแวดล้อมในเวลาที่ผันเปลี่ยนไปต่าง ๆ กันล้วนเป็นสิ่งเร้าอันสำคัญของความปรารถนาดังกล่าวนี เพราะเป็นสิ่งที่เห็นชัดความโดดเดี่ยว

ตัวละครสำคัญในพระอภัยมณี มักต้องเดินทางรอนแรมไปอย่างโดดเดี่ยว ลี้ลาไกลอนที่เห็นสัมผัสในอย่างสม่ำเสมอของสุนทรภู่ เป็นวัสดุที่มีพลังในการแสดงความหวาดไหวว่าแห้วของตัวละครได้อย่างละเมียดละไม และทำให้ตัวละครเหล่านี้ แม้แตกต่างกันด้วยชาติภาษา บทบาทหรือสถานะ ก็มีลักษณะร่วมกัน บทพรรณนาท่อนองนิราศที่เล่นคำต้องเสียงและคำต้องความหมาย เช่น ในพระราชนิพนธ์อู่เหินในรัชกาลที่ ๒ ไม่ปรากฏในพระอภัยมณี การแสดงความรู้สึกของธรรมชาติร่วมกับตัวละครอย่างบุคลาธิษฐาน เช่นในสมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้น และนิราศนรินทร์ ก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกัน บทพรรณนาธรรมชาติในพระอภัยมณีอาจแสดงทั้งความงดงามตามภาวะปกติของธรรมชาติและอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน เช่น เมื่อนางผีเสื้อสิ้นชีวิตกลายเป็นหินอยู่ริมหาด ผู้แต่งได้พรรณนาลากธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ขณะที่พระอภัยรู้สึกสงสาร อนาถใจ และประหลาดใจ ในความตายของนางและซากศพที่ทิ้งอยู่

พอโพล้เพล้เวลาภาณุมาศ	ล่องลีลาสลับเงาภูเขาขุน
กระจ่างแจ่มแสงจันทร์อันจรรุญ	เสียงสกุณร่อนร้องก้องคิรินทร์
พระ โคมยงสงสารผีเสื้อสมุทร	มาสิ้นสุดชีวาตมอยู่หาดหิน
.....
พอแสงทองส่องสว่างน้ำค้างพรหม	ทะเลมคลิ่นเจียบเชียบสาเนียง
โก่งสวรรค์ชั้นเอกวิเวกวัช	โก่งบ่ารับขับขานประสานเสียง
เรไรร้องก้อง เกาะ เสนาะ เคียง	ดั่งสาเนียงดนตรีบ่ชวา
อโศกชัยแสงแจ่มกระจ่าง	ส่องสว่างกลางทะเลพระเวหา
เห็นศพซากรากลษที่มรณา	เป็นคลื่นนำอนาถประหลาดใจ

ลากธรรมชาติดังกล่าวนี้ แม้ว่าเป็นไปตามปกติ แต่ก็ก็เป็นสิ่งที่บรรจงแต่งเพื่อเน้นเหตุการณ์พิเศษ ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติดำเนินไปตามช่วงเวลา คือพระอาทิตย์ตก พระจันทร์ขึ้น นกร้อง น้ำค้างตก ลมสงบ แล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นอีก แต่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ก็ได้แวดล้อมร่างอันใหญ่โตของนางผีเสื้อซึ่งกลายเป็นหินไปอย่างน่าอัศจรรย์ น่าสังเกตว่า ผู้แต่งใช้

คำที่แสดงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เช่น กาญจนาศ กุเชาขุน คีรินทร์ อโศกัย พระเวหา และ
ใช้คำกริยาและคำขยายที่บอกความงามและความสง่า เช่น ล่วงลีลาศ จารุญ ไชแสง

ในตอนที่ ๑๕ เมื่อสุารณมาลีเรือแตก สิ้นสมุทรแบกนางว่ายน้ำมาเกาะฝั่งสลบอยู่ มีบท
พรรณมาถึงธรรมชาติอันยะเยือกเย็นที่เส้นหญ้าเขา ความสัจเหงาเจียบ ความสว่างกระจ่าง
พรายของจันทร์ เสียงหึ่งเรไรจักจั่นสนั่นเสนาะ น้ำค้างพรหม ลมพัดกลั่นดอกไม้รายริน แล้ว
"กาญจนาศผาดเยี่ยมเหลี่ยมเมธิน" ในขณะที่ตัวละครเริ่มต้นการต่อสู้กับปัญหาต่อไป

ยะเยือกเย็นเส้นหญ้าภูเขาเขา	สัจเหงาเจียบเสียงสาเนียงหาย
จันทร์กระจ่างฟุ้งพันโทยมพราย	เรไรรายหึ่งร้องหึ่งลงใน
แจ้วแจ้วจักจั่นสนั่นเสนาะ	ดั่งบัณเฑาะว์ดนตรีบีโจน
น้ำค้างพรหมลพาสุมาลัย	เย็นระรินชื่นใจพระเทพิน
<u>นางพันองค์ทรงกายกระหายหิว</u>	<u>ให้หว่านหว่านหาดไหทักทักกวิล</u>
<u>กาญจนาศผาดเยี่ยมเหลี่ยมเมธิน</u>	<u>นางปลุกสิ้นสมุทรไม่ไหวกายา</u>

ฉากธรรมชาติอันกว้างขวางใหญ่โต ที่ทั้งสวยงาม อ่างว้าง ลึกลับ เยียบเย็น ประโลม
ใจ และเป็นอันตราย เป็นสิ่งทำลายความสามารถและความเด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว ไม่ว่าจะเชื่อ
สายนางยักษ์อย่างสิ้นสมุทร หรือมีเชื่อเงือกน้ำอย่างสุดสาคร ไม่ว่าจะเชื่อเพลิงบีเป็นอาวุธอย่างพระ
อภัย หรือมีดรราราคูณดุจดั่งนางจ้อย่างนางละเวง สิ่งที่มีมนุษย์จะต้องเผชิญและพิชิตให้ได้ก็คือ เล่ห์กล
อันลึกซึ้งของมนุษย์ด้วยกัน กับทั้งธรรมชาติของอารมณ์อันอ่อนไหวของตัวเอง ในตอนที่ ๑๑ เมื่อ
พระอภัยเบ้าเบ้าห้ามทัพ ก่อนที่พระองค์กับนางละเวงจะได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกท่ามกลางความ
สัจดั่งเวงของพงไพร สุนทรภูได้กล่าวถึงนางละเวงว่า

คอยแลดูหมู่ทหารผลาญข้าศึก	พลผลึกล้มตายกระจายหนี
ยั้งขึ้นชมสมคะเนนางเทวี	ไต่ยินบีเป่าเพราะเสนาะใน
สาเนียงดั่งวังเวงเพลงสังวาส	ดูวินาศนอนชบสลบไสล
ยังแต่นางหลวงสลดระทดใจ	จะเรียกใครก็ไม่ตื่นไม่ตื่นกาย
<u>นางโถมยงองค์สิ้นให้หว่านหาด</u>	<u>กัมบนาทหนักพรั่นพระขวัญหาย</u>

นางละเวงชักม้ามาเพียงลำพัง "เห็นรถทรงองค์พระอภัยมณี นั่งเป่าปี่เป่าเป่าเปลี่ยาอยู่
เดียวดาย" ได้ปะทะกันด้วยอาวุธและวาจา ต่างมีจิตเสนาหา กวีให้เหตุผลว่าเป็นเพราะฤทธิ์
สुकนธ์ที่นางละเวงผัดพักตร์ และ เพลงปี่ ทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งเร้าอารมณ์อันฝังแฝงอยู่ในจิตให้ปะทะ
กับเหตุผล ผู้แต่งแสดงความขัดแย้งในอกใจอันสับสนบ่แน่นอนของนางละเวงด้วยคำแสดงอารมณ์
เช่น รวนเรเสนาหา กำหนดอดอันหวั่นวิญญาณ์ หวั่นหวาด ปลื้มอารมณ์ เพลินใจ ลืมองค์ หลงรัก
หลงไหล พิศวง พรัน เสร้าจิต แค้นใจ เย็นเยียบเยือกจิต สังเวชใจ เปลี่ยาเป่าเป่าเสร้าสลด
ระหวยทอดทุกข์ร้อน กลั่นกลืน ชื่น ในข้อความว่า

ฝ่ายโฉมของคละเวงฟังเพลงปี่	ให้หรือรวนเรเสนาหา
คิดกำหนดอดอันหวั่นวิญญาณ์	นึกนึกน่าจะใคร่ปะพระอภัย
เธอพูดตีปี่ดังฟังเสนาหา	จะล่อเลาะลูปต้องทามอง ไท
แม็กนอมกล่อมกลอกเหมือนดอกไม้	จะชื่นใจน้องยาทกราตรี
ยังกลับฟังวังเวงเพลงสังวาส	ยังหวั่นหวาดวิญญาณ์มารศรี
ตะลึงลื้มปลื้มอารมณ์ไม่สมประดี	ด้วยเพลงปี่เป่าเชิญให้เพลินใจ
จนลืมองค์หลงรักชักสินธพ	กลับมาพบพิศวงด้วยหลงไหล
พระเห็นนางวางปี่ด้วยดีใจ	เข้าเคียงใกล้กล่าวประโลมโลมวิญพา
ขอเชิญขลุ่ยสดสาวทไปราชรก	อย่าระทดท้อจิตนิษฐา
นางรู้สึกนึกพรันหวั่นวิญญาณ์	กลับชักม้าควาบขับไปลับองค์
อ้อมออกทางข้างเขาให้เสร้าจิต	แล้วหยุดคิดแค้นใจด้วยไหลหลง
อันลมปี่นี้ละลายให้วางยง	สุดจะทรงวิญญาณ์รักชาติว่า
ถ้าชืนอยู่สู้อีกไม่หลีกเลี้ยง	ฉายพลังเพลิง เพลงปี่ต้องมีฟ้า
จะพลอยพาหน้าน้องให้หมองมัว	เหมือนหญิงช้ำชายเกี้ยวประเดี้ยวใจ
เหลือส้าบยากเย็นด้วยเป็นหญิง	จ้ะทิ้งกองทัพที่หลับไหล
ไปลังกาอย่าให้มีราศีกัย	แล้วจะได้แต่งทหารมาราฎรอน
ดรัทกลางนางขับจับพระแสง	สะพายแล่งลูกเกาทัณฑ์ถือคันศร
เห็นบกระบี่มีดอกชดช้างอัสดร	แล้วหยุดหย่อนยืนดูหมู่โยธา
ไม่ไหวคิงนั่งหลับระจับเงียบ	ยังเย็นเยียบเยือกจิตนิษฐา
สุดจะช่วยด้วยทัพอัปรา	ชลน่านองเนตรสังเวชใจ

จะอยู่นานการด่วนจวนจะรุ่ง
 ควบอาษาผ่าตรง เข้าพง ไพร
สันโดษเตี้ยา เปลี้ยา เปล่า เสร้าสลด
 แต่การทัพขบขันสู้กลิ่นกลิ่น

เซมมุ้งมรรคาพทกษาไสว
 สึง เกิดใจจาทาง ไบกลางคั้น
ระทายทททขัร้อถอนสะอื่น
 อดสำขิ้นขบม้ารืบคลาโคล

ระหว่างเหตุผล หน้าที่ และสติฝ่ายหนึ่ง กับ อารมณ์ ความรักและความแค้นใให้อีกฝ่าย
 หนึ่ง ก็ได้แสดงความเข้มแข็งของสตรีซึ่งบุบขึ้นเอาชนะใจตนเอง ซอกซอนไปเดียวตาย ข้ามคั้น
 และข้ามวัน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ลึกลับ เขือกเย็น กว้างใหญ่

ฝ่ายโถมยงองค์ละ เวงวัฬฟาราช
 ครั้นรุ่งรางสว่างแสงพระสุริยา
 จนโพล้เพล้เวลาภาณุมาศ
 เสี่ยง เสือสิงหิ้งตะ เท็นกระ เจ็นเจียว
 แต่เดือนหงายฉายแสงแจ้งกระจ่าง
 หน้าต้างโรยโปรยละอองมาต้ององค์

 โอ้ครั้งนีช้วนจะบรรลัย
 นางนิกนิกแล้วสะอีกสะอื่น ไห้
 จะแล เหลี้ยว เปลี้ยา ใจนัยนา
 กิ่งธารน้ำลาลาเนา เขาอังกฤษ

แสนสามารถมาในไพรพทกษา
 นางขบม้ามามาในดงแต่องค์เตี้ยา
 ล่างลีลาสลับเงาภูเขาเขี้ยว
 นางหลีกเลี้ยวหลงทาง ไบกลางดง
 ดูพรายพร่างพทกษาบ่าระหง
 นางแสนทรง โศกสลดระทจิตใจ

 ไทนจะ ได้กลับหลัง ไปลังกา
 พระชลนัยน์พร้งพรายทั้ง ช้ายขวา
 จนเวลาดึกสกัดกัตัดนอน
 คีลาลาดแล เลื่อมเงื่อมลิ่งขร

เมื่อเสียงสัจยาธิษฐานว่าหากจะ ได้ครอบครองบ้านเมืองสืบ ไปก็ขอให้ม้าที่ปล่อย ไปหากิน
 กลับมาในรุ่ง เข้าแล้วนางก็ขึ้น ไบบรรทมบนเขา ผู้แต่ง ได้พรรณนาฉากธรรมชาติเสมือนสิ่ง โอบอ้อม
 ความเดียวตายและ ประ โลมใจอันสะ ทกสะ เทือนหวั่นหวาด

ค้อยเอนองค์ลงบนแท่นคิลาลาย
เย็นระ เยียบเจียบเหงา เสร้าสังัด
ระ ไทยหิวหว้า ไทวเมื่อไสยา

ระทายกายกัมบนาทหวาดวิญญาย์
 ดึกกัตัดเดือนดับลับเวหา
หอมสมาลัยรอบขอบคิริ

เสียงแห่แห่แม่มายลงในเรื่อง
เสน่ห์อ่อนอ่อนอารมณ์ไม่สมประดี

ประสานซ้องเสียงจังหวัดตั้งคดี
ตั้งคนกรีกล่อมขับให้หลับไป

แม้พระอภัยมณีผู้สามารถ "เอาบ่เอาแล้วโลมน้ำใจคน ด้วยเล่ห์กลโลกาห้าประการ" ก็ไม่อาจหาตัวให้รอดจากเล่ห์เสน่ห์หาได้ จนต้องกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อนางสุวรรณมาลีซึ่งติดตามมา เหตุการณ์คลี่คลายลง เมื่อพระฤาษีมาเทศนาโปรด ซึ่งความผิดของทุกฝ่ายว่า "ซึ่งบ้านเมือง เคืองเข็ญถึง เช่นนี้ เพราะ โลกีย์คัณหาพาลิบทาย" และชี้ทางว่า "ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา ทั้งโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็ญ ซึ่ง จะกลับดับร้อนให้อ่อนเย็น ก็ต้องเป็น โมตรีปราณีกัน"

แก่นเรื่องสำคัญของ พระอภัยมณี คือความหม่นเวียนของศึกและสุข และการเหนี่ยวรั้งระหว่างความลุ่มหลงและปัญญาของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยต่อความหม่นเวียนอันไม่สิ้นสุดนั้น พระฤาษีซึ่งมาโปรดเป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้เดินในแนวทางของปัญญา การศึกไม่ใช่การปราบยุคเข็ญของผู้ทรงบุญบารมี แต่เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งความขัดแย้งอันเนื่องด้วยโลกโมโหสัน นามหาซึ่งความวิบัติสูญเสียบ้างของทั้งสองฝ่าย สังคมอันเป็นอุดมคติคือความเป็นมิตรไมตรีดุจพี่น้อง หรือสังคมแห่งภราดรภาพซึ่งความแตกต่างในชาติพันธุ์ไม่อาจทำลายได้ อย่างไรก็ตามการสร้างตัวเอกเป็นไทยซึ่งถือพุทธศาสนา ท่ามกลางการติดต่อกับทะเลกับนานาชาติ โดยเน้นที่ฝรั่งและแขกในดินแดนตอนใต้ของคาบสมุทรมะและหมู่เกาะต่าง ๆ นั้น ก็ได้แสดงถึงความตื่นตัวและปฏิภริยาต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนล้วนหนึ่ง และความคิดที่จะปรับเปลี่ยนโลกทรรศน์บางอย่างให้ปรากฏในแง่มุมที่ไม่มีผู้สนใจมาก่อน เช่น คุณสมบัติสำคัญเชิงปฏิบัติของผู้ปกครองในแง่ที่ขึ้นกับการเรียนรู้วิชาที่เอื้อให้แก่ปัญหาด้วยปัญญาทั้งทาง โลกและทางธรรม เนื้อเรื่องอันยืดยาวและการมีตัวละครจำนวนมากทำให้เรื่อง พระอภัยมณี มีแง่มุมอันหลากหลายให้พิจารณา ลักษณะร่วมของตัวละครส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าชีวิตเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ซึ่ง ไม่มีข้อจำกัดและแบ่งแยกระหว่างวัย เพศ และผิวพรรณ แต่ประการใดเลย

ลักษณะ เก่งกล้าของตัวละครหญิงใน พระอภัยมณี เป็นสิ่ง โดดเด่นกว่าบรรพคดี เรื่องอื่นในยุคเดียวกัน บุชบาแม้สามารถเผชิญปัญหาที่ไม่ได้เตรียมรับมาก่อนก็ต้องอาศัยความประคับประคองขององค์อสูรเดหาและกรีซที่ประหลาดให้ วันทองพะวงกับการผ่อนปรนต่อความต้องการของผู้เป็น

ที่รักจนไม่อาจควบคุมฝ่าฝืนโชคชะตา แต่สุวรรณาเลือกที่จะปฏิเสธคู่มั่นที่ติดตามนางมาด้วยใจรักดี มิใช่เพราะเหตุผลที่นางอ้างในตอนที ๑๙ กับสินสมุทรว่า "ถึงสู้ขอก็มิใช่ได้เคยคืน" เท่านั้น แต่เป็นเพราะนางมีใจรักในพระอภัยเสียแล้ว แม้ว่าหลังจากนั้นพระอภัยได้ตัดสินใจที่จะรักษาไมตรีกับอุศเรนด้วยคำนึงถึงบุญคุณที่รับโดยสารเรือมา จึงวางเฉยไม่เกี่ยวข้องกับการรบพุ่งระหว่างอุศเรนกับสินสมุทรซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนางเต็มที่ นางสุวรรณาสิก็รับผิดชอบการตัดสินใจของคนอย่างไม่สะทกสะท้าน ด้วยการวางแผนรบและออกรบด้วยตัวเอง ความแกล้วกล้าของนางสุวรรณานั้นเป็นเพราะ "โหมครุฑูหิ้วยสังครามครบ" สมกับที่นางवादกับสินสมุทรว่า "...แม้นี้เป็นหญิงก็จริงอยู่ แต่ได้รู้กลศึกลิ้นกหนา" ด้วยเหตุที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไว้ในฐานะที่เป็นราชธิดาองค์เดียวของกษัตริย์เมืองผลึก

เมื่อเทียบนางสุวรรณาสิกับพระอภัยมณีจะเห็นว่าพระอภัยมณีไม่มีความมุ่งมั่นพอสำหรับความรัก อย่างไรก็ตามสุนทรภู่ได้ให้เหตุผลของพฤติกรรมนี้ว่าเป็นเพราะคุณธรรมข้อสำคัญ คือ ความกตัญญูรู้คุณและความซื่อสัตย์ต่อมิตร นอกจากนี้พระอภัยมณียังมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะ เมื่อได้รับรู้ว่า อุศเรนผู้มีความดีต่อตนมีใจผูกพันอย่างสุจริตต่อนาง ถึงขนาดที่สลับไปเมื่อรู้ว่านางเรือแตกไม่รู้เป็นตายร้ายดี ดังคำประพันธ์ในตอนที ๑๘ กล่าวว่า

ไอ้สุวรรณาสิของพี่เอ๋ย	บุญไม่เคยคุ้มครองประคองสงวน
จะจัดแจงแต่งงานเป็นการจวน	เออก็ควรหรือนางมาวางวาย
เสียแรงคิดติดตามทราวมสาวท	ที่มุ่งมาดมิได้สมอารมณ์หมาย
จะกลับไปลังภาก็ทำอาย	จะตามตายเสียให้พ้นคนินทา
ยัง โศกศัลย์กันแสงแสนเทาซ	ชลเนตรพร้งพรายทั้งซ้ายขวา
จนลมจับวับาบในวิญญาน์	พระพักตราเส้าชบสลับไป

ผู้แต่ง ได้กล่าวถึงพระอภัยมณีที่เลือกการรักษาไมตรีไว้ ดังนี้

พระอภัย ได้แจ้งแถลง เล่า	รู้ว่าเขาเป็นคู่สู่มร
พยายามตามหาด้วยอาวุธ	เป็นทุขร่อนรักนางถึงอย่างนี้
นำสงสารการชายตายเพราะหญิง	ไม่เคารซึ่งพระธิดามารศรี

จะผูกพันกันไว้เป็นไมตรี

.....

ความคิดว่าจะไม่ชิงนางนี้ไม่ได้เป็นเพราะ เพิ่งรู้ว่านางมีคู่หมั้น เพราะนางได้เปิดเผยความจริงนี้ตั้งแต่เมื่อพระอภัยแสดงท่าทีว่ามีใจผูกพันในตอนที่ ๑๓ และนางก็บอกสินสมุทรว่า

แม้รู้ว่าบิดาอนุกุล

จึงต้องทูลตามจริงทุกสิ่ง ไป

เมื่อมีฟังยังคิดพิศวาส

เธอฉลาดตามแต่จะแก้ไข

ส่วนพระอภัยนั้นเมื่อปลงใจว่าจะไม่ชิงนาง แต่ตัดอาลัยไม่ได้ ก็ได้แต่ทนเทาซ และหวัง
ฟังบุพเพสันนิวาส

พอสุริยงลับพยับโหมม

เขาจุดโคมสายระยงสว่างไสว

ม็องระฆังห่าง เห่งวัง เวงใจ

พระอภัยเผยแกลแลดูดาว

เห็นเดือนหงายฉายแสงแจ่มกระจ่าง

ต้องน้ำค้าง ชัดสาดอนาคหนา

น้ำกระเซ็นเป็นฝอยดูพร้อยพราว

อร่ามราวเพชรรัตน์จักรัสราย

ให้คิดถึงลูกน้อยกลอยสวาท

เคยร่วมอาสน์นอกอุ่มมาสุสุหาย

ซึ่งโหรว่านางไม่วางวาย

ก็ตีร้ายลุกยาจะพาไป

จะถึงฝั่งหรือว่ายยังอยู่กลางสมุทร

หรือขึ้นหยุดเกาะแก่งตาแหน่ง โทน

ถ้าพบนางกลางน้ำท้ออย่างไร

จึงจะได้ชื่นช้อง เป็นของ เรา

ด้วยว่าองค์อุปเรมาเป็นมิตร

ครั้นจะคิดขัดไว้เกรงใจเขา

แต่พี่อยู่อย่างองค์นางนงเยาว์

รักข้างเราเจ้าจึงได้ให้สังวาล

พี่ก็ได้ให้ธำมรงค์รัตน์

สารพัดหุดจ่าน่าสงสาร

ยังคิดก็ยั้งให้อาลัยลาน

ชมสังวาลต่างนางในกลางคืน

กับทั้งภูษาศรีออกคลี่หม่ม

พอต้องลมรินรินกลิ่นระรื่น

แสนวิโยค โศกศัลย์ทุกวันคืน

ชบสออันอาลัยไม่ไสยา

จนยามดึกครึกครื้นเสียงคลื่นซัด

พงศกษัตริย์เส้าสร้อยละห้อยหา

ชลีหัดก้ออิษฐานถึง เทวา

ฉ้อกามาเมืองสวรรค์ถึงชั้นพรหม

มั่นสุวรรณธมมาลีศรีสมร

แต่ชาติก่อนได้เป็นคู่เคยคู่สม

อย่าฉลาดแล้วแก้วตาเหมือนอารมณ์ ให้ได้ชมเชยนางเหมือนอย่างเคย

พระคิดหลวงครวญหลวงให้วางเวก เอกเขนกนึ่งอิงเชย

หนาน้ำค้างพร่างพรอมลระเหย พระก็เลยหลับไปในไสยา

หลักการของพระอภัยที่จะดำรงความซื่อสัตย์ต่อมิตรโดยปราศจากเงื่อนไขตั้งที่นางวาลี กล่าวในตอนที่ ๒๖ เมื่อจับอุสุเรนได้ว่า "พระทัยชื่อถือว่าคุณเขามึมา" ออกจะเป็นความดีที่ไม่มีใคร เล็งเห็น เพราะอุสุเรนก็ตีความว่าพระอภัยเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย ส่วนนางสุวรรณมาลีก็แค้นใจ ที่พระอภัยทำ "แซ่เขื่อน" จึงออกปากว่า "น้องตั้งสัตย์ตัดขาดแล้วชาตินี้ อันสามิซ้ชลาดไม่ปรารภณา" (ตอนที่ ๒๑) แม้กระนั้นก็ตามการใช้มุมมองที่ผู้เล่ารู้แจ้งในความคิดความรู้สึกของตัวละครทุกตัว ทำให้ผู้อ่านเข้าใจตัวจริงของพระอภัยซึ่งแตกต่างจากการตีความของตัวละครอื่น การเลือกสร้าง ลักษณะนิสัยของพระอภัยให้เป็นผู้ที่ "รักทางนกละ" ซึ่งหมายถึงความเป็นผู้รักการเล่น หรือที่เรียก ในปัจจุบันว่าศิลปะนี้ นับว่าเป็นการแหกขนบของตัวเอกในวรรณคดีไทยอย่างชัดเจน สิ่งที่คุณแต่ง ชดเชยให้กับตัวเอกแทนความเก่งกล้าสามารถในการรบ ก็คืออาจาอันไพเราะอ่อนหวาน จิตใจอัน ซื่อตรง ความปรานีและโมตรี ซึ่งทำให้เห็นว่าการดำรงอยู่ของรัฐไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับอิทธิฤทธิ์ ของกษัตริย์ แต่กษัตริย์จำเป็นต้องบำรุงเลี้ยงนักรบราชผู้ เอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้ความสนใจต่อวิชาความรู้อันสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติและจิตใจมนุษย์ แม้เป็นวิชาสามัญธรรมดา ก็อาจใช้ได้ดีหากประกอบด้วยปัญญาความหยั่งรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะ วิชา "การเล่น" หรือศิลปะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้

กล่าวโดยสรุป การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวละครและ โครง เรื่องของวรรณคดีเรื่อง เอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แสดงว่าตัวละครและ โครง เรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ลักษณะนิสัยของตัวละคร เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร ในขณะที่ ที่มีความขัดแย้งกับตนเอง กับธรรมชาติ และกับตัวละครอื่น ๆ

ถ้าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความเอาใจใส่ต่อความลึกซึ้งและซับซ้อนภายในจิตใจและ อารมณ์ของมนุษย์ ความสนใจต่อธรรมชาติของมนุษย์ กับความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และความสนใจต่อเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมปรากฏในงานประ เภทบทละครและนิยาย คือ อิเหนา สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน และ พระอภัยมณี ความเข้าใจในเงื่อนไขอันเป็นเฉพาะทางวัฒนธรรมทำ

ให้ทวีแสงทั้งข้อจำกัดและคุณสมบัติของมนุษย์ในส่วนที่กหนดด้วยวัฒนธรรม แต่ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ทำให้ทวีแสงคุณค่าสำคัญของชีวิตที่กว้างขวางและลึกซึ้ง เกินกว่าข้อกหนดสมมุติทาง วัฒนธรรมด้วย

ความผิดแผกระหว่างธรรมชาติในส่วนลึกระหว่างตัวละครฝ่ายปฏิบัติกับมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ไม่ปรากฏชัดเจน รายละเอียดของความขัดแย้งภายในของตัวละคร เป็นสิ่งที่ผู้แต่งให้ความเอาใจใส่บรรยายและพรรณนาอย่างพิถีพิถัน และเป็นวัสดุที่ทำให้ความสมเหตุสมผลแก่พฤติกรรมของตัวละครที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ แม้ในเรื่องที่มุ่งสรรเสริญหรือปลุกฝังศรัทธาและเกียรติคุณ เช่น ลิลิตเตลงพ่าย สมุทรวชิราดิษฐ์ ปฐมสมโพธิกถา และ ร่ายยามหาเวสสันดรชาดก นวนิพนธ์ที่สำคัญในลักษณะตัวละครของวรรณคดีนี้คือตัวละครฝ่ายปฏิบัติซึ่งมีชีวิตจิตใจ ทั้งที่น่าชื่นชมยกย่อง เช่น พระมหาอุปราชใน ลิลิตเตลงพ่าย ทั้งชวนชื่น เช่น ท้าวสามนต์ใน สังข์ทอง และขุนช้างใน ขุนช้างขุนแผน นอกจากนี้สัญลักษณ์ของตัวเอกซึ่งเป็นลักษณะร่วมในงานชิ้นเอกก็คือ ความสมดุลงระหว่างข้อผิดพลาดและข้อที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะศักยภาพในการเรียนรู้และความมุ่งมั่นในจุดหมายของชีวิต หรือกล่าวได้ว่าถ้ามิได้แสดงลักษณะของตัวเอกในเชิงอุดมคติอย่างสมบูรณ์ แต่ได้เน้นความเป็นบุคคล และใช้ลักษณะอย่างบุคคลนี้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความเข้าใจในความผิดพลาด และให้ความชื่นชมในการต่อสู้ของตัวละคร ทำให้ตัวละครมีชีวิตยืนยาวกว่าความผ่านพ้นของกาลเวลา ความขัดแย้งของตัวละครมักพิจารณาได้หลายระดับ และระดับที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือความขัดแย้งอันเนื่องด้วยธรรมชาติอันซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ ขอบข่ายอันยิ่งใหญ่ของปัญหาที่ต้องเผชิญเป็นเครื่องวัดศักยภาพของมนุษย์

คุณธรรมสำคัญของตัวเอกส่วนมากในงานชิ้นเอกของยุคนี้ คือ ความวิริยะบากบั่น อุตสาหในการเผชิญความทุกข์ของชีวิต ซึ่งมีมูลเหตุมาจากการต่อสู้กับธรรมชาติ ระบบสังคมวัฒนธรรม หรือพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งข้อจำกัดของตนเอง ความเก่งกล้าของตัวเอกมิได้อยู่ที่ฤทธิ์อำนาจ แต่อยู่ที่การฝ่าฝืนต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ สิ่งที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นพร้อมกับการเน้นศักยภาพของมนุษย์ก็คือความโดดเด่น สิ่งล้ำนภายนอกของชีวิต เช่น สถานภาพทางสังคม อาวุธ หรือของวิเศษ และเวทย์มนต์ลึกลับเป็นส่วนเสริมศักยภาพเท่านั้น เช่น ในกรณีของพระสังข์และอิเหนา สิ่งล้ำนเหล่านี้บางครั้งกลับเป็นอุปสรรคต่อชีวิต หรือนำชีวิตไปสู่ความยุ่งยาก กวาทะที่ปราศจากเครื่องล้ำนได้ชี้ความน่าชื่นชมของมนุษย์มากกว่าในภาวะปกติ เช่น พระสมุทรวชิราดิษฐ์ใน สมุทรวชิรา

คัมภีร์คือนปลาย และพระมหาอุปราช ในลิลิตเตล่งพ่าย ซึ่งต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาเกียรติยศโดยไม่อาจทิ้งปากกองทัพอันเกรียงไกร นอกจากนี้คุณสมบัติของตัวเอกยังเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าเกิดจากวิถีทางของการศึกษาเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ เช่น ในกรณีของอิเหนา ขุนแผน และพระอภัยมณี

๒. เอกภาพของเนื้อหาและรูปแบบ

ดังได้กล่าวไว้ว่า ความงามของบทประพันธ์ก็คือพลังของการสื่อสาร หรือเรียกอีกอย่างว่าพลังทางสุนทรียภาพ ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ซึ่งสามารถสื่อแก่ผู้อื่นได้เป็นปัจจัยสำคัญของความเป็นวัตถุสุนทรีย์ ประสบการณ์ทางสุนทรียะอันซับซ้อนเข้มข้นย่อมต้องอาศัยวัสดุอันหลากหลายซึ่งประสานสอดคล้องกันเป็นเอกภาพ

ความสัมพันธ์ของรูปแบบและเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างงาน และเป็นปัจจัยหลักสำหรับความสำเร็จของงาน กล่าวได้ว่าสิ่งที่คุมโครงสร้างของงานศิลปะก็คือ ความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุผลของการเลือกเห็นและประกอบวัสดุ ในวรรณคดีที่อาศัยภาษาเป็นวัสดุ แต่ภาษามุ่งประกอบสำนวนนอกจากระบบไวยากรณ์คือ เสียงและความหมายซึ่งปรากฏควบคู่กันเสมอ ความหมายของการสื่อสารนอกจากเกิดจากองค์ประกอบของความหมายของคำแต่ละคำที่มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นข้อความต่อเนื่องหรือวาทกรรมแล้ว ยังเกิดจากองค์ประกอบของเสียงของคำแต่ละคำที่ปรากฏในรอบของฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองอีกด้วย ดังได้ศึกษาแล้วในหัวข้อ ๑.๑ ของบทนี้ แม้ว่านักทฤษฎีวรรณคดีเชื่อว่ากำเนิดของฉันทลักษณ์หรือร้อยกรองนั้นเกิดจากความพึงใจในจังหวะหรือกล่าวได้ว่า "ร้อยกรองเป็นวาทะที่แบ่งออกเป็นหน่วยที่มีรูปแบบสม่ำเสมอโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่มีใช้ความหมาย" (Hough 2532: 104) แต่เสียงและจังหวะของร้อยกรองเป็นเสียงของคำในภาษา การเลือกเสียงของคำในร้อยกรองโดยไม่คำนึงถึงความหมายเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ กวีผู้ชาญฉลาดย่อมต้องสามารถประสานองค์ประกอบทางจังหวะและเสียงของร้อยกรอง เข้ากับความหมายของถ้อยคำได้อย่างกลมกลืน โดยไม่ยอมให้ร้อยกรองเป็นสิ่งที่จำกัดเสรีภาพในการสื่อสารของตน ดังเห็นได้ในสมุทรโฆษคัมภีร์ทั้งตอนต้นและตอนปลาย ฉันทลักษณ์ชนิดหนึ่งอาจแสดงอารมณ์ได้หลายอย่าง เช่น ฉันท ๑๔ ใช้เมื่อกล่าวพรรณนาถึงความโอ้อ่า ความยิ่งใหญ่อันพิสดารในตอนพระสมุทรโฆษบางสรวงพระโพธิ์เทพารักษ์ และแสดงความทุกข์ปิ่นป่วนใจด้วยบิณฑิโยคของ

นางพินทุดีในขณะรอนแรมไปในป่าดงอันกว้างใหญ่ ฉันทน์ ๑๙ อาจใช้แสดงความคร่ำครวญรอนรน รามีไพเราะกลางใจ เมื่อพินทุดีตื่นขึ้นหลังอุ้มสม และใช้พรรณนาความงามอันน่าตื่นใจของสระ อโนดาต และสระฉัททันต์ในป่าหิมพานต์ได้อย่างมีพลังไม่แพ้กัน ความสามารถประสานองค์ ประกอบของ เสียงและความหมายจึง เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้แต่ง นอกจากนี้ผู้แต่งย่อมประกอบ โครงสร้างของ เสียงและความหมายจากความเข้าใจในอัจฉริยภาพของภาษาในประสบการณ์ทาง ภาษาของตน ความสำเร็จทางวรรณศิลป์ก็คือการทำให้อัจฉริยภาพของภาษาปรากฏด้วยอัจฉริยภาพ ของผู้แต่ง

การศึกษางานประพันธ์ชิ้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในบทนี้ ได้แสดงว่ากวีของยุคนี้ มีความสนักรู้ในอัจฉริยภาพของภาษาไทย และใช้อัจฉริยภาพของตนในการสร้างงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การเลือกใช้ชนิดฉันทน์ในขอบเขตของฉันทน์ ๖ ชนิด ซึ่งใช้มาแต่โบราณ เป็นการ รักษาความสอดคล้องกับงานประพันธ์ที่แต่งค้าง ไว้ใน สมุทรโฆษฉันทน์ ในเวลาเดียวกันผู้ทรง นิพนธ์ก็สามารถใช้ฉันทน์แสดง เนื้อหาอันเข้มข้นทั้งทางอารมณ์และความคิด การพรรณนาแจจจราย ละเอียดทางอารมณ์ของตัวละครในสภาวะการณ์พิเศษทั้งด้านสุขและทุกข์ สามารถแสดงความยิ่งใหญ่ ของมหาบุรุษ กวีประสบความสำเร็จในการส่งสารอันแบ่งบอกความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ด้วยรูปแบบและ เนื้อหาดังกล่าวนี

ในระดับของ โครงเรื่อง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรศทรงรักษาความสอดคล้องกับ งานประพันธ์ตอนต้นได้อย่างดีเยี่ยม ทรง "ประชัน" ฝีมือการแต่งกับกวีโบราณ ด้วยบทพรรณนาใน เนื้อความซึ่ง เป็นการสร้างความสมดุลทาง โครงสร้างกับตอนต้น คือการพรรณนาช้างในป่าหิมพานต์ รับกับการพรรณนาช้างอันน่าตื่นใจในตอนต้นเมื่อพระสมุทร โฆษาเสด็จคล้องช้าง การพรรณนา ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับอารมณ์สุขและทุกข์ของตัวละครเมื่อพลัดพราก โดยที่บทประพันธ์ตอนต้นเน้นที่ พระสมุทร โฆษาเมื่อเสด็จค้นคว้าหานาง ไปในพงพอนันต์ แต่ในตอนแต่งต่อเนื่องที่บทครวญของนาง พินทุดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันให้ความหมายแก่ความลึกซึ้งของตัวละครเพิ่มขึ้นจากที่ปรากฏในตอนต้น คือการเผชิญกับความทุกข์ตามลาพังด้วยความเด็ดเดี่ยวและไม่สิ้นหวัง นอกจากนี้ยังมีการพรรณนา การตั้งคำถามด้วยความรู้สึกสงสัยของวิทยาธรที่มัลลภระชรรค์ด้วยไม่อาจบอกได้ว่า พระสมุทร โฆษา เป็นเหวดหรือมนุษย์เดินดินกันแน่ เนื้อความตอนนี้เป็นการเล่นกับความพิสดารของพระ โพธิ์ เทพารักษ์ก่อนอุ้มสม ต่างกันที่ความพิสดารในตอนต้นเป็นการอนุเคราะห์ด้วยเมตตา แต่ในตอน

ปลายเป็นการสนองความพอใจของคนเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าจะก่อความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง สิ่งสำคัญก็คือความพิศวงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความที่ว่าพระสมุทรวโรหเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาหาใช้เทพเจ้าไม่ แต่เป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ควรแก่ความพิศวงแม้ในยามไร้อาวุธวิเศษ

เนื้อความตอนที่วิทยากรผู้ลักพระชรรค์แสดงความสงสัยนี้ เห็นได้ว่ามิใช่แต่งเพื่อแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์เท่านั้น แต่เป็นส่วนสำคัญของโครงเรื่องและแก่นเรื่อง หรือกล่าวได้ว่าเป็นวัสดุส่วนหนึ่งที่สร้างเอกภาพแก่เรื่อง นั่นคือสามารถให้ความหมายได้ว่า มนุษย์อาจต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมอันเนื่องด้วยการกระทำของผู้อื่น การกระทำนั้นอาจไม่ถึงขั้นหยาบช้ำสาบานย์ แต่ประกอบขึ้นด้วยความเขลา การไม่ตระหนักว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยของตนอาจก่อทุกข์สำหรับแกผู้อื่น เช่นนี้เป็นการขาดความพินิจ หรือกล่าวว่าเป็นความมกง่ายอย่างหนึ่ง นอกจากนี้แม้ผู้ทรงนิพนธ์จะ ด้รักษาเนื้อความสำคัญตามปัญญาสาคร แต่ทรงตัดค้อธิบายเหตุผลอันเนื่องด้วยบุพกรรมที่ว่าพระสมุทรวโรหและพระ เทวีต้องชดใช้กรรมที่เคยกลั่นแกล้งสามเณร ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับเนื้อความอื่น ก็จะทำให้เห็นว่าทรงมุ่งแสดงเหตุผลของปัจจุบันมากกว่า โดยเฉพาะในประเด็นของความรู้อันจำกัดของผู้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เคราะห์กรรมของพระสมุทรวโรหย่อมเป็นผลจากข้อจำกัดของพระองค์เอง ไม่น้อยไปกว่าของวิทยากร ข้อจำกัดดังกล่าวนี้เป็นเหตุของความทุกข์อันไม่พอที่และ ไร้แก่นสาร การผจญต่อความทุกข์และความไร้แก่นสารเป็นวัสดุที่แสดงแก่นเรื่องว่าชีวิตเป็นทุกข์และบุญญาธิการของพระ โภธิสัตว์ก็คือการเอาชนะความไม่มีแก่นสารนี้ด้วยความวิริยะพากเพียรและขันติธรรม คุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่พึงปลูกฝังให้เกิดในมนุษย์โดยทั่วไปผู้เห็นภัยในวัฏสงสารด้วย พระสมุทรวโรหมิได้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปที่อธิถุทธิ แต่แตกต่างด้วยการผจญต่อความทุกข์ ซึ่ง เรียกร้องวิริยะและขันติในขั้นที่ เข้มข้น เป็นพิเศษเท่านั้น

กวีเอาใจใส่ต่อการพรรณนาความรับรู้ในผัสสะของตัวละคร ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญของการสร้างประสบการณ์สุนทรีย์ วัสดุดังกล่าวนี้มีได้เป็นเพียงสิ่งประดับตกแต่งตามชนบ แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากชนบเพื่อเสนอแก่นเรื่อง จึงเป็นวัสดุที่สอดคล้องกับวัสดุส่วนอื่นในการสร้างความประสานทั้งที่คล้อยตามและขัดกัน

ในงานชิ้นเอกของสมัยรัตน โกสินทร์ตอนต้น เห็นได้ว่ากวีเอกของยุคต่างก็สืบทอดและเล่นกับชนบททางวรรณศิลป์ ด้วยการกำหนดเลือกพื้นเฉพาะตัว เช่นในประเด็นของการแสดงความ

สัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอาลัยสัมพันธ์อันประณีตของ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติของเรื่อง แสดงความขัดแย้งภายในอย่างบุคคล และให้ความ เป็นบุคคลนั้นแสดงข้อจำกัดของชีวิต เพื่อสร้างความประทับใจและความชื่นชมในวีรกรรมของพระ องค์เมื่อรับคำท้าทายที่ดั่งนี้ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) พรรณนาความกษัตริย์ของพระนางมัทรีท่ามกลาง ฉากธรรมชาติที่ร่วมรับรู้ ให้ความความทันทุกษ์ เพื่อนำไปสู่ความซึมซาบความคิดหลักที่ว่า การ สละอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการเอาชนะความผูกพันในความรักส่วนตัว เพื่อเสริมสร้าง เมตตาต่อมวล มนุษย์ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในห้วงอภินิหารแห่งอภินิหาร สุนทรภู่แสดงความเปลวเปลี่ยวของตัวละครใน พระอภัยมณีในฉากทะเลและป่าเขา เพื่อสร้างความเข้าใจต่อความปรารถนา ความดิ้นรนในส่วน ลึกของมนุษย์ อันนำไปสู่ภาวะหม่นเวียนของสุขและศึก กวีที่ร่วมกันรจนา ขุนช้างขุนแผน แสดงว่า ความทุกข์ร้อนขัดสน และความจรรยา ในการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในป่า สร้างภาวะความ รักอันสุดดีใจแก่ขุนแผนและวันทอง และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงอาลัยการ พรรณนาเปรียบเทียบประสพการณ์ระหว่างช่วงปัจจุบันกับอดีต เพื่อแสดงนัยประหวัดอันฝังใจของ อิเหนา

กล่าวได้ว่าทพรรณนาธรรมชาติเป็นชนบศาคัญของวรรณคดีไทย กวีรัตนโกสินทร์ตอน ต้นได้สืบขนบการพรรณนาธรรมชาติจากสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในงานประเภทนิราศ ความบันเทิง ของธรรมชาติอันกว้างใหญ่และมีอนาจเหนือความควบคุมของมนุษย์ แม้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีใน ชีวิตจริง แต่กวีสมัยอยุธยาก็สามารถพรรณนาด้วยโวหารอติพจน์ (hyperbole) และบุคลาธิษฐาน ในลีลาอุดมคตินิยม เช่น ใน ทิวาทศมาส และ กษัตริย์ ลักษณะเช่นนี้ได้สืบมายังนิราศรัตนรินทร์ ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในงานเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ความยิ่งใหญ่ของอารมณ์ทุกซ์เทษแห่งมนุษย์ การที่ความยิ่งใหญ่ให้แปลกกว่าสามัญเพียงโดยอ้อมเป็นพลังทางสุนทรียภาพเพียงนั้น ฉาก ธรรมชาติไกลตัว เช่น ป่าหิมพานต์ใน สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉากป่าเขาอันเยือกเย็น ว่างเวง และ หินผาอันส่องประกายแวววามหลากสีสน ใน ลิลิตเตล่งพ่าย ฉากทะเลอันลึกล้ำ ครึกโครม บันปาน โพลศาล เจือมผาตระหง่าน หุบเหวอันเยียบเย็น และกาลเวลาที่ผันแปรทั้งอรุณรุ่ง สนิทยา จนถึง ดึกดื่น ใน พระอภัยมณี เป็นวัสดุที่แสดงตัวตนในส่วนลึกของตัวละครด้วยกลวิธีการทำให้แปลก (defamiliarization) ที่ทำให้ผู้อ่านต้องเพ่งพินิจต่อคำสื่อและสารอย่างตีความและตั้งใจ กล่าวได้ว่าไม่มีฉากธรรมชาติในงานประพันธ์ชิ้นเอกของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ไม่เชื่อมโยงกับ ตัวละคร ฉากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาผ่านการรับรู้ของตัวละครในสถานการณ์พิเศษ

จำเพาะที่สัจนิยมในโครงเรื่อง แม้กระทั่งฉากที่เป็นการพรรณนาของผู้เล่า โดยไม่กล่าวถึงการรับรู้ของตัวละคร ก็สร้างความรับรู้แก่ผู้อ่านที่โยงถึงตัวละครได้ เช่นฉากที่พรรณนาถึงความยิ่งใหญ่แห่งกองทัพแดงด้วยจำนวนพล ธงสีที่หุงจนห้ามืด และเสียงอึกทึกกึกก้องทำลายความสงบของป่าเขา ซึ่งไม่อาจทำลายความอ้ากว้างของพระมหาอุปราชาในลิลิตแดงพ่ายได้ วัสดุนี้สอดคล้องกับบททราวดูของพระมหาอุปราชาที่ไม่อาจสื่อสารกับผู้อื่นได้ การย้ายความเจ็บปวดเมื่อรันทงห้วงจะฝากความไปกับนก แต่ถูกเมินเฉย เป็นการเลียนสำนวนในลิลิตพระลอ แต่ก็เป็นบุรณาพกับวัสดุส่วนอื่นดังกล่าวมา

กล่าวได้ว่าการสืบชนบ การเล่นกับชนบ หรือการเปลี่ยนแปลงชนบบางประการ ในงานชิ้นเอกของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มิได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย แต่ได้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเชิงสุนทรียะ ซึ่งประสานกับแก่นเรื่องอันเนื่องด้วยโลกทรรศน์ของยุคสมัย ลักษณะร่วมของบทพรรณนาธรรมชาติในงานสมัยนี้ ที่เน้นความโดดเด่นแปลกแยกของตัวละครมากกว่าการรับรู้อย่างบุคลาธิษฐานของธรรมชาติ มีเหตุผลสัมพันธ์กับความตระหนักในศักยภาพของการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แม้ว่าจะมีความผูกพันต่อธรรมชาติแต่ก็แสดงว่า ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่การเผชิญความทุกข์ด้วยองค์ประกอบภายในของชีวิต แนวคิดนี้เกิดขึ้นควบคู่กับการลดลักษณะบุญญาธิการและอิทธิปาฏิหาริย์ของตัวเอง ดังเห็นได้จากลักษณะร่วมของพระสมุทโรช อิเหนา ชุนแผน และพระอภัยมณี โวหารอย่างบุคลาธิษฐานที่ยังใช้อยู่ในยุคนี้ มักปรากฏเพื่อเน้นความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษของตัวเอง ซึ่งสามารถตีความในเชิงสัญลักษณ์ คือในเรื่อง ร้ายยามหาเวสสันดรชาดก และ ปฐมสมโพธิกถา บุคลาธิษฐานได้แสดงความเป็นพิเศษของพระโพธิสัตว์และพระศาสดาในแง่ที่มีความหมายต่อโลกและมวลมนุษย์ ในขณะที่แสดงการฝ่าฟันผจญทุกข์และความหวั่นไหวอย่างบุคลาธิษฐานด้วยพระองค์เอง

เมื่อเทียบ นिरาศุเขาทอง กับ นिरาศุหรินทร์ อาจกล่าวได้ว่าประสพการณ์สุนทรียะของนिरาศุมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ความเศร้าอย่างลึกซึ้งใน นिरาศุเขาทอง มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับความผันผวนในโชคชะตาของชีวิต ที่ต้องอธิบายด้วยคำว่าวาสนา ดังในคำประพันธ์ที่จำกันได้ขึ้นใจว่า "สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็ก็นเหมือนกลิ่นสุคนธ์" ความพลัดพรากจากรักอย่างชนิดที่ไม่อาจผูกพันกับใครได้อย่างแน่นแฟ้นเช่นนั้น เป็นผลจากความเสื่อมลาภ ยศ อำนาจ และความสุขโสมนัส มีแต่เพียงความเจียมตนและกลักริ้นโทมนัสด้วยเกรงจะเจ็บช้ำ

หนักหนำขึ้นไปอีก ดังคำประพันธ์ว่า

แสนวิตกกอกเอ๋ยมาอ้างว้าง	ในทุ่งกว้าง เห็นแต่แซมแซมสลอน
จนดึกดาวพร่างพร่างกลางอัมพร	กะ เรือนร้อนร้องก้อง เมื่อสองยาม
ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจิ้งหรีดเรื้อย	พระพายเฉื่อยฉิวฉิวหว่าหวาม
วังเวงจิตคิดคำนึงรำพึงความ	ถึง เมื่อยามยังอุดมโสมนัส
สวาทากับเพื่อนรักสะพรักพร้อม	อยู่แควล้อมหลายคนปรนนิบัติ
ไอ้ยามเชษฐเห็นอยู่แต่หนูหุด	ช่วยนั่งบัคยุงให้ไม่ไกลกาย
.....
พอรอนรอนอ่อนแสงพระสุริยน	ถึงตำบลกรุง เก่ายิ่ง เศร้าใจ
มาทางทำหน้าที่จวนจอมผู้รั้ง	คิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหล
จะแหวะหาก้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย	ก็จะ ได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน
แต่ยามยากหากว่าก้าท่านแปลก	อกมิแตกเสียหรือเรา เขาจะสรวล
เหมือนเชษฐใจไม่สูง ไม่สมการ	จะต้อง ม้วนหน้ากลับอ้อประมาณ

นาลักษณ์สำคัญของ นिरาศูเขาทอง คือการแจกแจงประสบการณ์เฉพาะอันแนบแน่นกับชีวิตของผู้แต่ง ซึ่งนับว่าแตกต่างอย่างมากจากนิราศโคลง ซึ่งบุคคลในนิราศทั้งผู้ครวญและนางเป็นบุคคลสมมุติ นिरาศูเขาทอง ได้อาศัยการประกอบวัสดุเช่นนี้โยงประสบการณ์ส่วนตัวไปสู่ประสบการณ์ร่วมของมนุษย์โดยใช้คำกล่าวทางองภาษิต ซึ่งมีการพิสูจน์ด้วยกาลเวลาอันยาวนาน เป็นเรื่องยืนยันว่า ประสบการณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความจริงในโลก และการประจักษ์ในประสบการณ์นั้นด้วยตัวเอง เป็นเหตุสำคัญของความเข้าใจโลกและชีวิตอันถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ดังเห็นได้ในข้อความ เช่น

ไอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก	เสียดายนักนิกน่าน้ำตากระเด็น
กระนั้นหรือชื่อเสียงเกียรติยศ	จะมีหมดล่วงหน้าทันตาเห็น
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น	คิดก็ เป็นอนิจจัง เสียทั้งนั้น

องค์ประกอบด้านสัมผัสในของสุนทรภู่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับผัสสะต่าง ๆ เช่น ความรับรู้ต่อความเคลื่อนไหวของธรรมชาติด้วยสัมผัสสัมผัส ความรู้สึกร้อนหนาว จักขุสัมผัสต่อแสงสว่างและความมืดมน การรับกลิ่น ความผูกพันหัวใจทางอารมณ์ แต่ลักษณะกลอนที่เน้นสัมผัสในนี้ไม่สู้เื้อต่อการแสดงความหนักแน่นแหลมคมของบทสนทนาโต้ตอบของตัวละคร บทสนทนาในพระอภัยมณี ซึ่งเป็นที่ติดใจกัน มีไม่มากเท่าใน อิเหนา และ ขุนช้างขุนแผน ที่มีอยู่บ้างนั้น เป็นเพราะความดีเด่นของจังหวะซึ่งรับกับความหมาย โดยที่ผู้แต่งสามารถให้การแบ่งช่วงภายในวรรคให้ลงจังหวะ และให้มีสัมผัสในระหว่างช่วง

อุสุเรนเอนเอกเขนกสนอง	ตามทันทององอาจไม่บารกณา
เรารู้ว่าท่านเจ้ามารยา	ที่เราหมายเชื่อเอาเลือดเนื้อ
ไม่สมนึกศึกหลังลงครั้งนี้	จะกลับตีด้วยศัตรูอดสูเหลือ
เราก็ชยหมายมาว่าชาติเชื่อ	ไม่ฝากเนื้อฝากตัวไม่กลัวตาย
จงห้าพันนั้นเกล้าเราเสียเกิด	จะ ไปเกิดมาใหม่เหมือนใจหมาย
แก้งจ้วงจาบหยาบข้าพุดทำหาย	จะใคร่ตายเสียให้ลับอัประมาณ

ข้อความนี้มีการลงหน้าหน้าคำในแต่ละช่วงของวรรคเข้ากับความเข้มของความหมาย เช่น เรารู้ว่า/หมายมาค/ว่าชาติเชื่อ ไม่ฝากเนื้อ/ฝากตัว/ไม่กลัวตาย นอกจาก ชาย จะมีสัมผัสสระกับ หมาย แล้ว ยังมีสัมผัสพยัญชนะกับ ชาติและเชื่ออีกด้วย ชาย-ชาติ-เชื่อ มีความหมายส่งรับกันจึง เป็นความประสานทั้ง เสียงและความหมาย ในวรรคหลัง ไม่ฝากเนื้อฝากตัวไม่กลัวตาย เป็นการใช้ความสมดุลทาง โครงสร้างด้วยคำซ้อนที่มีการซ้ำคำ โดยสามารถแบ่งความได้เป็น ๒ ประโยค คือ ไม่ฝากเนื้อฝากตัว/ไม่กลัวตาย ไม่ แสดงการปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวในตำแหน่งขึ้นต้นประโยคซ้ำ ๒ ครั้ง

แต่ในหลายตอนก้อยคของตัวละครที่อยู่ในกรอบของสัมผัสในก็ดูเย็นเยื่อ และความหมายไม่เข้มเท่าที่ควร เช่น

สินสมุทรสุดแสนสงสารแม่	อุตุสาร์ทแก้แทนบิตรชะอ้อนว่า
ที่จริงจิตบิดุเรศของลูกยา	ไม่รู้ว่าจะอ้างเอาอย่างนั้น

จึงให้ตามชื่อย่อถือโทษ
 เขาไปแล้วลูกจะ ว่าสารพัน
 แหวนางนี้ที่ทำนานฉันมาให้
 ถ้าที่นี้มีรับยังกลับกลาย
 ถึงอนง้อก็ฉันไม่ทันผูก

ถึงจะ โกรธก็แต่ ว่าอุตสาห์กลั้น
 แม่ เชื้อฉันเกิดนะ จำอย่า เพื่อตาย
 จง เก็บไว้ต่อว่าอย่าให้หาย
 จะทวงสายสังวาล เก่าของเรามา
 อยู่แม่ลูกตาม ที่ประสีประสา

และ

อุต เรนคั่งแค้นแสนทวิโรธ
 ตัวของ เจ้าเขาวัยยังกัถึงพาล
 อันเรากับพระอภัย ได้ให้สัตย์

แกล้งกลั้น โกรธตรัส ประภาษด้วยอาจนาศู
 เหมือนหนึ่ง หลานลามลานไม่ควรเลย
 ไม่ข้องขัดกัน ทุกสิ่งจริงเจ้าเอ๋ย

ใน อิเหนา และ ขุนช้างขุนแผน ผู้แต่งสามารถแสดงว่าจางอันคมคาย โดยไม่ต้องพะวง
 สัมผัสในที่ตายตัว ดัง เช่น

พระจะ ไปคาหาปราบข้าศึก
 ด้วยสงครามในจิตยังติดพัน

ถาวรถึงถึงคู่ตุนาหงัน
 จึงบิตผันพจนามาอาลัย

มันแผ่นดินสิ้นชายที่หึง เซย
 พี่พลอยร้อนใจแทนทุกเวลา

อย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่า
 ถาวาสานานองจะต้องกัน

ตัวน้องมิใช่ของอันเคยชาย

จะวางรายกลางหน้าตาครไม

และ

อดข้าวดอกนะ เจ้าชิวาวาย

ไม่ตายดอกเพราะอดเสนาหา

ลักษณะรอบด้านของตัวละครที่เรียกว่า round character มีส่วนสัมพันธ์กับตัวละครอื่น
 หลากหลายในเรื่อง ซึ่งค่อย ๆ ปรากฏต่อเนื่องกันในเหตุการณ์ย่อย ๆ ซึ่งเป็นส่วนของโครงเรื่อง
 อันมีเอกภาพ ความยาวของ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และ พระอภัยมณี เป็นปัจจัยสำคัญแก่ความเข้ม
 ของสาร เช่น ความผิดแผกของอิเหนากับตัวละครส่วนมากในแง่ของความคิดเรื่องชาติกำเนิดและ

ตระกุกว้างค์กับความรัก ความทุกข์และความพากเพียรของอิเหนาและบุษบาเมื่อติดตามหากันร้อนเร่
 ไปในความผันผ่านของกาลเวลา ลักษณะตรงข้ามทางอารมณ์และลักษณะนิสัยของขุนแผน เช่น
 ความอ่อนหวานอ่อนโยนกับความเหี้ยมโหดดุเดือด ความห้วนไหวอ่อนแอกับความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญ
 ก็เป็นที่เข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะผู้แต่งสามารถแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันของเหตุการณ์
 พฤติกรรมและลักษณะนิสัย โดยที่ยังคงลักษณะเฉพาะของตัวละครไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ความอ่อน
 ไหวและความเมตตาจนกลายเป็น "ใจอ่อน" ในหลายขณะ เป็นลักษณะนิสัยของพระอภัยที่ผิดจาก
 ตัวเอกในเรื่องอื่น ลักษณะนิสัยนี้ทำให้เข้าใจการเลือกใช้เพลงปี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ และความ
 สำเร็จในการครองใจคนทั้งหลาย ตลอดจนการเอาตัวไม่รอดจากเล่ห์กลโลกีย์ถึงขั้นหลงไหล

ความสมคูลของคุณลักษณะ และ ข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่ในทั้งตัวเอกและฝ่ายปฏิปักษ์ เป็นปัจจัย
 สำคัญประการหนึ่งของประสบการณ์สุนทรีย์ะ ในงานชิ้นเอกของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดัง เห็น ได้
 ว่าลักษณะอ่อนไหว ห้วนไหวของพระมหาอุปราชาในลิลิตเดลงพ่าย เป็นวัสดุที่เพิ่มความชื่นชมใน
 วัชรกรรมของพระองค์ และส่งผลให้ชื่นชมยิ่งขึ้นต่อพระนเรศวรซึ่งทรงมีชัยเหนือคู่ปรปักษ์ซึ่งทัดเทียม
 กันด้วยศักดิ์ศรีและคุณธรรม

ในขุนช้างขุนแผน เมื่อผู้แต่งกล่าวถึงความก้าวร้าวดุเดือดของขุนแผน นอกจากจะ ได้แสดง
 ว่าขุนแผนถูกบีบคั้นจากเหตุการณ์และพฤติกรรมที่หยาบหมั่น หรือก่อทุกข์ทรมานสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นทุก
 ขณะแล้ว ยัง ได้ชี้ว่าความก้าวร้าว นั้นเป็นผลจากความรักในศักดิ์ศรี และความทะนง ในความเก่ง
 กล้าสามารถอันได้สร้างขึ้นจากความวิริยะบากบั่นและมุ่งมั่นของตน

ความก้าวร้าวของขุนแผนเป็นสิ่งบรรเทาความคับข้องใจของตัวละครและผู้อ่าน ซึ่ง ได้
 รับรู้การถูกทรมานนั้น ถึงแม้ว่าความก้าวร้าวของขุนแผนสามารถทดแทนความร้ายกาจของขุนช้างที่
 กระทำทรยศอย่างซื่อฉลาดได้ ผู้แต่งก็ได้เลือกแสดงการทดแทนนั้นในเหตุการณ์ที่ให้อารมณ์ขัน แทนที่
 จะเป็นการเช่นฆ่าถึงเลือดเนื้อ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การทดแทนอย่างก้าวร้าว ที่ส่งผล
 ให้ขุนช้างต้องอับอายอย่างน่าขัน เป็นสิ่งที่ชี้ว่าในส่วนลึกแล้วขุนแผนยังเป็นคนมีเมตตา และมี
 น้ำใจเห็นแก่ความเป็นเพื่อน นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบในด้านลักษณะ
 นิสัยของขุนช้าง และความสัมพันธ์ของขุนช้างกับวันทอง ดัง จะกล่าวต่อไป

องค์ประกอบสำคัญในด้านลักษณะนิสัยของขุนช้างก็คือ ความเคยชินที่จะได้ทุกอย่างตามปรารถนาด้วยอำนาจทรัพย์สินของตน พฤติกรรมของขุนช้างแม้เลวร้ายเพียงใดก็ไม่ถึงขนาดเป็นความชั่วช้าสามัญชนมนุษย์ สิ่งที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าคุณช้างชั่วช้าจนเกินไปนั้น มี ๒ ประการคือ ขุนช้างมีความรักอย่างแท้จริงต่อวันทอง และให้คุณค่าแก่วันทองอย่างสูงส่ง การยื้อแย่งวันทองมาด้วยเล่ห์กลอย่างน่าชิง เป็นผลจากความรักนั้น ความดีของขุนช้างสามารถโน้มน้าวใจวันทองให้เปลี่ยนจากความเกลียดชังขยะแขยงมาเป็นความห่วงใยผูกพัน และทำให้นางมีความสุขขึ้นภายหลังชีวิตสมรสครั้งแรกอับปางลง นอกจากนี้พฤติกรรมที่ชั่วร้ายของขุนช้างยังประกอบขึ้นอย่างฉลาดเฉลียว ซึ่งแสดงถึงความไร้สติปัญญาและความเชื่อมั่นในตนเอง ความฉลาดเฉลียวของขุนช้าง เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างอารมณ์ขันได้เป็นอย่างดี และไม่เหมาะที่จะถูกทดแทนอย่างรุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อ อย่างเช่นที่ขุนแผนกระหัดตอบต่อหมื่นหาญซึ่งมีฝีมือและสติปัญญาไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันมากนัก หากขุนแผนเช่นว่าขุนช้างก็จะได้เป็นเกียรติยศและความมองอาจสามารถแต่ประการใด

การรักษาลักษณะนำชนของขุนช้าง ไว้อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของความเป็นเอกภาพของเรื่อง พฤติกรรมชวนชังของขุนช้างในตอนประหารวันทอง เช่น หล้มจุมขี้หมา ถูกเตะและกีดกันออกนอกวง รวมทั้งการคร่ำครวญถึงวันทองด้วยถ้อยคำส่อนัยทางเพศ มองในแง่หนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เข้ากันองค์ประกอบอื่นในตอนนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนของเนื้อความส่วนนี้ ก็พบว่าเป็นส่วนแซมเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีลักษณะ เป็นองค์ประกอบที่สร้างความไม่เข้ากัน (discord) มากกว่าความไม่ประสาน (disharmony) ความไม่เข้ากันนี้ช่วยลดความรู้สึกเครียดเข้มงวดของบรรยากาศ ในเวลาเดียวกันก็ชี้ว่าผู้แต่ง เข้าใจดีว่าคนอย่างขุนช้าง จะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไร ในเหตุการณ์นั้น และผู้อื่น โดยเฉพาะขุนแผนและพลายงามจะต้องมีปฏิกิริยาต่อขุนช้างอย่างไร ในภาวะวิกฤตเช่นนั้น พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมเหตุผลและสอดคล้องกับช่วงตอนอื่นของเรื่อง เมื่อถึงขณะที่วันทองถูกพันขุนช้างก็ได้รับความกระหัดกระเทือนถึงกับแน่นิ่งไป เช่นเดียวกับผู้อื่นที่รักและผูกพันต่อวันทองเหมือนกัน

ในแง่ความสัมพันธ์ต่อแก่นเรื่อง ความรู้สึกขวนสลดในหายนะของชีวิตวันทองมิได้ลดหย่อนลง เพราะบทผลกของขุนช้าง ผู้อ่านมิอาจปฏิเสธได้ว่าขุนช้างมิใช่ตัวการสำคัญของเคราะห์กรรมของผู้เป็นที่รัก แม้จะมีใช้ตัวการเพียงผู้เดียว ความฉลาดและเฉลียวของขุนช้างที่ก่อความสูญเสียแก่ตัวเองและผู้อื่นเป็นบทเรียนราคาแพงของความโลภหลงและ โทสะ กล่าวได้ว่าขุนช้างเป็นตัวแทน

ของมนุษย์ที่ก่อความหิวนาด้วยความโง่เขลา แต่ในส่วนลึกซึ้งข้างก็มีได้แตกต่างจากคนอื่น ๆ เช่น
 ชุนแผน หลายงามเท่าใดนัก ความเขลาของคนเหล่านี้มีมูลมาจากสิ่งเดียวกันคือ การมุ่งสนอง
 ความปรารถนาของตนทั้งที่เนื่องด้วยความรักและความชิง จนขาดความเฉลียวและหนักหนาถึงขั้น
 รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่สำคัญคือหลงลืมคำนึงถึงขอบเขตของชะตากรรมและปัญหาอันกว้างใหญ่ ซึ่งโยง
 กับสถานภาพของคนในระบบสังคม

ความผันแปรของอารมณ์ในเหตุการณ์ต่อเนื่อง เป็นวิสัยและกลวิธีอีกประการหนึ่งที่สร้างความ
 ความหิวนาต่อเนื้อหาทั้งทางอารมณ์และความคิดในหลายแง่หลายมุม มีทั้งการเหนียวแน่นอารมณ์ให้
 ร่วมรับรู้กับสถานการณ์และความสะทกสะเทือนหัวใจไปกับตัวละคร และทำให้ถอยห่างออกมา
 โดยที่ยังมีอารมณ์ขันในชะตากรรมอันน่าเยาะหยัน แต่ช่วยบรรเทาความรุนแรงร้ายกาจของ
 เหตุการณ์ให้มีความเป็นธรรมดาขึ้น เช่นในกรณีของวันทองที่ถูกกดขี่เข้าหอภายหลังการวิวาทกับ
 ชุนแผนเพราะเกิดหึงกับลาวทอง ในตอนที่ ๑๘

ถ้อยคำของตัวละครเป็นวิสัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสาร นอกจากบ่งชี้ลักษณะนิสัย
 พฤติกรรมทางความคิดและอารมณ์ของตัวละครแล้ว ยังบ่งบอกโลกทรรศน์ของผู้แต่ง โดยส่วนรวม
 แต่จะต้องวิเคราะห์ด้วยการตีความที่เชื่อมโยงกับบริบท เช่น คำสอนของพระฤาษีแก่สุดสาคร
 โลกทรรศน์ส่วนใหญ่เป็นโลกทรรศน์ของยุคสมัย ผู้แต่งได้ใช้โลกทรรศน์เป็นวิสัยแสดงการครุ่นคิด
 การหาทางออก และการตกลงใจของตัวละครในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโลกทรรศน์อัน
 เนื่องด้วยพุทธศาสนาซึ่งอธิบายความเป็นไปของชีวิต สาระจากเนื้อหาของเรื่องจะต้องก่อตัวขึ้น
 จากการพิจารณาอย่างละเอียดของผู้เสพ มิฉะนั้นก็จะได้รับความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่องเท่านั้น
 เห็นได้ว่าในเรื่องอันชยัตยาเหล่านี้ หากผู้แต่งตั้งใจเล่าเนื้อเรื่องเพียงอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้อง
 ต้องเลือกพื้นวิสัยทั้งด้านเสียง คำ ความหมาย ฉันทลักษณ์ และสำนวนโวหาร เช่น การพรรณนา
 ด้วยความเปรียบต่าง ๆ อย่างไว้ฝ่มือเช่นนี้ นอกจากนั้นงานส่วนใหญ่แต่งจากเนื้อเรื่องที่รู้จักกันอยู่
 แล้วผู้เสพจึงน่าจะพอใจต่อสำนวนโวหารอันแสดงถึงความคิดของผู้แต่งมากกว่าเนื้อเรื่อง

การศึกษาแบบและเนื้อหาของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในบทนี้แบ่งกว้างงานชั้น
 เอกของยุคมีความประสานของเนื้อหาทางความคิดและเนื้อหาทางอารมณ์ด้วยวิสัยคือภาษาซึ่ง
 ประกอบขึ้นเป็นรูปที่มีพลังทางสุนทรียะ ในแบบรูปของฉันทลักษณ์อันมีสัมฤทธิ์ผลทั้งที่สืบต่อมาจากยุค
 ก่อนและพัฒนาให้แข็งแกร่งล้ำชั้นในยุคนั้น

งานที่ดำเนินตามมาตรฐานของบทประพันธ์สมัยอยุธยาในแง่รูปแบบนั้นมิใช่การสร้างซ้ำ แต่เป็นการสร้างใหม่เพื่อเทียบมาตรฐานเดิม กวีได้ปรับใช้ภาษาซึ่งเป็นส่วนผสมของภาษาเก่าอัน ตกทอดมา ประกอบด้วยคำไทยเก่าและคำยืมที่ยังมีความหมายอยู่เพื่อสื่อความอันมีลักษณะ บาง ประการห่างไกลจากผู้รับแต่สามารถทำให้ระยะห่างนั้นเป็นประโยชน์กระตุ้นการรับรู้และความ ฤทธิ์ทางอารมณ์และความคิดอันพิสดาร สิ่งที่ทำให้สารในงานประเพณีนี้ไม่ห่างไกลจากผู้รับ จนเกินไปก็คืออัจฉริยภาพทางภาษาของผู้แต่งที่สามารถใช้ลักษณะสำคัญของภาษาในยุคของตนเป็น บัณฑิตสร้างองค์ประกอบที่มีนัยสำคัญทางความหมาย เช่นการใช้กลวิธีซ้ำเสียงและใช้คำพ้องความ หมายในประโยคสมมูลทางโครงสร้าง และใช้รูปประโยคในมาลาต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนไปเพื่อ แสดงภาวะอารมณ์อันผันแปรตามสถานการณ์ เห็นได้ว่าการยึดความเคร่งครัดทางด้านหลักของ งานบางประเภท เช่นโคลง เกิดขึ้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงของระบบเสียงในภาษา แต่กวีมี ความเชื่อมั่นในความพากเพียรและความสามารถในยุคของตนว่าต้องพิสูจนด้วยการสร้างงานใหม่ ในแบบรูปงานประพันธ์อันมีพลังนั้นให้เทียบเท่างานแบบฉบับของยุคก่อน นอกจากนี้ในงานประเพณี คำฉันท์ เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย ผู้ทรงนิพนธ์ก็ได้ทรงแสดงว่าการปรับใช้คำไทยให้เข้ากับ บัณฑิตเรื่องครุ ลหุ ต้องอาศัยความเข้าใจในระบบการลงเสียงหนักของภาษาไทย หรือจับจังหวะ การออกเสียงของคำไทยได้ มิโนทัศน์นี้เป็นสิ่งที่สืบต่อมาจากขนบการแต่งฉันท์ในสมัยอยุธยา

ในส่วนของงานประเภทกลอน งานประพันธ์ประเภทนี้ของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ เป็นข้อพิสูจนอันดีเยี่ยมของพัฒนาการด้วยลีลาเฉพาะของผู้แต่ง จนถึงกลอนสุนทรภู่ซึ่งได้เป็นแบบที่ นิยมสูงสุด และเป็นจุดสุดท้ายของพัฒนาการที่ปรับลักษณะกลบทมาใช้ในงานขนาดยาวได้อย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่น่าสนใจในงานประเภทกลอนก็คือวีรชนโกสินทร์มิได้ยึดงานอยุธยาเป็นอุดมคติ เช่น ในงานที่แต่งด้วยคำประพันธ์แบบเดิม หากมีความเชื่อมั่นที่จะขัดกลางงานกลอนอยุธยาด้วยความ เพ่งพินิจในยุคของตนอย่างพิถีพิถัน โดยคำนึงถึงการนำมาใช้ เช่นการขับ การร้อง และการอ่าน เพื่อฟัง

ลักษณะร่วมของคำประพันธ์ทั้งประเภทที่ใช้ฉันทลักษณ์เดิมและฉันทลักษณ์กลอนก็คือ เป็น งานที่เสพด้วยการฟังแม้ว่าวัฒนธรรมการอ่านได้ขยายตัวมากขึ้น

ในแง่เนื้อหา หลังทางสุนทรียะของรูปแบบในงานประพันธ์สมัยนี้ทั้งสองลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาของงานอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ เป็นพลังอันเนื่องด้วยความพอเหมาะของคำสื่อ อันประกอบด้วยวัสดุอันหลากหลายซับซ้อน วิจิตรบรรจง ที่นำพาสารอันหลากหลาย เข้มข้นมาสู่ผู้รับ ให้ได้รับรู้ความหวานไหวทางอารมณ์ ความครุ่นคิด การตัดสินใจ และเหตุการณ์ของตัวละคร ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจชีวิตและ เข้าใจมนุษย์ของผู้แต่งผ่านการตีความตามโลกทรรศน์ของสังคมในยุคนั้น

โลกทรรศน์ของสมัยเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นด้านหนึ่งของงานสมัยนี้ ดังที่ศึกษามานี้ คือความเข้าใจในข้อดีและศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งให้ทั้งความน่าเยาะหยันและชื่นชม การตีความของผู้แต่งต่อความเป็นไปของชีวิต ด้วยความชื่นชมต่อมนุษย์ แม้จะ ได้แสดงว่ามนุษย์มีข้อจำกัดหลายประการ และมีขอบเขตการต่อสู้อันกว้างขวาง แต่ก็มีพลังอารมณ์และปัญญาที่จะฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ทั้งที่ต้องผ่านความผิดพลาด พังพาด ทั้งที่ต้องอยู่ในภาวะจำยอม แต่ก็มีคามตระหนงในศักดิ์ศรีและ เหน็ดเหนียวกับความจริง ได้อย่างองอาจ ทั้งมหาบุรุษและคนสามัญ ต่างมีลักษณะร่วมกันที่ความรับรู้และ เอียดอ่อนและความมุ่งมั่นในชีวิตท่ามกลางความผันผวนอันรุนแรงและยาวนาน แม้ในงานที่แต่งต่อจากสมัยอยุธยา เช่น สมุทรโฆษคดี ก็สามารถให้ความจริงใจในส่วนนี้ได้ เห็นอิลักษณะ เชิงอิทธิฤทธิ์

การสืบชนทางวรรณศิลป์จากยุคก่อน เป็นสิ่งที่กระทำด้วยความตระหนักว่าชนดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร นั่นคือผู้แต่ง ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าสามารถใช้ชนเก่าในมิติใหม่หรือแง่มุมใหม่ ที่ให้ความรู้สึกใหม่ เช่น สนวนนิราศในลิลิตเดลงพ่าย ซึ่งสามารถเชิดชูเนื้อหาทางอารมณ์ของ เรื่อง ได้อย่างโดดเด่นและ เป็นส่วนสำคัญของการตีความชีวิตของผู้ทรงนิพนธ์ ซึ่งให้ความนับถือแก่มนุษย์ การอธิบายความสามารถจากการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนของตัวเองที่ปรากฏผลในเชิงปฏิบัติมากกว่าการเน้นอาวุธคู่บุญและฤทธิ์เดช ใน อิเหนา สังข์ทอง และ พระอภัยมณี ทำให้เห็นความเชื่อมั่นในมนุษย์ที่มีอหังการท่ามกลางอุปสรรคปัญหา

การแสดงประสบการณ์อันพิสดารของตัวละครในฉากอันวิจิตร และส่งผลกระทบต่อทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง เป็นวัสดุสำคัญที่ชักพาผู้อ่านให้ละทิ้ง โลกที่เป็นจริง ไปสู่โลกในจินตนาการที่ห่างไกล แต่ให้ความเข้าใจอย่างใกล้ชิดต่อความเป็นจริงซึ่ง ไม่ผูกติดกับกาลเวลาและถิ่นที่ การร้อย

กรองถ้อยคำด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ ทำให้ภาษาในงานประพันธ์เหล่านี้มีความเป็นพิเศษและเป็นประสบการณ์พิเศษ เช่น การใช้ฉันทลักษณ์การต่อสู้ของพระโศภิต์ การใช้สัมผัสใน ในพระอภัยมณี เป็นต้น ซึ่งสร้างความประสานทางเสียงอันแสดงความเคลื่อนไหวพลิ้วไหวของธรรมชาติและอารมณ์ การแสดงอารมณ์ที่ผันแปรในเหตุการณ์ต่อเนื่อง และการแสดงอารมณ์หลากหลายทั้งที่คล้ายตาม ไม่เข้ากัน และตัดกัน ในฉากเดียวกันในเสภาขุนช้างขุนแผน การแสดงความรู้ของตัวละคร ในขณะที่ผู้เสกฐ์ความจริงอย่างละเอียด เช่นในอิเหนา สังข์ทอง และขุนช้างขุนแผน ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุและกลวิธีอันสร้างพลังแก่การสื่อสาร และมีผลต่อบุรณาพของเรื่อง

สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างตัวละครในงานที่เรียบเรียงและขัดเกลาขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้นนั้นเน้นโครงเรื่องที่เรียกร้องความสนใจมากขึ้น เช่นผู้อ่านจะได้รับการกระตุ้นให้ใคร่รู้ว่าเป็นเหตุกับอุกกาภรณ์จะจกกันได้อย่างไรและอย่างไร เมื่อขุนแผนเข้ามาบอดัวจะ ได้รับโทษทัณฑ์หรือไม่หรือพระอภัยจะเอาชนะศึกลังกาได้อย่างไรในเมื่อหลงไหลในรสเสน่ห์หาถึงเพียงนั้น ในลิลิตเดลงพ่ายแม่ตำ เน้นความตามพงศาวดาร แต่การพรรณนาบทนิราศที่แสดงความขัดแย้งภายในอย่างหนักหน่วงของพระมหาอุปราชาก็ก่อความพิศวงและชื่นชม เมื่อทรงรับค้ำพ่ายทนต์ก็ด้วยขัดตัญญูและคุณธรรมของนักรบ

การเน้นศักยภาพของตัวเอกในงานชิ้นเอกของสมัยนี้มักปรากฏควบคู่กับความโดดเด่นเยาะเย้ยในขณะที่ชอบเขตการต่อสู้ของตัวละครดูจะกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยความซับซ้อนของความสัมพันธ์กับผู้อื่นและเงื่อนไขทางสังคม เช่นใน อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี ลักษณะร่วมของงานชิ้นเอกสามเรื่องนี้ซึ่งเน้นการเดินทางผจญภัยมีนัยยะเชื่อมโยงกับศักยภาพในการเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งตัวละครเล็งเห็นว่าเป็นคุณค่าของชีวิต คือความรัก(อิเหนา) ศักดิ์ศรีและความทะนง (ขุนช้างขุนแผน) และวิชาอันเกื้อหนุนสถานภาพ(พระอภัยมณี) ถึงแม้ว่าพระอภัยมณี มีลักษณะพิเศษที่เป็นเรื่องซึ่งผู้แต่งผูกขึ้นเอง ก็เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ร่วมของยุคและวัสดุที่ตกทอดมาจากยุคก่อน ประมวลขึ้นด้วยการเลือกเฟ้นอันมีเป้าหมาย งานทั้งสามเรื่องนี้ไม่แสดงคตินิยมเชิงจริยธรรมอย่างโจ่งแจ้ง หากแต่ได้แสดงความจริงของชีวิตให้ผู้รับได้สัมผัสอย่างละเอียดหลายแง่มุม และย้ายให้ขบคิดพิจารณาตีความจากวัสดุอันประณีต

ลักษณะเด่นดังได้วิเคราะห์มานี้เป็นสิ่งสำคัญที่ตอบคำถามได้ว่าเพราะเหตุใดวารรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงยืนยันต่อการพิสูจน์ของกาลเวลา เป็นประสบการณ์พิเศษสำหรับผู้เสพในต่างสมัยเช่นในปัจจุบัน โดยที่สามารถย้ายการตอบสนองได้หลายระดับ หลายแง่มุม ทั้งในด้านอารมณ์และความคิด ลักษณะเด่นเฉพาะยุคกับลักษณะสากลของงานประพันธ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ประสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เป็นวัตถุกุศลที่รียอันน่าตื่นใจ ความเป็นสากลของวารรณคดียุคนี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญ คือ งานประพันธ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสนองพันธกิจของงานในสถาบันวารรณคดีซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการทางอารมณ์ ปัญญา และประสบการณ์ร่วมทางสุนทรียะ พึงกล่าวว่าความยิ่งใหญ่แห่งยุคอันประกอบขึ้นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นจะฟื้นคืนความรู้รุ่งโรจน์ของอดีตด้วยความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความมีชีวิตอันยืนยันของวัตถุกุศลที่ทรงความหมายมากที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติวารรณศิลป์ไทย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย